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พบเช้ือ3คนไทยจากยูเครน
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จํานวน 38 คน 

เดินทางกลับ
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ขบวนการหักประกาศิต ‘บิ๊กปอม’
เกมสมประโยชนคนไมเอา ‘ไพบูลย’

             
|

‘บิ๊กปอม’เช� อมือตร.ไขปมได

ใบพัดเรือคดีแตงโมหลุดหาย

ไทยโพสต • ตร.ลงเรือเช็กพิกัดสปดโบต

คดี “แตงโม” เทียบจีพีเอสหาความจริง  ยัน                                                      

ผลตรวจนิติวิทยาศาสตรไมสามารถบิดพล้ิว

ได “ผบ.ตร.” เรงรัดคุมคดี ไมมี “สีเขียว”                                                     

แทรกแซง “บิ๊กปอม” ขอใหเช� อมือ ตร.หา 

ความจริง

วันที่ 2 มี.ค.2565 ที่สํานักงานตํารวจ

แหงชาติ พล.ต.อ.สุวัฒน แจงยอดสุข ผู

บัญชาการตํารวจแหงชาติ (ผบ.ตร.) ไดเรียก                     

ประชุมเจาหนาท่ีตํารวจชุดคล่ีคลายการเสีย                                                      

ชีวิตของ “แตงโม” นิดา พัชรวีระพงษ ดารา                                                                

สาวที่พลัดตกเรือเสียชีวิต โดยมี พล.ต.ท. 

ประจวบ วงศสุข ผูชวย ผบ.ตร., พล.ต.ท.จิร

พัฒน ภูมิจิตร ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 1                                        

(ผบช.ภ.1), พล.ต.ต.ไพศาล วงศวัชรมงคล                                                             

ผูบังคับการตํารวจภูธร (ผบก.ภ.) จว.นนท 

บุรี, พล.ต.ต.วสันต เตชะอัครเกษม ผูบังคับ 

การสืบสวนตํารวจภูธรภาค 1 (ผบก.สส.ภ.1), 

พล.ต.ต.หญิงชุติมา ชัยมุสิก

ไทยโพสต • โควิดยังสูงติดเชื้อรายใหม  

22,197 ราย เสียชีวิตนิวไฮ 45 ราย โคมา

ทะลุหลักพัน “กทม.” เกิน 3 พันราย คน

ไทยกลับจากยูเครนชุดแรก 38 ราย พบติด

โควิด 3 ราย “อนุทิน” สงเขารักษาตัวทันที 

พรอมกักตัวท่ีเหลือดูอาการ 7 วัน ผงะ! สาย

ดวน 1330 แทบไหม “เลขาฯ  สปสช.” เผย 

1 มี.ค.วันเดียวคนกระหน่ําแจงติดโควิดขอ

เขาระบบ HI  7 หม� นสาย

เม� อวันที่ 2 มี.ค. ศูนยบริหารสถาน 

การณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ

โควิด-19 ในประเทศไทยวา พบผูติดเช้ือราย

ใหม 22,197 ราย จากในประเทศ 21,858 

ราย ระบบเฝาระวังและระบบบริการ 21,610 

ราย คนหาเชิงรุกในชุมชน 248 ราย เรือน

จํา 221 ราย เดินทางมาจากตางประเทศ 

118 ราย หายปวยเพิ่ม 19,093 ราย อยู

ระหวางรักษา 218,784 ราย อาการหนัก 

1,094 ราย ใสเคร� องชวยหายใจ 310 ราย 

เสียชีวิตเพิ่ม 45 ราย เปนชาย 28 ราย 

หญิง 17 ราย อายุ 60 ปขึ้นไป 33 ราย 

มีโรคเรื้อรัง 10 ราย ไมมีประวัติโรคเรื้อรัง 

2 ราย 

ยอดผูติดเชื้อสะสม 2,934,544 ราย 

เคียฟ/วอชิงตัน • กองทัพรัสเซียยึดเมือง                                                      

ใหญของยูเครนไดเมืองแรกเม� อวันพุธ สวน

คารคิฟและเคียฟยังโดนถลมหนักพลเรือน

สังเวยเพิ่มอีก “เซเลนสกี” ซัดรัสเซียตอง 

การ “ลบ” ประเทศของเขา “ไบเดน” แถลง

ตอคองเกรสเรียก “ปูติน” เปนเผด็จการ สั่ง

ปดน�านฟาหามเคร� องบินรัสเซีย ผูนํารัฐบาล

ไตหวันสละเงินเดือน 1 เดือนลงขันชวย

บรรเทาทุกขชาวยูเครน ขณะที่คนไทยจาก

ยูเครนชุดแรกกลับถึงประเทศแลว 96 คน

รายงานของรอยเตอรและเอเอฟพี                                                        

เม� อวันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 กลาววา 

กระทรวงกลาโหมของรัสเซียประกาศวา

สามารถยึดเมืองทาเคอรซอนติดทะเลดํา

ทางภาคใตของยูเครนไดแลว โดยทหารรัส 

เซียเขาควบคุมเมืองที่มีประชากร 290,000 

คนแหงนี้ ไดอยางเบ็ดเสร็จ 

เคอรซอนเปนเมืองใหญท่ีสุดท่ีกองทัพ

รัสเซียยึดไดนับตั้งแตประธานาธิบดีวลาดิ

มีร ปูติน สั่งการเปดปฏิบัติการทางทหาร

พิเศษในยูเครนเม� อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภา 

พันธ โดยอางวาเพ� อปลดอาวุธยูเครนและ

กําจัดพวกนาซีใหม เมืองทาแหงนี้อยูตอน

เหนือของคาบสมุทรไครเมียท่ีรัสเซียยึดครอง

จากยูเครนเม� อป 2557 และมีท่ีต้ังในจุดยุทธ 

ศาสตรติดแมน้ํานีเปอร วันกอนหนานี้

รวบชาวจีน

ขายยาโควิดเถ� อน

IRPC ทุมงบ

5 ป 4 หม� นล.

เคร� องจับเท็จ

วิทยุ • “กกร.” ผวาสงครามรัสเซีย-ยูเครน                                                                           

รุนแรงยืดเยื้อ หั่นเปาจีดีพีเหลือ 2.5-4-5%                                                                                   

เงินเฟอเพิ่ม 2-3% จับตาราคาน้ํามันผัน 

ผวนแตะ 120 เหรียญสหรัฐ แนะรัฐกูอีก 

1 ลานลานบาทรับมือ พรอมตั้งคณะทํางาน

รวมเกาะติดสถานการณใกลชิด 

เม� อวันที่ 2 มีนาคม นายสุพันธุ 

มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประ  

เทศไทย (ส.อ.ท.) ในฐานะประธานการประ                                                       

ชุมคณะกรรมการรวมภาคเอกชน 3 สถาบัน 

(กกร.) ประกอบดวย สภาหอการคาแหง

ประเทศไทย, สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ 

ไทย และสมาคมธนาคารไทย ประจําเดือน

มี.ค.2565 เปดเผยวา ที่ประชุมไดปรับลด                                                

ประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐ 

กิจป 2565 ลงเหลือ 2.5-4.5% จากเดิมคาด

ไวที่ 3-4.5% และเงินเฟอทั่วไปคาดเพิ่มขึ้น 

2-3% จากเดิมคาดไวที่ 1.5-2.5% ขณะที่

การสงออกยังคงคาดโต 3-5% เน� องจาก

ความขัดแยงระหวางรัสเซีย-ยูเครน รุนแรง

และยืดเยื้อกวาที่คาด และมีแนวโนมที่จะ                                                     

เผชิญหนากันมากขึ้น ทําใหทั่วโลก

กรุงเทพฯ • สัญญาณเริ่มชัด ลูกโทนี่ลุย

การเมืองแน� “อุงอิ๊ง-แพทองธาร” ลูกสาว

เจาของพรรคเพ� อไทยสอน พท. สรางนวัต 

กรรมทางการเมือง “สาธิต” ลั่นเดินหนา

เรงพิจารณาแก กม.ลูก 2 ฉบับ ดับเสียง

วิจารณ รบ.คิดเตะถวง จอคิกออฟเลือกตั้ง

ผูวาฯ กทม.-พัทยา มท.พรอมชง ครม.ไฟ

เขียวสัปดาหหนา 

นายสาธิต ปตุเตชะ รัฐมนตรีชวยวา 

การกระทรวงสาธารณสุข และรองหัวหนา

พรรคประชาธิปตย ในฐานะประธานคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

เลือกตั้ง ส.ส. และรางพระราชบัญญัติประ 

กอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองของ                                                          

รัฐสภา ใหสัมภาษณ “สํานักขาวไทย” โดย

ย้ําวา จะเรงพิจารณารางพระราชบัญญัติ

ทั้ง 2 ฉบับใหเสร็จภายในชวงปดสมัยประ                                                              

ชุม โดยมีเวลาประมาณ 2 เดือน จะพิจาร                                                              

ณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรม 

นูญวาดวยการเลือกตั้ง ส.ส.ในวันพุธ และ

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา

ดวยพรรคการเมืองในวันพฤหัสบดี ซึ่งจะ

เริ่มในสัปดาหหนา

นายสาธิตกลาววา จะนําราง พ.ร.บ. 

ทั้ง 2 ฉบับเขาสูการพิจารณาของที่ประชุม

รวมรัฐสภาในสมัยประชุมหนาทันทีหลังวัน                                                            

ที่ 22 พฤษภาคม หรือหากเสร็จเร็วจะประ 

สานประธานรัฐสภาเพ� อขอเปดสมัยประชุม

วิสามัญพิจารณาใหเสร็จโดยเร็ว เพ� อปอง                        

กันขอครหาวารัฐบาลเตะถวงเพราะตอง 

การอยูในตําแหน�งนานๆ ท้ังน้ี ยังไมมีนโยบาย

อะไรมาจากรัฐบาล และยืนยันวา

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันพฤหัสบดีที่  3  มีนาคม  พ.ศ. 2565  ขึ้น  1  ค่ํา  เดือน  4  ปฉลู

อานตอหนา 16

อานตอหนา 16

อานตอหนา 16 อานตอหนา 15

อานตอหนา 15

ปที่ 26 ฉบับที่ 9241

อิสรภาพแหงความคิด

ผวาสงครามแรง

กกร.ห่ันเปาจีดีพี

บี้รัฐตั้งทีมจับตา
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เสียงรัฐบาลหนุนตูเกินครึ่ง

เยยโทน่ีกลับมาติดคุกพ.ศ.น้ี

ไมพึ่งกวนธรรมนัส
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2 ในประเทศ

เลี่ยงแบงขั้วปลุกระดมพลเมือง

หาชองทางคลี่คลายสงคราม

ปนความพยายามของเจาหนาที่ดานการทูตหลาย

ประเทศที่ตองการสรางแนวรวมมิตรประเทศเพ� อผนึก

กําลังตอตานรัสเซียในการเปดปฏิบัติการทางทหารกับ

ยูเครน โดยใชเหตุผลเร� องการละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติใน

การนํากําลังเขาไปยึดพื้นที่รัฐขึ้นมาเปนเหตุผล การกระจาย

ชุดขอมูลในการเปดฉากทําสงครามครั้งนี้ของรัสเซียถูกคลุก

เคลาใหเปนเร� องเดียวกับการแบงขั้วฝายประชาธิปไตยและ

เผด็จการ ทั้งที่ปญหาเร� องดังกลาวมีหลายประเด็นที่ทับซอน

กัน และมีผูที่ ไดประโยชน รวมถึงเสียประโยชนหลายกลุม

สําหรับประเทศไทยแลวไมไดเปนตัวแปรหลักของความ

ขัดแยงที่เกิดขึ้น และอยูไกลจากประเด็นปญหา จนถือไดวา

เปนประเทศวงที่ 4 และ 5 ซึ่งยังไมจําเปนตองผลีผลาม แสดง

ทาที จนกลายเปนเร� องออฟไซด เกินธง ตองใชเวลาอีกซักพัก 

รอการประเมินของฝายความมั่นคงและฝายตางประเทศของ

รัฐบาล ดวยการติดตามสถานการณ สภาวะแวดลอมทุกดาน

ทางลึก เพ� อนํามาประเมิน แยกแยะ กอนที่จะแสดงจุดยืนใน

เวทีนานาชาติ ภายใตความไดเปรียบของไทยที่เปนมิตรกับทุก

ประเทศ ซึ่งเปนจุดแข็งที่อาจทําใหเกิดการรวมตัวของกลุมที่ 3 

เพ� อหาทางออกไมใหสถานการณบานปลาย 

ฟงจากการใหสัมภาษณ ของนายดอน ปรมัตถวินัย 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ที่ระบุวา ขณะ

นี้ประเทศไทยอาจจะตองปรับทาทีเล็กนอย เพราะรับรูอยู

แลววามีการประณามมากอยูแลว แตตองหาจุดที่ชวยทําให

สถานการณคลี่คลายได โดยแนวทางที่เปนรูปธรรมตองหา

ทางใหเกิดขึ้นเพ� อไปเสริมในการเจรจา ประโยคที่น�าสนใจคือ 

“จะตองชวนกันมาเอาจริงเอาจังที่จะหาทางออก มากกวาการ

แสดงความแกรง” ที่สําคัญคือการตั้งขอสังเกตเร� องเกมการ

เจรจาที่เกิดขึ้น ภายใตการที่ยูเครนสมัครเปนสมาชิกอียู อาจมี

ใครที่อยากใหสถานการณยืดเยื้อก็เปนได 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของไทยยัง

บอกวา ระหวางนี้คงตองรอดูพัฒนาการของสถานการณวา

จะไหลไปทางใด ไทยยังไมจําเปนตองรีบรอนเขาไปมีบทบาท 

เพราะเร� องนี้ ไมใชสิ่งที่ตองประสงคของเรา  เพราะมีเร� องอ� น

ตองทําอีกมากมาย และเร� องนี้เปนเพียงเร� องในอีกเวทีหนึ่ง มีผู

เลนและผลประโยชนจํานวนมาก ซึ่งไทยเปนสวนหนึ่งของโลก

นี้ จึงตองดูวาสถานการณจะคลี่คลายหรือไม และผลที่ตามมา

จะเปนอยางไร เพราะรูแลววาหากสถานการณยืดเยื้อไปเร� อยๆ 

ราคาพลังงานจะสูงขึ้น เงินเฟอจะตามมา 

สิ่งที่ตองเฝาระวังคือ ภาวะแทรกซอนที่มักเกิดขึ้นได                                                                          

เสมอ เพราะความขัดแยงระดับโลกของการเจรจาและการ 

เมืองไมสามารถมองเห็นไดผิวเผิน เพราะขางลางมีอะไรมาก 

มายเต็มไปหมด สมัยกอนจะมาในรูปแบบสูรบไปเจรจาไปทุก

ยุคทุกสมัยรวมถึงอนาคตดวย เพ� อตองการเขาครอบงําเพ� อหา

ประโยชนจากสถานการณและความออนแอจากแตละหน�วย

และแตละประเทศ ซึ่งความออนแอของผูนําของคูขัดแยงก็

มักถูกสรางใหเปนกระแสขึ้นผานทางโซเชียลมีเดีย ซึ่งในโลก

ตะวันตกสามารถใชเคร� องมือนี้ในการกําหนดทิศทางได 

เม� อเคร� องมือนี้ถูกนํามาใชปลุกกระแสประชาชนใน                   

การกดดันประเทศตัวเองแสดงทาทีตอตานรัสเซีย สถาน 

การณการเมืองในประเทศทั่วโลกก็ซับซอน พัวพันขึ้น ประ 

จวบเหมาะกับความถดถอยทางเศรษฐกิจ ประชากรโลกยัง                                                                               

ตกหลมโควิด ไมสามารถกลับไปสูวิถีสังคมที่ ใช โมเดลเศรษฐ 

กิจแบบเดิมอีกตอไป จะกลายเปนตัวขับเนนใหเกิดปฏิกิริยา

ตอตานรัฐบาลของตัวเอง อนาคตของโลกที่เต็มไปดวยความ

ขัดแยง ปญหาที่นอกเหนือการควบคุม ถาใชวิธีแบงขั้วเลือก

ขาง ก็ยิ่งมีแตแตกหัก พังทลาย การรวมตัวเพ� อแกไขการ

เผชิญหนาใหคลี่คลายจึงน�าจะเปนทางออกที่เหมาะสม ณ 

ขณะนี้. 

เ

นายดอน ปรมัตถวินัย 

รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ตางประเทศ 

ขณะนี้ประเทศไทยอาจจะตองปรับทาทีนิดนึง เพราะ

เรารับรูอยูแลววามีการประณามเยอะอยูแลว แตเราตองหา

จุดที่ชวยทําใหสถานการณดีขึ้น ตองมาชวยกันดูวาจะทํา

อยางไรใหสถานการณคลี่คลายได อยานั่งประณามอยาง

เดียว.

นเปนเร� องที่ ไมคอยเกิดขึ้น ที่ประกาศิตของ ‘บิ๊กปอม’ 

พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ

หัวหนาพรรคพลังประชารัฐ จะถูกทาทาย 

ที่ผานมาเกมการเมืองในสภา ‘บิ๊กปอม’ ในฐานะกุม

เสียง ส.ส.ของพรรคอันดับ 1 ของรัฐบาล คือคนกําหนด

ทิศทางเกมของรัฐบาลในสภาได ไมวากดปุมอะไรมักออกมา

แบบนั้น 

แตครั้งนี้กลับไมไดเปนเชนนั้น หลัง ‘บิ๊กปอม’ สง

สัญญาณให ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ พรรครวมรัฐบาล ตลอด

จนสมาชิกวุฒิสภา ใหเลือก ‘ไพบูลย นิติตะวัน’ ส.ส.บัญชีราย

ช� อ และรองหัวหนาพรรคพลังประชารัฐ เปนประธานคณะ

กรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร (ฉบับที่...) พ.ศ.... และรางพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง (ฉบับที่...) พ.ศ.... 

ทวาผลที่ออกมา กลับเปนช� อของ ‘เสี่ยตี๋’ สาธิต ปตุ

เตชะ รมช.สาธารณสุข ส.ส.ระยอง และรองหัวหนาพรรค

ประชาธิปตยที่เขาวิน  

มีรายงานวา ‘บิ๊กปอม’ หัวเสียเปนอยางมาก เพราะใน

ชวงเชาไดสงสัญญาณดังๆ ผานการใหสัมภาษณไปแลวครั้ง

หนึ่ง วาใหเอา ‘ไพบูลย’ 

ขณะที่หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ‘บิ๊กปอม’ 

ถึงกับสอบถามแกนนําพรรครวมรัฐบาลวาเกิดอะไรขึ้น ทําไม

ถึงไมเปนไปอยางที่คุยกันไว  

เหตุการณ ‘ไพบูลย ไมมาตามนัด’ ตามประกาศิต ‘บิ๊ก

ปอม’ นั้น ปฐมเหตุมันเริ่มตั้งแตกฎหมายลูก 2 ฉบับของพรรค

รวมรัฐบาลนี้ ‘ไพบูลย’ ไมไดมีหนาที่รับผิดชอบมาตั้งแตตน 

แตคนที่เปนหัวเรือใหญนั่งยกรางและพัฒนารางกันมา                                                                    

รวมกับพรรครวมรัฐบาลมาตลอดคือ ‘วิเชียร ชวลิต’ ส.ส.บัญชี 

รายช� อ และรองประธานวิปรัฐบาล    

แมกระทั่งวันที่เสนอรางเขาสภา ก็ยังเปนช� อ ‘วิเชียร’  

แตปรากฏหลังรับหลักการในวาระที่ 1 ‘ไพบูลย’ ไดวิ่งเขาไป

หา ‘บิ๊กปอม’ แสดงความปรารถนาที่จะนั่งเกาอี้ตัวนี้  

เร� องดังกลาวสรางความหงุดหงิดใหกับวิปรัฐบาล รวม

ถึงคนในพรรคพลังประชารัฐเอง เพราะไมเห็นดวยที่จะให  

‘ไพบูลย’ มานั่งหัวโตะ  

เชนเดียวกับคนในพรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปตย 

สมาชิกวุฒิสภา รวมถึงพรรครวมฝายคานเองที่รับไมไดกับ

ช� อนี้ เพราะเคยมีประสบการณนั่งรวมหองประชุม กมธ.มา                                      

2 ชุดที่มี ‘ไพบูลย’ เปน กมธ. ไมวาจะเปน กมธ.วิสามัญ

พิจารณาศึกษาปญหา หลักเกณฑ และแนวทางแกไขเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. และ กมธ.วิสามัญพิจารณารางรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย (แกไขเพิ่มเติม)

โดยเฉพาะ กมธ.วิสามัญแกไขรัฐธรรมนูญ ที่ ‘ไพบูลย’ 

นั่งเปนรองประธาน กมธ. ซึ่งมักชอบตัดบท โตเถียงกับฝาย

คานอยูเสมอ จนทําใหบรรยากาศการประชุมไมราบร� น 

เม� อฝายรัฐบาลและฝายคานเห็นพองวาไมเอาช� อนี้                                                              

‘ปฏิบัติการสุมหัวหักประกาศิตบิ๊กปอม’ จึงเกิดขึ้น เริ่มตั้งแต

การที่ ‘เกษม มีทิพย’ ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรคกาวไกล ที่ไปทํา                                                                   

กิจกรรมกับพรรคภูมิใจไทยสักระยะหนึ่งแลว หยิบช� อ ‘สาธิต’  

ที่อยูในโควตา ครม.เชนเดียวกับ ‘ไพบูลย’ มาแขง

สวนฝายคานเอง ทั้งพรรคเพ� อไทยและพรรคกาวไกลก็

เดงรับลูก โดยพรรคเพ� อไทยไมสงคนแขงขัน ทั้งที่ปกติเวลาชิง

เกาอี้ในประธาน กมธ.ฝายคานตองเสนอช� อบุคคลที่เหมาะสม

แขงกับรัฐบาล แตครั้งนี้เปลี่ยนเกม กลับไมเสนอช� อ ประหนึ่ง

เปดทางให ‘สาธิต’ 

เพราะพรรคเพ� อไทยนั้นรูอยูแลววา เสนอไปก็สูกับพรรค

รวมรัฐบาลและวุฒิสภายาก เพราะเสียงนอยกวา จึงกระโจน

รวมกับแผนการสกัด ‘ไพบูลย’      

ดาน ส.ส.พรรคพลังประชารัฐเอง แมในใจลึกๆ ไมอยาก

ได ‘ไพบูลย’ แตเม� อ ‘บิ๊กปอม’ สั่ง ทุกคนไมมีสิทธิ์ปฏิเสธ จึง

กมหนากมตาโหวตให หากแตการที่มีคนเสนอช� อ ‘สาธิต’ ซึ่ง

อยูในโหล ครม.มาแขง ก็เหมือนเปนการเปดชองใหพรรครวม

รัฐบาลอ� นๆ ทั้งภูมิใจไทย พรรคประชาธิปตย และวุฒิสภา มี

ทางออกในการจะโหวตสวนกับ ‘บิ๊กปอม’ 

นั่นเพราะ ‘สาธิต’ เปนรัฐมนตรี ในขณะที่ ‘ไพบูลย’  

เปนเพียง ส.ส.ดวยศักดิ์และสิทธิ์ ‘สาธิต’ เหนือกวามาก พรรค

รวมรัฐบาลและวุฒิสภาบางคนที่ไมเอา ‘ไพบูลย’ จึงโหวต

ให ‘สาธิต’ ได 

ภาษาสนุกเกอรเรียกวา เปนการเอา ‘สาธิต’ มาวางสนุก 

‘ไพบูลย’ 

ขณะเดียวกัน ก็ไมไดหักกับ ‘บิ๊กตู’ เพราะ ‘สาธิต’ ก็คือ

คนในโควตา ครม.ที่เปนเจาของรางกฎหมายลูก  

เร� องนี้ถือปนเกมสมประโยชนรวมกันของคนที่ไมเอา  

‘ไพบูลย’ อยางแทจริง 

แตอยางไรก็ดี เหตุการณครั้งนี้ทําให ‘บิ๊กปอม’ เอง ที่

เคยฮึกเหิมกําหนดเกมในสภาตองกลับมาระมัดระวังตัวมากขึ้น 

จะยามใจเหมือนแตกอนไมได เพราะอีกฝายก็มีไพในมือเยอะ

เหมือนกัน ไมเชนนั้นจะถูกวางยาเหมือนครั้งนี้อีก 

และคนที่น�ากลัวคือ พรรคภูมิใจไทยที่กําลังอยูในชวง

อํานาจตอรองสูง ใน กมธ.แกไขกฎหมายลูกครั้งนี้ พวกเขาไม

ไดมีแค กมธ.จากพรรคตัวเอง แตยังมีแนวรวมที่เจรจาตอรอง

กันได ทั้งพรรคประชาธิปตย พรรคเพ� อไทย และพรรคกาว 

ไกล 

จับตาใหดี ดีไซนกฎหมายลูกหนนี้ พรรคภูมิใจไทยมี

บทบาทสูง. 

ขบวนการหักประกาศิต ‘บิ๊กปอม’

เกมสมประโยชนคนไมเอา ‘ไพบูลย’

ความเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะมาถึง!!!
าไงดี...ไมรูเร� องคุณนอง แตงโม เขาเลย!!! ตามไม 

ทัน ตกกระแส เพราะดันมัวไปมั่วอยูกับเร� องรัสเซีย

บุกยูเครนอะไรไปโน�น เห็นแตขาวพาดหัววานองเขา

เสียชีวิตเพราะตกน้ํา จึงไมไดเจาะ-เกาะ-ติด ไมไดคิดขยี้ขาว 

ขย้ําขาว แบบใครตอใครเขา เลยหนีไมพนคงตองกลายเปน

มนุษยตางดาว เปน อัลแบร กามูร (คนนอก) สําหรับสังคม

ไทยไปแลวก็ไมรู???

ดวยเหตุเพราะตองปนตนฉบับวันละ 2 ชิ้นเปนอยาง

นอยนั่นแหละทั่น...เพ� อใหผิดแผก แตกตาง ไมใชเอาเร� องซ้ําๆ 

เอาประเด็นซ้ําๆ มาบายพาส บายโปรดักส ไปตามเร� อง ตาม

ราว เลยตองฉีกดานหนึ่ง ไปวากันในเร� องราวตางประเทศ 

สวนใน ไทยโพสต ของหมูเฮา โดยหลักๆ แลว....คงหนีไมพน

ตองวนไป-วนมา อยูกับเร� อง บิ๊กตู, บิ๊กปอม, บิ๊กปอก เร� อง

ของฝายคาน ฝายแคน หรือเม� อไหรที่คุณพี่ โทนี่-โทนาฟ เกิด 

เหา ขึ้นมาดังๆ คุณนอง ปู-ยิ่งลักษณ และ ยิ่งเลื้อย เกิดตาม

มาผสมโรงดวยแลว ฯลฯลฯ ก็อาจพอได เหย� อ เอาไวเกี่ยว

เบ็ด ตกปง ตกปลา ไปตามสภาพ...

เผอิญชวงระหวางนี้...รัสเซียเขาดัน บุกยูเครน ดวย

เหตุผลกลใดก็แลวแต คงตองไปหาอานเอาเองก็แลวกัน แต

ออกจะหนักหนา-สาหัส ในระดับที่ใครตอใครถึงขั้นเพอไปถึง 

สงครามโลก เอาเลยก็ยังมี แมแตบานเรานอกจากหยิบมา

เปนประเด็น มาดา มาเถียงกัน ชนิดไมแลวเสร็จ กลายเปน

ฝายเชียรรัสเซีย-เชียรอเมริกา แบบเดียวกับฝายกิ้งกา-ฝาย

ไดโนเสาร อะไรประมาณนั้น ก็เลยตองไปเจาะ-เกาะ-ติด ไป

ขยี้ขาว ขย้ําขาว กันในดานโนน สวนในดานนี้ หรือในบาน

เรา โดยรวมๆ แลวก็น�าจะยังไมถึงกับมีอะไรผิดแปลก แหวก

แนว ไปจากเดิม คือยังคงหนีไมพนตอง ฮึ้มฮึม-ฮึ้มหึ่ม กับทาน             

นายกฯ บิ๊กตู ของหมูเฮา อีกตอไปเร� อยๆ...นั่นแล...

แตก็นั่นแหละ...ที่อาจตองถือเปนเร� องน�าหวง น�ากังวล 

อยูซักหน�อย คงหนีไมพนไปจากเร� อง ผลกระทบ โดยเฉพาะ

ในทางเศรษฐกิจ การเงิน-การทอง อะไรตอมิอะไรทั้งหลายนั่น

แหละทั่น เพราะการกีดกันประเทศผูผลิตน้ํามันอันดับ 3 ของ

โลก ประเทศมหาอํานาจคูแขงระดับพอฟด พอเหวี่ยง โดยเฉพาะ

ในทางทหารกับคุณพออเมริกาเขา อยางประเทศหมีขาวรัสเซีย

ออกไปจากวัฏจักร วงจร แหงการโอนเงิน-โอนทอง การใชจาย 

การชําระหนี้ตางประเทศ ที่เรียกๆ กันวาระบบ SWIFT อะไร

ประมาณนั้น แถมเผลอๆ...อาจตองตามไปกีดกัน กักกัน ประเทศ

ที่กําลังจะกลายเปนมหาอํานาจทางเศรษฐกิจอันดับหนึ่งอีกไม

ชา-ไมนาน อยางพญามังกรจีน ที่เปน หุนสวนยุทธศาสตร กับ

รัสเซียเขา อะไรตอมิอะไรเหลานี้...จะกระทบกระเทือนระบบการ

เงิน-การทองกันในระดับโลก และสงผลมาถึงประเทศไทยแลนด 

แดนสยาม ของหมูเฮาหรือไม? อยางไร? ก็คงตองหาทางคิดๆ หา

ทางเตรียมรับมือเอาไวกอนลวงหนา...

สวนในเร� อง...ฝายรัฐบาล-ฝายคาน-ฝายแคน รวมไปถึง

ฝายคลุมเครือ ระหวางนี้คงไมถึงกับตองเจาะ ตองเกาะ ตอง

ติดเปนตังเมมากมายซักเทาไหร หรืออาจตองรอไปชวงเดือน

พฤษภาฯ ชวงอีก 2 เดือนขางหนาโน�นเลย ถึงจะพอไดรูๆ วา สาร

เคมี ของ ผูกองแปง กับทานนายกฯ บิ๊กตู มันเปนสารเดียวกัน 

ตรงกัน หรือคนละเร� อง คนละมวน ซักเพียงไหน ไปจนถึงเร� อง

รายละเอียด ชนิดและขนาด ของจํานวนเสียง 260 เสียง ที่ถูก

กําเอาไวในมือของ เสี่ยหน ูวาประกอบไปดวยอะไรมั่ง เสียกลวย 

เสียวัคซีน ไปแลวจํานวนเทาไหรตอเทาไหร หรือถึงขั้นตองเอา

รถไฟฟาสีเขียว เอาสนามบินอูตะเภา ฯลฯ มาแลกหรือไม? เพียง

ทํ
ใด?....

เฉพาะแคตองแยกราง แยกเงา-สลับราง ออกไปเปน 2 

ซีก 2 ดาน 2 เร� อง 2 แนว...แคนี้ก็ตายแลว!!! หรือแทบไมมี

เวลามาสนใจเร� องอ� นๆ ดังนั้น...โอกาสที่จะกลายเปน คนนอก 

เปน มนุษยตางดาว สําหรับสังคมไทยยิ่งเขาไปทุกที จึงมี

ความเปนไปไดสูงเอามากๆ แตก็นั่นแหละ...ทําไงได!!! ในเม� อ

อะไรตอมิอะไรใน บานเรา มันไมคอยคิดจะไปไหน ยังหนักไป

ทางวนมา-วนไปอยูกับเร� องเดิมๆ รสนิยม เดิมๆ ซะเปนหลัก

ใหญ ไมงั้น...ละครหลังขาว ประเภท ดาวพระศุกร หรือ บาน

ทรายทอง ฯลฯลฯ มันคงไมยอยแยกแตกกระจายกลายเปน

ไมรูกี่ตอกี่เวอรชั่น หรือเปลี่ยนไปแค รูปแบบ แต เนื้อหา คง

เดิม อะไรประมาณนั้น...

อยางไรก็ตาม...ในฐานะที่ตองแยกเงา-สลับราง ตองหัน

ไปเขียนเร� องโลกและเร� องภายในบานตัวเอง แบบชนิดวันตอ

วันมาเกือบเปนปๆ เขาไปแลว คงตองขออนุญาตตั้งขอสังเกต

เอาไวมั่งซักเล็กๆ นอยๆ วาเหตุการณความเปนไปของโลกใน

ชวงนี้มันออกจะผิดแผก แตกตาง ไปจากเดิม หนักหน�วงและ

รุนแรงยิ่งกวาเดิม ไมรูกี่สิบกี่รอยเทา หรือนับวันชักจะกลาย

เปน เง� อนไข และ เหตุปจจัย ที่กําลังทําใหทุกสิ่งทุกอยางมี

อันตอง เปลี่ยนแปลง ไปจากเดิมๆ อยางมิอาจหลีกเลี่ยงได

เลย ดวยเหตุนี้นี่เอง...การหาทางทําใหความเปลี่ยนแปลงนั้นๆ 

เปนไปในทางที่ ดีขึ้น ไมใช เลวลง จึงอาจตองถือเปน ภาระ 

และ หนาที่ สําหรับบรรดาผูรักบาน-รักเมืองทั้งหลาย อยางมิ

อาจปฏิเสธ...ดวยประการฉะนี้แล...เทอญญญญ...

ปดทายดวยวาทะวันนี้ จาก George Santayana (อีก

ครั้ง...และอีกครั้ง)... “A man’s feet must be planted in 

his country, but his eyes should survey the world. - 

เทาของคน...ตองปกอยูในประเทศของเขา แตดวงตา...ควร

สํารวจดูโลก...”
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3บทความ-ในประเทศ

 คนรากหญ้า งวดวันท่ี 1 มี.ค.65 ปรากฏว่าอย่างน้อยก็มี

ปฏิทิน ส.ส.หญิงต่างค่าย 2 คนให้เลขเด็ดจนชาวบ้านฮือฮา

คนแรก “เจ๊แคมป์” กุลวลี นพอมรบดี 

ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ และคนท่ีสอง “เจ๊น้ำาผ้ึง”  พิมพ์

รพี พันธ์ุวิชาติกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ สงสัยว่าต่อ

ไปน้ีใครเห็น ส.ส. 2 คนน้ีคงได้เอาทองมาติดแหงๆ อิอิ

โดยเฉพาะ “แม่น้ำาผ้ึง” คู่แข่ง “แม่น้ำาหน่ึง” (ฮา) ป่านน้ีคงย้ิม

เหงือกแห้ง ท่ีปฏิทินของเธอทำาให้ชาวบ้านท่ีรักได้ลาภลอย

ทว่า พิมพ์รพี ไม่ได้มีดีแค่

เฉพาะเร่ืองน้ีหรอก เพราะมีความ

เช่ียวชาญชำานาญเก่ียวกับปาล์ม

น้ำามันเป็นพิเศษ และเห็นว่าเลือกต้ัง

ใหญ่เท่ียวหน้าจะขออาสาเป็น ผู้แทน

ราษฎรจังหวัดกระบ่ี ด้วย

ปัจจุบันเธอเป็น ส.ส.ปาร์ต้ีลิสต์

อยู่ เมื่อช่วงน้ีสภาปิดเทอมใหญ่ ก็จะ

เห็น “เจ๊น้ำาผ้ึง” โพสต์รัวๆ ลงพ้ืนท่ีดูแล

พ่ีน้องประชาชน เข้าบ้านน้ันออกบ้าน

น้ีดูแลผู้ป่วยติดโควิดในพ้ืนท่ีกระบ่ีท่ีมี

ยอดเพ่ิมข้ึนทุกวัน เข้าไปขอดูยาท่ีใช้

รักษา ดูการวัดออกซิเจน เอาเครื่องยังชีพไปให้ด้วยความห่วงใย

ส่วนงานขาวดำาในพ้ืนท่ี เห็นลิสต์วันก่อนวันเดียว 30 กว่า

งาน!!! เรียกว่าการจะเป็น ส.ส.ท่ีดีมีคุณภาพต้องครบเครื่อง

งานหน่ึงท่ีสำาคัญคือ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ซ่ึง ส.ส.พิมพ์

รพี ก็ไม่ท้ิง ในฐานะ ส.ส.เลือดกระบ่ี และทีมงาน ร่วมกับหน่วยงาน

ภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง ส่งมอบบ้านพอเพียงให้แก่ประชาชน

นอกจากน้ี ก็ยังสร้างเครือข่ายฝึกอบรมสำารวจข้อมูลในพ้ืนท่ี 

ว่ามีบ้านไหนลำาบากบ้าง โดยเร่ิมติดกระดุมเม็ดแรกท่ีตำาบลคลอง

พนพัฒนา เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาท้ังเรื่องความม่ันคงในท่ีดิน 

การซ่อมแซมบ้านท่ีไม่เหมาะสมกับการอยู่อาศัย ตลอดจนระบบ

สาธารณูปโภคท่ีไม่พอเพียง คุณภาพชีวิตในทุกด้านของประชาชน

ในพ้ืนท่ี จัดทำาเป็นแผนพัฒนาตำาบลระยะ 3 ปี (พ.ศ.2565-2567)

รวมท้ังยังมีความต้ังใจและเข้าไปสนับสนุนโครงการ  “กระบ่ี

โมเดล” นำาของดีของเด่นในจังหวัดมาขับเคลื่อน  หวังดูแลชีวิต

ความเป็นอยู่ของชาวบ้านให้อยู่อย่างสุขกาย สบายใจ คลายความ

ยากจนอีกด้วย

มี ส.ส.ขยันขันแข็ง เอาการเอางานแบบน้ี อิจฉาแทนชาว

กระบ่ีจังฮู้ อิอิ.

มินน่ีเมาธ์

เจ้าแม่เลขเด็ด

ทุ

สายสีเขียวไม่ โยนภาระรัฐบาลหน้า

พิมพ์รพี 

พันธุ์วิชาติกุล

ามกลางกระแสการเมืองของประเทศไทย ปัญหาความขัด

แย้งทางการเมืองภายในพรรคการเมืองของรัฐบาลเอง ความ

ขัดแย้งกับกลุ่มประชาชน ความขัดแย้งในสถานการณ์ปัญหา

โควิด-19 ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำา มักจะโดนกล่าวหาว่าด้วยเรื่อง

ประสิทธิภาพในการบริหารประเทศในทางเศรษฐกิจ กระแสเรียก

ร้องให้มีการยุบสภาผู้แทนราษฎรมักจะเกิดข้ึนอยู่เสมอ โดยเฉพาะ

พรรคการเมืองฝ่ายค้าน วันน้ีผู้เขียนจึงนำาเสนอเรื่องการยุบสภาผู้

แทนราษฎร

ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

การยุบสภา (Dissolution of Parliament) ได้กำาหนดให้ประมุขของ

รัฐ คือ พระมหากษัตริย์โดยคำาแนะนำาของฝ่ายบริหาร ประกาศให้

สมาชิกภาพของสภาผู้แทนราษฎรส้ินสุดลงพร้อมกันก่อนครบวาระ

การดำารงตำาแหน่ง  ซ่ึงในทางปฏิบัติท่ีผ่านมาหัวหน้าฝ่ายบริหาร

ได้แก่ นายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้ถวายคำาแนะนำาและลงนามสนอง

พระบรมราชโองการในพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรทุก

คร้ัง การยุบสภาจึงเป็นวิธีการท่ีฝ่ายบริหารใช้ในการควบคุมฝ่าย

นิติบัญญัติ เป็นการคืนอำานาจให้แก่ประชาชนในการเลือกต้ังตัวแทน

ฝ่ายนิติบัญญัติใหม่  

หลักการท่ัวไปและเหตุผลของการยุบสภาผู้แทนราษฎร

 เมื่อพิจารณาศึกษาถึงเหตุผลของการยุบสภาผู้แทนราษฎร 

ส่วนใหญ่จะพบว่ามีเหตุผลหลักอยู่ 3 ประการ ดังน้ี

ประการท่ี 1 เป็นการหาทางออกของฝ่ายบริหาร  (รัฐบาล) 

ตามวิถีทางประชาธิปไตยเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างฝ่ายบริหารกับ

ฝ่ายนิติบัญญัติ การยุบสภาผู้แทนราษฎรก็เพื่อให้มีการเลือกต้ังใหม่ซ่ึง

เท่ากับเป็นการอุทธรณ์ต่อประชาชน โดยให้ประชาชนตัดสินว่า ข้อ

ขัดแย้งท่ีมีอยู่น้ันใครเป็นฝ่ายถูก

ประการท่ี 2 เป็นทางออกในกรณีการบริหารราชการแผ่นดิน

ของรัฐบาลมีคะแนนนิยมตกต่ำา ขืนปล่อยให้อยู่ครบวาระ อนาคตข้าง

หน้าอาจไม่ได้รับการเลือกต้ังมาเป็นรัฐบาล จึงยุบสภาผู้แทนราษฎร

ประการท่ี 3 เป็นทางออกในกรณีท่ีคะแนนนิยมรัฐบาลมีมาก

ข้ึนและใกล้จะครบวาระ นับเป็นโอกาสท่ีดีก็ยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อ

ให้ประชาชนได้เลือกพรรคการเมืองของตนเองเข้ามาเป็นรัฐบาลอีก

คร้ัง

เหตุผลการยุบสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทยในอดีต

เมื่อพิจารณาศึกษาถึงการยุบสภาผู้แทนราษฎรไทย  พบว่า

เกิดข้ึนมาแล้วรวมท้ังส้ิน 13 คร้ัง ซ่ึงการยุบสภาผู้แทนราษฎรของ

ประเทศไทยจะมีความแตกต่างไปจากหลักการท่ัวไปและเหตุผลของ

การยุบสภาผู้แทนราษฎร ดังน้ี

คร้ังท่ี 1 ยุบสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันท่ี 11 กันยายน  พ.ศ. 

2481 โดยพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา นายกรัฐมนตรี เสนอให้

พระมหากษัตริย์ยุบสภา ด้วยเหตุผลคือรัฐบาลขัดแย้งกับสภา

2543 โดยนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี เสนอให้พระมหากษัตริย์

ยุบสภาผู้แทนราษฎร ด้วยเหตุผลปฏิบัติภารกิจตามเป้าหมายเสร็จ

แล้ว

คร้ังท่ี 11 ยุบสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 

2549 โดยพันตำารวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เสนอให้

พระมหากษัตริย์ยุบสภาผู้แทนราษฎร ด้วยเหตุผลเกิดวิกฤตการณ์

การเมืองจากการชุมนุมขับไล่นายกรัฐมนตรี ต่อมาเกิดรัฐประหาร 19 

กันยายน 2549

คร้ังท่ี 12 ยุบสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันท่ี 10  พฤษภาคม พ.ศ. 

2554 โดยนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เสนอให้พระมหา

กษัตริย์ยุบสภาผู้แทนราษฎร ด้วยเหตุผลวิกฤตการณ์ทางการเมือง

คร้ังท่ี 13 ยุบสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันท่ี 9 ธันวาคม  พ.ศ. 

2556 โดยนางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี  เสนอให้พระ

มหากษัตริย์ยุบสภาผู้แทนราษฎร ด้วยเหตุผลปัญหาความขัดแย้งและ

ความแตกแยกของชนในชาติ  (วิกฤตการณ์ทางการเมือง) ต่อมาเกิด

รัฐประหาร 22  พฤษภาคม 2557

การยุบสภาผู้แทนราษฎรภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560  จะเกิด

หรือไม่ในอนาคต และจะยุบสภาผู้แทนราษฎรด้วยเหตุผลอะไร?

หลักการยุบสภาผู้แทนราษฎรภายใต้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

ภายใต้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช 2560 มาตรา 103 ได้วางหลักการสำาคัญในการยุบสภาผู้

แทนราษฎรไว้ดังน้ี 

1.การยุบสภาผู้แทนราษฎรเป็นพระราชอำานาจของพระมหา

กษัตริย์ เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นประมุขแห่งรัฐ พระมหากษัตริย์

ทรงไว้ซ่ึงพระราชอำานาจท่ีจะยุบสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้มีการเลือก

ต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพระองค์

ทรงอยู่เหนือการเมือง ดังน้ันจะทรงใช้พระราชอำานาจน้ีต่อเมื่อนายก

รัฐมนตรีทูลเกล้าฯ ขอพระบรมราชานุญาตเท่าน้ัน

2.การยุบสภาผู้แทนราษฎรต้องออกเป็นพระราชกฤษฎีกา เมื่อ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วย่อมมีผลเป็นการยุบสภาทันที ใน

การน้ีย่อมต้องกำาหนดวันเลือกต้ังท่ัวไป ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 

45 วัน แต่ไม่เกิน 60  วัน นับแต่วันยุบสภาผู้แทนราษฎร และวัน

เลือกต้ังต้องกำาหนดวันเดียวกันท่ัวราชอาณาจักร

3.การยุบสภาผู้แทนราษฎรกระทำาได้เพียงคร้ังเดียวในเหตุ                                                                                

การณ์เดียวกัน หมายถึง หากจะมีการยุบสภาอีกคร้ัง มิอาจอ้าง

เหตุผลหรือเหตุการณ์ท่ีใช้ในการยุบสภาคร้ังก่อนได้

4.การยุบสภาผู้แทนราษฎรกระทำาลงก่อนครบวาระของสภา 

คือ สามารถกระทำาในเวลาใดก็ได้ ในช่วงก่อนสภามีวาระครบ 4 ปี 

แม้อยู่ในช่วงปิดสมัยประชุม แต่อย่างไรก็ตาม ถ้ามีกรณีการเสนอ

ญัตติเพื่อขอเปิดอภิปรายท่ัวไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี

แล้ว ย่อมไม่สามารถยุบสภาได้ 

5.การยุบสภาผู้แทนราษฎรทำาให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้

แทนราษฎรส้ินสุดลง ส่วนสมาชิกภาพของวุฒิสภาหาได้ส้ินสุดลงจาก

การยุบสภาผู้แทนราษฎรไม่ ดังน้ัน ยังคงต้องปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป แต่

จะมีการประชุมวุฒิสภามิได้ เว้นแต่เป็นกรณีดังต่อไปน้ี

1) การประชุมท่ีให้วุฒิสภาทำาหน้าท่ีรัฐสภา เช่น การแต่งต้ังผู้

สำาเร็จราชการแทนพระองค์ การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎมณเฑียรบาล การ

ให้ความเห็นชอบประกาศสงคราม เป็นต้น

2) การประชุมท่ีให้วุฒิสภาทำาหน้าท่ีพิจารณาให้บุคคลดำารง

ตำาแหน่งใดตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

3) การประชุมท่ีให้วุฒิสภาทำาหน้าท่ีพิจารณาและมีมติให้

ถอดถอนบุคคลออกจากตำาแหน่ง

เมื่อมีการประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร ผลทางกฎหมายตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ท่ีเกิดจากการ

ยุบสภาผู้แทนราษฎรมีผลดังน้ี

1.ทำาให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ้นจากตำาแหน่งทันที จะ

ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปไม่ได้ 

2.ทำาให้คณะรัฐมนตรีต้องพ้นจากตำาแหน่งหรือคณะรัฐมนตรี

อยู่ในตำาแหน่งไม่ได้ แต่คณะรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่าจะมี

คณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ามารับหน้าท่ี 

การยุบสภาผู้แทนราษฎรจะเกิดข้ึนหรือไม่ในอนาคต?

คำาถามในสถานการณ์การเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน นำา

โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  มักจะกล่าวหรือ

พูดเสมอว่าไม่ยุบสภาผู้แทนราษฎร แต่เมื่อพิจารณาสถานการณ์ใน

การเมืองท่ีเป็นเช่นผู้เขียนเห็นว่า จะมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรก่อน

ครบวาระแน่นอน แต่อย่างไรก็ตามอาจมีปัจจัยท่ีเก้ือกูล คือ การปรับ

คณะรัฐมนตรีรักษาเสียงจากกลุ่มธรรมนัสโดนขับไล่ออกจากพรรค 

(เต็มใจให้เขาขับไล่) ไปอยู่พรรคใหม่ ให้สนับสนุนรัฐบาลต่อไป เรื่องน้ี

อาจจะยากสักหน่อยด้วยความเป็นอัตตาของนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ 

จันทร์โอชา

มีเหตุผลอะไรในการยุบสภาผู้แทนราษฎร?

ปัญหาทางการเมืองของรัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา  พบว่ามี

ปัญหาอย่างมากในการบริหารราชการแผ่นดินภายใต้สถานการณ์โค

วิด-19 ประกอบกับเสียงรัฐบาลท่ีปร่ิมน้ำา เนื่องจากกลุ่มธรรมนัสโดน

ขับไล่ออกจากพรรค (เต็มใจให้เขาขับไล่) ไปอยู่พรรคใหม่ ในช่วงการ

เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมติของสภาผู้แทนราษฎรในช่วงเดือน

พฤษภาคม 2565 และเป็นการยุบสภาหนีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ

แบบลงมติของสภาผู้แทนราษฎร ด้วยเหตุผลวิกฤตการณ์ทางการ

เมืองและเกิดความขัดแย้งกับรัฐสภา. 

รศ.สิทธิกร ศักด์ิแสง 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คร้ังท่ี 2 ยุบสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันท่ี 15 ตุลาคม  พ.ศ. 

2488 โดยหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช นายกรัฐมนตรี เสนอให้พระ

มหากษัตริย์ยุบสภา ด้วยเหตุผลสภาผู้แทนราษฎรยืดอายุมานานใน

ช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 จนสมควรแก่เวลา

คร้ังท่ี 3 ยุบสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันท่ี 12 มกราคม  พ.ศ. 

2519 โดยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธ์ิ ปราโมช นายกรัฐมนตรี เสนอให้

พระมหากษัตริย์ยุบสภา ด้วยเหตุผลมีความขัดแย้งภายในรัฐบาล

คร้ังท่ี 4 ยุบสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันท่ี 19 มีนาคม  พ.ศ. 

2526 โดยพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี เสนอให้พระ

มหากษัตริย์ยุบสภา ด้วยเหตุผลสภาผู้แทนราษฎรขัดแย้งกับวุฒิสภา

กรณีแก้ไขรัฐธรรมนูญ

คร้ังท่ี 5 ยุบสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม  พ.ศ. 

2529 โดยพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี เสนอให้พระ

มหากษัตริย์ยุบสภาผู้แทนราษฎร ด้วยเหตุผลรัฐบาลขัดแย้งกับสภา 

กรณีการตราพระราชกำาหนด

คร้ังท่ี 6 ยุบสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันท่ี 29 เมษายน  พ.ศ. 

2531 โดยพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี  เสนอให้พระ

มหากษัตริย์ยุบสภาผู้แทนราษฎร ด้วยเหตุผลมีความขัดแย้งภายใน

รัฐบาล

คร้ังท่ี 7 ยุบสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน  พ.ศ. 

2535 โดยนายอานันท์ ปันยารชุน นายกรัฐมนตรี เสนอให้พระมหา

กษัตริย์ยุบสภาผู้แทนราษฎร ด้วยเหตุผลเป็นรัฐบาลเฉพาะกิจเพื่อยุบ

สภาหลังจากเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมือง

คร้ังท่ี 8 ยุบสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันท่ี 19  พฤษภาคม พ.ศ. 

2538 โดยนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี เสนอให้พระมหากษัตริย์

ยุบสภาผู้แทนราษฎร ด้วยเหตุผลความขัดแย้งภายในรัฐบาล

คร้ังท่ี 9 ยุบสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันท่ี 28 กันยายน  พ.ศ. 

2539 โดยนายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี เสนอให้พระมหา

กษัตริย์ยุบสภาผู้แทนราษฎร ด้วยเหตุผลความขัดแย้งภายในรัฐบาล

คร้ังท่ี 10 ยุบสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันท่ี 9  พฤศจิกายน พ.ศ. 

ท่

ใช้สิทธิเข้าถึงและคัดข้อมูล

ข่าวสารของทางราชการ เกี่ยว

กับกิจการโครงการรถไฟฟ้าสาย

สีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ 

และหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต 

เนื่องจากมีความสำาคัญต่อ

การแก้ปัญหาราคาค่าโดยสาร

รถไฟฟ้า ซึ่งแม้จะมีหลายคน

เสนอทางเลือกในการแก้ปัญหา 

แต่ทั้งหมดไม่ได้อยู่บนพื้นฐาน

ข้อเท็จจริง ดังนั้นจุดเริ่มต้นของ

การแก้ปัญหาคือการเปิดเผย

ข้อมูลทั้งหมด

นายวิโรจน์กล่าวว่า ข้อมูล

ท่ีขอมี 3 ส่วน คือ บันทึกการ

ประชุมของคณะกรรมการเจรจา

ท่ีมาจากคำาส่ังของ  คสช.เก่ียวกับ

การต่ออายุสัมปทานรถไฟฟ้าสาย

สีเขียวท้ังหมด เช่น การประเมิน

จำานวนผู้โดยสาร การประมาณ

การรายได้จากค่าโดยสารและ

รายได้อื่น หน้ีคงค้างกับบีทีเอส  

หน้ีคงค้างกับ รฟม. มีรายการ

อะไร จำานวนเท่าไหร่ รายละเอียด

ค่าปรับ ดอกเบ้ียต่างๆ 

“และที่สำาคัญคือ ร่าง

สัญญาในการต่ออายุสัมปทาน

รถไฟฟ้าสายสีเขียว เรื่องนี้

สำาคัญมากเพราะจะทำาให้แก้

ปัญหาราคาค่าโดยสารแพง 

และยังสามารถถอดบทเรียนให้

รอบคอบรัดกุมในการทำาสัญญา

กับรถไฟฟ้าสายอื่นๆ ได้อีกด้วย 

ซึ่งการขอข้อมูลทั้งหมดถือเป็น

ก้าวแรกที่เป็นรูปธรรมที่สุด โดย

ตนกลัวว่าเรื่องนี้จะผ่านไปก่อน

มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. โดย

หลังได้ข้อมูลมาจะเปิดเผยต่อ

สาธารณชนทันที” นายวิโรจน์

ระบุ 

เขาระบุอีกว่า ยืนยัน

จุดยืนชัดเจนว่าหากไม่มีการ

เปิดเผยรายละเอียดก็ไม่ควรต่อ

สัญญา ผู้ว่าฯ ห้ามเซ็น และที่

สำาคัญคือต้องการเห็นตั๋วร่วม

และค่าโดยสารร่วม ยกเว้นการ

เก็บค่าโดยสารซ้ำาซ้อน หาก

รัฐบาลพยายามดันเรื่องนี้เข้า 

ครม.ให้มีการต่อสัญญาสัมปทาน

นั้น มองว่ารัฐบาลจะดันได้

อย่างไรในเมื่อประชาชนยังไม่รู้

รายละเอียด เป็นไปไม่ได้ที่จะตี

เช็คเปล่า ประชาชนทุกคนต้อง

ร่วมกันเรียกร้อง.

กรุงเทพฯ • เมื่อวันพุธ นาย

สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงแรงงาน มอบหมายให้

ด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ 

ของกรมการจัดหางาน จัดเจ้า

หน้าที่ ไปรับคนงานทั้งสองชุด

ที่เดินทางกลับมาจากยูเครน 

โดยคนงานชุดแรกเดินทาง

ด้วยเครื่องบินสายการบินไทย 

เที่ยวบินที่ TG 923  ออกจาก

กรุงบูคาเรสต์ ฮังการี มาถึง

ประเทศไทยเมื่อเวลา 06.25 น.                                             

และคนงานชุดที่สองจะเดิน

ทางด้วยเครื่องบินสายการบิน

เอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 384 

ออกจากกรุงวอร์ซอ โปแลนด์ 

มาถึงประเทศไทยเวลา 12.05 น.                                                      

ในวันนี้ เช่นกัน ทั้ งนี้ทันที

ที่คนงานไทยไปถึงสถาบัน

บำาราศนราดูร กรมการจัดหา

งานได้จัดเจ้าหน้าที่ตั้งโต๊ะลง

ทะเบียน เพื่อรับคำาร้องและ

อำานวยความสะดวกในการดูแล

ทั้งในเรื่องขั้นตอน เอกสารหลัก

ฐานต่างๆ รวมทั้งชี้แจงเรื่อง

สิทธิประโยชน์จากกองทุนให้

แก่แรงงานไทย

ทั้งนี้ นายสุชาติได้มอบ

หมายให้นายบุญชอบ สุทธมนัส

วงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน 

มอบเงินแก่แรงงานไทยที่เดิน

ทางกลับมาจากประเทศยูเครน 

และเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วย

เหลือจำานวน 69 คน คนละ 

15,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

1,035,000 บาท.

‘บิ๊กป้อม’ลุยน้ำาท่วมนราฯ

เท44ล้านสร้างพนังกั้นน้ำา
นราธิวาส • เมื่อวันพุธ เวลา 

10.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัด

นราธิวาส พล.อ.ประวิตร วงษ์

สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ใน

ฐานะผู้อำานวยการกองอำานวย

การน้ำาแห่งชาติ  (กอนช.) ลงพ้ืน

ท่ีติดตามสถานการณ์อุทกภัยใน

พ้ืนท่ี จ.นราธิวาส พร้อมรับฟัง

บรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัย

ในพ้ืนท่ี โดย พล.อ.ประวิตรได้

มอบนโยบายแก่หน่วยงานต่างๆ  

ท่ีเก่ียวข้อง พร้อมให้กำาลังใจเจ้า

หน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีในการ

ช่วยเหลือประชาชนและเร่งลด

ผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย 

พร้อมท้ังให้สำานักงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

และศูนย์อำานวยการบริหาร

จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 

บูรณาการสำารวจและช่วยเหลือ

ประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อน

คร้ังน้ี

รวม ถึงมอบหมายใ ห้

กรมชลประทาน กรมโยธาธิการ

และผังเมือง เร่งรัดและวางแผน

การก่อสร้างพนังก้ันน้ำาในจุด

เส่ียงอุทกภัยท้ัง 3 จังหวัด ให้

สามารถป้องกันอุทกภัยได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ และมอบหมาย

ให้ สทนช.และ ศอ.บต. ประสาน

และบูรณาการแก้ไขปัญหา

อุทกภัยและภัยแล้ง ให้เป็นไป

ตามแผนยุทธศาสตร์บริหาร

จัดการทรัพยากรน้ำา 20  ปีท่ีวาง

ไว้ โดยให้ จ.นราธิวาส, ยะลา 

และปัตตานีประสานหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง

ผู้ส่ือข่าวรายงานด้วย

ว่า พล.อ.ประวิตรได้อนุมัติงบ

กลางจำานวน 44 ล้านบาท ให้

กรมชลประทานและกรมโยธาธิ

การและผังเมืองทำาการก่อสร้าง

พนังก้ันน้ำาในระยะทาง  10 เมตร

ท่ียังเหลือให้แล้วเสร็จ ก่อนท่ีฤดู

น้ำาหลากจะมาถึงเพื่อไม่ให้ประวัติ

ซ้ำารอย โดยเฉพาะพ้ืนท่ีตลาดมู

โนะ ม.1 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก 

ท่ีมีน้ำาท่วมขังหนักในรอบ 60 ปี 

รวมท้ังการซ่อมแซมพนังก้ันน้ำาท่ี

ชำารุดเสียหายท่ีด้านหลังตลาดมู

โนะให้แล้วเสร็จ ไม่ให้เกิดประวัติ

ซ้ำารอยเป็นพ้ืนท่ีน้ำาท่วมซ้ำาซาก

ของแต่ละปี

ท่ีทำาเนียบรัฐบาล นาย

นิพนธ์ บุญญามณี รมช.

มหาดไทย กล่าวว่า คาดว่า

ภายใน 1 สัปดาห์น่าจะกลับเข้า

สู่ภาวะปกติได้ในทุกพ้ืนท่ี เพราะ

ขณะน้ีสถานการณ์เบาบางลง

แล้ว เม่ือถามว่างบประมาณ

ของจังหวัดยังเพียงพออยู่หรือไม่ 

นายนิพนธ์กล่าวว่ายังเพียงพอ 

ไม่ว่าจะเป็นงบยับย้ังหรือป้องกัน

ต่างๆ ท่ี ปภ.ถืออยู่ยังมีเพียงพอ 

โดยจังหวัดจะเป็นฝ่ายสนับสนุน 

และผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นผู้

มีอำานาจในการส่ังจ่าย ซ่ึงเป็นไป

ตามระเบียบ ท้ังน้ี เป็นอำานาจ

ของผู้ว่าราชการจังหวัดในการใช้

งบประมาณเยียวยาประชาชน

จำานวน 20 ล้านบาท เชื่อว่าเพียง

พอ.

มอบเงินช่วยเหลือแรงงานยูเครน

เมื่อวันพุธ นายศักด์ิสยาม                                

ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคม ให้สัมภาษณ์ถึงความ

คืบหน้าแนวทางการแก้ปัญหา

ของ ร่าง สัญญา ร่วมลง ทุน

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

ว่า เร่ืองรถไฟฟ้าสายสีเขียว

ต้องรอเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) พิจารณา ตอนน้ียังไม่มี

วาระเข้าท่ีประชุม ครม. ซ่ึง

กระทรวงคมนาคมก็ทำาตาม

อำานาจหน้าท่ีของเรา เมื่อถามว่า

กระทรวงคมนาคมได้หารือกับ

กรุงเทพมหานครแล้วใช่หรือไม่ 

นายศักด์ิสยามกล่าวว่ายังไม่ได้

ประชุมกัน รอ กทม.ประสานมา 

ส่วนเรื่องกรอบเวลาน้ันตนยังไม่

ทราบ เพราะวันท่ี ครม.มีมติตน

ไม่ได้เข้าประชุม  แต่รับทราบว่า 

ครม.มีมติรับทราบและให้ กทม.

ไปหารือให้ได้ข้อยุติกับกระทรวง

คมนาคม ซ่ึงปลัดกระทรวง

คมนาคม และคณะทำางานท่ีตน

ต้ังไว้ก็พร้อมจะประชุมร่วมกับ 

ครม. 

เมื่อถามว่า หมายความ

ว่าเป็นการจบขั้นตอนที่ กทม.

จะคุยกับกระทรวงคมนาคมแล้ว

ทำาเนียบรัฐบาล • “ศักดิ์สยาม” ลั่นปมรถไฟฟ้าสายสีเขียวไม่ โยน

ภาระรัฐบาลหน้า รอ กทม.-คมนาคมคุยให้ชัด ขณะที่ก้าวไกลจี้

อัศวินเปิดข้อมูลหนี้ค้าง ร่างสัญญาต่ออายุ ดักคออย่าดันเข้า ครม.

โดยประชาชนไม่รู้ข้อมูล 

บรรยากาศระหว่าง น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม พรรค

เพื่อไทย  (พท.) จัดกิจกรรมเวิร์กช็อปในหัวข้อ “คิด-เปลี่ยน-โลก สร้างโลกที่ดีกว่าและแก้ปัญหาด้วย

ความคิดเชิงนวัตกรรม” ท่ามกลางสมาชิกพรรคไทยรักไทยเข้าฟังเป็นจำานวนมาก 

ใช่หรือไม่ นายศักดิ์สยามกล่าว

ว่า เดี๋ยวตนเองจะไปตรวจสอบ

ให้ก็แล้วกัน เมื่อถามว่าจะได้ข้อ

ยุติในรัฐบาลนี้หรือต้องโยนไป

รัฐบาลหน้า นายศักดิ์สยามกล่าว

ว่าคงไม่มี โยนหรอก ทุกเรื่อง

ตนเองเชื่อว่าถ้าเราดำาเนินตาม

ระเบียบกฎหมาย มติ ครม.และ

หลักธรรมาภิบาล รวมถึงต้องรับ

ฟังความคิดเห็นของประชาชน  

เราจะสามารถดำาเนินการได้ 

ด้านนายวิโรจน์ ลักขณา

อดิศร ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) 

พรรคก้าวไกล  เดินทางไปที่

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

เพื่อยื่นหนังสือถึง พล.ต.อ.อัศวิน 

ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม.เพื่อขอ

การยุบสภาผู้แทนราษฎรภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560 : ในอนาคต



วิทยาชาวอิตาลี ใชถุงมือพิเศษวัดความดันโลหิตของผูตองสง 

สัยในคดีอาญาระหวางสอบสวน

ค.ศ.1904 Hugo Mungsterberg นักจิตวิทยาแหงมหา 

วิทยาลัย Harvard ไดคิดคนเคร� องมือหลายประเภทสําหรับบัน                                                                             

ทึกและวิเคราะห ไดแก เคร� องมือแสดงการเตนของชีพจร ความ

ดันโลหิต การหายใจ และการเปลี่ยนแปลงสภาพทางผิวหนัง

ป ค.ศ.1925 Leonarde Keeler ออกแบบและประดิษฐ

เคร� องบันทึกชีพจรและการหายใจ อาจเรียกวาเปนเคร� องจับ                                                                             

เท็จแบบทําเองรุนแรกๆ ก็วาได เขาเรียกมันวา “The Emotograph”

เขาใชเคร� องจับเท็จกับอาชญากรสองคนท่ีกอคดี ผลการ

ทดลองดวยเคร� องจับเท็จถูกนําไปเปนหลักฐานในชั้นศาล กระ 

ทั่งผูตองหาถูกศาลตัดสินวากระทําผิดฐานทํารายรางกาย

ป ค.ศ.1932 Walter Summers ประดิษฐเคร� องจับเท็จ 

โดยพัฒนาตอยอดมาจากเคร� องจับเท็จของ Leonarde Keeler 

เครื่องมือนี้สามารถใช้ตรวจบันทึกอาการเปลี่ยนแปลงของ

ผิวหนังในลักษณะที่เปนส� อไฟฟา ซึ่งไดผลดีและแมนยํากวา

เคร� องจับเท็จเดิม 

เคร� องจับเท็จเปนเคร� องมือทางวิทยาศาสตรท่ีอาศัยหลัก

การและวิธีการทางวิทยาศาสตร ใชตรวจและบันทึกการเปล่ียน                                                                                            

แปลงบางอยางทางสรีรวิทยาที่ ไมสามารถสังเกตเห็นจาก

ภายนอกได

สวนประกอบของเคร� องจับเท็จจะมีลักษณะทํานองเดียว

กับเคร� องมือแพทย ประกอบดวยอุปกรณวัดการหายใจ,  อุปกรณ

วัดความดันโลหิต, อุปกรณวัดความตานทานกระแสไฟฟาที่

ผิวหนัง ฯลฯ

หลักการทํางานของเคร� องจับเท็จ เม� อนําตัวผูตองสงสัย

ดวยความยินยอมมาเขาเคร� องจับเท็จภายในหองที่กําหนดไว 

ติดตั้งอุปกรณตางๆ แลว

นักวิทยาศาสตรซึ่งเปนนักจิตวิทยาจะถามคําถาม โดย

ไดศึกษาหาขอมูลในคดีที่เกิดขึ้นจากพนักงานสอบสวน

เมื่อผู้ต้องสงสัยตอบคําถามจะแสดงปฏิกิริยาทางร่าง 

กายตางๆ ผานเคร� องมือ

ความเปลี่ยนแปลงของความดันโลหิต ความเร็วของ

ขนาดชวงชีพจรลักษณะผันแปรของการหายใจ และการเปล่ียน 

แปลงทางผิวหนังในลักษณะเปนส� อไฟฟา ทั้งหมดนี้จะสัมพันธ

และปรากฏใหเห็นในลักษณะของเสนกราฟจากเคร� องจับเท็จ

สามารถนําไปวิ เคราะหออกรายงานในเบื้องตน

สันนิษฐานไดวาพูดความจริงหรือพูดเท็จ ใหพนักงานสืบสวน

สอบสวนใชเปนพยานหลักฐานหรือแนวทางในการดําเนินคดี

ตอไป

ในตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา ใช

เคร� องมือนี้อยางแพรหลายมานานแลวในการคัดเลือกบุคคล

เขาเปนตํารวจตามมลรัฐตางๆ การตรวจสอบสายลับ หรือ
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4 บทความ

องเรียกวายังคงเปน “ทอลกออฟเดอะทาวน” อยูอยาง

ตอเน� องจากคดีการเสียชีวิตของ “น.ส.นิดา พัชรวีระ

พงษ” หรือแตงโม ดารานักแสดงช� อดัง โดย ลาสุดถึง

กับคนในรัฐบาลยังตองออกมาคอมเมนตกันดวย ไม

วาจะเปน “วิษณุ เครืองาม” รองนายกรัฐมนตรี ที่

ระบุวาเร� องดังกลาวไมตองถึงมือกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอส

ไอ รวมทั้ง “พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ” รองนายกรัฐมนตรี ก็

กลาวเร� องนี้ในทวงทํานองเดียวกันวา ใหตํารวจจัดการตามหลัก  

ฐานและนิติวิทยาศาสตร ไมตองหวงในกระแสขาวเพ� อนรวมเรือ                   

สปดโบตรูจักกับตํารวจชั้นผูใหญ ...• แตที่ดูมารวมโหนรวม

โยงคดีนี้ยังมียักษ ใหญวงการน้ําเมา

ดวย โดยไดออกผลิตภัณฑใหม โดย

โยง ประชดเปรียบเทียบกับ “เพ� อน

แตงโม” แทนที่จะไดกลับเสีย เพราะ

วงการโซเชียลตางประชุมเพลิงกันเสีย

มากกวา เพราะแมจะรวดเร็วปานกาม

นิตหนุมในการใชวิกฤตและกระแสมา

เปนโอกาส แตเปนการทับถมคนและ

เลนกับความรูสึก ซึ่ง ในทางการตลาด

ตองบอกวาติดลบไปเต็มๆ ...• แลวที่

สังคมโซเชียลรุมดาอีกรายก็ไมพน “พี่

โทนี่” ทักษิณ ชินวัตร ที่ออกมาโหน

คดีนี้เชนกัน ซึ่งตอนแรกก็ยังพอใหอภัยไดในการแสดงความเสียใจ 

แตพอบอกวา “แตงโม” ไดไลนมาขอโทษทั้งตัวเองและ น.ส.      

ยิ่งลักษณ ชินวัตร รวมถึงคนของนายพานทองแท ชินวัตร บุตร

ชาย ก็ เจอสาปสงกันเปนทิวแถววาเปนการโหนที่อุบาทวมาก  

ที่สุด ในกรณีดังกลาว แหม! ธรรมดาของพี่โทนี่ที่ผีเจาะปากมา

พูด มีอะไรทันสมัยทันเหตุการณก็โยงก็โหนเขาไปทั่วนั่นแล ...• 

หันมาเร� องวิกฤตระดับโลกบาง โดย

เฉพาะสงครามยูเครน-รัสเซีย ซึ่งตอน

แรก คุณพี่ปูตินคงคิดวาเปนงานหมู

บุกไวจบไว แตที่ ไหนไดเร� องยืดเยื้อ

มากขึ้นทุกที ในขณะที่รัสเซียก็เริ่มได

รับผลกระทบในทางเศรษฐกิจหลาย

ดาน ทั้งเร� องระบบการโอนเงิน การ

บินไปน�านฟายุโรป หรือแมแตคาเงิน

รูเบิลที่เริ่มตกต่ําลง ในขณะที่ “มวย

รอง” อยาง “ยูเครน” น้ัน ก็ไดนํ้าเล้ียง

ดีตอเน� อง ซึ่งลาสุดสถานทูตยูเครน

ประจําประเทศไทยไดเปดรับสมัครเพ� อไปรบกับรัสเซียแลว งาน

นี่ก็หวังวาคนของพรรคกาวไกลและคณะกาวหนาจะเดินนําไป

สมัครนะจะ โดยเฉพาะ “พิธา ลิ้มเจริญรัตน” หัวหนาพรรคกาว

ไกล ที่ประกาศตัวประณามรัสเซียมาตั้งแตวันแรกๆ ของการบุก

แลว ไมใชทําตัวเปนแคเกรียนคียบอรดเดอ ...• แลวถาใหดีก็ ควร

ชวน “มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท” หัวหนาพรรคไทยศรีวิไลย ที่

บอกวาผลตอบแทนดี หากไมติดเปน ส.ส.ก็จะไปรวมรบดวย แหม! 

ลาออกแลวไปสมัครไดจา เพราะไมกระทบการทํางานพรรคแต

ประการใด ในเม� อเปน ส.ส.บัญชีราย

ช� อ เม� อออกไปก็เล� อนรายช� ออันดับ 

ถัดมาขึ้นแทน ช� อของพรรคไทยศรีวิ

ไลยก็ยังอยูในสารบบ ยกเวนวาเกง

แตปากเกงแตพิมพเรียกเสียงฮือฮาให

เปนขาว ใหเปนประเด็นเทานั้น ...• 

วกกลับมาเรื่องการเมืองว่าด้วยพระ
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ฉบับที่ผานวาระแรกไปแลว และมีการ

หักปากกาเซียนเร� องตําแหน�งประธาน 

กมธ. ซึ่งเดิมคาดวาขาประจําอยาง 

“ไพบูลย นิติตะวัน” จากพลังประ 

ชารัฐ จะไดไปครอง แตที่ประชุม กมธ.กลับเลือก “สาธิต ปตุ

เตชะ” รมช.สาธารณสุขมานั่งเกาอี้แทน ซึ่งหากยึดตามธรรมเนียม

ที่ “เนติบริกร” เคยบอกไวก็ไมไดผิดแปลกแตประการใด เพราะ

หาก กมธ.ชุดใดมีรัฐมนตรีรวมสวนใหญก็จะนั่งแทนเปนประธาน 

แตงานนี้ที่เกิดการพลิกล็อกก็เหมือนที่มือกฎหมายรัฐบาลบอกนั่น

แล วาตองสังคายนายกใหญ เพราะเปนความผิดพลาดมาตั้งแต

ตนที่ ไมมีการเจรจาตาอวยกันใหดี

กอนการประชุม นี่ยังไมนับรวม กรณี 

“วิเชียร ชวลิต” ส.ส.บัญชีรายช� อ 

พรรคพลังประชารัฐ ซึ่งเปนเจาของ

ราง แตกลับไมมีช� อเจาตัวเปน กมธ. 

ซะอยางนั้น ...• สวนการเมืองทอง                                  

ถ่ินน้ัน เช� อวาคงอีกไมนานแลว เพราะ

ลาสุด “อิทธิพร บุญประคอง” ประ 

ธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 

ไดออก ประกาศเขตเลือกตั้งสมาชิก

สภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) 50 เขต

แลว รวมถึงสมาชิกสภาเมืองพัทยา 4 เขตลงในราชกิจจานุเบกษา

แลว และ “นิพนธ บุญญามณี” รมช.มหาดไทย ก็ระบุวาการ

เลือกตั้งพอเมืองกรุงเทพฯ และ ส.ก.ยังคงอยูตามไทม ไลนเดิมที่

เคยประกาศไว และคาดวาสัปดาหหนากระทรวงมหาดไทยจะชง

เร� องดังกลาวเขาสูที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อยางนี้ก็แสดง

แน�ชัดวาคงปดประตูตายสําหรับสมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร 

(ส.ข.) ซะแลว เพราะไมมีการเอยอางถึงแตประการใด รวมทั้ง ตัว 

แทนของพรรคพลังประชารัฐที่จะชิงผูวาฯ ก็เงียบหายไมแพกัน 

หรือจะถึงยุคขาลงซะแลวจะลุงปอม ...•

พิธา ลิ้มเจริญรัตน

วิษณุ เครืองาม

ทักษิณ ชินวัตร

หากาพยคดีฆาตกรรมนองชมพู  เปนคดีอุกฉกรรจ

สะเทือนขวัญ ส� อมวลชนใหความสนใจ ติดตาม เกาะ

ติดรายงานการสืบสวนสอบสวนคดีนี้อยางตอเน� อง

มาโดยตลอด มีการนําตัวผูตองสงสัย ลุงพล ปาแตน เขา

เคร� องจับเท็จ เพ� อพิสูจนความบริสุทธิ์

และลาสุดคดี แตงโม นิดา ตกเรือเสียชีวิต ที่ปรากฏ

เปนขาวครึกโครมขณะน้ี มีประเด็นขอสงสัยในคําใหการพยาน 

ตํารวจชี้หากไมมั่นใจคําใหการพยานอาจจะนําเขาเคร� องจับ

เท็จ

ประชาชนอาจสงสัยวา เคร� องจับเท็จ เปนเคร� องมืออะไร 

มีการทํางานอยางไร ที่ผานมาสามารถจับโกหกผูเขาทดสอบ

เคร� องจับเท็จไดจริงหรือไม

โดยทั่วไปการดําเนินคดีอาญา ตํารวจตองสืบสวนสอบ 

สวนหาพยานหลักฐานใหมากที่สุดรวบรวมไว ในสํานวนการ

สอบสวน เพ� อยืนยันการกระทําผิดของผูตองหา

พยานหลักฐานหลักๆ ก็คือ พยานบุคคล พยานวัตถุ 

และพยานเอกสาร

อัยการจะฟองผูตองหาหรือไม ก็จะพิจารณาตามพยาน

หลักฐานในสํานวนการสอบสวนที่ตํารวจสอบสวนมา

ในชั้นศาลก็เชนกัน ก็จะพิจารณาพิพากษาลงโทษตาม 

พยานหลักฐานที่อัยการนํามาสืบแสดงใหเห็นเปนประจักษ 

ปราศจากขอสงสัย จึงพิพากษาลงโทษผูกระทําผิด

เรามักจะไดยินคําวา ผูตองหาจํานนตอพยานหลักฐาน

บอยๆ จึงใหการรับสารภาพ ดังนั้นพยานหลักฐานเปนสิ่ง

สําคัญสุดในการดําเนินคดีอาญา

เม� อมีคดีอาญาเกิดขึ้น ตํารวจรับแจงเหตุจะตองรีบไป

สถานที่เกิดเหตุโดยเร็ว เพ� อรักษาสถานที่เกิดเหตุไวใหอยูใน

สภาพเดิม พนักงานสอบสวนจะตองตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ บันทึก

ภาพ เก็บวัตถุพยานหลักฐานตางๆ ที่ตรวจพบในเบื้องตน

ถาเปนคดีอุกฉกรรจ คดีสําคัญ หรือคดีท่ีหลักฐานจะตอง

ตรวจพิสูจนจํานวนมากๆ ก็จะแจงใหตํารวจจากหน�วยงานกอง

พิสูจนหลักฐานไปชวยดําเนินการดวยอีกสวนเพิ่มเติม

คดีอาญาทั่วไป พนักงานสอบสวนก็จะสอบสวนพยาน

บุคคลเบื้องตน อาจจะเปนประจักษพยานที่รูเห็นเหตุการณ

ขณะที่เกิดเหตุขึ้นดวยตนเอง หรือพยานแวดลอม ขณะที่เกิด

เหตุไมเห็นเหตุการณ แตเห็นกอนหรือหลังที่เกิดเหตุ

เม� อสอบสวนพยานบุคคลไดจํานวนเพียงพอ และมีพยาน

วัตถุหรือพยานเอกสารประกอบในสํานวนการสอบสวน  ก็จะ

สรุปสํานวนการสอบสวนมีความเห็นสั่งฟองสงตัวผูตองหาให

อัยการเพ� อฟองศาลตอไป

คดีอาญาท้ังคดีธรรมดาหรือคดีอุกฉกรรจ ตํารวจสามารถ

สืบสวนสอบสวนและแสวงหาพยานหลักฐาน ทั้งพยานบุคคล

และพยานวัตถุมากลาวโทษยืนยันการกระทําผิดของผูตองหา

ไดทั้งหมด

การดําเนินคดีในชั้นการพิจารณาคดีของศาล ในบาง

คดีพยานบุคคลที่พนักงานสอบสวนสอบสวนปากคําไวในชั้น

สอบสวน อาจกลับคําใหการในการเบิกความในชั้นพิจารณา

คดีของชั้นศาล

โดยมีการวาจางพยานใหเบิกความวาไมรู ไมเห็นบาง 

หรือใหการอ� นๆ อันเปนคุณกับผูตองหา หรือบางรายหลบหนี

ไมยอมไปเบิกความที่ศาล เปนเหตุใหศาลพิพากษายกฟอง

เคยมีคดีตัวอยาง พยานบุคคลใหการเท็จเปนเหตุใหเกิด

ความเสียหายตอคดีอยางยิ่ง เม� อป พ.ศ.2529 คดีฆาตกรรม 

น.ส.เชอรี่แอน ที่ โดงดังเปนขาวหนาหนึ่งของหนังสือพิมพทุก

ฉบับ ตํารวจสอบสวนพยานบุคคลใหการเท็จปรักปรําจําเลย 

4 คนที่ถูกกลาวหาวารวมกันฆาตกรรม น.ส.เชอรี่แอน เปน

เหตุใหศาลชั้นตนพิพากษาลงโทษจําเลยทั้ง 4 คน

ตอมาศาลอุทธรณและศาลฎีกาพิพากษายกฟอง แตจํา 

เลยตองถูกจําคุกระหวางการพิจารณาคดีนานถึง 6 ป จําเลย

บางคนเจ็บปวย ทนทรมานอยูในคุกถึงแกความตายไปกอน 

ครอบครัวผูตองหาท้ังหมดขาดเสาหลักของครอบครัว บานแตก

สาแหรกขาด ประสบปญหาตางๆ อยางมากมาย

ตอมาภายหลังกรมตํารวจตองจายเงินชดใชคาเสียหาย

หรือเยียวยาใหกับจําเลยทั้ง 4 คน จํานวน 26 ลานบาท ก็

ไมสามารถชดเชยกับความเสียหายที่เกิดขึ้น เปนเร� องที่น�าเสีย 

ใจอยางยิ่ง และเปนบทเรียนในการรับฟงพยานบุคคลในคดี

อาญาตอไป

ดังน้ัน การแสวงหาพยานหลักฐานในคดีสําคัญๆ จึงตอง

ใหความสําคัญกับการคนหาวัตถุพยานเพ� อไปตรวจพิสูจนทาง

วิทยาศาสตร นําไปเปนพยานหลักฐานยืนยันการกระทําผิด

ของผูตองหามากกวาอาศัยพยานบุคคล เชน การตรวจลาย

พิมพนิ้วมือแฝง การตรวจ DNA คราบอสุจิ คราบเลือด เสน

ขนเสนผม ฯลฯ

ถ้าเป็นพยานบุคคลก็อาจต้องเอามาเข้าเครื่องจับเท็จ                                                                               

เพ� อตรวจสอบเบื้องตนประกอบการดําเนินการสืบสวนสอบ 

สวนตอไป

เคร� องจับเท็จหรือเคร� องโพลีกราฟ (Polygraph) ไดถือ

กําเนิดครั้งแรกที่สหรัฐอเมริกา เม� อ 100 ปมาแลว และนํา

เคร� องจับเท็จมาใชในการสืบสวนสอบสวนจนทุกวันนี้

ตั้งแต ป ค.ศ.1858 Etienme Jules Marey นักสรีรวิทยา

ชาวฝร่ังเศส มีแนวความคิดการสรางเคร� องจับเท็จเปนคร้ังแรก 

โดยไดทําการบันทึกการเปลี่ยนแปลงทางรางกายที่ตอบสนอง

ตอความเครียดรวมถึงอาการคล� นไสและน้ําเสียงผิดปกติ

ตอมาในป ค.ศ.1890 Cesare Lombroso นักอาชญา

แหลงขาว DEA หน�วยงานปราบปรามยาเสพติด ก็นําเคร� อง

มือนี้มาทดสอบเจาหนาที่กอนที่จะเขาทํางาน

ประเทศไทยนําเคร� องจับเท็จมาใชคร้ังแรกท่ีกองพิสูจน

หลักฐานกลาง ใชในงานพิสูจนตัวบุคคลมากวา 60 ป มีการ

พัฒนาเคร� องมือใหทันสมัยตลอดเวลา จาก Manual มาเปน

ระบบ Computer

เจาหนาที่ตํารวจที่เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาปรับ 

ปรุงเคร� องจับเท็จคือ  พ.ต.อ.หญิงดวงหทัย เลาหเวชรานันท  

ผูชํานาญการตรวจพิสูจนเคร� องจับเท็จ จบการศึกษาวิทยา

ศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยา) 

และหลักสูตรการจับเท็จชั้นสูงจากประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณกวา 30 ป ออกรายงานเพ� อประกอบคดี

กวา 1,500 เร� อง ทั้งคดีใหญเปนที่สนใจของประชาชน และ

คดีทั่วไปที่พนักงานสอบสวนแจงขอความรวมมือมา

เปนผูบรรยาย ใหมีความรูความสามารถในการใชเคร� อง

จับเท็จหลักสูตร การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา ของกองบัญ 

ชาการศึกษา นักวิทยาศาสตร (สบ 1) สํานักงานพิสูจนหลัก

ฐาน เจาหนาที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และจิตวิทยาการ

ไตสวน ฯลฯ

พ.ต.อ.หญิงดวงหทัย ไดกลาววา “มีผูเขาเคร� องจับเท็จ

กวา 1,000 คน มีเพียงไมกี่รายที่ผลออกมาในลักษณะก้ํากึ่ง 

ซึ่งเจาหนาที่จะตองยกประโยชนใหกับผูตองหา…

บางกรณีผูตองหาเปนโจรโดยสันดานและมีจิตใจที่หนัก

แน�น อาจทําใหการทํางานของเคร� องไมไดผลก็เปนไปได

เจาหนาที่ซึ่งทําการทดสอบจะตองใชประสบการณและ

เทคนิคในการสรางคําถามเพ� อใหผูตองหานั้นๆ คายความจริง

มาจนไดในที่สุด”

คดีอุกฉกรรจสําคัญสะเทือนขวัญและคดีที่สังคมสนใจ 

ซึ่งพนักงานสอบสวนไดใชเคร� องจับเท็จเขาไปชวยในการคลี่ 

คลายคดี

คดีนายเสริม สาครราษฎร นักศึกษาแพทยฆาหั่นศพ 

น.ส.เจนจิรา พลอยองุนศรี แฟนสาว นักศึกษาแพทยศิริราช 

คดีนี้นับเปนครั้งแรกที่ศาลไดอางอิงรายงานผลการเขาเคร� อง

จับเท็จของจําเลยในคําพิพากษาลงโทษ นับเปนปรากฏการณ

สําคัญที่เคร� องมือทางนิติวิทยาศาสตรเขามามีบทบาทในกระ 

บวนการยุติธรรมไทย

คดีอ� นๆ เชน คดี “หมวยโซ” จอมลวงโลกที่ปนเร� อง

กลาวหาวาถูกโชเฟอรตุกๆ ขมขืน, คดีฆาตกรรมอําพรางนาง

ศยามล,  คดีนักเรียนนายเรือรวมกับเพ� อนสังหารแฟนสาว, คดี

ฆานายปรีณะ ลีพัฒนะพันธ ผูวาฯ ยโสธร, คดีนายสมพงษ 

เลือดทหาร แท็กซี่กํามะลอ

พ.ต.อ.หญิงดวงหทัย เคยเลาใหฟงวา “ภาคภูมิใจที่ได

ทํางานใชเคร� องจับเท็จชวยเหลือพนักงานสอบสวนคลี่คลาย

คดีตางๆ แยกแยะอาชญากรออกจากผูบริสุทธิ์ และนําคนผิด

มาลงโทษ…

ตนเองปฏิบัติหนาที่ดวยใจรักและปราศจากอคติใดๆ 

ตองอาศัยเทคนิคในการปอนคําถามและประสบการณในการ

วิเคราะห…”

ถึงแมวาจะมีคําพิพากษาฎีกาที่ 734/2553 ไดพิพาก 

ษาวา “เคร� องจับเท็จเปนเพียงเคร� องมือวิทยาศาสตรที่นําผล

การตอบคําถามของจําเลยมาวิเคราะหตามหลักวิชาการแลว

ประเมินผลจากการวิเคราะหนั้นวาจําเลยพูดความจริงหรือ

พูดเท็จ

อันมีลักษณะเปนความเห็นทางวิชาการยอมไมอาจนํา

มาพิสูจนทราบถึงขอเท็จจริงอันเกี่ยวกับการกระทําผิดของ

จําเลยเปนที่แน�ชัดได

ตางจากการพิสูจนตัวบุคคลท่ีอาจพิสูจนทราบได โดยอาศัย

เคร� องมือวิทยาศาสตร…

ลําพังเคร� องจับเท็จและความเห็นของผูชํานาญเคร� อง

จับเท็จไมอาจรับฟงโดยปราศจากขอสงสัยวาจําเลยกระทําผิด

ได…”

อยางไรก็ตาม เคร� องจับเท็จและความเห็นของผูเชี่ยว                                                             

ชาญก็ยังคงเปนเคร� องมือวิทยาศาสตรที่สําคัญในงานนิติวิท 

ยาศาสตร ในอันที่จะชวยสนับสนุนการทํางานสืบสวนสอบ 

สวนคดีอาญาตอไป

หมายเหตุ : ขอขอบคุณ พ.ต.อ.หญิงดวงหทัย เลาห

เวชรานันท สนับสนุนขอมูล.

ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์

ต

ม

เคร� องจับเท็จ

นิพนธ บุญญามณี

กลุม 608 คือกลุมคนที่ตองไดรับการวัคซีนปองกัน

โควิด-19 มากที่สุด โดยกลุม “608” นั้น ประกอบไปดวย

ประชากร 3 กลุมหลักๆ ไดแก 1.กลุมผูสูงอายุท่ีมีอายุต้ังแต 

60 ปขึ้นไป 2.กลุมผูปวยที่มีโรคประจําตัว 7 โรค คือ โรค

ทางเดินหายใจเรื้อรัง, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคไตวาย

เรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคอวน, โรคมะเร็ง และโรค

เบาหวาน 3.กลุมหญิงตั้งครรภ อายุครรภ 12 สัปดาหขึ้นไป.

กลุม 608



ลิกโผ! สำ�หรับก�รประชุมคณะกรรม�ธิก�ร 

(กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมา 

ชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. .... ครั้งที่ 1 ที่มีนาย                

มหรรณพ เดชวิทักษ์ ส.ว. ทำาหน้าที่ประธานชั่วคราวใน

การประชุม เพื่อคัดเลือกตำาแหน่งประธาน กมธ.และตำา

แหน่งอื่นๆ

ในส่วนของการชิงตำาแหน่งประธาน กมธ.นั้น นาย

สมชาย แสวงการ ส.ว. เป็นผู้เสนอชื่อ น�ยไพบูลย์ นิติ

ตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 

ขณะที่ น�ยเกษมสันต์ มี

ทิพย์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

พรรคก้าวไกล เสนอชื่อ 

น�ยส�ธิต ปิตุเตชะ รมช.

สาธารณสุข

โดยที่ประชุมมีมติ 

22 ต่อ 21 เสียง เลือกนาย

สาธิต ปิตุเตชะ เป็นประ                                      

ธาน กมธ.วิสามัญฯ ชนะ

เฉียดฉิวเพียง 1  คะแนน 

ซึ่งเป็นการลงคะแนนลับ                               

จาก กมธ.ทั้งหมด 49 คน                                

อย่างไรก็ตาม ในการประ 

ชุมนัดแรกนายสาธิตไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วย เนื่องจาก

ติดภารกิจประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)  ที่ทำาเนียบรัฐบาล 

แต่ทันทีที่มติที่ประชุมออก นายสาธิตก็ยินดีรับตำาแหน่ง

ประธาน กมธ.

จากนั้นที่ประชุมเลือกรองประธาน กมธ.จำานวน 8 

คน กรรมาธิการและที่ปรึกษา 10 คน โฆษกกรรมาธิการมี 

7  คน ส่วนเลขานุการและผู้ช่วยอีก 2 คน โดยไร้ชื่อนาย

ไพบูลย์นั่งตำาแหน่งสำาคัญใน กมธ.

ก่อนหน้านี้ พรรค พปชร.พยายามต่อรองให้นาย

ไพบูลย์น่ังเป็นประธาน กมธ. ซ่ึงพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) 

ก็รับปากว่าจะไม่เสนอชื่อคนของพรรคลงแข่งขัน แต่นาย

สาธิตได้รับการเสนอชื่อโดย กมธ.จากพรรคก้าวไกล 

มีรายงานด้วยว่า ส.ส.พปชร.ด้วยกันเองก็หมั่นไส้

นายไพบูลย์ ท่ีมักอ้างว่าตนเองเป็นคนของ บ๊ิกป้อม-พล.อ. 

ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และหัวหน้าพรรค   

พปชร. ขณะที่ฝ่ายค้านก็ไม่เอาไพบูลย์อยู่แล้ว จึงเป็นเหตุ

ทำาให้นายไพบูลย์ไม่ได้รับเลือกเป็น ปธ.กมธ.

สำาหรับ น�ยส�ธิต เป็นรองหัวหน้าพรรค ปชป.ดูแล

ภาคกลาง จบปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต ม.รามคำาแหง  

และปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ นโยบายสาธารณะ 

ม.บูรพา และปริญญาเอก ในสาขาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณ                                                                             

ฑิต (บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ 

เข้าสู่วงการเมืองครั้งแรกโดยลงรับสมัครเลือก

ตั้งเป็นสมาชิกสภาจังหวัด (ส.จ.) เมื่อปี 2535 และลง

สมัคร ส.ส.ในปี 2544 จนได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.ระยอง 

4 สมัย และได้รับเลือกจาก ปชป.ให้ดำารงตำาแหน่ง รมช.

สาธารณสุข.

ต้องเสี่ยงกับไวรัสโควิด หรือจะใช้วิธีออฟไซด์เลินนิ่งจนถึงปริญ 

ญาเอก เพราะมีความสามารถในการส่งเสีย

ผมเป็นเด็กนักเรียนที่เติบโตมาในระบบอินไซด์เลินนิ่งกับ

โรงเรียนเอกชนที่ทำาธุรกิจการศึกษามากกว่าคุณภาพการศึกษา 

ต้ังแต่ประถมหน่ึงถึงมัธยมการศึกษาปีท่ี ๓ ไม่เคยได้เรียนถึงหน้า

สุดท้ายของบทเรียน ขอให้เข้าเรียนครบ สอบผ่าน ๕๐% ทุกวิชา 

แน่นอนว่า ๕๐% ของข้อสอบแตกต่างจากโรงเรียนระดับท็อป 

หลังจบ ม.ศ.๓ ก็สมัครเรียน ม.ศ.๔ เพื่อสิทธ์ิในการเรียน รด. แต่

ไม่ได้สนใจการเรียนในช้ันเท่าท่ีควร แสวงหาความรู้นอกโรงเรียน

ด้วยตัวเองจากร้านขายหนังสือรอบสนามหลวงบ้าง แอบเข้าเรียน

กวดวิชาจาก รร.กวดวิชาดังๆ บ้าง แล้วสมัครสอบเทียบท่ีเรียก 

กันว่า “สอบเทียบสนามหลวง” ได้ประกาศนีบัตร ม.ศ.๕ 

หลังจากนั้นจึงทำากร่าง ทำาเกรียน ไม่สอบไล่ แต่ก็สามารถ

เอนทรานซ์เข้าจุฬาฯ และมหิดลได้ จบตรี,โทจากมหิดล ได้รับ                                                                                

การบรรจุเป็นอาจารย์ท่ีขอนแก่น เกษียณอายุราชการในตำาแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไม่ยอมไปต่อเพราะเป็นความตั้งใจส่วนตัว

ท่ีไม่ต้องการล้ำาหน้าครูบาอาจารย์ท่ีเคารพเย่ียงพ่อ สามารถสอบ

ชิงทุนรัฐบาลญี่ปุ่นได้สองครั้ง ที่นำาผลงานของตัวเองมาอวด ก็

เพื่อแสดงว่าการศึกษานอกโรงเรียนอาจจะเป็นทางออกที่ดี

สำาหรับการแก้ไขคุณภาพการศึกษา

การศึกษาแบบออฟไซด์หรือออนไลน์สามารถแก้ไขปัญหา

การขาดแคลนงบประมาณ ด้วยการเปลี่ยนระบบการประเมิน

ผล โดนหันกลับไปใช้ระบบอิงเกณฑ์แทนอิงกลุ่ม แต่ต้องมีประ 

สิทธิภาพเพียงพอ เช่นข้อสอบที่ใช้ประเมินผลต้องมาจากคณะ

กรรมการการศึกษาแห่งชาติ แบบข้อสอบเอนทรานซ์สมัยก่อน 

ข้อสอบ ๑๐๐ ข้อต้องมีทั้งอัตนัยและปรนัยคละกัน โดยมาจาก

คณะกรรมการทั่วประเทศ ข้อสอบที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องมี

อย่างน้อย ๑๐  ชุด คละกันไป ผู้ที่ได้คะแนนมากกว่า ๕๐% จึง

จะถือว่าผ่านวิชานั้น สำาหรับผู้ที่สอบตกวิชาใดก็อาจจะได้สิทธิ์

สอบซ่อม แต่จะเปิดให้มีการสอบเลื่อนชั้นได้ปีละสองครั้ง (สอบ

จริงและสอบซ่อม)

ข้อเสนอน้ีก็เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพการศึกษาตกต่ำา  แล้ว

ยังสามารถแก้ปัญหาออฟไซด์-อินไซด์เลินน่ิงได้ เพราะถ้าสามารถ

หยุดการแพร่ระบาดของโควิดได้ ก็สามารถกลับเข้าสู่อินไซด์ 

เลินนิ่งได้ทันที และยังสามารถแก้ไขปัญหาคุณภาพการศึกษา

ได้ด้วยการใช้ข้อสอบรวมทั่วประเทศก่อนจบการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษา ด้วยการประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ ไม่เจ๋งจริงก็ไม่

5บทความ

�สนใจครับ

วานนี้ (๒ มีนาคม) ที่พรรคเพื่อไทยคึกคักยิ่ง

กว่ามีหนังกลางแปลง 

อุ๊งอิ๊ง-แพทองธาร ชินวัตร ประธานที่ปรึกษา

ด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม พรรคเพื่อไทย จัดกิจกรรมเวิร์ก 

ช็อป หัวข้อ “คิด-เปลี่ยน-โลก สร้างโลกที่ดีกว่าและแก้ปัญหา

ด้วยความคิดเชิงนวัตกรรม” 

ว่าไปแล้วนี่คือมิติใหม่ของพรรคเพื่อไทยเลยทีเดียว 

เพราะมันต่างไปจากที่ หมอชลน่าน ศรีแก้ว, ประเสริฐ  

จันทรรวงทอง หรือ สุทิน คลังแสง อภิปรายในสภาอย่างสิ้นเชิง 

เพื่อไทยหันมาพูดเรื่องกระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม  

เป็นเรื่องที่ควรสนับสนุนครับ 

โดยทั่วไปนวัตกรรมเป็นคำาพูดที่สวยหรู เมื่อนำามาใช้กับ

การเมือง สิ่งแรกที่จะถูกตั้งคำาถามคือ สร้างภาพให้เข้ากับคนรุ่น

ใหม่หรือเปล่า 

แต่การเมืองกับการสร้างภาพเป็นของคู่กัน ไม่ใช่เฉพาะ

การเมืองไทยครับ แต่การเมืองทั่วโลกล้วนต้องสร้างภาพทั้งสิ้น 

นวัตกรรมอาจฟังดูเข้าถึงยากถึงต้องมีกระบวนการคิดเชิง

นวัตกรรม  

ตามตำาราอธิบายว่า การคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative  

Thinking) คือกระบวนการคิดในแนวสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัต 

กรรมสิ่งใหม่ๆ ที่สามารถแก้ปัญหาของผู้ใช้งานได้ 

การคิดเชิงนวัตกรรมเมื่อปรับมาใช้กับการเมือง อย่างแรก

เลยคือต้องมุ่งไปท่ีการพัฒนาองค์กร ซ่ึงก็หมายถึงการพัฒนาพรรค                                                                                                 

การเมือง 

ในท่ีประชุมพรรคเพื่อไทย “อุ๊งอ๊ิง” แสดงวิสัยทัศน์ไว้แบบ 

นี้่ครับ 

“...พรรคเพื่อไทยซึ่งมีรากจากพรรคไทยรักไทย ได้ใช้วิธี

การลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาเพื่อให้เข้าใจปัญหา จนนำามาสู่การ

แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้สำาเร็จผ่านหลากหลายนโยบาย 

เช่น ๓๐ บาทรักษาทุกโรค รวมถึงกองทุนหมู่บ้าน  ฯลฯ  

แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  

พรรคการเมืองจึงต้องปรับวิธีการเก็บข้อมูล ที่ต้องมาจากประชา                                                                               

ชนและการรับฟัง เพื่อเข้าใจปัญหาท่ีแท้จริง นำามาผ่านกระบวน 

การคิดและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยี ผ่านวิธี DIWK รวม 

‘ทักษิณ’ จะกลับ พ.ศ.นี้

๔ ขั้นตอน ได้แก่ 

๑.D : Data จัดเก็บข้อมูลดิบ 

๒.I : Information ประมวลผลออกมาข้อมูลที่สามารถใช้

ประโยชน์ได้

๓.W : Wisdom ใช้ภูมิปัญญาในการแก้ไขปัญหา 

๔.K : Knowledge ใช้องค์ความรู้ในการสร้างนโยบาย 

เมื่อผ่านกระบวนการทั้ง ๔ ขั้นตอน จะได้มาซึ่งสมมติฐาน 

(Hypothesis) แล้วจึงนำามาสร้างวิธีการแก้ปัญหา (Solution) ออกมา

เป็นนโยบายใหม่ๆ ต่อไป

พรรคเพื่อไทยสานต่อแนวคิดการลงพื้นที่รับฟังปัญหาประชา 

ชนทั่วประเทศ ก่อนนำาเสนอเป็นนโยบายของพรรคไทยรักไทย 

ซึ่งขณะนี้ ในบริบทที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่สิ่ง

ที่เรายังไม่เปลี่ยนคือ การรับฟังและการค้นหารากของปัญหาที่แท้

จริง เป็นกระบวนการคิดใหม่ที่พรรคการเมืองควรเพิ่มเสริมเข้าไป

เพื่อตอบสนองส่ิงใหม่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชนและประ 

เทศ...”

ก็ว่าไปตามทฤษฎีนั่นแหละครับ 

ประโยชน์ของการคิดเชิงนวัตกรรม การสร้างนวัตกรรมให้

องค์กร ทำาให้องค์กรมีไอเดียใหม่ๆ ถ้าเป็นพรรคการเมืองก็จะมีนโย

บายใหม่ๆ ออกสู่สายตาประชาชน 

นั่นจะสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งทางการเมือง 

แต่ “อุ๊งอิ๊ง” ข้ามขั้นตอนไปหน่อย 

ก่อนเกิดการคิดเชิงนวัตกรรม สร้างนโยบาย อย่างแรกที่ต้อง

ทำาคือปรับองค์กรก่อน

นวัตกรรมขององค์กรถือเป็นหัวใจสำาคัญในการพัฒนาองค์                                                                                         

กรให้ก้าวหน้า องค์กรน้ันต้องมีผู้นำาหรือผู้บริหารท่ีมีความรู้และสามารถ

เข้าถึงความรู้ สามารถจัดการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคม ผู้นำาองค์กร ซึ่งก็คือผู้

บริหารพรรคการเมือง จะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ สลัดทิ้งทักษะ

เดิมๆ 

ในทางการเมือง ผู้นำาที่สร้างความขัดแย้ง หรือเป็นส่วนหนึ่ง                                                                                    

ของความขัดแย้ง ยากท่ีจะนำาพาการคิดเชิงนวัตกรรมไปสู่การปฏิบัติ

ได้ 

การบริหารองค์กรในยุคปัจจุบันจึงมิอาจที่จะใช้วิธีการแบบ

ดั้งเดิมที่เคยใช้มาในอดีต องค์กรจะต้องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

และการปรับตัวตลอดเวลา 

ฉะนั้นเมื่อพรรคเพื่อไทย จะก้าวไปอีกขั้นด้วยการนำาความคิด

เชิงนวัตกรรมมาใช้ ก็ต้องปรับโครงสร้างพรรคใหม่เสียก่อน

อย่างแรกสลัดภาพพรรคนายทุน  

หรือพรรคของตระกูลชินวัตรให้พ้นเสียก่อน 

แค่เร่ิมต้นก็ยากน่าดู เพราะยังมองไม่เห็นแนวโน้มว่า “ทักษิณ” 

จะปล่อยมือจากเพื่อไทย 

ตลอดสิบกว่าปีมานี้ “ทักษิณ” แทรกแซงพรรคพลังประชาชน 

เพื่อไทย พรรคแตกแบงก์พัน ล้วนเป็นหนึ่งในต้นตอที่สร้างความขัด

แย้งทางการเมืองอย่างรุนแรงต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 

ขณะท่ีลูกสาวคุยเรื่อง ความคิดเชิงนวัตกรรม แต่พ่อไปอีกทาง 

“โทนี่” ตั้งก๊วนกับกลุ่มแคร์ ใน Clubhouse ประกาศแบบไม่

แคร์ใคร 

“พ.ศ.นี้กลับแน่นอน”

ประเด็น “ทักษิณ” กลับไทย คือความล่มสลายของรัฐบาลยิ่ง

ลักษณ์ 

กลับโดย พ.ร.บ.นิรโทษกรรม พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า เป็นไปไม่

ได้ เป็นการปลุกมวลมหาประชาชนที่รับไม่ได้กับรัฐบาลโคตรโกง 

ถ้ายังใช้วิธีเดิม ก็จะวนกลับไปสู่สถานการณ์เดิม 

มวลมหาประชาชนออกมาขับไล่รัฐบาลระบอบทักษิณอีก 

แต่ประเด็นสำาคัญคือ “ทักษิณ” เชื่อว่า เพื่อไทยจะได้เป็น

รัฐบาลภายในปีนี้

วางตัว “อุ๊งอิ๊ง” เป็นนายกรัฐมนตรี

แผนนี้เห็นแล้วหวาดเสียวแทน  

ยังมีหนทางอื่นให้ “ทักษิณ” กลับมาอีกหรือ 

เท่าที่เป็นไปได้ และเท่ที่สุดคือ กลับมาติดคุกก่อน 

ส่วนคดีที่เหลือก็เบิกตัวไปขึ้นศาลเป็นคราวๆ ไป

นอกจากคดีทุจริตการจัดซื้อที่ดินย่านรัชดาภิเษก ซึ่งศาล

สั่งจำาคุก ๒ ปี และหมดอายุความไปแล้ว ยังมีคดีที่จบแล้วและ

โทษจำาคุกรออยู่อีกหลายคดี

เช่น

คดีทุจริตโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขท้าย ๓ ตัว ๒ 

ตัว ของสำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ศาลฎีกาฯ พิพากษาจำาคุก 

๒ ปี ไม่รอลงอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗

คดีสั่งการให้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำาเข้าแห่ง

ประเทศไทย (Exim Bank) อนุมัติเงินกู้สินเชื่อ ๔ พันล้านบาท

แก่รัฐบาลสหภาพพม่า ศาลฎีกาฯ พิพากษาจำาคุก ๓ ปี  ไม่รอ

ลงอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๒  (เดิม)

คดีให้บุคคลอื่น ถือหุ้นบริษัท ชินคอร์ปอเรชั่น จำากัด  

(มหาชน) แทน โดยบริษัท ชินคอร์ปฯ เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน

ของรัฐ และเข้าไปมีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์สำาหรับตนเองหรือ

ผู้อื่นในกิจการโทรคมนาคม โดยศาลฎีกาฯ พิพากษาจำาคุก ๕ ปี 

ไม่รอลงอาญา

แบ่งเป็น ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่

รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ จำาคุก ๒ ปี 

ฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการเข้า

มีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์สำาหรับตนเองหรือผู้อื่น เนื่องด้วยกิจ 

การนั้น จำาคุก ๓ ปี

มีคดีอยู่ใน ป.ป.ช.อีก ๒ คดี

คดีทุจริตการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ลอตสอง  

จำานวน ๘ สัญญา 

คดีการอนุมัติส่ังซ้ือเครื่องบินแบบ A340-500 และ  A340-

600 ของบริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน) ระหว่างปี ๒๕๔๕-

๒๕๔๗ ทำาให้การบินไทยมีหนี้สินเพิ่มมากขึ้น

ฉะนั้นถ้ากลับมา พ.ศ.นี้ก็ประมาณนี้ครับ 

หากจะใช้วิธีเดิม หรือทางลัดอื่นๆ เป็นนวัตกรรมมืด “อุ๊ง 

อิ๊ง” ก็จะจบเหมือน “ยิ่งลักษณ์”.

รัสเซีย กับ ยูเครน

ฝ่�ยค้�นของไทยไล่เบี้ย

รัสเซีย ตัวแสบ แบบที่ว่�

ฝ่�ยคล้อยหนุนส่งศักด�

เหตุผล นำ�ม� มีม�กม�ย

สงคร�มสิ่งแรกที่ถูกฆ่�

คว�มจริง ยิ่งพ� แพ้พ่�ย

มีเหตุผลส�รพันบรรย�ย

แต่งนิย�ยเก่งกว่�ก็น่�ฟัง

ท�งเลือกของพ่อแม่ที่ ไม่ต้องก�รเสี่ยง

ให้ลูกต้องถูกบังคับให้เข้�สังคมด้วยวัคซีน

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

เป็นความจริงที่ต้องยอมรับว่าโลกทุกวันนี้เป็นโลกอุดม

ไวรัส การที่จะอยู่ในโลกนี้ ได้มีสองวิธี วิธีแรกแยกตัวออกจาก

สังคมให้มากที่สุด วิธีที่สองอยู่ในสังคมที่เรียกว่านิวนอร์มอล ซึ่ง

ก็ไม่เหมือนเดิมทีเดียว ต้องแยกตัว ไม่เปิดปากพูดจากับเพื่อน

โดยไม่จำาเป็น ไม่ร่วมวงรับประทานอาหารกับเพื่อน ไม่มีสังคม

นอกชั้นเรียนโดยไม่จำาเป็น แต่ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือการเดินทาง

จากบ้านไปเรียนหนังสือด้วยระบบการขนส่งสาธารณะ 

ถึงแม้ว่าจะฉีดวัคซีนตามมาตรฐานของรัฐบาลก็ใช่ว่าจะ

ปลอดภัย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัคซีนที่นำามาใช้ในขณะนี้ ไม่

เหมาะสมสำาหรับเด็ก ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อใด บริหารอย่างไร เด็ก

มีโอกาสเสี่ยงมากกว่าผู้ใหญ่ โดยเฉพาะวัคซีนที่ผลิตด้วยการ

ตกแต่งพันธุกรรม โอกาสที่จะทำาให้อวัยวะต่างๆ พัฒนาไปผิด

ธรรมชาติมีสูงมากกว่าการได้รับวัคซีนเชื้อตาย เรื่องนี้ผมไม่เห็น

ด้วยกับความเห็นของแพทย์บางคน ที่ให้เหตุผลว่าถ้าไม่ได้รับวัค 

ซีน mRNA แล้วอนาคตจะมีการพัฒนาการที่บิดเบี้ยว

อย่างไรก็ตาม ผมจะขอข้ามประเด็นที่ว่าจะฉีดวัคซีนยี่ห้อ

ไหนดี ฉีดกี่เข็มดี จะใช้สูตรไขว้แบบไหนดี แต่จะขอวิเคราะห์

ว่าอนาคตของเด็กจะเป็นอย่างไร เพราะทุกวันนี้ดูเหมือนว่าจะ

เรียนออนไลน์ก็มีปัญหา คุณภาพการศึกษาจะเรียนอินไซดก์็มี

ปัญหาเรื่องโรงเรียนเป็นคลัสเตอร์ใหญ่  โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่                                                                

สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโอไมครอนได้ เกิดไวรัสสาย                                                                                  

พันธ์ุใหม่ท่ีต้องเร่ิมต้นกับวัคซีนใหม่ ทำาให้เลินอินไซด์ไม่สามารถ

เริ่มต้นได้

อันที่จริงการเรียนออฟไซด์เกิดก่อนไวรัสนานมาก แต่ปัญ 

หาใหญ่ก็คือคุณภาพการศึกษา เพราะดูเหมือนวุฒิบัติการศึกษา

ของออฟไซด์เลินนิ่งไม่ได้มาตรฐาน ยิ่งการใช้ระบบการประเมิน

ระบบอิงกลุ่ม (เกรด) ท่ีผู้ท่ีได้วุฒิการศึกษามีความรู้น้อยกว่าการ                     

ประเมินผลการศึกษาแบบอิงเกณฑ์ (เปอร์เซ็นต์) ปัญหาที่เด่น                            

ชัดก็คือ การวุฒิบัตร สถานศึกษาที่สามารถให้วุฒิบัตรแก่นัก 

ศึกษาออนไลน์จำานวนมากไม่ได้สอนจริง ไม่ได้ประเมินความรู้

จริงเกิดขึ้นมากมาย เพราะประเทศที่ยอมให้มีการขายวุฒิบัตร

ไม่สนใจควบคุม ทำาให้ปริญญาเอกสามารถหาได้ง่ายยิ่งกว่าสิน

ค้าอื่นๆ จ่ายครบได้แน่ไม่มีการเบี้ยวเหมือนสินค้าออนไลน์อื่นๆ 

ทำาให้มาตรฐานการศึกษาตกต่ำาลง 

มหาวิทยาลัยต่างๆ สามารถเปิดหลักสูตรจริง สอนจริง 

สอบผ่านจริง แต่มาตรฐานไม่ต้องถามหาขอให้จ่ายครบเท่านั้น 

ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐหรือมหาวิทยาลัย

เอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำาให้การศึกษาของประ                                                                        

เทศเป็นสาละวันเตี้ยลงๆ ดังนั้นพ่อแม่จำานวนมากจึงเกิดอาการ

ลังเลว่าจะส่งบุตรหลานเข้าสู่การศึกษาระบบอินไซด์เลินนิ่งที่                                                                           

‘ส�ธิต’ ป�ดหน้� ‘ไพบูลย์’

สามารถผ่านมัธยมศึกษาได้ ทำาให้ปริญญาไม่เฟ้อ สมัยที่ผมยัง

เวียนว่ายกับการสอบเอนทรานซ์ก็มีข่าวลือมากมาย เช่นพ่อที่

เป็นอาจารย์คณะวิทยาจุฬาฯ ใช้วิชาตัวเบาเปลี่ยนคณะของลูก 

ชาย จากสัตวแพทย์เป็นแพทย์ แต่เป็นเพราะโซตัสทำาให้รุ่นพี่                                                                              

ตรวจพบ ทำาให้ลูกชายเป็นแกะดำาต้องลาออก อีกรายหนี่ง 

อ.แพทย์รามาฯ ใช้วิชาตัวเบาสามารถหาเก้าอี้ นศพ.รามาให้

บุตรชาย แต่ลูกชายดันสอบตก ม.ศ.๕    

ก่อนจบก็จะสรุปว่า การศึกษาต้องมีเป้าหมายที่ความรู้                                                                          

มิใช่วุฒิการศึกษา โดยเฉพาะสังคมอินเทอร์เน็ตที่สามารถสืบ 

ค้นได้ทุกเรื่อง แต่จะเป็นความรู้จริง ผู้สืบค้นจะต้องมีความรู้พื้น

ฐาน แล้วยังต้องมีสติปัญญาวิเคราะห์ว่าเรื่องที่สืบค้นนั้นเป็น

ความรู้ที่ถูกต้อง.

เฒ่�สอบเทียบ 

 

ก็ได้แต่หวังว่าโควิดจะจบในเร็วๆ นี้ ถ้าจบปีนี้ปีหน้า การ

เรียนของเด็กๆ ก็คงจะไม่ส่งผลกระทบมากนัก  เพราะสามารถ

กลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้ 

สำาหรับวัคซีนก็ให้ว่าไปตามงานวิจัย ที่เริ่มมีผลออกมาใน

หลายๆ ประเทศ เราต้องเลือกหนทางที่เป็นไปได้มากที่สุด แม้

จะไม่ดีที่สุดก็ตามครับ. 

เรื่องน่�ทำ�กลับไม่ทำ�

    * ย้อนอดีตแผ่นดินทุกข์ยุคฟาสซิสต์

ราชบัณฑิตท่านคงไม่สงสัย

ยุคเชิดชูเชื่อผู้นำาชาติพ้นภัย

เปลี่ยน “สยาม” นามใหม่ว่า “ไทยแลนด์”

ให้ฟังดูหรูเด่นเป็นฝรั่ง

เด็ดชื่อเก่าเอาฝังได้ดังแผน

ใต้อำานาจเบ็ดเสร็จเผด็จแดน

อุปโลกน์ “Thailand” แสนอับอาย

นี่คิดกลบ ลบล้าง ชื่อ “บางกอก”

ด้วยบุราณบ้านนอกบอกความหมาย

ว่าก่อนนั้นคือ country มีแต่ควาย

ใช่พริ้งพรายรายเรียงด้วยเวียงวัง

น่าเป็นห่วงปวงปราชญ์ราชบัณฑิต

ดูครบถ้วนกระบวนคิดน่าผิดหวัง

เขากังขาข้องใจก็ไม่ฟัง

กลับดื้อรั้นดันทุรังอหังการ์

จะลบชื่อ Bangkok ออกทำาไม

ควรเปลี่ยนชื่อประเทศใหม่จะดีกว่า

ชื่อ Thailand แสนกร่อยด้อยราคา

เอา Siam คืนมาสิน่าทำา!!!

    เฉินซัน

สาธิต ปิตุเตชะ

น่

พ



ารเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศทำาให้เกิดแรงกระตุ้นของทั่วโลก 

ต้องหันมาให้ความสำาคัญกับปัญหาสภาวะโลกร้อน และ

ปรับตัวมุ่งสร้างความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจที่มีต่อสิ่ง

แวดล้อม-การใช้ทรัพยากร โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม ได้ตื่นตัว

ทุกมิติ ทั้งการจัดการแรงงาน การพัฒนาเทคโนโลยี-นวัตกรรม 

การผลิต-การบริการ การปรับฐานอุตสาหกรรม พลิกโฉมสู่ยุค

อุตสาหกรรม 4.0 ที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร นำา

นวัตกรรม เทคโนโลยี การสื่อสารยุคใหม่ การจัดการการผลิต การ

บริการ และระบบโลจิสติกส์เข้ามาใช้  

เช่นเดียวกับประเทศไทยที่ถนนทุกสายมุ่งสู่อุตสาหกรรมสี

เขียว ท้ังภาครัฐและเอกชนต่างก็เร่งเดินหน้า อย่างกระทรวงอุตสาห 

กรรมเองก็มีนโยบายมุ่งผลักดันเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-

Green Economy : BCG Model) โดยนำามาใช้ในภาคอุตสาหกรรม 

ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน 

(Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) 

ของรัฐบาล เพื่อเพิ่มมูลค่าและขีดความสามารถในการแข่งขัน ลด

การเกิดของเสียโดยจัดการใช้ทรัพยากรภายในสถานประกอบการ

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ทั้งนี้ บีซีจีโมเดลไม่ใช่เพียงจะเป็นการดูแลปัญหาที่เกิดขึ้น                                                                            

ในสังคมเท่าน้ัน แต่ยังมีแนวทางท่ีจะพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาห                                                                               

กรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในประเทศอีกด้วย ซึ่งหนึ่งในกลุ่มอุตสาห 

กรรมที่เริ่มจะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันคือ การเข้า                                                                             

มาของรถยนต์พลังงานไฟฟ้า หรือรถอีวี ที่ตอนนี้มีหลายฝ่ายเริ่ม                                                                                    

เคลื่อนไหวแล้ว ไม่ว่าจะเป็นด้านค่ายรถยนต์หรือผู้บริโภคเองก็                                                                                      

เร่ิมให้ความสนใจเพ่ิมข้ึนมาก จากการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้า 

มากข้ึน และยังทำาให้รถไฟฟ้า 100% น้ันเร่ิมมีราคาถูกลงจนจับต้อง 

ได้ด้วย

ภาครัฐเองก็ให้การสนับสนุน ซ่ึงเมื่อวันท่ี 15 ก.พ.ท่ีผ่านมา 

คณะรัฐมนตรี หรือ ครม.ได้มีมติเห็นชอบแพ็กเกจช่วยเรื่องภาษีและ

เงินสนับสนุนเพื่อให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลง ซ่ึงจะเป็นการจูงใจ

ผู้บริโภคให้มาซ้ือรถอีวีมากข้ึน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย “30/30” ท่ี

คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติต้ังไว้ คือในปี ค.ศ.

2030 หรือปี พ.ศ.2573 จะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าให้ได้ 30% ของการ

ผลิตรถยนต์ในประเทศ โดยผลิตประเภทรถยนต์น่ังไฟฟ้าและรถ

กระบะไฟฟ้า 725,000 คัน และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 675,000 คัน

นอกจากนี้ ครม.ได้เห็นชอบใช้งบประมาณรายจ่ายประจำา

ปีงบประมาณ 2565 งบกลาง รายการเงินสำารองจ่ายเพื่อกรณีฉุก                                                                                      

เฉินหรือจำาเป็นวงเงิน 3,000 ล้านบาท ให้กรมสรรพสามิต กระ 

ทรวงการคลัง ดำาเนินการตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์

ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และเห็นชอบให้สภา

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จัดหาแหล่งงบ

ประมาณในปีงบประมาณ 2566-2568 วงเงินประมาณ 40,000 

ล้านบาท จากแหล่งงบประมาณที่เหมาะสมเพื่อดำาเนินการตาม

มาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า

พร้อมทั้งอนุมัติให้กรมสรรพสามิตคืนเงินสำาหรับผู้รับสิทธิ

ตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และ

รถจักรยานยนต์ ตลอดจนให้ออกประกาศกระทรวงการคลังเพื่อ

ดำาเนินการตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภท

รถยนต์และรถจักรยานยนต์

ด้านภาคเอกชนน้ันมีหลายกลุ่มหลายบริษัทท่ีหันมาให้ความ

สำาคัญและมุ่งดำาเนินธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับรถอีวีอย่าง บมจ.โกลบอล 

เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี หรือ GPSC ดำาเนินธุรกิจด้านนวัตกรรมธุรกิจ

ไฟฟ้า กลุ่ม ปตท. และบริษัท อรุณ พลัส จำากัด (ARUN PLUS) 

ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยท่ี PTT ถือหุ้น 100% จับมือต้ังบริษัทร่วมทุน 

“NUOVO PLUS” เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์

ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงาน โดยมุ่งเป้าหมายกำาลังการผลิตแบต 

เตอร่ี 5-10 กิกะวัตต์ช่ัวโมง (GWh) ต่อปี ในปี 2573

ซ่ึง บุรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรม

และธุรกิจใหม่ ปตท. และประธานกรรมการ บริษัท นูออโว พลัส 

จำากัด ระบุว่า “ประเทศไทยกำาลังเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่การ

เป็นฐานการผลิต EV และช้ินส่วนยานยนต์ไฟฟ้าท่ีสำาคัญของโลก 

ตามนโยบาย 30/30 ของรัฐบาล คือต้ังเป้าผลิตรถ ZEV ให้ได้อย่าง

น้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ท้ังหมดในปี 2573 ซ่ึงสอดคล้อง

กับวิสัยทัศน์ขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคต Powering Life 

with Future Energy and Beyond ของกลุ่ม ปตท. การจัดต้ังบริษัท 

NUOVO PLUS เพื่อดูแลทางด้านธุรกิจแบตเตอร่ี

พร้อมกับย้ำาว่า โดยความร่วมมือดังกล่าวนี้เป็นการนำาศักย 

ภาพด้านนวัตกรรม การตลาด และห่วงโซ่อุปทานของทั้งกลุ่ม

มารวมกัน เพื่อเร่งผลักดันการสร้าง EV Value Chain ของกลุ่ม 

ปตท.ให้คลอบคลุมในทุกมิติ ตั้งแต่ต้นน้ำา กลางน้ำา และปลาย

น้ำา โดยการผลิตแบตเตอรี่เพื่อยานยนต์ไฟฟ้าถือเป็นหัวใจสำาคัญ

ของความสำาเร็จในการสร้างนิเวศวิทยาทางธุรกิจ เพิ่มขีดความ

สามารถการแข่งขันของประเทศบนฐานของเทคโนโลยี นำาพาประ                                                                                

เทศไทยไปสู่สังคมคาร์บอนตำ่า เศรษฐกิจมูลค่าเพิ่ม และการเติบ 

โตอย่างยั่งยืนต่อไป.

      

อนนี้หุ้นอสังหาฯ สัญญาณดี ต้องยกให้กับ บมจ.ริชี่  

เพลซ 2002 (RICHY) อย่างแน่นอน เพราะตั้งแต่ปลาย

ปีที่ผ่านมามีสตอรีให้บรรดาแฟนคลับได้กระชุ่มกระชวย

ตลอดเวลา ทั้งยอดขายรอโอนที่กอดไว้กว่า 2.4 พันล้านบาท 

เดินหน้าทยอยรับรู้ต่อเนื่อง แถมมี

การปรับตัวให้สอดรับกับพฤติกรรม

ผู้บริโภคที่มีไลฟ์สไตล์เปลี่ยนแปลง 

ทั้งการเปิดโครงการมิกซ์ยูสและ

โรงแรม ซึ่งถือเป็นการปั๊มรายได้

ประจำา กระจายฐานรายได้ ลด

ความเสี่ยงไปในตัว.. งานนี้ บิ๊กบอส

คนเก่งอย่าง “อาภา อรรถบูรณ์

วงศ์” อารมณ์ดี๊ดี แถมยังประกาศ

ลั่น RICHY ถึงเวลาโลดแล่นเติบโต

ด้วยคุณภาพคับแก้วแล้วนะคร้าา!.
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อารมณ์ดี๊ดี

เศรษฐกิจ

ต

ก  

บุญช่วย ค้ายาดี

อาภา 

อรรถบูรณ์วงศ์

IRPCทุ่มงบ5ปี4หมื่นล.
ลุยธุรกิจใหม่-เพิ่มสัดส่วนขายดันอีบิทดาพุ่ง
ไทยโพสต์ • IRPC เปิดงบ 5 ปี ทุ่มลงทุนกว่า 4 หมื่นล้านบาท ตั้งเป้า

ดัน EBITDA โตสูงสุด 35,000 ล้านบาท ในปี 73 รุกธุรกิจใหม่ พร้อม

เพิ่มสัดส่วนการขายเม็ดพลาสติกชนิดพิเศษ จับตาสงครามหนุนวัตถุดิบ

แพง น้ำามันพุ่ง

นายชวลิต ทิพพาวนิช 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอ

อาร์พีซี จำากัด (มหาชน) หรือ IRPC 

เปิดเผยว่า บริษัทได้วางแผนการ

ลงทุนธุรกิจ 5 ปี (2565-2569) ใน                                             

วงเงินรวม 41,350 ล้านบาท ตาม

กลยุทธ์และทิศทางการดำาเนินธุรกิจ 

เพ่ือสร้างสัดส่วนรายได้จากธุรกิจ

ใหม่ให้เพ่ิมมากข้ึน และสร้างความ

แข็งแกร่งในฐานธุรกิจปัจจุบัน 

โดยตั้งเป้าหมายมีกำาไรก่อนหัก

ดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา 

(EBITDA) 25,000 ล้านบาทในปี 

2568 และ 35,000 ล้านบาทใน

ปี 2573 และวางเป้าหมายลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 20% ใน

ปี 2030

โดยการลงทุนดังกล่าวจะ

ดำาเนินการภายใต้กลยุทธ์การต่อ 

ยอดการเติบโตจากกลุ่มธุรกิจใน

ปัจจุบัน การลงทุนในกลุ่มธุรกิจ

ข้างเคียงและการสร้างธุรกิจใหม่                                                  

อาทิ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ชวลิต ทิพพาวนิช

ร่มโพธิ์ผุดโปรเจ็กต์รุกภูเก็ต 

ตั้งเป้า65โกยรายได้พันล้าน

เปิดบริการ • โรงพยาบาล kdms ข้อดีมีสุข โรงพยาบาลกระดูกและข้อแห่งแรกของเมืองไทยเปิดให้

บริการแล้ว โดยรวมผู้เชี่ยวชาญกลุ่มศัลยแพทย์กระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ ร่วมกับแพทย์เวชศาสตร์

ฟื้นฟู ผนึกกำาลังวางแผนรักษาแบบองค์รวม ตอบโจทย์วิถีชีวิตคนไข้ให้กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างใจต้องการ 

ชูกลยุทธ์สร้างความแตกต่างอย่างโดดเด่นจากโรงพยาบาลทั่วไป ทั้งเรื่องบริการ การออกแบบโรง

พยาบาลและความแข็งแกร่งของทีมแพทย์ ตั้งเป้าหมายเป็นอันดับหนึ่งในการรักษาคนไข้ โรคกระดูก 

ข้อ และกล้ามเนื้อของไทย เจาะกลุ่มลูกค้าระดับกลางจนถึงระดับบน. 

ไทยโพสต์ • ร่มโพธิ์ฟุ้งปี 65 โกย

รายได้แตะ 1 พันล้านบาท หลังผุด 

2 โครงการใหญ่ที่ภูเก็ตในไตรมาส

ที่ 2/65 พร้อมลุ้นผลงานกลับเทิร์น 

อะราวด์ในปี 65

นายศศิพงษ์ ปิ่นแก้ว ประ 

ธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บมจ.

ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ หรือ TITLE 

เปิดเผยถึงแผนการดำาเนินธุรกิจใน

ปี 2565 ว่า บริษัทตั้งเป้ารายได้ที่ 

1,000 ล้านบาท และเป้ายอดขาย

ท่ี 1,200 ล้านบาท จากโครงการ

ของ The TITLE หาดราไวย์ 500 

ล้านบาท และ The TITLE หาดใน

ยาง เฟส 3 (Halo 1) 700 ล้านบาท 

ท่ีเตรียมจะเปิดตัวภายในไตรมาส  

1-2 ในปี 2565 มูลค่าโครงการ 

1,600 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทยัง

มีงานในมือ (Backlog) กว่า 500 

ล้านบาท ที่รอการโอนกรรมสิทธิ์

ให้กับลูกค้าต่างชาติได้ ในทันที 

คาดว่าจะสามารถโอนได้ภายหมด

ในปีนี้  

การที่รัฐได้ผลักดันนโยบาย

การเปิดประเทศ และเร่งฉีดวัคซีน                                               

ครบโดสได้ตามแผน ถือเป็นสัญญาณ

ที่ดีของการฟื้นตัวของธุรกิจการ

ท่องเท่ียว บรรยากาศการท่องเท่ียว                                                

จะปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆ ขณะเดียว 

กันธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะได้รับ                              

ผลดีตามมาด้วย กลุ่มลูกค้าต่าง

ชาติหันกลับมาให้ความสนใจโครง 

การต่างๆ โดยเฉพาะในเมืองท่อง

เที่ยวอย่างจังหวัดภูเก็ต และจะ

ช่วยทำาให้ลูกค้าที่อยู่ระหว่างการ

ตัดสินใจ หรือรอโอนในช่วงที่ผ่าน

มา พร้อมที่จะตัดสินใจกลับมาทำา

ธุรกรรมได้ทันที ดังนั้นน่าจะเป็น

ปัจจัยสนับสนุนให้กลับเข้าสู่การ

เทิร์นอะราวด์ได้เช่นกัน”.

ประกาศสรรหาเอ็มดี ไอแบงก์

นายโกมล จิรชัยสุทธิกุล กรรมการธนาคาร ในฐานะประ                                                                                   

ธานคณะกรรมการสรรหาผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศ 

ไทย (ธอท.) หรือไอแบงก์ เปิดเผยว่า ด้วยนายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย                                                                                

ดำารงตำาแหน่งกรรมการและผู้จัดการไอแบงก์จะครบวาระการ

ดำารงตำาแหน่งในวันที่ 30 ก.ย.2565 คณะกรรมการธนาคารจึง

ได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้จัดการธนาคาร เพื่อดำาเนินการ                                                                                     

สรรหาผู้จัดการธนาคารคนใหม่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 

คุณสมบัติมาตรฐานของกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.

2518 และฉบับแก้ไข พ.ร.บ.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ.

2545 ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และกฎหมายอื่น

ที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจโปรดศึกษารายละเอียดและสามารถดาวน์    

โหลดใบสมัครได้ที่ www.ibank.co.th ในวันและเวลาทำาการ ตั้ง 

แต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มี.ค.นี้

‘ถิรไทย’ ยิ้ม 64 มียอดขายกว่า 1.81 พัน ล.

นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน กรรมการผู้จัดการของกลุ่ม บมจ.

ถิรไทย หรือ TRT เปิดเผยว่า ผลประกอบการปี 2564 บริษัทมี

กำาไรสุทธิสำาหรับผู้ถือหุ้นใหญ่จำานวน 72.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

60.70 ล้านบาท ซึ่งมีรายได้จากการขาย 1,819.85 ล้านบาท ลด

ลงจากปีก่อน 536.49 ล้านบาท และมีกำาไรขั้นต้นจากการขาย

เพิ่มขึ้น 21.93% จากปีก่อน 16.79% เพราะมีการส่งมอบสินค้า

ที่มีอัตรากำาไรขั้นต้นเฉลี่ยสูงกว่าปี 2563 แถมคณะกรรมการ                         

บริษัทฯ เตรียมนำาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

การจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท กำาหนดจ่ายเงินปันผลให้

แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นี้อีกด้วย

ไฟว์เวลเปิดตัว ‘อัลฟ่าเวลท์’ เสริมทักษะ CEO

นายศุภชัย สุขะนินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟว์เวล 

จำากัด เปิดเผยว่า ได้เปิดหลักสูตร “ALPHA WEALTH” (อัลฟ่า 

เวลท์) หลักสูตรให้ความรู้ความเข้าใจด้านการลงทุนในเทคโนโลยี

ขั้นสูงยุคดิจิทัล เพื่อปูทางให้นักลงทุนไทยเตรียมพร้อมเข้าสู่โลก

การลงทุนวิถีใหม่ในยุคดิจิทัล พร้อมเสริมทัพความเข้มข้นของหลัก 

สูตร ดึงซีอีโอชั้นนำาแต่ละวงการของเมืองไทยมาร่วมแบ่งปัน

ความรู้และประสบการณ์เก่ียวกับเทรนด์การลงทุนแห่งอนาคต อาทิ                                                                             

Metaverse, Deep Technology, Cryptocurrency และ NFT พร้อม 

Business Trip เปิดประตูแห่งโอกาสการลงทุนถึง Silicon Wadi 

ประเทศอิสราเอล ศูนย์กลางเทคโนโลยีข้ันสูงอันดับ 3 ของโลก

OTO หนุนบริษัทลูกรุกธุรกิจ E-Sport

นายคณาวุฒิ วรรทนธีรัช ประธานกรรมการบริหารและ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.วันทูวัน คอนแทคส์ หรือ OTO 

เปิดเผยว่า บริษัท อินโนฮับ จำากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้

ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ ร่วมลงทุนกับบริษัท ฟิจิตอล 

สเปซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด ผู้ประกอบธุรกิจเกมและอีสปอร์ตผ่าน 

Platform HUBBER มูลค่าเงินลงทุน 100 ล้านบาท โดยถือหุ้น 

2.45 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 10 บาท คิดเป็น 49% ของ

ทุนจดทะเบียนหลังการเพิ่มทุน และเหรียญ HUBCOIN จำานวน 

10.66 ล้านเหรียญ รวมถึงผลตอบแทนจากการดำาเนินงานของ 

Platform HUBBER คาดว่าจะถึงจุดคุ้มทุนภายใน 3-4 ปี.

โรงกลั่นและปรับปรุงคุณภาพน้ำา                                                 

มันดีเซลตามมาตรฐานยูโร 5 (UCF)                                                          

มูลค่า 1.33 หมื่นล้านบาท โครง 

การ Strengthen IRPC เพื่อยก

ระดับประสิทธิภาพในการดำาเนิน

งาน และสร้างความแข็งแกร่งให้                                                   

กับองค์กรและโครงการลงทุนท่ัว   

ไป ตลอดจนการพัฒนาและการเพ่ิม

สัดส่วนการขายเม็ดพลาสติกชนิด

พิเศษ (Specialty) จาก 23% ในปี 

2022 เป็น 55% ในปี 2030 เป็นต้น

นายชวลิตกล่าวถึงสถาน 

การณ์สงครามระหว่างรัสเซียและ

ยูเครนน้ัน บริษัทติดตามสถานการณ์ 

อย่างต่อเนื่อง แต่ต้องยอมรับว่า

ไทยนำาเข้าน้ำามันจากรัสเซียไม่ได้

มีสัดส่วนมาก เนื่องจากการขนส่ง

ไม่สะดวกนักจึงไม่ได้รับผลกระทบ

โดยตรง แต่ทั้งนี้บริษัทก็ได้เตรียม

รับมือโดยมีแผนรองรับเพื่อให้มี

น้ำามันในประเทศมีใช้อย่างเพียง

พอ แต่ผลที่เกิดขึ้นไปแล้วคือราคา

น้ำามันในตลาดเบรนต์ปัจจุบันที่

เพิ่มขึ้นไปกว่า 110 เหรียญสหรัฐ

ต่อบาร์เรลแล้ว ก็ต้องจับตาใน

ตลาดดูไบว่าจะเพิ่มขึ้นสูงตามหรือ

ไม่ ทั้งนี้เป็นหน้าที่ของภาครัฐที่จะ

ต้องมีนโยบายในการดูแล

“จากสถานการณ์สงคราม

มองว่าจากมี โอกาสสูงที่จะส่งผล

วัตถุดิบหรือต้นทุนในภาคการผลิต

นั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วน

กระแสคงต้องระมัดระวังตัวให้มากๆ เพราะข่าวที่ออกมาจะมี

ทั้งจริงและมีการสร้างภาพขึ้นมาได้มาก การหลงไปตามกระแส

จะทำาให้เกิดความผิดพลาดในการตัดสินใจได้มาก ทางที่ดีควร

ยึดหลักเหตุผลที่เป็นจริงจะทำาให้มีความผิดพลาดน้อยลงมาก

เพราะข่าวสงครามในยูเครนพิจารณาแล้วมีผลกระทบกับ

ไทยทางอ้อมมากกว่า ทำาให้ผลกระทบจะมีไม่มาก แต่ในวงการตลาด

หุ้น การเก็งกำาไรจะให้น้ำาหนักในข่าวเพื่อสร้างภาพ สร้างกระแส 

ทำาให้อาจคิดว่ามีผลกระทบกับไทยมาก จึงอาจตัดสินใจลงทุนผิด

พลาดได้ ทางท่ีดีควรกลับมาพิจารณาจากพ้ืนฐานของไทยเป็นหลัก 

เพราะยังคงพบว่าแม้การเกิดสงครามกับ 2 ประเทศท่ีกล่าวมา อาจ

มีผลกระทบทางการเงินอย่างมาก เมื่อมีการใช้มาตรการคว่ำาบาตร

กับทางรัสเซีย แต่การค้าระหว่างประเทศของไทยกับ 2 ประเทศท่ี

กล่าวมาก็มีไม่มาก ทำาให้ได้รับผลกระทบไม่มาก ในขณะท่ีเมื่อมาดู

ผลการดำาเนินงานของธุรกิจต่างๆ ในตลาด ยังคงพบว่าส่วนมากมี

กำาไรดีข้ึนมากหลายธุรกิจ ในตลาดมีผลกำาไรเติบโตแบบก้าวกระโดด 

ทำาให้ราคาหุ้นปรับข้ึนไม่ทัน เมื่อมาพิจารณาผลตอบแทนจากการ

ลงทุน จะพบว่ามีหุ้นจำานวนมากท่ียังมีราคาต่ำากว่าพ้ืนฐานของธุรกิจ 

ไม่สอดคล้องกับผลกำาไรของธุรกิจ ทำาให้การลงทุนจะได้ผลตอบแทน

ท่ีสูงมาก จึงไตร่ตรองให้ดี จะได้ไม่พลาดโอกาสในการลงทุนท่ีดี

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ามองในกลุ่มพลังงาน ธุรกิจจะมีกำาไรสูง 

เพราะราคาน้ำามันพุ่งสูงมาก จึงน่ามองที่ AGE, BPP และ AIE 

กลุ่มขนส่งนับเป็นธุรกิจที่มีกำาไรเติบโต

อย่างก้าวกระโดด จึงน่าสนใจ หุ้นที่

น่าจับตามี JWD, WICE และ PRM 

กลุ่มพาณิชย์ดูจากภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้น 

ธุรกิจจะมีกำาไรดี จึงน่ามองที่ COM7, 

CSS และ ILM กลุ่มอสังหาฯ เห็นได้

ชัดเจนว่าธุรกิจฟื้นตัวมาก น่ามองที่ 

AMATA, WHA และ SA หุ้นรายตัว

ที่น่ามองมี BYD, ILINK และ UAC 

เป็นต้น

กองทุนยังขายหุ้น แต่นักลงทุนต่าง

ชาติก็รับซื้อไปหมด แสดงว่าต่างชาติ

ไม่ถอย ตลาดจึงคึกคักมาก ทำาให้น่าลุ้น

และลงทุนได้ดี.

กองทุนขาย ต่างชาติรับ

นักเก็งกำาไรในตลาดยังคงวิตกกังวลกับสงครามในยูเครน 

นับวันจะมีแต่ความเสียหายเกิดขึ้น ซึ่งมีทั้งความเสียหายทาง

ทรัพย์สินและชีวิต เมื่อทำาสงครามกันย่อมจะต้องมีการสูญเสีย

กำาลังพลของแต่ละฝ่าย แต่ทางรัสเซียคงไม่กังวลกับความเสียหาย

ที่เกิดขึ้น เพราะรู้ดีว่าเมื่อทำาสงคราม ผลที่เกิดจะต้องเกิดความ

เสียหายท้ัง 2 ฝ่าย ดังน้ันหากยังหาข้อยุติกันไม่ได้ ความเสียหาย                                                                                  

ทั้งทรัพย์สินและชีวิตของคนจะต้องเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นหากติด 

ตามข่าวรายวันก็คงน่าตกใจ ยิ่งปัจจุบันมีสื่อสามารถรับรู้กันได้

ตลอดเวลา ก็จะยิ่งมีข่าวมากมายเกิดขึ้น จึงกลายเป็นเครื่องมือ

ของการเก็งกำาไรในตลาดได้ตลอดเวลา ผู้ที่คิดจะเก็งกำาไรตาม

กนอ.โวญี่ปุ่นยังสนใจอีอีซีอุตฯรถปังสุด 

ไทยโพสต์ • กนอ.โวนักลงทุน

ญี่ปุ่นยังสนใจอีอีซี ชี้อุตฯ ยาน

ยนต์ปังสุด ฟุ้งตัวเลขเศรษฐกิจ

ครึ่งแรกปี 65 ปรับตัวขึ้นสูงสุด

ในรอบ 9 ปี เชื่อนโยบายความ

เป็นกลางทางคาร์บอนนักลงทุน

ไม่มีปัญหา สนองความยั่งยืน

ภาคอุตสาหกรรม 

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่า                                          

การการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า                                           

เมื่อเร็วๆ นี้ ได้ร่วมประชุมกับองค์                                                 

การส่งเสริมการค้าต่างประเทศ

ของญี่ปุ่น (เจโทร) โดยมีการนำา                                                  

ผลการสำารวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจ

ของบริษัทร่วมลงทุนญี่ปุ่นใน

ประเทศไทยของหอการค้าญี่ปุ่น-

กรุงเทพฯ (JCCB) มาหารือ ซึ่ง

พบว่าอุตสาหกรรมที่บริษัทญี่ปุ่น

สนใจลงทุนในพื้นที่ ของนิคม

อุตสาหกรรมและเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) มาก

ที่สุดถึง 49% คือยานยนต์และ

ชิ้นส่วนยานยนต์สมัยใหม่ และ

พร้อมที่จะลงทุนต่อเนื่อง 

นอกจากน้ี 37% ยังระบุด้วย

ว่า สนใจท่ีจะลงทุนต่อไป แสดงให้

เห็นถึงความเช่ือม่ันท่ีมีอย่างต่อ

เนื่อง สอดคล้องกับตัวเลขคาด

การณ์ค่าดัชนีแนวโน้มเศรษฐกิจ

ของ JCCB ช่วงคร่ึงปีแรกของปี                                             

2565 ท่ีปรับตัวดีข้ึนมาอยู่ท่ี 41 

จากเดิมช่วงคร่ึงหลังของปี 2564 ท่ี

อยู่ท่ี 14 โดยข้ึนสูงสุดในรอบ 9 ปี 

สำาหรับการคาดการณ์ว่าใน

ช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2565 ดัชนี

การลงทุนจะมีการปรับตัวเป็นบวก

มากข้ึนน้ัน  ปัจจัยส่วนหน่ึงมาจาก                                           

นักลงทุนมองการลงทุนด้านโรง 

งานและเครื่องจักรว่าจะปรับตัวดี

ขึ้น โดยมีโอกาสขยายการลงทุน

มากถึง 35% ขณะท่ี 37% ระบุว่า

จะลงทุนอย่างต่อเนื่อง นอกจาก

น้ี นักลงทุน 40% มองว่าแนวโน้ม

การส่งออกในช่วงคร่ึงปีแรกของ

ปี 2565 จะเพ่ิมข้ึน ขณะท่ี 47% 

คาดว่าการส่งออกยังคงท่ีต่อเนื่อง 

ท่ีสำาคัญแม้จะได้รับผลกระทบจาก    

โควิด-19 แต่นักลงทุนญ่ีปุ่นส่วน

ใหญ่ถึง 65% ยังคาดการณ์ว่าจะ

คงขนาดกิจการปัจจุบัน ขณะท่ี 28% 

ระบุว่าจะขยายกิจการ. 

หนึ่งมาจากผลกระทบของโควิด-

19 ด้วย และเมื่อโดนปัจจัยเรื่อง

ค่าพลังงานที่แพงขึ้นเพิ่มไปอีกนั้น 

ก็จะส่งผลโดยตรงกับราคาสินค้า

รวมถึงต้นทุนต่างๆ” นายชวลิต

กล่าว.

แนะส่งออกไทย

รับมือความเสี่ยง

‘รัสเซีย-ยูเครน’

ไทยโพสต์ • “เอ็กซิมแบงก์” ชี้ 

SWIFT รัสเซียไม่กระทบไทย เตือน

ผู้ส่งออกไทยบริหารความเสี่ยง

ทางการค้าระหว่างประเทศจากผล 

กระทบความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน 

แนะการปรับวิธีการชำาระเงินค่า

สินค้าหลังค่าเงินรัสเซียรูด 30%

นายรักษ์ วรกิจโภคาทร 

กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อ                                          

การส่งออกและนำาเข้าแห่งประ 

เทศไทย (ธสน.) หรือเอ็กซิมแบงก์                                      

กล่าวถึงกรณีความขัดแย้งระหว่าง

รัสเซียและยูเครน ที่ขณะนี้ประ 

เทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญา

แอตแลนติกเหนือ (North Atlantic 

Treaty Organisation : NATO) และ                                                     

ชาติตะวันตก ประกาศมาตรการ

ลงโทษทางเศรษฐกิจถึงขั้นจะถูก

โดดเดี่ยวจากระบบการเงินโลก 

โดยประกาศตัดรัสเซียออกจาก 

ระบบสวิฟต์ (SWIFT) ว่า ไทยอาจจะ                                          

ยังไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจาก

สถานการณ์ ในปัจจุบันเท่าไรนัก 

เนื่องจากไทยส่งออกไปรัสเซีย 

0.4% และยูเครน 0.05% ของ

มูลค่าส่งออกรวม

ขณะท่ีในทางอ้อม ผู้ส่งออก

ไทยอาจประสบปัญหาต้นทุนการ

ผลิตสูงข้ึน เพราะเมื่อเกิดปัญหา

ความตึงเครียดส่งผลให้ราคาสินค้า

โภคภัณฑ์ พลังงาน และวัตถุดิบ

ปรับตัวสูงข้ึน กระทบต่อต้นทุนการ

ผลิตและต้นทุนโลจิสติกส์สูงข้ึนตาม 

ซ่ึงในท่ีสุดอาจกระทบต่อกำาไรของ

ผู้ประกอบการอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้

อย่างไรก็ดี ผู้ส่งออกไทยควร

ต้องบริหารความเส่ียงทางการค้า

ระหว่างประเทศ และบริหารจัดการ

ต้นทุนการผลิตและการขนส่ง เพื่อ

ป้องกันผลกระทบจากความไม่

แน่นอนของสถานการณ์การค้าและ

การเมืองระหว่างประเทศ ตลอดจน

ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน 

โดย ผู้ประกอบการไทยจึงควร

บริหารจัดการความเส่ียงดังกล่าว 

รวมถึงการปรับวิธีการชำาระเงินค่า

สินค้า เป็นต้น.

2/3/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 7,153.37 10,039.50 -2,886.14
 8,781.36 9,051.74 -270.38
 52,927.17 50,016.01 2,911.16
 38,269.30 38,023.94 245.36

107,131.20
-4.47

1,689.81
 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 32.22 32.94
ยูโร 35.51 36.49
ปอนดสเตอรลิง 42.55 43.73
เยน (100 เยน) 27.78 28.60
หยวนจีน 4.85 5.25
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 29,750 29,850
ทองรูปพรรณ 29,213 30,350
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

บีซีจี โมเดลสู่สังคมคาร์บอนตำ่า



ประกันควบการลงทุนทั้งแบบยูนิตลิงค์และยูนิเวอร์แซลไลฟ์มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม โดยรวมแล้วเบ้ียรับรายใหม่จากผลิตภัณฑ์ประกัน

ควบการลงทุน เป็นประเภทเดียวท่ีขยายตัวเป็นบวกสูงในปี 2564 ซ่ึงได้

อานิสงส์จากอัตราดอกเบ้ียท่ีต่ำามาก ทำาให้เกิดการเปล่ียนพฤติกรรมผู้บริโภค

บางกลุ่ม ต้องการการลงทุนใหม่ๆ ท่ีให้โอกาสได้ผลตอบแทนท่ีดีข้ึน อีก

ท้ังลูกค้ากลุ่มน้ียังมีกำาลังซ้ือสูงดังสะท้อนจากเบ้ียประกันภัยต่อกรมธรรม์ท่ี

สูงมากเฉล่ีย 246,000 บาทต่อกรมธรรม์ เมื่อเทียบกับประกันแบบด้ังเดิม 

(สามัญ: ตลอดชีพและสะสมทรัพย์) ท่ีเฉล่ีย 37,000 บาทต่อกรมธรรม์

นอกจากน้ี ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ยังพบว่ากระแสความต้องการซ้ือ

ประกันสุขภาพยังมีโอกาสเพ่ิมข้ึนต่อเนื่อง ภายใต้ข้อจำากัดด้านบริการ

สาธารณสุขข้ันพ้ืนฐานท่ีไม่เพียงพอต่อประชากรโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีเขตเมือง 

ทำาให้การซ้ือประกันสุขภาพมีแนวโน้มเป็นความจำาเป็นพ้ืนฐานเพื่อรองรับ

กรณีการเจ็บป่วยรุนแรงท่ีต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลและรวมถึงการเจ็บ

ป่วยด้วยโรคร้ายแรง โดยได้อานิสงส์จากจำานวนผู้สูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อ

เนื่อง อัตราค่ารักษาพยาบาลท่ีปรับตัวสูงข้ึนทุกปีในอัตราเฉล่ียไม่น้อยกว่า 

8-10% และการขยายระยะเวลาการคุ้มครองของสัญญาประกันสุขภาพ 

ประกอบกับการปรับปรุงสัญญามาตรฐานของสัญญาประกัน

สุขภาพ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2565 ยังเป็นผลดีกับผู้ซื้อประกัน 

ที่สามารถเปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่างสัญญาของแต่ละบริษัท

ได้สะดวกขึ้น และมีทางเลือกในการซื้อเพิ่มความคุ้มครองที่ไม่ซ้ำา

ซ้อนกับสัญญาประกันสุขภาพที่มีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นโดยสวัสดิการ

รัฐ สวัสดิการที่ทำางาน หรือสัญญาที่ซื้อไว้เดิม ขณะเดียวกัน ยังเป็น

ประโยชน์ต่อบริษัทประกันในการขยายฐานลูกค้าจำานวนมากและช่วย

ให้มีการกระจายความเสี่ยงการรับประกันได้ดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทประกันจะได้รับผลกระทบจากการแพร่

ระบาดของโควิด-19 แต่ก็ไม่มากนัก ส่วนใหญ่จะเป็นผลมาจากกำาลังซ้ือ

ท่ีชะลอตัวลง แต่คงต้องจับตาดูในช่วงปี 2565-66 ซ่ึงเป็นรอยต่อท่ีรอ

การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ ก่อนเข้าสู่มาตรฐานบัญชีใหม่ คงเป็นประเด็น

ท่ีท้าทายความสามารถในการปรับโครงสร้างผลิตภัณฑ์หลักให้เป็นท่ี

ยอมรับ และความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่

เพื่อให้เข้าถึงและเพ่ิมโอกาสการขยายฐานลูกค้าให้กว้างข้ึน เพื่อชดเชย

กับขนาดเบ้ียต่อกรมธรรม์ท่ีมีทิศทางลดลงกว่าเดิม.
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7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

นช่วงปี 2564 ที่ผ่านมานั้น ธุรกิจประกันต้องเผชิญกับวิกฤต

หลายต่อหลายครั้งโดยเฉพาะการระบาดของโควิด-19 ที่

ทำาเอาหลายๆ บริษัทแถบล้มลุกคลุกคลานไปเลยทีเดียว ซึ่ง 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย พบว่า ธุรกิจประกันชีวิตปี 2564 ขยาย

ตัวเป็นบวกได้เล็กน้อย หลังจากที่หดตัวลงติดต่อกัน 2 ปีก่อนหน้า 

ทั้งนี้ การปรับตัวเป็นบวกดังกล่าวเป็นผลของการกลับมาเร่งกระตุ้น

ยอดขายรายใหม่แบบจ่ายครั้งเดียว ท่ามกลางกำาลังซื้อที่ลดลงจากผล                    

กระทบของสถานการณ์โควิด-19 และการปรับลดสัดส่วนการขาย

ผลิตภัณฑ์ประกันประเภทสะสมทรัพย์ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์หลักของธุรกิจลง

สำาหรับในปี 2565 น้ัน แนวโน้มเบ้ียรับรวมของธุรกิจประกัน

ชีวิตยังได้รับปัจจัยบวกบางส่วนจากการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจไทย ซ่ึงสภา

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสภาพัฒน์ (สศช.) คาดอาจ

ขยายตัวได้สูงถึง 3.5%-4.5% เทียบกับท่ีขยายตัว 1.6% ในปี 2564 

“ยังต้องติดตามการผลักดันกำาลังซื้อกรมธรรม์ใหม่ ว่าจะ

สามารถเร่งตัวขึ้นได้สูงเพียงพอที่จะพยุงภาพรวมธุรกิจ ซึ่งมีแรง

กดดันจากการครบกำาหนดชำาระเบี้ย แต่ยังมีความคุ้มครองอยู่ของ

กรมธรรม์เดิม ท่ามกลางความท้าทายจากการพยายามปรับเปลี่ยน

ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ประกัน มาเน้นด้านความคุ้มครองระยะยาว

มากกว่าการออมระยะสั้นถึงกลาง”

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยยังพบว่า แม้เบี้ยรับรวมของบริษัทประกัน

ชีวิตในปี 2564 กลับมาเป็นบวกได้ด้วยยอดขายเบี้ยรายใหม่ โดย

เฉพาะประเภทจ่ายครั้งเดียว ขณะที่เบี้ยปีต่ออายุไม่โต ซึ่งแม้ว่าใน

ปี 2565 ภาพรวมธุรกิจประกันยังอยู่ในช่วงการปรับฐานต่อเนื่องจาก

ปีก่อน เนื่องจากมีกรมธรรม์ที่ครบกำาหนดชำาระเบี้ยแต่ยังมีความ

คุ้มครองจำานวนมาก แต่ก็มีโอกาสที่กำาลังซื้อรายใหม่อาจปรับตัวเพิ่ม

ขึ้นกว่าที่คาดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเศรษฐกิจเติบโตได้ตามที่ทาง

การประเมินไว้ ซึ่งทาง สศช.ประเมินจีดีพีปี 2565 จะเติบโต 3.5%-

4.5% เทียบกับ 1.6% ในปี 2564

อย่างไรก็ดี ยังต้องติดตามสถานการณ์เงินเฟ้อและทิศทางการ

ปรับขึ้นดอกเบี้ย ที่อาจกระทบต่ออำานาจซื้อทั้งทางตรงและทางอ้อม 

โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า บริษัทประกันคงต้องพยายามรักษา

อัตราการเติบโตในปี 2565 ให้ต่อเนื่องจากปี 2564 ซึ่งหมายถึงต้อง

เร่งยอดขายเบี้ยใหม่ให้ โตไม่น้อยกว่า 7% โดยในระหว่างปี หาก

ขยายเบี้ยปีแรกได้ไม่มาก อาจเห็นความจำาเป็นต้องขยายเบี้ยจ่าย

ครั้งเดียวแม้อาจมีจำานวนไม่สูงเท่าปี 2564 อันเป็นการแก้ไขปัญหา

เฉพาะหน้าและยังคงทำาให้เส้นทางการปรับโครงสร้างพอร์ตเบี้ย

ประกันให้มีความยั่งยืน อาจต้องใช้เวลาอีกไม่น้อยกว่า 3-5 ปี

อย่างไรก็ตาม ในด้านช่องทางขายหลักของธุรกิจประกันชีวิตน้ัน 

กว่า 90% เป็นการขายผ่านตัวแทนและธนาคาร โดยช่องทางขายผ่าน

ธนาคารมีบทบาทสูงในการผลักดันยอดขายรายใหม่ ท้ังจากผู้ซ้ือในฤดูกาล

ลดหย่อนภาษี และผู้ซ้ือท่ีมีศักยภาพสูง ซ่ึงในหลายกรณีการผลักดันยอด

ขายดังกล่าว ไม่อาจหลีกเล่ียงการขายผลิตภัณฑ์ประเภทจ่ายคร้ังเดียวและ

ประเภทจ่ายระยะส้ัน ทำาให้บริษัทประกันท่ีพ่ึงพาการขายผ่านธนาคารเป็น

หลัก อาจต้องเผชิญปัญหาความไม่ต่อเนื่องในการเติบโตของเบ้ียประกัน 

นอกจากนี้ ผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19 ทำาให้ในปี 

2563-2564 บริษัทประกันบางแห่งจำาเป็นต้องหวนกลับมากระตุ้นยอด

ขายเป็นระยะด้วยการนำาเสนอแบบประกันสะสมทรัพย์จ่ายเบี้ยสั้น ทั้ง

ในช่องทางตัวแทนและธนาคาร

ดังนั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ยังระบุว่า เมื่อมองไปข้างหน้าเพื่อ

เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่มาตรฐานบัญชีใหม่ TFRS17 ในวัน

ที่ 1 มกราคม 2567 ซึ่งทำาให้ความสำาคัญในการดันเบี้ยให้สูงที่เคย

มีผลต่อรายได้ของบริษัทต้องเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ลดลง ส่วน

หนึ่งเป็นผลจากการปรับเปลี่ยนการลงบัญชีที่มีผลทำาให้การรับรู้ราย

ได้ของบริษัทประกันกระจายออกไปตามจำานวนปีที่คุ้มครอง (ไม่ใช่รับ

รู้ทั้งหมดในปีเดียว) และบริษัทจะไม่สามารถนำาเบี้ยรับทั้งจำานวนมา

บันทึกเป็นรายรับได้ โดยจะต้องแยกส่วนของเงินออม เงินลงทุนออก

จากเบี้ยรับก่อน แล้วจึงนำามาบันทึกเป็นรายได้การประกันภัยเพื่อให้

สะท้อนรายได้ที่แท้จริงจากความคุ้มครองที่บริษัทประกันภัยให้ไว้  

ดังนั้น ระหว่างปี 2565-2566 เป็นช่วงเวลาสำาคัญ ที่น่าจะ

ได้เห็นการพัฒนาและส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ประกันที่เน้นความ

คุ้มครองมากขึ้น ขณะที่ผลิตภัณฑ์ประเภทสะสมทรัพย์คงมีทิศทางลด

ลง และถูกปรับเปลี่ยนเป็นแบบที่มีส่วนร่วมในเงินปันผล หรือแบบ

ใ

ตสันตอกย้ำาเทรนด์ผู้บริโภค

เจนใหม่ เปิดตัว imew      

(ไอมิว) ผลิตภัณฑ์ที่มีจุด

เริ่มต้นจากความเข้าใจใน

ไลฟ์สไตล์ความชอบในการดูแลตัวเองและพัฒนา

ตัวเองอยู่เสมอของคนเจนใหม่เพื่อให้ได้ซึ่งสิ่งที่ดีที่สุด ผ่านไอ

เดียการมิกซ์แอนด์แมตช์ส่วนผสมให้เป็นสูตรเฉพาะของตัวเอง

ได้แบบไม่ซ้ำาใคร ผ่านคอนเซ็ปต์ที่ว่า “เพราะผิวเรา เรารู้ดีที่สุด” 

พร้อมดูแลโลกและสิ่งแวดล้อมด้วยส่วนผสมสูตรวีแกน ไม่มี

การทดลองในสัตว์ และบรรจุภัณฑ์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ทั้งกล่อง

กระดาษเกรด FSC หมึกพิมพ์จาก Soy Ink และฉลากที่แกะ

ออกจากขวดง่าย เพื่อการนำาขวดไปรีไซเคิลได้ง่ายดาย วัตสันขอ

ส่งมอบประสบการณ์ความสนุกผ่านผลิตภัณฑ์จาก imew เพื่อ

เปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ง่ายๆ ประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์บำารุงผิว

าหนักตัวที่มากเกินไป   

อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

หัวใจคุณมากที่สุด การวิจัย

แสดงให้เห็นว่าผู้ที่มีน้ำาหนักเกิน 

และสามารถลดน้ำาหนักได้เพียง

เล็กน้อย (5 ถึง 10 เปอร์เซ็นต์

ของน้ำา

หนักตัว

ทั้งหมด) 

ช่วยลด

ความ

เสี่ยง

ต่อโรค

หัวใจและ

หลอด

เลือดได้ 

รู้จักรักษาระดับน้ำาหนักที่ดีต่อ

สุขภาพของคุณ การรับประทาน

ารเลือกอาหารที่ดีใส่บาตรพระ ถือเป็นการช่วยรักษา

สุขภาพของพระสงฆ์ไปด้วยในตัว โดยเฉพาะช่วงที่โควิด-19 

ระบาด “ดร.ผาสุข แก้วเจริญตา” พยาบาลวิชาชีพชำานาญ

การ รพ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ และนักวิชาการด้านสุขภาพประจำาชุมชน 

ให้ข้อมูลว่า ตามหลักของอาหารเพื่อสุขภาพนั้น มักจะให้ความสำาคัญ

กับเรื่องของคุณภาพเป็นหลัก ดังนั้น การเลือกอาหารใส่บาตรพระ

ตอนเช้าให้ได้บุญนั้น หากเราเลือกอาหารที่เป็นแกงถุง โดยเฉพาะใน

คนที่อยู่ในชุมชนเมือง ขอให้เลือกอาหารที่เน้นปรุงสุกใหม่ๆ แม้จะตัก

ใส่ถุงพลาสติก ที่สำาคัญในเมนูนั้นๆ ควรมีผักสดอยู่ในปริมาณที่มาก 

และมีโปรตีนจากเนื้อสัตว์ในปริมาณที่พอดี ไม่มากจนเกินไป 

นอกจากนั้น ควรเลือกร้านที่ใส่ผงปรุงรสน้อยที่สุด หรือให้เลือก

เมนูอาหารของบางร้านที่มีส่วนของผักออร์แกนิกที่มักจะไม่ใส่สารเคมี 

เพราะแมลงจะไม่ชอบกินผักเหล่านี้ ซึ่งผักออร์แกนิกมักจะอยู่รูปแบบ

ของผักสลัด เช่น เมนูสลัดแขก หรือสลัดเพื่อสุขภาพ ที่จัดไว้เป็นชุดๆ 

เป็นต้น ทั้งนี้ คนสายบุญสามารถเลือกข้าวขาหมู หรือเมนูแกงเขียว

หวานที่มีผักเป็นส่วนประกอบ มาใส่บาตรพระได้เช่นเดียวกัน เพราะ

อันที่จริงแล้วอาหารไทยนั้นดีที่สุด เพราะมีผักเป็นวัตถุดิบในเมนูต่างๆ 

เพียงแต่ว่าเราจะต้องเลือกร้านค้าที่ปรุงสุกใหม่ๆ เพื่อป้องกันการติด

เชื้อและโรคท้องร่วงท้องเสีย ที่สำาคัญการที่พระสงฆ์บริโภคอาหาร

ครบหมู่ สดสะอาด ปรุงสุกใหม่ ก็จะช่วยทำาให้ร่างกายแข็งแรง และมี

ส่วนป้องกันโควิด-19 ไปด้วยในตัว

ดร.ผาสุขแนะอีกว่า อาหารที่อุดมไปด้วยโพรไบโอติกส์ หรือที่                   

รู้จักกันดีว่าเป็นโยเกิร์ต ก็ควรจะนำามาถวายพระได้ เพราะช่วยบำารุง

ลำาไส้ของพระภิกษุที่ส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้สูงอายุเพื่อให้ขับถ่ายได้ดี

ขึ้น โดยสามารถแบ่ง

รับประทานมื้อละ 1-2 

ช้อนโต๊ะก็ได้เช่นกัน 

และสิ่งหนึ่งที่ลืมไม่ได้

สำาหรับอาหารตักบาตร

พระ คือคุณค่าทาง

อาหาร เช่น หากเรา

ต้องการถวายผลไม้ให้

พระ ก็ต้องเลือกผลไม้

ที่สดใหม่และเป็นผลไม้

ตามฤดูกาล เช่น ส้ม

เขียวหวาน ที่ปัจจุบันมี

ให้เลือกค่อนข้างเยอะ 

เลือกอาหารปรุงสุกใหม่ใส่บาตร

ได้บุญส่งเสริมสุขภาวะพระสงฆ์

ก

และเป็นการเพิ่มวิตามินซีให้ร่างกายพระสงฆ์ เพื่อป้องกันโรคหวัด

ต่างๆ ดังนั้น ก่อนนำามาใส่บาตรจำาเป็นต้องล้างให้สะอาด หรือหาก

ใครที่มีกล้วยน้ำาว้า กล้วยไข่ ก็สามารถนำามาทำาบุญได้เช่นกัน ที่สำาคัญ

ให้เลี่ยงอาหารตักบาตรพระสงฆ์ ที่จัดเป็นชุดในถุงพลาสติกค้างคืน 

หรือดูแล้วไม่น่ารับประทาน หรือมีไขมันจำานวนมากในอาหารชนิด

นั้นๆ เราก็ควรเลี่ยง หรือแม้แต่อาหารแห้ง เช่น ปลาหมึกทอด ปลา

ตัวเล็กตัวน้อย ที่ใส่ถุงพลาสติกทิ้งค้างไว้หลายวัน ก็ไม่ควรนำามาใส่

บาตรพระเช่นเดียวกัน 

สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือ เรื่องของการใส่เครื่องปรุงรส หรือสาร

ปรุงรสมากเกินไป อาจทำาให้ส่งผลเสียต่อร่างกายพระสงฆ์ได้ เช่น 

โซเดียม หรือเกลือที่อยู่ในซอสปรุงรสต่างๆ เพราะใส่มากเกินไป ก็

วั

• วันก่อนกลุ่มสรัสจันทร โครงการสื่อ

สุขภาพ (HAM) รุ่น 4 ได้จัดทีมพร้อมเค้กก้อนโต

ไปอวยพรวันคล้ายวันเกิดของ พลอากาศตรี นาย

แพทย์สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยา

ลัยจุฬาภรณ์และผู้อำานวยการโครงการ HAM รุ่น 

4 สุขสันต์วันเกิด มีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ..•

• ในช่วงที่ต้องพิถีพิถันในการใช้ชีวิตทุก

วันนี้ ดร.พลรชฏ เปียถนอม, นุสรา วรางค์เดช 

และ แววรัตน์ ชำานาญภักด ีร่วมกันปรับโฉมร้าน

และสรรหาพืชผัก ผลไม้ อาหารอร่อย โดยเฉพาะ

ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมาให้อุดหนุนได้อย่าง

สบายใจที่ ร้านไทยออร์แกนิก ตรงข้ามโครงการ

หลวง ตลาด อ.ต.ก. ใครที่ผ่านไปแวะให้กำาลังใจ

ด้วย..•

• ทวิวุฒิ พุฒตาล บินไปเรียนหลักสูตร

ระยะสั้น 5 เดือน ก่อนจะได้รับปริญญาที่ประเทศ

เนเธอร์แลนด์ ส่งไลน์มาบอกคุณพ่อ ดำารง พุฒ

ตาล ว่าอาทิตย์นี้จะไปเที่ยวกรุงปราก ประเทศ

เชโกสโลวาเกีย ตัวของคุณพ่อต้องถอนหายใจ 

เพราะสมัยของตัวเองที่มีอายุเท่าๆ กันกับลูก ได้ไป

เที่ยวเพียงแค่บางแสน ก็ถือว่าหรูมากแล้ว..•

• พลอย-ชนิลเนตร ต่อสหะกุล กำาหนด

เปิดร้านพระรามเก้าไก่ย่าง ร้านอาหารระดับ

รางวัลมิชลิน 2 ปีซ้อน นับเป็นสาขาที่ 7 ที่ปาก

ซอยสายไหม 40 ในวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคมนี้                  

โดยจัดโปรโมชั่นพิเศษเพื่อฉลองเปิดร้านใหม่ ซื้อ

ไก่ 1 ตัว แถมอีก 1 ตัว ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม ถึง

วันที่ 18 มีนาคม นี้..•

• เดินทางไปดูสวนผลไม้ของตัวเองที่อำาเภอ

ชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ถิรวัฒน์ พูนกาญจนะ                                                        

โรจน์ จากบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำากัด เกิด

อุบัติเหตุพลัดตกหลุมลึก ต้องเรียก AMBULANCE 

ไปรับมาส่งที่โรงพยาบาลเวชธานี กรุงเทพฯ ผล

ปรากฏว่าซี่โครงหัก 2 ซี่ นอนร้องโอดโอยให้

หมอดูแลอยู่ขณะนี้..•

• จิตติ รัชไชยบุญ ฝากย้ำาเตือนถึงเพื่อนๆ 

ศศินทร์ 84 อย่าลืมว่า เย็นวันพฤหัสฯ ที่ 10 

มีนาคม เวลาแดดร่มลมตก มีนัดเลี้ยงฉลองกันที่ 

POLO CLUB จะได้สนุกสนานกันอย่างเต็มท่ี งานน้ี 

แหม่ม-วีระวรรณ ชวนะสุนทร พลาดไม่ได้..•

แมวลายเสือ

อาหารที่เน้นพืชเป็นหลัก ลดการ

บริโภคแคลอรีที่ไม่มีประโยชน์          

รวมถึงอาหาร

แปรรูป และ

การออก

กำาลังกาย

ให้กระฉับ 

กระเฉง เป็น

วิธีที่ง่ายที่สุด 

และอย่ารับประทาน

อาหารที่ทันสมัยเช่น 

Keto (กินไขมันเพื่อลด

ไขมัน) โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

นะคะ.

น้ำ

มอบรางวัล • นางนุสรา 

(อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย

นายสมชัย อาภรณ์ศิริพงษ์ 

รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.

ไทยสมุทรประกันชีวิต ร่วม

แสดงความยินดีและมอบ

รางวัลใหญ่ รถยนต์หรู BMW 

X1 มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท 

จากแคมเปญ “OCEAN LIFE 

ไทยสมุทร ลุ้นโชค 2 ชั้น ปี 

3” ให้แก่นายบัณฑิต เต็งวงษ์

วัฒนะ ลูกค้าผู้ โชคดีจากสาขา

อ่างทอง.  

ด้วยกัน 3 ตัว ได้แก่ imew Moist Foam โฟมทำาความสะอาดผิว

หน้า imew Moist Whipped Cream ครีมบำารุงเพิ่มความชุ่มชื้น 

imew Moist Eye Treatment ผลิตภัณฑ์บำารุงผิวรอบดวงตา imew 

Aqua Jelly Cleanser คลีนเซอร์ช่วยกำาจัดสิ่งสกปรกและเครื่อง

สำาอางที่ล้างออกยากได้อย่างล้ำาลึก imew Aqua Toner เติมเต็ม

ความชุ่มชื้นและปรับสมดุลพร้อมคืนความกระจ่างใสให้ผิวหน้า.  

อาจกระตุ้นความดันโลหิตพระสงฆ์ได้ หรือแม้แต่การใส่น้ำาตาลในอาหารมาก

เกินไป เมื่อนำาไปถวายพระสงฆ์ ก็อาจทำาให้ท่านมีน้ำาตาลในเลือดสูง เช่นกัน 

ดังนั้น จึงต้องมีการให้ความรู้และข้อมูลกับพระภิกษุสงฆ์ในการดูแลสุขภาพ 

ด้วยการบริโภคอาหารที่ดีและมีประโยชน์ เนื่องจากไม่สามารถปฏิเสธอาหาร

ที่ญาติโยมนำามาตักบาตร หรือนำามาถวายท่านได้.

ธุรกิจประกันชีวิตเติบโตตามการฟื้นตัวศก.

แบกน้ำ�หนักม�กไปส่งผลหัวใจ 

‘‘บริษัทประกันคงต้องพย�ย�มรักษ�อัตร�

ก�รเติบโตในปี 2565 ให้ต่อเนื่องจ�กปี 2564                

ซึ่งหม�ยถึงต้องเร่งยอดข�ยเบี้ยใหม่ให้โตไม่น้อย

กว่� 7% โดยในระหว่�งปี ห�กขย�ยเบี้ยปีแรกได้

ไม่ม�ก อ�จเห็นคว�มจำ�เป็นต้องขย�ยเบี้ยจ่�ยครั้ง

เดียวแม้อ�จมีจำ�นวนไม่สูงเท่�ปี 2564 อันเป็นก�ร

แก้ไขปัญห�เฉพ�ะหน้�และยังคงทำ�ให้เส้นท�งก�ร

ปรับโครงสร้�งพอร์ตเบี้ยประกันให้มีคว�มยั่งยืน 

อ�จต้องใช้เวล�อีกไม่น้อยกว่� 3-5 ปี’’
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8 การตูน

พระมหากษัตริยไทยแหงพระบรมราชจักรีวงศ ๑๐ รัชกาล

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้ 

วันที่  ๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
เสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระอนุชา ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

สุดท้าย

วันอาทิตย์ที่  ๙ มิถุนายน พุทธศักราช 
๒๔๘๙ เวลาประมาณ ๙ โมงเช้า ประชาชน
ชาวไทยได้รับข่าวสะเทือนใจทั้ งแผ่นดิน 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันท
มหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เสด็จ

สวรรคตอย่างกะทันหัน พระชนมพรรษา 
๒๑ พรรษา ทรงดํารงสิริราชสมบัติ ๑๒ ปี

ในรัชกาลต่อมา โปรดเกล้าฯ ให้
สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ เพื่ อ
น้อมรําลึกถึงพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระ
อัฐมรามาธิบดินทร หลายแห่ง 
ได้แก่ วัดสุทัศนเทพวราราม 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียน
อยุธยาวิทยาลัย โรงพยาบาล

อานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ

สวนหลวงพระราม ๘

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่ อวันที่  ๑๘ มิถุนายน 
พุทธศักราช ๒๕๒๘ กําหนดให้วันที่  ๒๐ 
กันยายนของทุกปีเป็น "วันเยาวชนแห่ง
ชาติ" เนื่ องจากเป็นวันคล้ายวันพระบรม
ราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร                                           
มหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่
หัว และ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา
อานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ซึ่ ง
ทั้ งสองพระองค์ทรงดํารงสิริราชสมบัติเมื่ อ
พระชนมพรรษายังไม่ทรงบรรลุพระราช

นิติภาวะ

ทอดพระเนตรการทํานาและกิจการของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ และทรงหว่านข้าวในพื้ นที่ ทุ่งบางเขน

คณะรัฐมนตรีมีมติให้ วันที่  ๙ มิถุนายน ของทุก
ปี เป็น "วันอานันทมหิดล" วันที่ ระลึกคล้ายวัน
เสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา
อานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร กําหนด
ให้เป็นวันรัฐพิธี มีการวางพวงมาลาถวายราช             
สักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ เชิงสะพาน

พระราม ๘ และวัดสุทัศนเทพวราราม 
เป็นประจําทุกปี.
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9กีฬา

‘มิ้งค์’ เปิดตัวสวยสนุ้กชิงแชมป์โลกที่กาตาร์

กาตาร์ • สนุกเกอร์สมัครเล่นชิงแชมป์โลก IBFS 2022 ที่กรุงโดฮา 

ประเทศกาตาร์ โดยสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬา

เข้าร่วมทุกประเภท สำาหรับในวันแรกเมื่อวันที่ 2 มี.ค.ที่ผ่านมา ประเภท

หญิง “มิ้งค์ สระบุรี” ณัชชารัตน์ วงศ์หฤทัย แชมป์โลกอาชีพหญิงคน

ล่าสุดสามารถเอาชนะคู่แข่งได้ทั้ง 2 แมตช์รวด นำาเป็นที่ 1 ของกลุ่ม

เอ โดยรอบแรกเป็นรอบแบ่งกลุ่มเล่นแบบพบกันหมด ใช้ระบบ 2 ใน 3 

เฟรม เอาผู้ที่ได้อันดับ 1 และ 2 เข้ารอบน็อกเอาต์ต่อไป โดยน้องมิ้งค์

แมตช์แรกช่วงเช้ากดชนะ นาจลา ไอนามี คู่แข่งจากซาอุดีอาระเบีย 

2-0 เฟรม ส่วนในช่วงเย็นเกือบจะแย่ หลังเป็นฝ่ายตามหลังคู่แข่งจาก

มองโกเลีย นารานทูยา บายาร์ซัลข่าน 0-1 ไปก่อน แต่มิ้งค์เร่งเครื่อง

แซงใน 2 เฟรมสุดท้ายชนะไป 2-1 การันตีเข้ารอบน็อกเอาต์แล้ว แม้ว่า

ยังเหลืออีก 1 แมตช์ก็ตาม ส่วนผลนักสนุกเกอร์หญิงไทยมีดังนี้ กลุ่มอี 

“แอม นครปฐม” รัตน์ฐนัน ศุภ์กฤศธเนส ชนะ ออตกอนเบยาร์ จิกเดน 

(มองโกเลีย) 2-0 เฟรม, กลุ่มดี “ใบพัด ศรีราชา” ศิริภาพร นวนทะคำา

จัน ชนะ บิลกุนซายา โบลด์นาตาร์ (มองโกเลีย) 2-0 เฟรม ในขณะ

ที่ประเภทชาย รุ่น U21 “โฟน นครสวรรค์” ญานวรุตม์ เผือกกล่อม 

แชมป์เยาวชนประเทศไทยคนล่าสุดที่ติดทีมชาติเป็นครั้งแรก ชนะ ชา

ฮิน ซับซี (อิหร่าน) 3-0 เฟรม แต่มาสะดุดช่วงหัวค่ำาพ่าย โมฮัมเม็ด 

ธาฮา ไอร์ชาธ (ศรีลังกา) 2-3 เฟรม ทำาให้ โฟนต้องลุ้นนัดสุดท้ายจะ

ต้องชนะสถานเดียว เพื่อโอกาสเข้ารอบต่อไปเป็นที่ 2 ของสาย, “โตโต้ 

ศิษย์ตุ้ม” ทวีทรัพย์ คงกิจเชิดชู รองแชมป์เยาวชนประเทศไทยเอาชนะ 

โอมาร์ ซาร์มี นักสอยคิวจากอียิปต์ 3-0 เฟรม

พีพีทีวียิงสดจิ้งจอกสยามฟัดยูงทองพ่วงบุนเดส

กรุงเทพฯ • สัปดาห์นี้พีพีทีวี เอชดี  ช่อง 36 เดือดทุกลีก ประเดิมวัน

เสาร์ที่ 5 มี.ค.นี้ เวลา 19.30 น. ศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ 2 ทีมที่เล่น

เกมรุกได้เร้าใจ แต่สวนทางกับผลการแข่งขัน “จิ้งจอกสยาม” เลสเตอร์ 

ซิตี พบ “ยูงทอง” ลีดส์ ยูไนเต็ด ฝั่งเจ้าบ้านเลสเตอร์ เพิ่งจะเงยหน้า

หา 3 แต้มแรกเจอ จาก 5 นัดหลังสุด ตอนนี้อยู่อันดับที่ 12 ของโลก 

และดูท่าจะลุ้นยากสำาหรับฟุตบอลโควตายุโรป แต่เชื่อว่าพวกเขาจะยัง

คงเค้นฟอร์มเก่งเพื่อลุ้นท็อปเท็น ด้านผู้มาเยือน ลีดส์ ยูไนเต็ด เป็นทีม

ท่ีเล่นได้เร้าใจและเชียร์สนุกสุดๆ ในเวลาน้ี ให้พวกเขาต้องเหนื่อยในการหนี

โซนตกช้ัน โดยล่าสุดอยู่อันดับท่ี 16 ของตาราง ศึกคร้ังน้ีจึงสำาคัญ และมีเดิม

พันท่ีสูงมาก สำาหรับท้ังเลสเตอร์ และลีดส์ ยูไนเต็ด ต่อกันท่ีศึกบุนเดสลีกา 

เยอรมัน  เวลา 21.30 น. คู่บ๊ิกแมตช์ “เสือใต้” บาเยิร์น มิวนิก กับ “ห้างขาย

ยา” ไบเออร์ เลเวอร์คูเซน จ่าฝูงเวลาน้ีเร่ิมทำาคะแนนขยับห่างออกไปเรื่อยๆ 

หลังล่าสุดดอร์ตมุนด์ทำาได้แค่เสมอกับ เอาก์สบวร์ก ส่งผลให้ทัพเสือใต้โกย

แต้มเข้าใกล้แชมป์ทุกที สัปดาห์น้ีต้องฝากไว้กับ ไบเออร์ เลเวอร์คูเซน ทีม

อันดับ 3 ส่วนอีกคู่ เวลา 00.30 น. 2 ทีมท่ีต้องทำาทุกอย่างเพื่ออยู่รอด “ม้า

ขาว” สตุ๊ตการ์ด ทีมรองบ๊วย จะเปิดบ้านทำาศึกหนีตายกับ “สิงห์หนุ่ม” โบ

รุสเซีย มึนเชนกลัดบัค ทีมอันดับ 13 ซ่ึงมีแต้มห่างโซนตกช้ันแค่ 4 คะแนน 

ปิดท้ายด้วยไฮลักซ์รีโว ไทยลีก “มังกรโล่เงิน” โปลิศ เทโร ท่ีตอนน้ีร้ังอันดับท่ี 

10 เปิดบ้านรอ “กิเลนผยอง” เมืองทอง ยูไนเต็ด ทีมอันดับ 6 แต้มในเกมน้ี

จึงอาจเป็นจุดเปล่ียนท่ีท้ังคู่ต่างมองหา 

‘ขวัญข้าว’ เจอขุนเข่า ‘จูดี้ ฮัมเบอร์’ 6 มีนาคมนี้

กรุงเทพฯ • ศึกมวยรอบไทวัสดุ “4Man Tournament Series” เตรียม

ทุบทุกสังเวียนการต่อสู้ ด้วยมวยรอบหญิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจากทั่วโลก วัน

อาทิตย์ที่ 6 มี.ค.2565 นี้ ร่วมท้าพิสูจน์ฝีมือ ซีรีส์ 57 กิโลกรัม Ep.1 สาว

แกร่ง 4 คนแรก รถถังเมืองนนท์ “ขวัญข้าว แจ็คกี้ยิม” นักชกกำาปั้น

โหด ดีกรีแชมป์ประเทศไทย และนักมวยไทยหญิงยอดเยี่ยมปี 2563 

พบ “จูดี้ ฮัมเบอร์” ขุนเข่าหน้าคมจากสกอตแลนด์ ที่ผ่านสังเวียนมวย

ไทยโหดๆ มาแล้วมากมาย และมวยหญิงแกร่งอีกคู่ “พาโลมา อาร์รานซ์” 

สาวกระทิงดุ หมัดอันตรายจากสเปน ดีกรีแชมป์จากสเปน ที่พร้อมเดิน

หน้าล่าแชมป์ เจอกับแชมป์สาวไทยมวยหน้าดุ “ฟ้าใส อ.ยุทธชัย” จอม

ฝีมือแข้งหนักมวยสายพลิ้วจากบุรีรัมย์ ร่วมชิงชัยกันแบบคืนเดียวรู้ผล 

เพื่อเข้าสู่รอบซูเปอร์แชมป์ต่อไป พร้อมชิงเงินรางวัลร่วมแสนบาทและ

สิทธิ์ในการเข้าสู่รอบ “แชมป์ออฟเดอะแชมป์” จะตกเป็นของใคร ส่วน

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 กับ “ศึกมวยฮาร์ดคอร์มวยพันธุ์ดุ” ช่อง 8 

สร้างสถิติสุดโหด นับ-น็อก อย่างต่อเนื่องจนครองใจคอมวยทั่วประเทศ 

สำาหรับมวยฮาร์ดคอร์ มวยพันธุ์ดุ โดยคู่เอก พิกัด 65 กก. “หมัดเหล็ก

เมืองตรัง” “ดาราเอก เรฟโวรูชั่น มวยไทยภูเก็ต” ซูเปอร์สตาร์หมัดสั่ง 

ที่ฟอร์มหลังสุดแจ่ม ปะทะกับ น้ำาหอมพันธุ์เดือด “จาลาล เอล กรา

อุย” นักชกสายบู๊ อาวุธสุดอันตราย จากฝรั่งเศส ที่พร้อมมาดับรัศมีนัก

ชกชาวไทยถึงถิ่นพร้อมด้วยคู่มวยสุดมันส์อีกเพียบ ติดตามได้วันเสาร์ 

และอาทิตย์ที่ 5-6 มีนาคม 65 นี้ เริ่มถ่ายทอดสดเวลา 19.00 น. จาก

สังเวียน ป่าตอง บ็อกซิ่ง สเตเดียม จ.ภูเก็ต. 

ปารีส • โนวัก ยอโควิช อดีตนัก

เทนนิสหมายเลข 1 ของโลกชาว

เซอร์เบียที่เจอมรสุมมาตั้งแต่ต้น

ปี 2022 ต้องพลิกอีกครั้งเมื่อ

แชมป์แกรนด์สแลม 20 รายการ 

ออกมาเปิดเผยเมื่อวันที่ 2 มี.ค.ที่

ผ่านมาว่า เขาตัดสินใจแยกทาง

กับ มาเรียน วัจดา ซึ่งเป็นโค้ช

ของเขามาอย่างยาวนานตั้งแต่

จบศึกเอทีพี ไฟนัลส์ เมื่อปีที่ผ่าน

มา

โนวัก ยอโควิช ยอดนัก

เทนนิสจากเซอร์เบีย ซึ่งเจอ                                       

มรสุมชีวิตมาตั้งแต่ต้นปี 2022 

ที่ผ่านมา โดยเขาเดินทางไปร่วม

ป้องกันแชมป์ชายเดี่ยวออสเตร 

เลียน โอเพ่น แกรนด์สแลมราย 

การแรกของปีที่เมลเบิร์น แต่

ต้องโดนเนรเทศออกจากประเทศ

ออสเตรเลีย เนื่องจากไม่ยอมฉีด

วัคซีน 

และเมื่อวันจันทร์ท่ีผ่านมา

ก็เพิ่งสูญเสียตำาแหน่งนักเทนนิส

หมายเลข 1 ของโลกให้กับ ดา

นิล เมดเวเดฟ นักเทนนิสจาก

รัสเซีย

“มาเรียนอยู่เคียงข้างกัน

มาตลอดในช่วงเวลาที่สำาคัญที่ 

สุด และช่วงเวลาที่น่าจดจำาที่สุด

ในอาชีพของผม” ยอโควิช นัก

เทนนิสวัย 34 ปี เปิดเผยผ่าน

เนื้อเพลงสันติภาพของ น้าหงา คาราวาน ลอยมาแต่ไกล 

เหมือนโลกหมุนเวลาย้อนกลับไปในช่วงโหยหาสันติภาพกันอีกแล้ว 

ทั้งที่เอาจริงในช่วงเวลานี้สถานการณ์ โรคระบาดโควิด-19 ก็ยังไม่

ได้สร่างซาอะไร ตัวเลขติดเชื้อวันละสองหมื่นกว่าใครบอกว่าน้อย

ก็ตามใจ แต่ผมว่าระลอกนี้หนัก เพราะคนรอบข้างต่างพร้อมใจ

กับขึ้นสเตตัส “เกม” ไปตามๆ กัน..••..เพิ่งจะโกยเรตติ้งฟุตบอล

คาราบาวคัพนัดชิงไปแบบถล่มทลาย แฟนๆ เกาะติดหน้าจอ พี

พีทีวี ช่อง 36 กันยาว เพราะเกมสนุกจนต้องดวลกันด้วยลูกโทษ 

สัปดาห์นี้พีพีทีวีจัดเต็มยิงสดฟุตบอลให้ได้รับชมกันอีกเช่นเคย เริ่ม

กันที่ วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 เวลา 19.30 น. ศึกพรีเมียร์

ลีก เลสเตอร์ ซิตี พบ ลีดส์ ยูไนเต็ด ต่อด้วยบิ๊กแมตช์บุนเดสลี

กา เวลา 21.30 น. บาเยิร์น มิวนิก พบ ไบเออร์ เลเวอร์คูเซน 

และเวลา 00.30 น. สตุ๊ตการ์ด พบ โบรุส

เซีย มึนเชนกลัดบัค จากนั้น วันอาทิตย์ที่ 6 

มีนาคม เวลา 19.30 น. เปลี่ยนบรรยากาศ

ไปกับฟุตบอลไทยกันบ้าง กับศึกไฮลักซ์รีโว 

ไทยลีก โปลิศ เทโร เอฟซี พบ เมืองทอง 

ยูไนเต็ด..••..สัปดาห์นี้ร่วมกันส่งใจไปเชียร์ 

7 สาวไทย “โปรเหมียว” ปภังกร ธวัชธน

กิจ พร้อมกับ 2 พี่น้อง “โปรโม” โมรียา 

และ “โปรเม” เอรียา จุฑานุกาล, “โปรเมียว”           

ปาจรีย์ อนันต์นฤการ, “โปรจีน” อาฒยา 

ฐิติกุล, “โปรจัสมิน” ธิฎาภา สุวัณณะปุระ 

และ “โปรแจน” วิชาณี มีชัย ร่วมไล่ล่า

แชมป์กอล์ฟแอลพีจีเอทัวร์ รายการ เอชเอส 

บีซี วีเมนส์ เวิลด์ แชมเปียนชิพ ชิงเงิน

รางวัลรวม 1.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 

56.1 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 3-6 มีนาคม

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ

ตนเอง

ยอโควิชร่วมงานกับ มา

เรียน วัจดา โค้ชชาวสโลวะเกีย

มาตั้งแต่สมัยที่ เขายังเป็นนัก

เทนนิสดาวรุ่งเมื่อปี 2006 แม้

จะแยกทางกันชั่วคราวไป 1 ปี 

เมื่อปี 2017

“พวกเราทั้ง 2 คนร่วม

กันประสบความสำาเร็จในสิ่งที่

เหลือเชื่อ และผมรู้สึกขอบใจ

มากกับมิตรภาพและการอุทิศ

เพื่องานของเขาในช่วง 15 ปี

ที่ผ่านมา” อดีตมือ 1 ของโลก

จากเซอร์เบียกล่าว

มาเรียน วัจดา แยกทาง

กับ โนวัก ยอโควิช หลังจบการ

แข่งขันเอทีพีทัวร์ ไฟนัลส์ ที่ตู

ริน ประเทศอิตาลี เมื่อเดือน

พฤศจิกายนปีที่ผ่านมา

โค้ชชาวสโลวะเกียไม่ได้                                             

ร่วมมาเป็นส่วนหน่ึงของทีมงาน

ของยอโควิชในช่วงเตรียมตัวมา                                           

ป้องกันแชมป์ออสเตรเลียน โอ                                              

เพ่นที่เมลเบิร์น เมื่อเดือนมกรา 

คมที่ผ่านมา ก่อนที่นักเทนนิส

จากเซอร์เบียจะโดนเพิกถอนวี                                         

ซ่าและถูกเนรเทศออกจากประ 

เทศ เนื่องจากปัญหาวัคซีนโค

วิด-19

“ตลอดช่วงเวลาท่ีผมร่วม

งานกับโนวักนั้น นับว่าผมโชค

ดีที่มี โอกาสได้เห็นพัฒนาการ

ของเขา ที่ในที่สุดก็เปลี่ยนผ่าน

จนมาเป็นนักเทนนิสระดับท็อป

แบบทุกวันนี้” วัจดากล่าว

“ผมจะมองย้อนกลับไปดู

ในช่วงเวลาที่เราอยู่ร่วมกันด้วย

ความภาคภูมิใจกันยิ่งใหญ่”.

นี้ ที่ เซนโตซา กอล์ฟ คลับ ตันจง คอร์ส ประเทศสิงคโปร์..••..

สนามกอล์ฟไมด้า กาญจนบุรี จัดโปรโมชั่น Stay&Play ออกรอบ

พร้อมที่พัก วันธรรมดาคนละ 1,300 บาท วันหยุด 1,500 บาท 

ราคานี้รวมที่พัก 2 ท่าน/1 ห้อง อาหารเช้า กรีนฟี 18 หลุม รถ

กอล์ฟ (นั่งคู่) และแคดดี้แล้วด้วย (ผู้ติดตามเพิ่ม 500 บาท) ราย

ละเอียดสอบถาม 081-1731-976..••..สนามชีจรรย์ พัทยา วัน

ธรรมดา กรีนฟี 2,400 บาท หลังเวลา 14.30 น. ราคา 1,500 

บาท วันหยุดสุดสัปดาห์และนักขัตฤกษ์ 3,400 บาท หรือเล่น

บ่ายวันอาทิตย์ หลังเวลา 11.40 น. กรีนฟี 2,900 บาท มีโปรโม

ชั่น Early Bird ออกรอบช่วงเช้า 06.30-08.30 น. กรีนฟี 2,200 

บาท ทุกโปรไม่รวมแคดดี้รถกอล์ฟ แต่ได้รับบัตรแทนเงินสดมูลค่า 

300 บาท สำาหรับใช้รับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่ห้องอาหาร

เดอะวิวในสนาม ถึงสิ้นเดือนมีนาคม..••..สนามกอล์ฟบางไทร 

(อยุธยา) ของ “เสี่ยโอ๊ค” พิรพน นะมาตร์ วันธรรมดา 1,450 วัน

หยุด 2,150 บาท ออกรอบหลัง 11.30 น. ราคา 1,650 บาท (รวม

กรีนฟี แคดดี้ รถกอล์ฟ) จองเวลาออกรอบ 0-3537-1491 หรือ 

08-1905-1877..••

พัตเตอร์หยก

  utaphao1818@gmail.com

สวิงการกุศล • ดร.วัชรี ปรัชญานุสรณ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.นคร 

ราชสีมา ร่วมกับ ททท.สำานักงาน จ.นครราชสีมา และสนามพานอรามา จัดกอล์ฟการ

กุศลร่วมส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟ ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ นาย

วิเชียร จันทรโนไทย ผู้ว่าราชการ จ.นครราชสีมา ณ สนามพานอรามา เมื่อเร็วๆ นี้

กรุงเทพฯ • ศึกฟุตบอลรีโว ไทยลีก 2021-22 

สัปดาห์นี้ 2 ทีมเมืองปทุมธานีอย่างแบงค็อก 

และบีจี ปทุม โคจรมาทำาศึกดาร์บีแมตช์ โดยมี

อันดับ 2 เป็นเดิมพัน ขณะที่ “ปราสาทสายฟ้า” 

บุรีรัมย์ ตอนนี้มั่นใจสุดๆ เตรียมเปิดบ้านรับ

การมาเยือนของราชบุรี เพื่อโกยแต้มขยับเข้า

ใกล้ตำาแหน่งแชมป์ไทยลีกในปีนี้ AIS PLAY สุด

สัปดาห์นี้รับประกันความมันส์กับเกมระดับ 5 ดาว

ศึกฟุตบอลรีโว ไทยลีก ฤดูกาล 2021-2022 

ในเวลานี้กำาลังเข้มข้นสุดๆ เมื่อเข้าสู่ช่วงท้ายของ                                                       

ฤดูกาล เหลือโปรแกรมอีกเพียงทีมละ 7 นัดเท่า                                                           

นั้น ก็จะได้ทราบถึงบทสรุปสุดท้ายว่าจะเป็นอย่าง 

ไร แฟนบอลไทยห้ามกะพริบตา “ปราสาทสาย 

ฟ้า” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จ่าฝูง ภายใต้การคุมทัพ

ของ อิชิอิ มาซาทาดะ ที่ฟอร์มในช่วงเลกที่ 2 

เป็นต้นมา คงเส้นคงวาและแข็งแกร่งยาก

ที่ทีมอื่นจะล้มได้ มีคิวเตะในวันที่ 5 มีนาคม เวลา 

19.00 น. เปิดบ้านรับ ราชบุรี มิตรผล เอฟซี ทีม

อันดับ 11 และนัดถัดไปนัดกลางสัปดาห์ วันพุธที่ 

9 มีนาคม ยังจะเปิดรังดวลกับ “ฉลามชล” ชลบุรี 

เอฟซี ทีมอันดับ 5 

บุรีรัมย์ที่ชนะ 16 เสมอ 3 แพ้ 4 มี 51 

คะแนน ถือว่าอยู่ในช่วงมั่นใจเต็มเปี่ยม แถมขุม

กำาลังก็อยู่กันพร้อมหน้า นำาโดย ศุภชัย ใจเด็ด ที่

นัดล่าสุดซัดไป 1 ลูก ช่วยให้ทีมชนะ นครราชสีมา 

มาสด้า เอฟซี 3-0 รวมยิงไปแล้วรวม 12 ประตู 

อันดับดาวซัลโวรวมอยู่ที่ 2 ร่วม แต่นำาเดี่ยวใน

ส่วนของนักเตะไทย ร่วมด้วย โจนาธาน โบลินกี 

และธีราทร บุญมาทัน ส่วนชลบุรีต้องยอมรับว่า

ตอนนี้สภาพทีมมีนักเตะบาดเจ็บเยอะ เป็นไปได้

สูงที่ “ปราสาทสายฟ้า” จะมีโอกาสล่าแต้ม สะสม

คะแนนฉีกหนีทีมตาม เพื่อขยับเข้าใกล้ตำาแหน่ง

แชมป์ได้ต่อไป 

ขณะที่อีกคู่ที่น่าจับตามอง เรียกได้ว่าพลาดไม่ได้

คือ ดาร์บีแมตช์ปทุมธานี ซึ่งจะฟาดแข้งวันที่ 5 มีนาคม 

เวลา 18.00 น. “แข้งเทพ” ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ทีม

อันดับ 2 ที่มี 41 คะแนน เปิดบ้านรับ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด 

ทีมอันดับ 3 ที่มี 39 แต้ม นัดนี้นอกจากศักดิ์ศรีของ

แต่ละทีมแล้ว ยังมีอันดับ 2 เป็นเดิมพันอีกด้วย เรียก

ว่าชัยชนะเป็นสิ่งที่ทั้ง 2 ทีมต้องการ โดยเจ้าถิ่นแบง       

ค็อก นำาทีมโดย เฮแบร์ตี แฟร์นานเดส ส่วนทีมเยือนปึ้ก

ไม่แพ้กัน มี ดิโอโก หลุยส์ ซานโต รอล่าตาข่าย ความ

มันของทุกคู่ ทุกสนาม AIS PLAY ไม่พลาดแน่นอน 

ถ่ายทอดสดให้แฟนบอลได้ลุ้น ได้เชียร์ทีมโปรดเหมือน

เช่นเดิม รอติดตามหน้าจอกันได้ 

สำาหรับโปรแกรมฟุตบอลรีโว ไทยลีก มีดังนี้ วัน

ศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 เชียงใหม่ ยูไนเต็ด พบ ชลบุรี 

เอฟซี เวลา 18.30 น. 

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 256 พีที ประจวบ เอฟ

ซี พบ การท่าเรือ เอฟซี เวลา 17.30 น. ขอนแก่น 

ยูไนเต็ด พบ ลีโอ เชียงราย ยูไนเต็ด เวลา 18.00 น.  

ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด พบ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด เวลา 

18.00 น. และบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด พบ ราชบุรี มิตรผล เอฟ

ซี เวลา 19.00 น. 

วันที่ 6 มีนาคม 2565 สุพรรณบุรี เอฟซี พบ 

หนองบัว พิชญ เอฟซี เวลา 18.00 น. สมุทรปราการ 

ซิตี พบ นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี เวลา 18.00 น. 

และโปลิศ เทโร เอฟซี พบ เมืองทอง ยูไนเต็ด เวลา 

19.30 น. 

‘ยอโควิช’ประกาศแยกทางโค้ช

กรุงเทพฯ • “มีนบุรีซิตี้ เอฟซี” เปิดตัวสโมสร พร้อม

ประกาศส่งทีมเข้าแข่งขันฟุตบอล “ไทยแลนด์ อเม 

เจอร์ลีก” เพื่อโอกาสในการลุ้นเลื่อนชั้นสู่ “มังกรฟ้า 

ลีก” หรือ “ไทยลีก 3” ต่อไป นอกจากนี้ยังเปิดอะคา

เดมีสำาหรับเด็ก เพื่อสอนในรุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี และ 

11 ปี โดยเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะ และผลักดันให้

ไปเป็นนักเตะอาชีพในอนาคต ซึ่งเป็นแผนระยะยาว

ของสโมสรที่ต้องการให้มีความยั่งยืนมากขึ้น

“เฮียสอ” สัญญา อัศนีวุฒิกร ประธานสโมสร

มีนบุรีซิตี้ เอฟซี เผยว่า เป้าหมายของสโมสรเวลา

นี้คือพยายามเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก 3 หรือ “มังกรฟ้า 

ลีก” ให้ได้ แต่ก็เข้าใจว่าด้วยสถานการณ์เวลานี้ทาง

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย และบริษัท ไทย

ลีก จำากัด ยังคงวางแผนที่จะหาโอกาสจัดศึก “ไทย

แลนด์ อเมเจอร์ลีก” ให้ได้เพื่อให้วงการฟุตบอลอาชีพ

ของไทยเดินไปได้ต่อเนื่อง ส่วนความพร้อมของทีม

เวลานี้ก็ฝึกซ้อมต่อเนื่อง โดยเน้นเยาวชนในท้องถิ่น

เป็นหลัก เพราะอยากให้ชาวมีนบุรีได้มีส่วนร่วมกับ

ทีมนี้มากที่สุด

“จุดมุ่งหมายของเราคือสร้างทีมประจำาท้องถิ่น

ที่มีคุณภาพ บริหารงานแบบมืออาชีพ สร้างรากฐาน

ทางด้านฟุตบอลให้แก่เยาวชนในท้องถิ่นมีนบุรี โดย

เราดึงโค้ชระดับโปรไลเซนส์มาเป็นที่ปรึกษา และ

นำาหลักสูตรประเทศชั้นนำาด้านฟุตบอลในยุโรป และ

ญี่ปุ่นมาปรับให้เข้ากับสรีระ รวมถึงทักษะของคนไทย 

เพื่อให้ได้รูปแบบการเล่นเป็นฟุตบอลสมัยใหม่ที่คนดู

แล้วต้องชอบวิธีการเล่นทีมเราแน่นอน ขณะเดียวกัน

ยังใช้สื่อโซเชียลมีเดียเพื่อเพิ่มมูลค่าของสโมสรอีก

ด้วย ซึ่งถือเป็นสิ่งใหม่ของวงการฟุตบอลไทยอีกมิติ

หนึ่ง” ประธานสโมสรมีนบุรีซิตี้ เอฟซี กล่าว

นายสัญญาเผยอีกว่า เพื่อการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืนในรุ่นเด็ก เพื่อปลูกฝังให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประ 

โยชน์แล้ว เรายังต้องการให้เด็กในชุนชนย่านมีนบุรี

เข้าถึงโอกาสในการเล่นฟุตบอลที่มีคุณภาพ และพัฒ 

นาฝีเท้านำาไปใช้ใน

การเล่นจริงได้ เรา

มีอุปกรณ์ ไฮเทค

ท่ีม่ันใจว่า น้อย

สโมสรจะลงทุนนำา

ส่ิงเหล่าน้ีมาจาก

ต่างประเทศ และ

ในวัยดังกล่าว เรา

อยากให้เขาเรียน

รู้และสนุกไปกับ

การเ ล่นฟุตบอล

มากกว่าเน้นจนเขา

เครียด และอาจเบื่อ                                                                                           

ฟุตบอลในอนาคต อย่างในอังกฤษ เด็กแต่ละ

ช่วงอายุจะถูกจำากัดเวลาฝึกซ้อมฟุตบอล เพราะ

ป้องกันไม่ให้พวกเขาเลิกเล่นฟุตบอลในระหว่าง

ทาง เหมือนที่ประเทศไทยประสบมาว่าเด็กเก่งใน

ระดับเยาวชน แต่พอโตขึ้นนักเตะเหล่านั้นกลับหาย

ไปจากวงการฟุตบอลไทย ซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียดายมาก 

และการมาเรียนกับอะคาเดมีของเรา บุตรหลานของ

ท่านจะได้เรียนรู้อะไรมากกว่าเรื่องฟุตบอลแน่นอน

นอกเหนือจากนี้ ทางสโมสรยังมองถึงการเปิด

อะคาเดมีในรุ่นอื่นๆ ต่อๆ ไปในอนาคตอีกด้วย เพื่อ

การก้าวไปสู่การเป็นสโมสรฟุตบอลที่มีรากฐานมั่นคง

และครบวงจร

สำาหรับสโมสร “มีนบุรีซิตี้ เอฟซี” ได้เปิดตัวนัก

ฟุตบอล, ทีมงานผู้ฝึกสอนและผู้บริหารของทางสโม                    

สรผ่านเฟซบุ๊กเพจ “สโมสรฟุตบอลเมืองมีนบุรี Min 

buri City Football Club” ด้วยคลิปวิดีโอสุดเท่ พร้อม

ตั้งเป้าหมายตามแคมเปญ #getreadyfor2022 หรือ 

“เตรียมพร้อมสำาหรับปี 2022” เพื่อสื่อว่าสโมสร

เตรียมพร้อมสู้ศึกต่างๆ ที่จะทำาการแข่งขันในตลอด

ปี 2022 อาทิ “ไทยแลนด์ อเมเจอร์ลีก” หรือฟุตบอล

ถ้วยต่างๆ ในประเทศ

ผู้สนใจส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนรู้ทักษะด้าน

ฟุตบอล ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.

com/minburicityfc หรือ https://www.minburicityfc.

com/academy โดยเวลานี้สามารถส่งบุตรหลานมาท

ดลองเรียนฟรี 1 ครั้ง และถ้าสมัครเรียน พร้อมจ่าย

ค่าเรียนจะได้รับชุดซ้อม 1 ชุดฟรี. 

‘บุรีรัมย์’จ่อแชมป์

เฝ้าบ้านรับราชบุรี

‘มีนบุรีซิตี้ เอฟซี’เปิดตัวสู้’อเมเจอร์ลีก’

ตั้งอะคาเดมีปั้นดาวรุ่งเน้นระยะยาว

‘ศิลาวรรณ’สาวไทยรายที่3

ค้าแข้งลุยลีกหญิงไต้หวัน
กรุงเทพฯ • “หมิว” ศิลาวรรณ อินต๊ะ มี 

กัปตันทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่ 

เตรียมย้ายไปค้าแข้งในต่างประเทศรายที่ 3 

กับ ไท่จง บลูเวลล์ แชมป์ ไต้หวัน มู่หลาน 

ฟุตบอลลีกฤดูกาลล่าสุด

สำาหรับสโมสรดังกล่าวเพิ่งคว้าแชมป์

ลีกมาครอง และมีนักเตะไทยอยู่ในทีมแล้ว 2 

ราย ประกอบไปด้วย พิสมัย สอนไสย์ และ

ณัฐรุจา มุทนาเวช

ก่อนการเดินทาง ศิลาวรรณ อินต๊ะมี 

กล่าวว่า “เป็นการออกไปเล่นต่างประเทศคร้ังแรกก็

ตื่นเต้น และจะพยายามทำาให้ดีท่ีสุดเพื่อเป็นการเปิด

โอกาสให้กับตัวเอง จะเก็บเก่ียวประสบการณ์ให้ได้

มากท่ีสุดเพื่อนำามาปรับใช้กับทีมชาติไทยของเราค่ะ”

“สภาพร่างกายและจิตใจมีความพร้อมมาก 

ตั้งเป้าหมายให้ตัวเองทำาผลงานที่ดีให้กับสโมสร”

“ฝากให้แฟนบอลชาวไทยเป็นกำาลังใจช่วยเชียร์

และสนับสนุนหมิว รวมถึงพ่ีปุ๋ยและสิงโตด้วยค่ะ”

สำาหรับ ศิลาวรรณ อินต๊ะมี ติดทีมชาติ

ไทยมาโดยตลอด และมีส่วนได้ลุยศึกฟุตบอลหญิง

ชิงแชมป์โลกทั้ง 2 สมัยก่อนหน้านี้ และได้รับ

บทบาทเป็นกัปตันในชุดลุยศึกชิงแชมป์เอเชียรอบ

สุดท้าย ที่ประเทศอินเดียครั้งที่ผ่านมา.

“หมิว” ศิลาวรรณ อินต๊ะมี
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ อบรมภาษาอังกฤษ 2 หลักสูตร

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรมภาษา

อังกฤษแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting 2 หลักสูตร ดังนี้ 

1) หลักสูตร “เคล็ดลับการสอนคำาศัพท์ภาษาอังกฤษ” วันเสาร์

ที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากรโดย 

รศ.ดร.ศุภวัฒน์ พุกเจริญ  อาจารย์ประจำาสาขาวิชาภาษา

อังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้แต่ง

คู่ มื อสอบเข้ า

มหาวิทยาลัย 

วิชาภาษาอังกฤษ 

Best Se l le r 

โดยเน้นความ

รู้ เกี่ยวกับการ

สอนคำ า ศั พท์

ภาษาอังกฤษ

ในหลากหลาย

มิติ  2) หลักสูตร 

“เทคนิคพิชิต

การสอบ CU-

TEP” วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 

วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.จิระจิตรา ฮิคคินส์ สถาบันภาษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เหมาะสำาหรับผู้สนใจในการพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษและผู้ที่เตรียมตัวสอบ CU-TEP ผู้สนใจ

สามารถลงทะเบียนได้ที่ คุณษิญาภา ธรรมานุสาร แผนก Call 

Center โทร.08-6886-2507  

สสวท.อบรมแรงพยุงของของเหลว

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(สสวท.) ขอเชิญคุณครูประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอน

ต้น เสริมความรู้คู่ความมั่นใจในการสอนกับอบรมออนไลน์

หลักสูตรฟิสิกส์สำาหรับครูที่ไม่จบวิชาเอก เรื่อง แรงพยุงของ

ของเหลว หลักสูตรอบรมออนไลน์ปกติ จำานวน 12 ชั่วโมง 

เรียนได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2565 เปิดรับสมัครถึง  

15 มีนาคมนี้ ดูรายละเอียดและสมัครฟรีที่ https://teacherpd.

ipst.ac.th/2022/02/10/sci001

านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์บริหารจัดการ

เทคโนโลยี โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนา

เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ร่วมกับศูนย์ความ

เป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) 

(TCELS) และ ดร.สรวง สมานหมู่ นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญ

โครงการดำาเนินการวิจัยให้กับ บริษัท แอดวาเทค 

จำากัด ได้ประกาศผลสำาเร็จการสามารถพัฒนาไมโคร

แคปซูลของสารแคปไซซินจากพริก ผ่านกระบวนการ

สกัด และห่อหุ้มสารสกัดจากพริก เพิ่มขีดความ

สามารถด้านสารออกฤทธิ์ชีวภาพ (Functional  

Ingredients) ของประเทศไทย เพื่อการประยุกต์ใช้ใน

เชิงพาณิชย์และส่งออก ตอบโจทย์ โมเดล BCG

ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อำานวยการ สวทช. 

และผู้อำานวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี 

กล่าวว่า โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี

และนวัตกรรม หรือ ITAP ภายใต้ศูนย์บริหาร

จัดการเทคโนโลยี สวทช. เป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยเสริม

สร้างและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้

ภาคอุตสาหกรรมไทย ทำาหน้าที่เชื่อมโยงระหว่าง

ผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญ ได้ร่วมกันสร้าง

นวัตกรรม พัฒนาศักยภาพ หรือยกระดับการผลิต

ด้วยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากผลการ

ดำาเนินงานในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ.2559-2564) 

โปรแกรม ITAP ได้ให้คำาปรึกษาเบื้องต้นและเสนอ

แนวทางการแก้ปัญหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้กับผู้

ประกอบการ มากกว่า 10,500 ราย โดยพัฒนาต่อยอด

ให้เกิดเป็นโครงการสนับสนุนพัฒนาด้านเทคโนโลยี

และนวัตกรรมเชิงลึก มากกว่า 8,200 โครงการ ก่อ

ให้เกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ คิดเป็นกำาไรที่

เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 18,000 ล้าน

บาท และเกิดการลงทุนเพิ่มในภาคเอกชนมากกว่า  

4,000 ล้านบาท  

สำาหรับการพัฒนาอาหารฟังก์ชันและการวิจัย

ทางคลินิกในอาหารฟังก์ชัน เป็นเรื่องใหม่สำาหรับผู้

ประกอบการและไม่ใช่เรื่องง่าย ถือว่าเป็นเส้นทาง

ใหม่ที่ต้องบุกเบิก ITAP จึงได้ร่วมมือกับพันธมิตร 

คือ TCELS สนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ที่เป็นอาหารฟังก์ชัน (Functional 

Food) ส่วนผสมอาหาร (Functional Ingredient) รวม

ถึงการวิจัยทางคลินิก (Clinical Trial) ซึ่งความสำาเร็จ

ของ Cell Enhancer นวัตกรรมที่ช่วยให้สารสำาคัญ

ต่างๆ มีประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์เพิ่มสูงขึ้น เป็น

หนึ่งในโครงการที่ ITAP สวทช. ร่วมกับ TCELS ให้การ

สนับสนุน บริษัท แอดวาเทค จำากัด ในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม โดย ดร.สรวง สมานหมู่ ในฐานะ

ผู้เชี่ยวชาญโครงการ เป็นผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ดังกล่าว สามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร สู่ 

Functional Ingredient ภายใต้เครื่องหมายการค้า Cell 

Enhanz TM และเชื่อมโยงการนำา Cell Enhancer 

ไปใช้ ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ จำาหน่ายในประเทศ และ

มีแผนส่งออกต่างประเทศ นับเป็นอีกหนึ่งผลงานที่

นำาแนวคิด BCG Model มาใช้ในการดำาเนินธุรกิจ

เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) สร้างมูลค่าเพิ่มให้

ผลผลิตทางการเกษตร พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่า

สูง สร้างความเชื่อมั่นให้บริษัทคู่ค้า ปฏิวัติวงการเสริม

อาหาร เวชสำาอาง เครื่องดื่มและอาหารฟังก์ชัน ซึ่งจะ

เป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำาคัญในการพัฒนาอาหารฟังก์ชัน 

Cell Enhancer ไมโครแคปซูลสารแคปไซซินจากพริก 

นวัตกรรมเพิ่มสารออกฤทธิ์ชีวภาพ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และโภชนเภสัช (Nutraceutical) 

ในอนาคตของประเทศไทยต่อไป

นอกจากนี้ บริษัท แอดวาเทค จำากัด ต้องการ

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการส่งออก 

Cell Enhancer ไปยังตลาดต่างประเทศ บริษัทจึงได้รับ

การเสนอร่วมทุน กับบริษัท แคนนาบี ไบโอเทค จำากัด 

ซึ่งเป็นบริษัท NSTDA Startup โดยคาดหวังว่าภายใน

ปี 2565-2566 บริษัทจะสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจ

จากการขายสาร Cell Enhancer และเกิดผลิตภัณฑ์

ต่างๆ ที่ประกอบด้วยสาร Cell Enhancer ในสูตรของ

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างรายได้กลับเข้า

สู่บริษัทและประเทศ

ดร.ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ รองผู้อำานวยการ

ด้านวิชาการและนวัตกรรม ศูนย์ความเป็นเลิศ

ด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS) 

กล่าวว่า ในปี 2563 TCELS ได้มีความร่วมมือกับ

โปรแกรม ITAP ภายใต้ สวทช. ในการให้การสนับสนุน  

ผู้ประกอบการที่ต้องการวิจัยและพัฒนาอาหาร

ฟังก์ชัน และ Functional Ingredient โดยภายใต้

ความร่วมมือการสนับสนุนนี้ บริษัท แอดวาเทค จำากัด 

ADVATEC ได้พัฒนาสารแคปไซซินในรูปของไมโคร

แคปซูล เพื่อช่วยลดความเผ็ดร้อนพริก และศึกษาการ

ปลดปล่อยสารสำาคัญในภาวะ จำาลองของระบบทาง

เดินอาหาร โดยทางบริษัทได้ดำาเนินงานจนประสบ

ความสำาเร็จสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์สารสกัดไปสู่

ต่างประเทศได้

ปัจจุบันบทบาทของ TCELS ได้ปรับเปลี่ยน

ไป โดย TCELS ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยบริหาร

และจัดการทุนด้านการแพทย์และสุขภาพ มีพันธกิจ

ในการเร่งรัดขับเคลื่อนนวัตกรรม สร้างระบบนิเวศที่

เอื้ออำานวยให้ผลิตภัณฑ์กลุ่มการแพทย์ได้มีมาตรฐาน

สากลสามารถออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ 

ตลอดจนเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทำาให้การขับ

เคลื่อนนวัตกรรมสู่การนำาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สำาหรับ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ TCELS มุ่งเน้น ได้แก่ ยาชีววัตถุ 

เซลล์และยีนบำาบัด (ไม่รวมผลิตภัณฑ์วัคซีน) เครื่อง

มือแพทย์หุ่นยนต์ทางการแพทย์ Medical AI โภชน

เภสัชภัณฑ์และเวชสำาอาง โดยนวัตกรรมที่ได้รับการ

สนับสนุนจะเน้นต้นแบบที่อยู่ปลายน้ำา

ดร.สรวง สมานหมู่ อนุกรรมการสภาความ

ร่วมมือด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย 

(MPCT) และคณะกรรมการ บริษัท Cannabi  

Biosciences (ฮ่องกง ประเทศจีน) ในฐานะผู้

เชี่ยวชาญดำาเนินโครงการวิจัย ให้กับ บริษัท แอด

วาเทค จำากัด กล่าวว่า บริษัท แอดวาเทค จำากัด ได้

พัฒนาสารแคปไซซินในรูปของไมโครแคปซูล เพื่อ

ลดผลของ Burning Sensation และช่วยเพิ่มการ

ละลายน้ำาและดูดซึมที่ลำาไส้เล็กด้วย Cell Enhanz 

หรือไมโครแคปซูลของสารแคปไซซินจากพริก ผ่าน

กระบวนการสกัดและห่อหุ้มสารสกัดจากพริก ด้วย

ไบโอพอลิเมอร์สองชั้น ได้เป็นไมโครแคปซูลที่มีขนาด

อนุภาคประมาณ 100-200 นาโนเมตร และถูกเตรียม

ให้อยู่ในรูปผงแห้ง เพื่อความสะดวกในการประยุกต์

ใช้ในผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ ด้วยเทคนิคฟรีช ดราย มี

ลักษณะเป็นเกล็ดผลึกสีส้ม สามารถเพิ่มการดูดซึม

สารเรสเวอราทรอลได้ เนื่องจากแคปไซซินที่อยู่ใน

รูปของไมโครแคปซูล จะช่วยควบคุมการปลดปล่อย

สาร ร่างกายจะค่อยๆ ดูดซึมสารสำาคัญได้อย่างช้าๆ 

เป็นระยะเวลาที่ยาวนานอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ การควบคุมการปลดปล่อยสารแคป

ไซซิน ยังช่วยยับยั้งกระบวนการ Glucuronidation 

เนื่องจากเป็นกระบวนการที่สำาคัญในการที่ร่างกาย

กำาจัดสารแปลกปลอมออกจากร่างกาย ส่งผลให้สาร

ธรรมชาติที่ละลายน้ำาได้ไม่ดีอยู่แล้ว มีค่าทางเภสัช

จลศาสตร์ที่ ไม่ดี (ค่าการดูดซึมที่ลำาไส้เล็กและค่าชีว

ประสิทธิผลต่ำา) ทั้งนี้ นวัตกรรม Cell EnhanzTM 

ได้รับรางวัลนวัตกรรมเหรียญทองในงาน Inventions 

Geneva 2021 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และยื่น

ขอรับความคุ้มครองสิทธิจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

กระทรวงพาณิชย์ (เลขที่คำาขอ 2101007830) เรียบร้อยแล้ว

“สาร Cell EnhanzTM สกัดจากธรรมชาติ 

ทำาหน้าที่เป็น Co-Supplement สำาหรับใช้เติมใน

ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติ 

หรือสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ เพื่อเพิ่มการดูดซึม  

(Abso rp t i on )  และการนำ า ไป ใช้ ประ โยชน์   

(Bioavailabil ity) ทำาให้สามารถใช้สารสกัดจาก

ธรรมชาติหรือสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ในปริมาณ

ที่น้อย แต่ดูดซึมได้มากขึ้น ประสิทธิภาพสูงสุด” 

ดร.สรวงกล่าว.

สํ

ดร.ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ ดร.สรวง สมานหมู่ ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์

กรุงเทพฯ • ทปอ.เปิดสนามสอบพิเศษ 

TCAS อีก 7 แห่ง ให้เด็กติดโควิดเพิ่มเติม

จาก 213 แห่งทั่วประเทศ คาดมีเด็กติดเชื้อ

ประมาณ 730 คน ของนักเรียนปกติที่ลง

ทะเบียนสอบ 180,000 คน เผยนักเรียนที่ติด

เชื้อ สามารถลงทะเบียนได้ในระบบ mytcas.

com หรือ  student.mytcas.com ตั้งแต่  

7 มี.ค. จนถึง 19 มี.ค. สธ.สั่งทุกจังหวัดเปิด

ศูนย์สอบอย่างน้อย 1 แห่ง ส่วนผู้ติดเชื้อมี

รถรับส่งเข้าสนามสอบ

รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ ผู้จัด 

การระบบสอบ TCAS65 ที่ประชุมอธิการบดี

แห่งประเทศไทย (ทปอ.) แถลงการจัดสอบ 

TCAS สำาหรับผู้ป่วยโควิด-19 ว่า การจัด

สอบนี้ เหมาะสำาหรับเด็กที่มีการป่วยหรือ

ติดเชื้อโควิด หรือกลุ่มเสี่ยงสูง อยู่ในกลุ่ม

สีเขียว โดยมีการจัดเตรียมสนามสอบแบบ

พิเศษ 6 ศูนย์สอบ + 1 จังหวัด ได้แก่ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยแม่

โจ้, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจังหวัด

จันทบุรี ซึ่งสนามสอบเหล่านี้ เป็นสนาม

สอบพิเศษที่เพิ่มเติมมาจากสนามปกติที่มี  

213 แห่ง ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ

รศ.ดร.ชาลีกล่าวว่า ทั้งนี้ คาดการณ์

ว่าจะมีเด็กนักเรียนติดเชื้อประมาณ 0.4% 

หรือประมาณ 730 คน ของนักเรียนปกติที่ลง

ทะเบียนสอบ 180,000 คน โดยนักเรียนที่ติด

เชื้อ สามารถลงทะเบียนได้ในระบบ mytcas.

com หรือ student.mytcas.com ตั้งแต่วัน

ที่ 7 มี.ค. จนถึง 19 มี.ค. ก่อนการสอบวัน

สุดท้ายในวันที่ 20 มี.ค. โดยการลงทะเบียน

ต้องทำาภายใน 24 ชม. ก่อนวันสอบนั้นๆ ใน

กระบวนการเดินทางมาสอบ ขอให้ใช้รถยนต์

ส่วนตัว หรืออาจมาพักได้ในสนามสอบ เช่น

ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเตรียมพื้นที่

ให้เข้าพักก่อนสอบได้ สำาหรับการออกแบบ

ห้องสอบ เน้นแยกกันอย่างชัดเจน ระหว่าง

เด็กที่ป่วย กับเด็กที่เป็นเสี่ยงสูง โต๊ะห่าง  

2 เมตร ทั้งแนวตั้งและแนวนอน และมีผู้คุม

สอบ ซึ่งอาจเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือ

บุคคลภายนอก แต่กำาหนดให้ผู้คุมสอบต้อง

สวมชุด PPE ในระหว่างการแจกข้อสอบ

ช่วงแรก และสวมอีกครั้งตอนเก็บกระดาษ

คำาตอบ โดยช่วงกลางของการสอบใช้ระบบ

กล้องวงจรปิดคุมแทน

รศ.ดร.ชาลีกล่าวว่า ขอให้ผู้เข้าสอบ

ปฏิบัติตัวเรื่องมาตรการความปลอดภัยอย่าง

เคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัย พกเจลล้างมือ 

และแต่งกายเหมือนกับการสอบปกติ และ

ต้อง มีการฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ในกระดาษ

ด้วยก่อนยื่นส่งเจ้าหน้าที่ ไม่ต้องกังวลเรื่อง

ข้อสอบเลื่อน เนื่องจากกระดาษคำาตอบมี

คุณภาพดี เคลือบน้ำายาไว้ 6 ชั้น และกรณีที่

เด็กหายป่วยก็สามารถลงทะเบียนยกเลิกการ

สอบในสนามพิเศษได้ และสามารถสอบใน

สนามปกติได้ทันที ในส่วนของผู้คุมสอบหลัง

มีการคุมสอบเสร็จ ให้มีการตรวจสอบ ATK 

ในวันที่ 8 หลังมีการคุมสอบ หากไม่มีการติด

เชื้อใช้ชีวิตตามปกติ

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย 

อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากข้อมูลแนว

โน้มการติดเชื้อของกลุ่มอายุ 0-18 ปี ข้อมูล

ตั้งแต่ ม.ค.-ก.พ.2565 มีสาเหตุการติดเชื้อมา

จากการสัมผัสผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน และ

ในสถานศึกษาหากแบ่งตามกลุ่มอายุ เด็กอายุ 

0-9 ปี ส่วนใหญ่จะติดเชื้อในครอบครัว และ

เด็กอายุ 10-14 ปี ติดเชื้อในโรงเรียน ขณะ

ที่เด็กอายุ 15-19 ปี ติดเชื้อนอกบ้าน ทั้งนี้ 

แสดงให้เห็นว่าการติดเชื้อของวัยนี้สูงขึ้น แม้

ช่วงเวลานี้กลุ่มวัย 14 ปี อัตราเสียชีวิตยังอยู่

ระดับต่ำา หากคุมเข้มเรื่องการดูแลจะสามารถ

ปกป้องได้ เห็นได้จากผลสำารวจอนามัย พบ

ว่าเด็กอายุต่ำากว่า 14 ปี มีพฤติกรรมสวม

หน้ากากเพิ่มขึ้นร้อยละ 92.4 ส่วนพฤติกรรม

ล้างมือลดลงเหลือร้อยละ 73.4 และการเว้น

ระยะห่างลดลงร้อยละ 62.5 ว่า ส่วนการจัด

สอบต้องเป็นไปตามหลัก VUCA ประกอบด้วย 

3 เรื่อง ผู้สอน ผู้จัดสอบ ต้องได้รับวัคซีนตาม

ที่กระทรวงสาธารณสุขกำาหนดสวมหน้ากาก

อนามัยตลอดเวลา ลดการสัมผัส และเว้น

ระยะห่าง สถานที่จัดสอบ ต้องดำาเนินการ

ตามมาตรการ COVID Free Setting ผู้สอบ 

ผู้จัดสอบ ต้องประเมินความเสี่ยงไทยเซฟไทย 

ควรตรวจ ATK เมื่อมีอาการและมีความเสี่ยง

สูง ไม่แนะนำาให้ตรวจ ATK ทุกคน

ด้าน นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดี

กรมอนามัย กล่าวต่อถึงมาตรการจัดสอบ

สำาหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสถานที่สอบ 

ว่าการบริหารจัดการสถานที่สอบและผู้

คุมสอบ เป็นการร่วมมือกับ 4 กระทรวง 

ทปอ.เปิดสนามสอบพิเศษเด็กติดเชื้ออีก7แห่ง
เพิ่มเติมจาก213แห่งทั่วประเทศคาดมีนร.กลุ่มเสี่ยง730คนเปิดลงทะเบียน7-19มี.ค.

ศึกษาธิการ • “สุภัทร” เผยร่างหลักเกณฑ์

สรรหาเลขาฯ คุรุสภาเสร็จแล้ว จ่อเสนอ

บอร์ดคุรุสภาพิจารณา ส่วนเกณฑ์คัดเลือก

เลขาฯ สกสค.อยู่ระหว่างตั้ง คกก.ยกร่าง

หลักเกณฑ์ คาดเปิดกว้าง ให้ผู้มีความรู้

ประสบการณ์ นักวิชาการ หรือภาคเอกชน 

เข้าชิงตำาแหน่งด้วย

นายสุภัทร จำาปาทอง ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่าวถึงความคืบหน้า

การจัดทำาเกณฑ์สรรหาเลขาธิการคุรุสภาและ

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ

และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา (สกสค.) ว่า ขณะนี้หลักเกณฑ์สรร

หาเลขาฯ คุรุสภาได้ดำาเนินการยกร่างเสร็จ

เรียบร้อยแล้ว และจะเสนอให้คณะกรรมการ

คุรุสภาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป ซึ่ง

คณะกรรมการคุรุสภาจะต้องมีการตรวจ

สอบขั้นตอนทางกฎหมายในบางเรื่องให้แล้ว

เสร็จก่อนที่จะมีการประกาศใช้จริง โดยร่าง

หลักเกณฑ์สรรหาเลขาฯ คุรุสภาฉบับนี้ จะ

กำาหนดคุณสมบัติในการคัดสรรผู้ที่จะเข้า

มาดำารงตำาแหน่ง ว่าจะต้องได้ผู้บริหารที่มี

ความสมเหมาะกับสำานักงานเลขาธิการคุรุ

สภา และมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องสภา 

ครู สำาหรับกรณีการสรรหารองเลขาฯ คุรุสภา

นั้น อยู่ระหว่างการขอความคิดเห็นจากคณะ

กรรมการกฤษฎีกา ส่วนการจัดทำาหลักเกณฑ์

สรรหาเลขาฯ สกสค.นั้น อยู่ระหว่างการจัดตั้ง

คณะกรรมการยกร่างหลักเกณฑ์การสรรหาฯ

ด้านนายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจ

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) รักษา

การตำาแหน่งเลขาฯ สกสค. กล่าวว่า จากการ

ที่ตนได้หารือในเบื้องต้นกับนายสุภัทร พบว่า

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่จะมาทำาหน้าที่

กรรมการในคณะกรรมการยกร่างหลักเกณฑ์

การสรรหาฯ ชุดนี้นั้น ควรที่จะเลือกบุคคล

ที่มีความรู้ ประสบการณ์ ไม่ว่าจะเป็นนัก

วิชาการ ผู้ปฏิบัติ ภาคเอกชน โดยขณะนี้มี

ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยบางส่วนตอบ

รับเข้ามาแล้ว ซึ่งเมื่อได้กรรมการครบถ้วน

เมื่อไร ตนก็จะเสนอให้นายสุภัทรพิจารณา 

และเสนอต่อให้นางสาวตรีนุช เทียนทอง 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) 

รับทราบต่อไป ซึ่ง สกสค.จะเร่งดำาเนินการ

ให้เร็วที่สุด เพื่อที่จะให้กระบวนการสรรหา

เลขาฯ สกสค.สามารถขับเคลื่อนไปได้.

เปิดกว้างชิงเลขาสกสค.

นักวิชาการ-เอกชนมีสิทธิ์

คว้าตําแหน่งถ้าเข้าเกณฑ์

ศึกษาธิการ • สพฐ.เตรียมโครงการสอนเสริม

ให้นักเรียนช่วงปิดภาค เหตุเรียนที่โรงเรียนไม่

เต็มที่ ยึดบริบทตามพื้นที่-ไม่บังคับต้องมาเรียน

ทุกคน ขึ้นอยู่กับความยินยอมของเด็กและผู้

ปกครอง

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าว

ภายหลังการประชุมมอบนโยบายให้แก่ผู้

อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

(สพท.) ทั่วประเทศ ว่า ตนต้องการมาสร้าง

ความเข้าใจและการรับรู้ให้แก่หน่วยงานระดับ

ปฏิบัติในพื้นที่ในนโยบายต่างๆ ของกระทรวง

ศึกษาธิการ (ศธ.) ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงการ

พาน้องกลับมาเรียน ความปลอดภัยในสถาน

ศึกษา โรงเรียนคุณภาพชุมชน และการแก้ไข

ปัญหาหนี้สินครู ซึ่งตนต้องการให้ทุกนโยบาย

เหล่านี้ ได้มีการบูรณาการร่วมกันกับทุกหน่วย

งาน เพื่อให้การขับเคลื่อนสำาเร็จอย่างเป็นรูป

ธรรม นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำาปัญหาการแพร่

ระบาดของโรคโควิด-19 การศึกษาที่มีคุณภาพ 

คือการศึกษาที่เด็กนักเรียนมาโรงเรียนและมี

ปฏิสัมพันธ์ โดยตรงกับคุณครู เพราะ ศธ.มี 

นโยบายเปิดการเรียนการสอนแบบ On site 

หากมีผู้ติดเชื้อโควิด ต้องมีมาตรการดำาเนิน

การที่ชัดเจน มาตรการในการเรียนการสอน 

หรือปิดการเรียน On site เท่าที่จำาเป็น ให้หยุด

เฉพาะเด็กนักเรียนที่ติดเชื้อ หยุดเป็นห้องเรียน  

การเรียนสลับเวลา การเรียนสลับชั้น มาตรการ 

6-7-6 และมาตรการฉุกเฉินต้องถูกกำาชับและ

เข้มงวดอย่างต่อเนื่อง

รมว.ศธ.กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ สพฐ.ได้เตรียม

ดำาเนินโครงการสอนเสริมให้นักเรียนช่วงปิด

ภาคเรียนที่ 2/2564 เนื่องจากตลอดภาคเรียน

ที่ผ่านมานักเรียนอาจเรียนที่โรงเรียนไม่เต็มที่ 

และโรงเรียนบางแห่งอาจหยุดการเรียนการ

สอนบ่อยครั้งจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

โควิด-19 ดังนั้น ตนจึงได้มอบหมายให้สถาน

ศึกษาทั่วประเทศดำาเนินโครงการดังกล่าวขึ้น 

โดยให้สถานศึกษาแต่ละแห่งกำาหนดเป้าหมาย 

โดยยึดบริบทของพื้นที่และความคาดหวังของ

นักเรียนและผู้ปกครองเป็นสิ่งสำาคัญอันดับแรก

“กลุ่มที่จะสอนเสริม เช่น นักเรียนใน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครูอาจสอนเสริม

เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการเข้าศึกษา

ต่อในระดับอุดมศึกษา และนักเรียนในระดับ

ปฐมศึกษาตอนต้น ครูอาจเน้นในเรื่องการอ่าน

ออกเขียนได้ เพื่อใช้ในการต่อยอดในการเรียน

ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป อย่างไรก็ตาม การดำาเนิน

โครงการดังกล่าวต้องขึ้นอยู่กับความยินยอม

ของผู้ปกครองและนักเรียนด้วย โดยไม่มีการ

บังคับนักเรียนให้เข้าร่วมโครงการแต่อย่างใด” 

นางสาวตรีนุชกล่าว.

สพฐ.เตรียมสอนเสริมช่วงปิดเทอมไม่บังคับทุกคนต้องมาเรียน

ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงการ

อุดมศึกษาวิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรม, 

กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข 

ให้จัดการสอบให้เป็นไปตามมาตรการ โดย

ให้แต่ละจังหวัดพิจารณาเปิดศูนย์สอบอย่าง

น้อย 1 แห่ง โดยอาจพิจารณาให้แยกพื้นที่

กักตัวของชุมชนเพื่อจัดสอบ ถัดมาเป็นการ

จัดระบบอาหาร และจัดรถบริการรับส่งผู้

ติดเชื้อ เพื่อเดินทางมาสอบ โดยไม่คิดค่า

ใช้จ่าย โดยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้

ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี จัดบริการ

แท็กซี่ฉุกเฉิน เพื่อรับส่งไปสนามสอบ ส่วน

ต่างจังหวัด คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

ต้องพิจารณาจัดบริการรถรับส่ง.
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11บันเทิง

ม่..หนูว่ายน้ำาไม่เป็น”

หลังสิ้นเสียง (สูง) กระแทก ชาวเน็ตไม่รอช้า รีบช่วย

กันขุดคลิปในไอจีที่ “กระติก” อดีตผู้จัดการส่วนตัว 

“แตงโมง นิดา” กำาลังว่ายน้ำากับลูกสาวร่าเริงในสระ ออกมาโชว์

ให้เห็นกันจะจะทันควัน!

แล้ววันนี้-พรุ่งนี้เธอจะพูดอะไรอีกไหม เพราะพูดทีไรก็เกิด 

“ประเด็นใหม่” ให้นักข่าว-สังคมต้องค้นหา-ติดตามเสียทุกคร้ัง หรือนี่

กระมังที่เขาว่า.. “ปลาหมอตายเพราะปาก”!

อีกคน..จะเข้าลักษณะ “ปากพาจน” หรือไม่ อยากให้ลอง

ใคร่พิจารณา ก็นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หรือ “เต้ พระราม 

7” หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ นั่นไง เห็นโพสต์ข้อความ..

“ยูเครนรับสมัครทหารอาสาต่างชาติ เงินเดือน 1 แสน

บาท/เดือน ตายในสนามรบรับ 16 ล้านบาท ถ้าไม่ได้เป็น ส.ส.น่า

ไปเหมือนกัน”

แต่คนท่ีพิจารณาและวิจารณ์ในฉับพลัน คือคุณพิชิต ไชย

มงคล แกนนำากลุ่มประชาชนคนไทย (ปท.) ด้วยการโพสต์ข้อความ..

“วุฒิภาวะทางการเมือง

มงคลกิตติ์ ส.ส.ปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำานม ประกาศบอกว่า ถ้าไม่

ได้เป็น ส.ส.จะไปสมัครเป็นทหารช่วยรบที่ยูเครน โดยโพสต์ราคา

ค่าเหนื่อยในการรบมาด้วย นี่คือคุณภาพนักการเมืองไทย

รอบแรกพิธา รอบนี้ ตลกการเมือง ออกโรง

ไม่แน่ใจว่า คณะเดียวกันไหม แต่ต้องบอก มงคลกิตต์ิ ว่า ก็ลา

ออกจาก ส.ส.ไปช่วยยูเครนรบซิ จะมาอ้างความเป็น ส.ส.ไทยทำาไม

ถ้าอยากไปจริงจะมาอ้างติดความเป็น ส.ส.เพื่ออะไร หรือดี

แต่พูดไปเรื่อย ไร้สาระทางการเมือง ไร้วุฒิภาวะทางสังคม

คนกระจอกมักเห่าไร้สาระ แต่ในความไร้สาระนั้น มันมี

ความเป็นสมาชิกรัฐสภาไทย

จะพูดอะไรทางการเมืองระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเรื่อง

สงคราม กรุณาใช้สมองคิดเสียบ้าง อย่าทำาตัวเป็นตัวหิวแสง เห็น

แสงแล้ววิ่งชนไฟ

คนอย่างคุณมันเก่งแค่โซเชียลแค่นั้นแหละ”

ครับ..ดอกนี้จุก นักการเมืองที่ดีแต่พูด เก่งแต่ปาก ยังมีอยู่

มากในสภา แต่หลายท่านก็ยังพอจะมีปัญญา มีสมอง มีวุฒิภาวะ

ติดอยู่บ้าง..

จึงไม่ได้แสดงท่าทีกดดันให้รัฐบาลเลือกข้างในสงคราม

รัสเซีย-ยูเครน ก็ต้องขอชื่นชม!

อย่างไรก็ตาม เพื่อไม่ให้คนเขาดูแคลน-หมิ่นศักดิ์ศรี “ดีแต่

พูด-เก่งแต่ปาก” ก็ไหนๆ เชื่อกันว่านายกฯ ลุงตู่อยู่อีกไม่เกินเดือน

สองเดือนข้างหน้า ต้องยุบสภาเผ่นแน่บ

แล้วนายเต้จะยังอาลัยอาวรณ์ตำาแหน่งอยู่ทำาไม รีบชิงลา

ออกเสียวันนี้-พรุ่งนี้ ไปสมัครเป็น “ทหารอาสาต่างชาติ” รับเงิน

เดือน 1 แสนบาทจะไม่ดีกว่าหรือ?

อีกอย่าง ถึงลงสมัครผู้แทนสมัยหน้าก็ไม่รู้ว่าบัตร 2 ใบจะ

ช่วยให้ได้เข้าสภารึไม่ ไปเสี่ยง (ตาย) ในสนามรบยังจะได้เกียรติ-

ได้หน้า..

ที่สำาคัญเงินตั้ง 16 ล้านบาท เป็น ส.ส. 3 สมัย 12 ปีเชียว

นะถึงจะมี!

หรือถ้ากลัวสมัครคนเดียวจะเหงา แนะให้ชวนนายพิธาไป

เป็นเพื่อนสิ เห็นวันนู้นทำาเสียงแข็ง..สั่งรัสเซียต้องถอนทหารออก

จากยูเครนเดี๋ยวนี้

แต่ปูตินคงไม่ได้ยิน วานน้ีเลยหันมาโจมตีรัฐบาลไทย ว่า

ทำาตัวเป็นนกสองหัว ไม่มีจุดยืน..ก็ไม่รู้สินะ แต่ถ้าไทยเป็นนกสองหัว..

อเมริกาก็ต้องห้าหัว หรือไม่ก็สิบหัวแล้วล่ะพิธาเอ๋ย!. 

 

นกสองหัว..ไม่มีจุดยืน?

“แ

าทีนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่าคนทั้งประเทศ

กำาลังสนใจเรื่องการเสียชีวิตของ

นางเอกสาว แตงโม-นิดา พัชรวีระ

พงษ ์ล่าสุด เพชร-กรุณพล เทียนสุวรรณ ได้เปิด

ใจสัมภาษณ์ แอนนา ทีวีพูล และ ฮิปโป เพื่อน

สนิทของแตงโม ในรายการ เป็นเรื่องใหญ่ ทาง

ช่อง JKN 18 

โดย แอนนา เผยว่า “แอนนาไม่รู้จัก

คุณปอ 4 ท่านไม่รู้จักเลย แอนนาว่าน่าจะเป็น

แบบนี้นะคะ น่าจะจากการที่คุณปอชวนกระติก 

แล้วกระติกมาชวนโม อย่างนี้มากกว่า ว่าอาจ

มานัดทานข้าวล่องเรือ เพราะว่าต้องบอกก่อน

ว่าตัวแตงโมเองเขาก็ชอบอยู่แล้วกับการล่องเรือ 

เพราะว่าวันก่อนก็ชวนเขามาล่องเรือเหมือนกัน 

เขาก็มายืนถ่ายรูปบนเรือ เขาชอบถ่ายรูปแม่น้ำา

เจ้าพระยาค่ะ

ถามว่า ในทวิตเตอร์ที่บอกว่าคุณปอและ

เพื่อนชอบที่จะจ้างดาราและอินฟลูเอนเซอร์ที่

สวยๆ เซ็กซี่ไปทานข้าวด้วยแล้วก็ไปล่องเรือ

ด้วยจริงไหม อันนี้มันก็อาจเป็นไปได้ คือแตงโม

เองเนี่ยไม่รับงานทานข้าวอยู่แล้ว เพราะว่าใน

กลุ่มของพวกเรากลุ่มรับงานก็จะมีรับงานอีเวนต์                           

งานสินค้า พรีเซนเตอร์ งานละคร ซึ่งเป็นข้อ

ตกลงตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้าเป็นงานทานข้าวอะไร

แบบนี้ ไม่รับ ไม่ใช่เพิ่งรู้เรื่องนี้นะคะ คือเรามี

เรื่องนี้กันตอนมหาวิทยาลัย เคยมีคนมาทาบทาม

ว่าให้แตงโมมาทานข้าว ให้ 3 แสน เราก็บอก

ว่าโมเยอะอยู่นะตั้ง 3 แสน โมให้เหตุผลว่า 

1.โมมีคุณพ่อ โมให้เกียรติพ่อ 2.โมนับถือพระเจ้า 

โมไม่อยากให้เกียรติและความเป็นผู้หญิงของโม

มันเสื่อมไป สังเกตมั้ยคะว่าหลังจากแต่งงาน โม

บอกว่าจะไม่แต่งงานใหม่ โมก็ไม่เคยแต่งงานใหม่ 

คือโมเขาเป็นคนเชื่อในพระเจ้ามาก ส่วนเรื่อง

การรับงานทานข้าวเชื่อว่าไม่ เพราะถ้าเขารับ

งานทานข้าวเขาจะไม่ลำาบากเหมือนที่เขาเป็นอยู่

ก่อนหน้านี้ แต่ถ้าถามว่าเป็นไปได้ไหมที่คนดูแล

แอบรับงาน อันนี้ต้องเช็กเงินในบัญชีคนที่ดูแลคิว 

แอนนาว่าถ้ามีเงินในบัญชีจำานวนใดที่ผิดปกติเข้า

มาแล้วแจงว่านี่มันคือค่าอะไรได้ก็จบแล้ว แต่เรา

ไม่ได้ขอดูเราไม่มีสิทธิขนาดนั้น แต่ถ้าดูได้แอนนา

คงไม่ดูค่ะ แอนนาเองพูดตรงๆ คือแอนนาเคลียร์

กับกระติกแล้ว แอนนาไม่ติดใจอะไรแล้ว พูดตรง

นะคะ ถ้าเลือกเพื่อนได้แอนนาจะไม่เลือกผู้หญิง

คนนี้เป็นเพื่อนแค่นั้นเอง เราเคลียร์จบ เราไม่คิด

จะสานต่ออะไรกับความสัมพันธ์ตรงนั้นแล้ว

หนูถามพี่เพชรคำาเดียว ถ้าพี่เพชรอยู่ใน

เหตุการณ์ที่อยู่บนเรือ อันนี้หนูไม่พูดถึงคนที่เหลือ

นะ เพราะหนูว่าเขาไม่ได้สนิทกัน การที่เราไม่

สนิทกันแล้วอีกคนจมน้ำาแล้ว เราไม่ลงไปช่วยมัน

ก็ไม่แปลก แต่ถ้าพี่เพชรมีเพื่อนสนิทจมน้ำา พี่จะ

ลงไปช่วยไหมคะ ไม่ต้องโดดก็ได้ค่ะ โยนอะไร

ลงไปก็ได้ค่ะ หรือตัวเปียกน้ำาหน่อยนึงให้รู้ว่า

เป็นการช่วย

เรื่องรูปในอินสตาแกรมแตงโมที่หายไป

เป็นรูปแมว อาจเป็นใครที่ถือมือถือแล้วเผลอ

กดรูปมากกว่า รูปไม่มีสาระสำาคัญขนาดนั้น เรา

รู้แล้วว่ามีรูปอะไรหายไปบ้าง ซึ่งไม่เกี่ยวกับ

เหตุการณ์ครั้งนี้เลย ถามว่าแปลกใจไหม แปลก

ใจหมดเลยค่ะ แต่เราเก็บความสงสัย ความแปลก

ใจให้ตำารวจต่อ เพราะสุดท้ายแล้วล้านชาวเน็ต

ก็ยังสู้ตำารวจคนเดียวตั้งใจทำาคดีไม่ได้ เพราะ

ตำารวจจะมีวิธีการในการหา หรือสอบสวน หรือ

เก็บข้อมูล เขาจะมีประสบการณ์มาก แอนนาเชื่อ

นะคะว่าความยุติธรรม

จะยังมีอยู่ไม่ว่าตัวเขา

จะมีเส้นสายยังไง อันนี้

ส่วนตัวเราเป็นนักข่าวมา

ก่อน พลังของมวลชนมี

พลังมากกว่าเกินที่ตำารวจ

คนหนึ่งจะเข้ามายุ่งหรือ

เปลี่ยนคดี สังเกตมั้ยคะ

ว่าคดีใหญ่ๆ แม้ว่ามันจะ

ทำาท่าเหมือนเลือนหายไป 

แต่สุดท้ายสื่อมวลชนหรือ

ประชาชนจะไม่ยอมให้

มันจบ แอนนาเชื่อว่าพลัง

ของมวลชนมันมากพอที่

จะทำาให้คดีนี้มันโปร่งใสได้

เคสของคุณจ๊อบที่เขาบอกว่ามีแผล มีรอย

ช้ำาตามร่างกาย คือแอนนาไม่สงสัยอะไรเลย แอน

นาพูดตรงๆ นะคะพี่เพชร เรื่องแบบนี้มันควรจะ

สอบสวนตั้งแต่วันแรกหรือเปล่า คือมันเพิ่งมาที

ละจุด ถ้าอีก 10 วันมันเจออะไรอีก ก็ต้องมานั่ง

ตรวจอีกรอบหรือเปล่า แอนนาว่ามันควรจะเก็บ

ทุกอย่างไปหมดแล้วตั้งแต่ 24 ชั่วโมงแรก แต่

แอนนาก็เข้าใจนะ ตามหลักกฎหมายถ้ายังไม่พบ

ร่าง ถ้ายังไม่ตีว่าเสียชีวิตก็ยังไม่สามารถทำาอะไร

ได้ แต่เรามองว่าเรื่องทั้งหมดมันควรจะดำาเนิน

การไปแล้วไหม ไม่ใช่ว่าไปถอดเสื้อแล้วก็โป๊ะอยู่

ในรายการรายการนึง

ได้เคลียร์กับกระติก เดินเข้าไปหากระติก 

แล้วกระติกบอกว่าไม่ต้องถ่ายคลิปอะไรนะ ถ้า

จะเคลียร์ เดินไปถามประเด็นแรกคือถ้าโมเสีย

ไป ลูกได้อะไรบ้าง กระติกบอกว่าไม่ได้ โอเค 

เคลียร์ วันนั้นทำาไมให้ฉันกลับบ้านก่อน ทำาไมไล่

ฉันกลับ ทั้งที่เป็นเรื่องใหญ่ ใจนึงก็คิดว่าโมเป็น

อะไร ลูกกระติกก็ต้องได้หรือเปล่า ตอนแรกเรา

สงสัย เราก็เดินไปถาม พอเขาบอกว่าน้องไม่ได้

อะไรทั้งสิ้น ก็จบไปประเด็นนึง อีกประเด็นนึงเรา

ไม่แน่ใจว่าทำาไมกระติกไล่เรากลับ ทำาไมให้ฮิปโป

ไปนอนบ้าน เขาก็ให้เหตุผลที่เราฟังขึ้น เขาบอก

ว่าเธอเป็นนักข่าว ไม่อยากให้นักข่าวรู้ ถ้านักข่าว

มายิ่งช่วยเหลือยาก การที่หนูไป หนูไปเพราะ

เพื่อน ไม่ได้ไปเพื่อจะเป็นสื่อหรือไปรายงานข่าว 

แต่หนูยอมรับว่าพอหนูไป หนูลงข่าวเลย เพื่อให้

รู้ว่าเพื่อนอยู่ในอันตราย อยากให้ทุกคนไปช่วยให้

เร็วที่สุด มันควรเข้าไปช่วยเยอะๆ ซึ่งก็ได้ผล จาก

นั้น 20 นาทีก็มากันหมดเลย เราก็สงสัยว่าทำาไม

คนอื่นจะไปช่วยไม่ได้ พอแอนนารู้ก็บอกพี่มดดำา

เลย ให้พี่มดดำาประสานหน่วยงานต่างๆ เอาเรือ

ไปช่วย เราช่วยจริงๆ

ส่วนเรื่องที่มีคนบอกว่ามีแบรนด์เสื้อผ้า

ส่งมาให้กระติกใช้ และใช้กับโมด้วย พอไปถาม

เจ้าของแบรนด์ เขาบอกว่าไม่ใช่ เรื่องนั้นก็ไม่

ซีเรียสเพราะนอกประเด็นแล้ว เราเลยเฉยๆ 

เพราะเราก็เห็นอยู่แล้ว กระติกกับโมใส่เสื้อผ้าชุด

เดียวกันบ่อยมาก ประเด็นที่แอนนาสงสัยและ

ถามวันนั้น คือเรื่องโทรศัพท์ที่รูปลบหายไป ก็ถาม

น

รียกได้ว่าปังไม่หยุด ฉุดไม่อยู่กันที

เดียว หลัง “The Weeknd” ปล่อย

อัลบั้มใหม่ อย่าง “Dawn FM” ออกมา

เดือนกว่าๆ ก็มีเพลงที่แฟนๆ ทั่วโลกให้ความ

สนใจเป็นอย่างดีแม้จะยังไม่มีมิวสิกวิดีโอ น่ันก็

คือเพลง “Out of Time” ท่ี “The Weeknd” ได้

แซมเปิลเพลง City POP บัลลาดสุดไอคอนิก 

อย่าง Midnight Pretenders 

ของ Tomoko 

Aran ท่ีได้กระแส

ตอบรับจากแฟนๆ 

ดีเกินคาด ทำาให้ 

“Universal Music 

Thailand” ชวน

ศิลปินไทยมากความ

สามารถอย่าง JARB 

มาร่วมดีไซน์ Thai 

Lyrics Visualizer เพลง “Out of Time” สไตล์ 

City POP เท่ๆ ให้แฟนๆ ชมกัน บอกได้เลยว่า

ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

“JARB” กล่าวถึงผลงาน Lyrics VDO 

ชิ้นนี้ว่า “ผลงานชิ้นนี้ ได้รับแรงบัลดาลใจมา

จากเนื้อเพลง “Out of Time” ที่แสดงออก

ถึงความรู้สึกนึกถึงอดีตที่ผ่านมา ที่เคยผิด

พลาดหรือละเลยต่างๆ เกี่ยวกับความรักที่

เพิ่งผ่านพ้นไป โดยตีความเป็นภาพของ The 

Weekend กำาลังขับรถสูบบุหรี่ในยามค่ำาคืน

อยู่กับตัวเองและบุหรี่หนึ่งมวน ซึ่งการขับรถ

ออกไปอย่างไร้จุดหมายในครั้งนี้เป็นเหมือน

กับการขับรถย้อนไปอดีตนึกถึงความหลัง 

ตีความผ่านกราฟฟิก Element Memphis 

ในยุค 80s เพื่อสื่อถึงความหลังที่สวยงาม

ถาโถมเข้ามาและกำาลังผ่านไป”

อัลบั้ม “Dawn FM” ได้ปล่อยออก

มาเมื่อต้นปีกับเพลงอัปบีตไปจนถึงเพลงบัล

ลาด และการผสมผสานทางดนตรีที่หลาก

หลายอย่าง R&B, Soul, Electronic ไปจนถึง 

HipHop และแน่นอน “The Weeknd” ยัง

คงใส่ซาวด์ 80s ท่ีเป็นเอกลักษณ์อันโดด

เด่น และอีกหน่ึงไฮไลต์ท่ีเรียกเสียงฮือฮาคือ

การรวมตัวของเหล่าศิลปินและโปรดิวเซอร์

ตัวท็อป มาช่วยสร้างสรรค์ผลงานเพลงใน

อัลบ้ัมชุดใหม่น้ี ไม่ว่าจะเป็น Quincy Jones 

โปรดิวเซอร์มือทองผู้อยู่เบ้ืองหลังความสำาเร็จ

ของอัลบ้ัมขายดีตลอดกาล อย่าง Off the 

Wall และ Thriller ของ Michael Jackson 

ท่ีมาร่วมทำาเพลง A Tale by Quincy

ศิลปินตัวจี๊ดแห่งยุคอย่าง Tylor, The 

Creator ก็มาร่วมแจมในเพลง Here we 

Go… Again แรปเปอร์ชื่อดัง Lil Wayne 

กับเพลง I Heard You’re Married ต่อด้วย 

Oneohtrix Point Never โปรดิวเซอร์ นัก

แต่งเพลง Electronic แนวทดลอง และ 

Jim Carrey เรียกได้ว่า “Dawn FM” เต็มไป

ด้วยอรรถรสที่จะทำาให้คุณเพลิดเพลิน และ 

Enjoy ในทุกบทเพลง แนะนำาว่าฟังตั้งแต่ต้น

จนจบ.
เ

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

ว่าเธอได้ลบรูปไหม เขาก็โชว์ โทรศัพท์ให้ดูว่าเขา

เข้าอะไรไม่ได้อยู่แล้ว ของโมเข้าไม่ได้เลย เขา

กล้าเปิดขนาดนั้นก็โอเค แต่เราถามว่าเขากล้าสา

บานไหม เขาบอกไม่สาบานนะ เราแค่แคลงใจ

ว่าเธอสาบานกับพระเจ้าได้ไหม เขาบอกว่าไม่

จำาเป็นต้องสาบานให้เธอสบายใจ ก็โอเค เคลียร์ 

และเข้าใจคำาถามแล้ว รู้แล้วว่ามันไม่ปกติ

ประเด็นว่าแตงโมคออ่อนไหม เมาแล้ว

พลาดตกเรือไหม คือโมชอบดื่มไวน์ แต่เขาจะ

รู้ตัวเอง แต่ไม่แน่ใจอีก เพราะเขาอยู่กับผู้จัดการ 

เขาก็ดื่มได้ ใครที่เขาวางใจ หรือไว้ใจ เขาจะ

กล้าดื่ม เราเลยไม่มั่นใจ ต้องตรวจอีกว่าปริมาณ

แอลกอฮอล์แค่ไหน ไม่เคยอยู่กับเขาตอนเขาเมา

จนไม่รู้สึกตัว ล่าสุดเคยไปแฮงก์เอาต์กับโม อมีนา 

เพิ่งรู้ว่าแตงโมดื่มเยอะขนาดนี้ แต่ตอนไปรับคุยรู้

เรื่อง กินยังไงก็ตามจะไม่เมาแบบหมา ไม่เมาแล้ว

ซมซานไม่รู้เรื่องอะไรเลย โอกาสเมาตกเรือเป็น

ไปได้น้อยมาก”

ด้าน ฮิปโป เพื่อนสนิทและหนึ่งในทีม

คนดูแลแตงโม เผยถึงประเด็นที่คุณแม่เข้าใจ

ผิดว่าตนขอให้ปิดข่าว ซึ่งล่าสุดตนได้คุยกับคุณ

แม่และพี่ชายโมแล้ว “ได้ประสานเรียบร้อย

แล้ว เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือความเข้าใจผิด เราก็

กลัวคุณแม่เป็นอะไรไป ให้สัมภาษณ์ผิดถูก เลย

เป็นการสนทนาที่ค่อนข้างสวนทางกัน เมื่อวานได้

คุยกับคุณแม่ คุณแม่ก็ตกใจบอกว่าแม่ไม่รู้ว่าหนู

อยู่ฝั่งใคร ก็อธิบายว่าเลือกอยู่ฝั่งถูกต้อง ยุติธรรม 

แม่ก็เข้าใจ เพราะเห็นภาพเราอยู่ตรงนั้น ก็คิดว่า

เราเป็นคนสองหน้า พอไปเคลียร์แม่ก็เข้าใจว่าหนู

เป็นเพื่อนที่โมรัก

อยากบอกโมว่า ทุกคนรักเขามาก (ร้องไห้) 

เขาชอบเข้าใจว่าทุกคนไม่รักเขาเลย ทั้งเพื่อน

ดารา นักข่าว เขาบอกว่าหน้าฉันเบี้ยว เขาคง

ไม่ชอบฉันหรอก เขาคงไม่ให้งานฉันหรอก ก็ไม่

อยากให้เขาคิดไปเอง ทุกคนรักเขามากจริงๆ เป็น

ห่วงเขาทุกวินาที (ร้องไห้) ก็อยากบอกให้เขา

สบายใจ ว่าคนรักเธอนะ อย่าคิดว่าเธอไม่สวย 

เธอเป็นคนที่สวยมาก อยากให้มั่นใจและไปมี

ความสุขได้แล้ว”.

‘Universal Music(Thailand)’ร่วมกับ‘JARB’ 

ปล่อยThai Lyrics Visualizer‘Out of Time’

เพลงดังจากอัลบั้มใหม่‘Dawn FM’ของ‘The Weeknd’

‘แอนนา’แย้มให้ลองเช็กบัญชี‘กระติก’

เชื่อพลังมวลชนจะทำาคดีนี้ โปร่งใสได้!

ว่างๆ ก็เดินสายโชว์ตัว

ตามสไตล์ พอล ป็อกบา หน

นี้มาในลุคส์ราวกับนายแบบ

อาชีพ หลังจากไปปรากฏ

ตัวในงาน ปารีส แฟชั่น วีก 

โดยควงภรรยากลับไปฝรั่งเศส

ร่วมงานที่แสนหรูหรา แฮงก์เอาต์                     

กับสตาร์กองกลางเพื่อนร่วมทีม

ชาติของเปแอสเช รวมถึงนักร้อง

ดัง ฟาร์เรลล์ วิลเลียมส์ ผ่อน

คลายก่อนหน้าศึกแมนเชสเตอร์ 

ดาร์บี สุดสัปดาห์นี้

พอล ป็อกบา ไปร่วมงานปารีส 

แฟชั่น วีก พร้อมด้วยภรรยา ซูเลย์ เมื่อ

ค่ำาวันจันทร์ที่ผ่านมา ได้เฮฮากระทบไหล่

กับเซเลบมากมายและเพื่อนร่วมอาชีพ

อีกหลายคน

และเพื่อการันตีว่างานนี้ ไม่มีเหงา 

กองกลางจากแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยังจัด

การโพสต์ภาพที่ถ่ายร่วมกับฟาร์เรลล์ วิล

เลียมส์ กับมาร์ โก แวร์รัตติ ลงทางโซเชียล

อีกด้วย

เห็นเป็นงานแฟชั่นแบบนี้ อันที่จริง

มีนักฟุตบอลชื่อดังมาเดินเล่นในงานอีก

อย่าง โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี สตาร์กองหน้า

ของบาเยิร์น มิวนิก ที่หนีบภรรยา แอน

นา มาด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งทั้งคู่ยังติดริบ

บินสีฟ้าเหลืองที่อกเสื้อ เพื่อแสดงการ

สนับสนุนยูเครนหลังจากที่โดนรัสเซีย

รุกราน.

interthaipost69@gmail.com

‘ป็อกบา’ควงภรรยาลุยปารีสแฟชั่นวีก
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 
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คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

สถานการณตึ ง เครี ยดไปทั่ ว โลก 

เมื่อสันติภาพยุโรปถูกสั่นคลอนด้วยปลาย

กระบอกปน หลังรัสเซียยกทัพบุกโจมตียูเครน 

พีพีทีวี เอชดี ชอง 36 เปนอีกหนึ่งทีมขาวที่

ผนึกกําลังคนขาวมืออาชีพเกาะติดสมรภูมิรบ 

ผุดรายการพิเศษ เขมขาวเย็น “เกาะติด 

รัสเซียบุกยูเครน” พรอมวิเคราะหทุกมิติใน

มุมมองที่แตกตาง นําโดย สุทธิชัย หยุน, 

กรุณา บัวคําศรี พรอมทีมขาวตางประเทศ

พีพีทีวี ตอกย้ําการนําเสนอขาวคุณภาพจาก

ทั่วทุกมุมโลก สมสโลแกน “พีพีทีวี เร� องขาว 

เร� องใหญ”  

ถือเปนอีกหนึ่งผูหญิงเกงที่ประสบ

ความสําเร็จ และมีโปรเจ็กตดีๆ มาใหลูกคา

หางเซ็นทรัลและโรบินสันไดแฮปปและมี

สวนรวมอยางตอเน� อง ลาสุด รวิศรา จิราธิวัฒน 

ก็ไมพลาด! กับการตอนรับวันสตรีสากล และ

ในโอกาสครบรอบ 75 ปของหางเซ็นทรัล 

กับแคมเปญ “Central / Robinson International 

Women’s Day ชวนผูหญิงไทยกาวดวยแรง

บันดาลใจไปดวยกัน #UnstoppablePow-

erofWomen พรอมสนับสนุนเพิ่มพลังบวก 

และสงกําลังใจใหผูหญิงทุกคน ตลอด 75 ป 

และตลอดไป ผานคลิปวิดี โอสุดประทับใจ

จาก 4 สาวสายสตรอง เจาของโปรเจ็กตเพ� อ

สังคมดีๆ มากมายอยาง เชอรี่-เข็มอัปสร, 

ปุก-จงกล, แพร่ีพาย-อมตา และนท พนายางกูร 

ในชองทางโซเชียลมีเดียของหางเซ็นทรัล 

พรอมผนึกกําลังพันธมิตรแบรนดชั้นนํา ชวน

ลูกคาชอปสินคาในแผนกเคร� องสําอาง และ

ชุดชั้นในสตรี (แบรนดที่รวมรายการ) เทากับ

รวมเปนสวนหนึ่งของการมอบ ‘ถุงกําลังใจ’ 

ชวยเหลือผูหญิงที่ประสบปญหา ซึ่งอยูภายใต

การดูแลของมูลนิธิเพ� อนหญิง ที่หางเซ็นทรัล

และโรบินสัน ทุกสาขา รวมทั้งทุกชองทาง

ชอปปงของหางฯ ระหวางวันท่ี 2 – 8 มีนาคม

บริษัท สยามคูโบตาคอรปอเรชั่น 

ตอนรับการกลับมาอีกครั้ง กับที่สุดของแคม

ปเกษตรแหงป "KUBOTA Smart Farmer 

Camp 2022" เชิญชวนนองๆ นักศึกษา

ระดับมหาวิทยาลัย คณะเกษตรศาสตรและ

คณะวิศวกรรมศาสตร หรือสาขาอ� นท่ีเก่ียวของ

เขารวมแคมปเกษตรในธีม "FUN TIME FARM 

TECH" สัมผัส 9 โซน สรางประสบการณจริง

ที่คูโบตาฟารม ตอยอดความรูดาน Agritech 

ตั้งแตนวัตกรรมเกษตรครบวงจรไปจนถึง

เทคโนโลยีดานธุรกิจการเกษตร พรอมเปด

โลกของ Plant Based ยกระดับเกษตรกรรม

ดวยอาหารจากพืชทางเลือกใหม ระหวางวัน

ที่ 7-10 เมษายน ที่จังหวัดชลบุรี รวมเปด

ประสบการณ์นวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต 

กับแคมปเกษตรแหงป "KUBOTA Smart 

Farmer Camp 2022" เปดรับสมัครจํานวน 

อาจารยคณะนิเทศฯ ม.กรุงเทพ ชนะเลิศการออกแบบลายผาประจําจังหวัด

ผศ.สุกฤตา หิรัณยชวลิต อาจารยประจําคณะนิเทศศาตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดออกแบบลายผาประจําจังหวัดปทุมธานี จัดโดยสํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี เพ� อจัดทําหนังสือ “ภูษาศิลป” จากทองถ่ินสูสากล และเทิดพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 12 สิงหาคม  2565 

โดยมี ณรงคศักดิ์ โอสถธนากร ผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี เปนผูมอบรางวัล ณ ศาลากลาง

จังหวัดปทุมธานี 

โกจิ คิทเชน + บาร หองอาหารบุฟเฟตนานาชาติชั้นนํา 

โรงแรม แบงค็อก แมริออท มารคีส ควีนสปารค ขอเชิญชวนทุก

ทานมารวมสัมผัสประสบการณการรับประทานอาหารมื้อพิเศษ 

และเพลิดเพลินไปกับหลากหลายโปรโมชั่นสุดพิเศษสําหรับทุก

ทานตลอดเดือนมีนาคมนี้

เร่ิมดวยขาวดี! กลับมาอีกคร้ังกับโปรโมช่ัน ‘Don’t tell the GM’ 

ท่ีจะมามอบความสุขอยางตอเน� องใหกับทุกทานสามารถเพลิดเพลิน

ไปกับการรับประทานอาหารนานาชาติ ณ หองอาหารโกจิ คิทเชน 

+ บาร เพียงสํารองที่นั่งทุกวันจันทร – อังคาร พรอมรับฟรีหอง

พักดีลักซรูม หนึ่งคืนสําหรับสองทาน ในราคาเพียงแค 3,997 บาท

สุทฺธิตอ 2 ทาน หลังจากการรับประทานอาหารมื้อค่ํา ทานจะได

รับบัตรกํานัลฟรีหองพักหนึ่งคืน เพ� อใชสําหรับการสํารองหองพัก

ในวันถัดไป พิเศษขยายเวลาเพิ่มจนถึง 29 มีนาคมนี้ สํารองที่นั่ง

ไดที่ http://sevn.ly/x9CRIkq6

ตอดวยโปรโมชั่น ‘A Taste of Italy – Cucina Siciliana’ 

ที่จะพาทุกทานด� มด่ําไปกับอาหารอิตาเลียนแบบดั้งเดิมจากแควน

ซิซิลี รังสรรคสุดพิเศษดวยวัตถุดิบที่คัดสรรมาอยางดี เพลิดเพลิน

ไปกับเมนูไฮไลท อาทิ ปลากระโทงแทงดาบยาง โฮมเมดพาสตา 

พิซซาเตาถาน และ ของหวานรสเลิศอีกมากมาย เริ่มตนที่ 2,199 

++ บาทตอทาน อีกทั้งยังสามารถเติมเต็มความสุขในมื้ออาหาร

ดวยแพ็คเกจเคร� องด� ม พิเศษ Bellini (เบลลินี) แบบไมอั้น ในราคา

เพียง 990++ บาทตอทานเทานั้น โปรโมชั่นอาหารอิตาเลียนจาก

แควนซิซิลี้นี้ใหบริการเพิ่มเติมในไลนบุฟเฟตอินเตอรเนชั่นแนล

พบกับโปรโมชั่นสุดพิเศษมากมายจากหองอาหารโกจิ คิทเชน + บารตลอดเดือนมีนาคม

ทุกวันศุกร-วันอาทิตย ต้ังแตวันท่ี 4-27 มีนาคม สํารองท่ีน่ังไดท่ี https://

bit.ly/30GfGSh

สุดทายพบกับโปรโมชั่น ‘St. Patrick’s Celebration’ ที่จะชวน

ทุกทานไปเพลิดเพลินกับหลากหลายอาหารประจําเทศกาล เชน หอย

นางรมไอริช แซลมอนอบ เนื้อตุนกินเนสส ควบคูไปกับไลนอาหาร

นานาชาติอีกมากมายเริ่มตนเพียง 1,698++ บาทตอทาน พรอม

แพ็กเกจเคร� องด� มฟรีโฟลว ไมอั้น เปนเวลา 

2 ชั่วโมง ในราคาเพียง 799++ บาทตอทาน 

หรือ แพ็กเกจเบียรไมอ้ันในราคาเพียง 499++ 

บาทตอทาน มารวมฉลองไปกับเทศกาลไดใน

วันที่ 17 มีนาคม – 20 มีนาคม 2565 ทั้งมื้อ

กลางวัน และมื้อเย็น สํารองที่นั่งไดที่ http://

sevn.ly/xvRVvHwy

สมาชิกแมริออท บอนวอยและคลับ

แมริออทรับส วนลดตามสิทธิ์ หน าบัตร 

สามารถสมัครสมาชิกแมริออท บอนวอยได

ฟรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสํารอง

ที่นั ่งโทร.0-2059-5999 อีเมล restaurant-

reservations.bkkqp@marriotthotels.com 

100 คน สแกนเขารวมกิจกรรมฟรี!! ไมเสีย

คาใชจาย ตั้งแตวันนี้-19 มีนาคม สอบถาม

ขอมูลเพิ่มเติมไดทาง Call Center : 06-

3108-5062 / Line Official : @kubotacamp 

และ Facebook Page : kubotacamp

เพาเวอร มอลล (POWER MALL) 

ตอนรับซัมเมอรกับแคมเปญ “Power Mall 

Summer Good Vibes” พบเคร� องใชไฟฟา

และสินคาไอที ลดสูงสุด 40% พรอมโปรโม

ชั่นสุดพิเศษ สมาชิก M Card  ลดเพิ่ม 15% 

เม� อใชคะแนนแลก แตไมเกินยอดซื้อ, รับ

คะแนน M Point เพิ่ม 2 เทา ทุกชิ้น, ผอน 

0% นานสูงสุด 10 เดือน และพิเศษ สินคา

กลุมเคร� องปรับอากาศ ลดเพ่ิมสูงสุด 5,000 บาท  

ตั้งแตวันนี้ – 28 เมษายน ที่เพาเวอร มอลล 

เดอะมอลล ทุกสาขา, เดอะมอลล ไลฟสโตร 

ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, พารากอน ดีพารทเมนท

สโตร, และเดอะคริสตัล เอสบีราชพฤกษ 

หรือชอปออนไลน ที่ MOnline.com คลิก 

http://monline.click/sOA7U และ M CHAT 

& SHOP เพียง ADD LINE @MOnlineTH 

หรือคลิก https://tmg.click/MChatNShop 

คิง เพาเวอร ชวนสมาชิกและลูกคา

ชาวไทยอุนเคร� องรับซัมเมอร เพิ่มดีกรี

ความฮอต ชอปเติมสุข เพิ่มองศาความสนุก

ไดทุกวัน กับแคมเปญ READY GO SUMMER 

: SUMMER SALE THAT YOU CAN’T WAIT 

รีบรอนไปชอป กับที่สุดของหนารอน ชอปไม

อั้นกับสินคาแบรนดเนมชั้นนําราคาพิเศษ 

เพ� อเตรียมตัวตอนรับการออกเดินทางไปตาง

ประเทศอีกครั้งหลังจากหางหายไปนาน โดย

ลูกคาที่มีแพลนการเดินทางสามารถซื้อสินคา

ดิวตี้ ฟรีแบบมีไฟลตบินได หรือลูกคาทาน

ไหนที่ยังไมมีแพลนเดินทางไปตางประเทศก็

สามารถเลือกชอปสินคาแบบไมมีไฟลตบิน

ในรูปแบบ โฮม เดลิเวอรี่ได ตั้งแตวันนี้-31 

มีนาคม ที่ คิง เพาเวอร รางน้ํา ,พัทยา , 

ภูเก็ต และศรีวารี (เฉพาะวันเสาร - อาทิตย)

โตชิบา ไทยแลนด ทุมงบการทําตลาด

ดิจิทัลมากขึ้น จากอัตราสวนเดิม 16% เปน 

22% โดยเริ่มจากการพัฒนาเว็บไซต โตชิบา

ใหทันสมัย ขอมูลครบถวน และใชงานงาย

ยิ่งขึ้น ภายในเว็บไซตไดแบงหมวดหมูอยาง

ชัดเจนเพ� อความสะดวกในการคนหา เชน 

หมวดสินคา, ศูนยจัดจําหน�าย และศูนยบริการ 

รวมถึงลูกคาสามารถดาวน โหลดแคตตาล็อก

และดูระยะเวลาการรับประกันของสินคา

แตละประเภทไดดวยตัวเองอีกดวย การปรับ

เว็บไซตครั้งนี้เพ� อใหลูกคาเขาถึงขอมูลตางๆ 

ของโตชิบาผานชองทางเว็บไซต ไดงายและ

มากขึ้น พบเว็บไซต โฉมใหมของโตชิบาได

ตั้งแตวันที่ 15 มีนาคมนี้ ที่ https://www.

toshiba-lifestyle.com/th

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

พิมสิริ ทองรมโพธิ์ ผูอํานวยการฝาย

การตลาด บริษัท เอส เอฟ คอรปอเรชั่น 

รวมกับ หมอมราชวงศเฉลิมชาตรี ยุคล 

ผูอํานวยการฝายคอนเทนต Viu (วิว) ประเทศไทย 

สงตอคอนเทนตบันเทิงขามแพลตฟอรมจาก

สตรีมมิ่งสูจอโรงภาพยนตร ใหแฟนๆ ไดรับ

ชมซีรีสบนจอภาพคมชัดระดับ 4K พรอม

ดวยระบบเสียงสมบูรณแบบ เต็มเร� องทุก

ตอนเปนครั้งแรกของไทย เริ่มตนที่ซีรีสแนว

ระทึกขวัญจาก วิว ออริจินัล (Viu Original) 

เรื ่อง “Remember 15” ในราคาที ่นั ่งละ 

500 บาท พิเศษสําหรับสมาชิก SF+ ราคาที่

SF Cinema จับมือ Viu จัด ‘Series in Cinema’

ชวนดูซีรีส ‘Remember 15’ พรอมกันบนจอโรงหนังคมชัดระดับ 4K

รวมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือการศึกษาวิจัยกัญชา  นายแพทยบุญ วนาสิน 

ประธานกรรมการ บริษัท ธนบุรี เฮลทแคร กรุป ทิมโมตี้ อีเมน เลิศสมิติวันท กรรมการบริษัท 

ธนบุรี เวลบีอ้ิง ธนทร นิทัศนานันท ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัท ธนบุรี คานาบิซ กาจกนิษฐ 

ศักดิ์สุภา ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ธาราเธรา คอรปอเรชั่น รองศาสตราจารย 

ดร.นายแพทยธวัชชัย กมลธรรม และ ประธานหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร วิทยาลัยสหเวชศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รวมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือศึกษาวิจัยและ

ดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจกัญชงและกัญชาทางการแพทยและเชิงพาณิชย พรอมจัดพิธีใหทุน

การศึกษา CBD Academy ซ่ึงเปนคอรสเรียนท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมกัญชงจากสหรัฐอเมริกา 

เพ� อยกระดับอุตสาหกรรมกัญชา และกัญชงของประเทศไทย ณ สํานักงานอธิการบดี ชั้น 5 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

นั่งละ 450 บาท ครั้งละ 2 ตอน  พรอมรับ

ของที่ระลึกและ กิจกรรมจากนักแสดงในทุก

สัปดาหหลังดูจบ เฉพาะที่โรงภาพยนตร เอส 

เอฟ เวิลด ซีเนมา ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด

ดูรอบฉาย พรอมใชบริการดวยความ

มั่นใจภายใตมาตรการ “ดูแลดวยใจ” โดย

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมไดผานแอป

พลิเคชัน SF Cinema, www.sfcinema.com 

พรอมทั้ งสามารถติดตามข าวสารและ

สอบถามรายละเอียดไดผานโซเชียลมีเดีย 

WeLoveSF หรือ #SFcinema

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๔/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ บริษัท วัน บ็อกซ โฮม จํากัด กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ไปคืนหรือชดใชคืนใหแกผูเสียหาย หากเหลือหรือคืนไมไดใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน ตามพ

ระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา 

๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง ไปคืนหรือชดใชคืนใหแกผูเสียหาย หากเหลือหรือคืนไมไดใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

ราย 

การ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือ

กรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน

(บาท)

หมายเหตุ

๑ หองชุดเลขท่ี ๕๕๗/๙๖๙ ช้ันท่ี 

๖ อาคารเลขท่ี ซี ช� ออาคารชุด 

แมเนอร สนามบินนํ้า ทะเบียน

อาคารชุดเลขท่ี ๕/๒๕๕๙ ตําบล

บางกระสอ อําเภอเมืองนนทบุรี 

จังหวัดนนทบุรี เน้ือท่ีประมาณ 

๓๑.๖๒ ตารางเมตร

๑ หอง นางสาว

วราภรณ 

รัตนะ

๒,๒๕๐,๐๐๐ 

(ณ วันท่ี 

๑ ตุลาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๑ ตามคําส่ังท่ี ย. 

๑๗๘/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มี

ภาระการจํานองกับ

ธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน)

๒ หองชุดเลขท่ี ๒๓๔/๓๑๕ ช้ันท่ี ๕ 

อาคารเลขท่ี บี ช� ออาคารชุด ดี 

คอนโด ซายน ทะเบียนอาคาร

ชุดเลขท่ี ๑๐/๒๕๕๘ ตําบลฟาฮา

ม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัด

เชียงใหม เน้ือท่ีประมาณ ๓๐.๑๒ 

ตารางเมตร

๑ หอง นางจินตนา 

แดงเดช

๑,๙๒๐,๐๐๐ 

(ณ วันท่ี ๑๕ 

กันยายน 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๒ ตามคําส่ังท่ี ย. 

๑๗๘/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๓. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกร

ไทย จํากัด (มหาชน)สาขา เซ็น

ทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต 

เลขท่ีบัญชี ๔๕๗-๒-๕๕๐๐๗-๔ช� อ

บัญชี นางจินตนา แดงเดช

- นางจินตนา 

แดงเดช 

๑๘๗,๐๐๕.๙๙ 

(ณ วันท่ี ๑๖ 

พฤศจิกายน 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๓ ตามคําส่ังท่ี ย. 

๑๗๘/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๔. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกร

ไทย จํากัด (มหาชน)สาขา เทส

โก โลตัส สุขาภิบาล ๓ เลขท่ีบัญชี 

๙๙๓-๒-๑๙๙๕๙-๖ ช� อนางจินตนา 

แดงเดช

- นางจินตนา 

แดงเดช

๑๑๒,๘๙๘.๗๘ 

(ณ วันท่ี ๑๖ 

พฤศจิกายน 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๔ ตามคําส่ังท่ี ย. 

๑๗๘/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๕. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)สาขา 

สํานักงานใหญสีลม เลขท่ีบัญชี 

๑๐๑-๘-๙๓๘๖๗-๘ ช� อบัญชี 

นางสาวปรางพิสุทธ์ิ แดงเดช

- นางสาว

ปรางพิสุทธ์ิ 

แดงเดช

๒๐,๕๘๙.๘๗ 

(ณ วันท่ี ๙ 

พฤศจิกายน 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๖ ตามคําส่ังท่ี ย. 

๑๗๘/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๖. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

ทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 

สาขา ศรีวรา เลขท่ีบัญชี ๒๕๔-๒-

๑๙๙๐๑-๙ช� อบัญชี บริษัท ฟารม 

อิน เลิฟ จํากัด

- บริษัท 

ฟารม อิน 

เลิฟ จํากัด

๑๘๘,๖๖๕.๘๐ 

(ณ วันท่ี ๙ 

พฤศจิกายน 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๗ ตามคําส่ังท่ี ย. 

๑๗๘/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๗. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุง

ไทย จํากัด (มหาชน) สาขา ศรี

ยาน เลขท่ีบัญชี ๐๑๒-๐-๓๔๒๘๖-

๓ ช� อบัญชี นางจินตนา แดงเดช

- นางจินตนา 

แดงเดช

๑๒๘,๐๑๑.๕๗ 

(ณ วันท่ี ๙ 

พฤศจิกายน 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๘ ตามคําส่ังท่ี ย. 

๑๗๘/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๘. เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคาร

ออมสิน สาขา เจริญนคร เลข

ท่ีบัญชี ๒๐๓๑๑๑๑๖๓๙๔ช� อ

บัญชี โครงการธนาคารหนากาก 

(นางสาวปรางพิสุทธ์ิ แดงเดช)

- นางสาว

ปรางพิสุทธ์ิ 

แดงเดช 

๒,๒๙๔.๑๐ 

(ณ วันท่ี ๒๒ 

กันยายน 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๙ ตามคําส่ังท่ี ย. 

๑๗๘/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๙. เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคาร

ออมสิน สาขา เจริญนคร เลข

ท่ีบัญชี ๒๐๓๑๒๓๙๔๔๙๕ ช� อ

บัญชี โครงการธนาคารหนากาก 

(นางสาวปรางพิสุทธ์ิ แดงเดช)

- นางสาว

ปรางพิสุทธ์ิ 

แดงเดช 

๓๓,๑๐๖.๕๐ 

(ณ วันท่ี ๑๖ 

พฤศจิกายน 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๑๐ ตามคําส่ังท่ี ย. 

๑๗๘/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๑๐. เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคาร

ออมสิน สาขา ไอคอนสยาม เลข

ท่ีบัญชี ๒๐๓๑๘๒๑๔๑๘๔ ช� อบัญชี 

นางสาวปรางพิสุทธ์ิ แดงเดช

- นางสาว

ปรางพิสุทธ์ิ 

แดงเดช 

๒,๐๖๗.๘๗ 

(ณ วันท่ี ๒๒ 

กันยายน 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๑๑ ตามคําส่ังท่ี ย. 

๑๗๘/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๑๑. เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคาร

ออมสิน สาขา เจริญนคร เลขท่ี

บัญชี ๒๐๓๑๘๘๙๑๔๕๒ ช� อบัญชี 

นางสาวปรางพิสุทธ์ิ แดงเดช

นางสาว

ปรางพิสุทธ์ิ 

แดงเดช 

๒,๐๔๔.๑๖ 

(ณ วันท่ี ๒๒ 

กันยายน 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๑๒ ตามคําส่ังท่ี ย. 

๑๗๘/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔

รวมทรัพยสินท้ังส้ินจํานวน ๑๑ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ิน ๔,๘๔๖,๖๘๔.๖๔ บาท (ส่ีลานแปดแสน

ส่ีหม� นหกพันหกรอยแปดสิบส่ีบาทหกสิบส่ีสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายบริษัท วัน บ็อกซ โฮม จํากัด กับพวก

(นายสุวิจักขณ ธรรมชัยพจน)

ผูอํานวยการกองคดี ๑

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นายเสนีย ทิพยพิทักษ)

หัวหนาสวนปฏิบัติการ

รองหัวหนาพนักงานเจาหนาที่

พันตํารวจโท

(วีระศักดิ์ ขจรศรีเพชร)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นายนันธิวรรธน ไพศาลธีรเดช)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นายจักรพงษ เห็นพรอม)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่
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ตําบลแมสอย อําเภอจอมทอง จังหวัด

เชียงใหม พื้นที่สวนใหญเปนเนินเขาลักษณะ

ลาดจากที่ต่ําสูที่สูงจากทิศตะวันตกไปจนถึง

ทิศตะวันออก มีพื้นที่ราบบางบริเวณใกลเคียง

ริมฝงแมน้ําปงแถบลําหวยสําคัญๆ ไดแก หวย

เปย หวยหนองสูน และหวยเขียว เปนตน ซึ่ง

น้ําในลําหวยจะไหลลงสูแมน้ําปง จึงทําให

พื้นที่คอนขางแหงแลงเปนเขตเงาฝน (Rain 

Shadows) ปริมาณน้ําฝนคอนขางนอย มี

ราษฎรทั้งชาวไทยพื้นเมือง และชาวไทยภูเขา

อาศัยอยู สวนใหญทําสวนลําไย ทําไร มีอาชีพ

สํารองทอผา ตัดเย็บเสื้อผา จากสภาพพื้นที่

ประกอบกับจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นจึงมี

การขยายพื้นที่ทํากิน ทําใหขาดแคลนน้ําเพ� อ

การอุปโภคบริโภคและการเกษตร

นายสิงหนาท ไตรภพอุปถัมภ ราษฎร

หมูที่ 6 ต.แมสอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม 

เปดเผยวา กอนหนานั้นลําบาก

มากไมมีน้ํากินน้ําใช ปลูกพืช 

เชน พริก และขาว ตองรอน้ํา

ฝนจากธรรมชาติเพียงอยาง

เดียว บางปฝนตกนอย ซ้ําราคา

ขายผลผลิตไมดีก็ตองขาดทุนอีก 

แตหลังจากมี โครงการพัฒนา

เบ็ดเสร็จลุมน้ําสาขาลุมน้ําป

งอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ซึ่งเกิดขึ้นเม� อป 2527 ตาม

พระราชดําริพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทําใหมีน้ํา

กินน้ําใชและน้ําเพ� อการเกษตรเพียงพอ 

“ หลั ง จ า กที่ พ ร ะ อ ง ค ท า น ไ ด นํ า

โครงการอางเก็บนํ้าตาง ๆ มาสรางให ชาวบาน

ไดทําพืชเศรษฐกิจหลาย ๆ อยาง เชน ปลูก

หอมแดง หอมขาว ลําไย ซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจ

ต.แมสอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม ไมหางไกลความหวงใยจากพระองค

ทํารายไดใหกับพี่นองบานเรา ชีวิตดีขึ้นมาก 

ถาเทียบกับสมัยพอ แม กอนหนานี้ในตอนที่

ไมมีน้ํา และทางโครงการฯ ไดสงเจาหนาที่

จากสวนงานหลายแหงเขามาใหความรูแก

เกษตรกรไดทํากิน เชน การปลูกพืชและผัก 

เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ เลี้ยงไก ทําใหมีกินมีใช

อยางตอเน� อง” นายสิงหนาท ไตรภพอุปถัมภ กลาว

ทั้งนี้เม� อวันพฤหัสบดี ที่ 20 มกราคม 

2565 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี 

ประธานอนุกรรมการติดตาม

และขับเคลื่อนโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริใน

พื้นที่ภาคเหนือ พรอมดวย

นายปวัตร นวะมะรัตน รอง

เลขาธิการ กปร. และคณะ

อนุกรรมการฯ ไดเดินทางไป

ยังโครงการฯ พบวา ปจจุบัน

ไดมีการพัฒนาแหลงน้ําโดย

กอสรางอางเก็บน้ําในลําหวย

สาขา จํานวน 22 อาง สระเก็บ

นํ้า 24 สระ และ บอบาดาล 45 แหง 

สามารถสงน้ําใหพื้นที่สวนลําไย 40,000 ไร 

และกอสรางสถานีสูบน้ําบานทากอมวง 2 

ต.บานแปะ อ.จอมทอง พรอมระบบสงน้ํา 

ติดตั้งเคร� องสูบน้ําระบบทอสงน้ํา และบอ

พักน้ําขนาด 200 ลูกบาศกเมตร 3 แหง 

ซอมแซมสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาบานหวยมะควัด 

ต.แมสอย อ.จอมทอง ท่ีชํารุดเสียหายใหสามารถ

สงน้ําสนับสนุนพื้นที่การเกษตรได 2,000 ไร 

ทําใหมีน้ําทําการเกษตรเพียงพอตลอดป 

“รูสึกดีใจมาก ๆ ที่พระองคทานเห็น

พวกผมที่อยูบนดอย ที่ทานได ใหตัวแทนได

มาดูแลใหประชาชนละแวกนี้ ได อยูดี กินดี 

มีความสุข มีน้ําใช มีน้ํากิน ขอบพระคุณ

พระองคทานมากๆ รูสึกรักพระองค ดีใจมาก

ที่พระองคทานไมลืมพวกเรา “นายสิงหนาท 

ไตรภพอุปถัมภ กลาว

พื้นที่สรางสรรคตางวัย     ดร.อุดม หงสชาติกุล ผูนําการขับเคล� อนสังคมสุขภาวะ Imagine 

Thailand Movement เปดหองปฏิบัติการทางสังคมครั้งที่ 3 “โครงการศิลปนแหงชาติ ปราชญ 

ปญญาชน สรางพื้นที่สรางสรรคสําหรับเยาวนชนเพ� อลดปจจัยเสี่ยง” สนับสนุนโดยสํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ชวนศิลปนแหงชาติ ปราชญ ปญญาชน ผูที่

อยูในสังคมอายุยืน และคนรุนใหม  กวา 30 คน รวมแชรความรู แลกเปลี่ยนประสบการณ 

ทําใหเห็นแนวทางใหมๆ ใหคนตางวัยมีสุขภาวะดี อยูรวมกันอยางมีความสุข ณ โรงแรม 

เดอะ รอยัล เจมส กอลฟ รีสอรท ศาลายา

นพ.นิรันดร จันทรตระกูล ผูอํานวยการ 

บริษัท โรงพยาบาล  ปยะเวท พรอมดวย 

วุฒิไกร วะชังเงิน หัวหนาสํานักงานบริหาร

โครงการระบบรถไฟฟา การรถไฟแหง

ประเทศไทย และกุลชาติ เลาอโศก หัวหนา

ฝายปฏิบัติการ บริษัท เอเชีย เอรา วัน 

ประกาศขยายเวลาศูนยฉีดวัคซีนนอก

โรงพยาบาล ณ แอรพอรต เรล ลิงก สถานี

มักกะสันถึงวันที่ 31 มีนาคม ทามกลาง

สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส 

โควิด 19 ที่มียอดผูติดเชื้อเพิ่มขึ้นเพ� อรองรับ

ความตองการฉีดวัคซีนของประชาชนทั่วไป

และลูกคาโรงพยาบาลปยะเวทที่ยังคงเดิน

ใหม้ือเท่ียงของคุณพิเศษกวาท่ีเคยเปน 

หองอาหารจีนไดนาสตี้ โรงแรมเซ็นทารา

แกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร 

เซ็นทรัลเวิลด ชวนคุณมาอรอยแบบจัดเต็ม

ไมอั้นกับติ่มซําบุฟเฟตเนื้อแน�นไสทะลัก

ทุกชิ้น คุณภาพลนเขง ไมวาจะเปนของนึ่ง 

ของทอด เรามีใหเลือกกวา 35 รายการ 

พรอมใหคุณไดอรอยสุดฟนกันแบบจุกๆ 

ติ่มซําปนสดใหมทุกวัน รังสรรคเมนูความ

อรอยโดย เชฟกองซุน แซเล่ียง หัวหนาพอครัว

ประจําหองอาหาร ดวยวัตถุดิบคุณภาพ

เกรดพรีเมี่ยม สะอาด สดใหม พรอมใหคุณ

ไดอิ่มอรอยแบบไมอั้นกับบุฟเฟตติ่มซํา ใน

ราคา 688 บาทถวน / ทาน สําหรับบุฟเฟต

ติ่มซํามื้อกลางวัน (ทุกวันจันทร – วันศุกร 

ไมรวมเคร� องด� ม) และ ราคา 988 บาทถวน 

/ ทาน สําหรับบุฟเฟตติ่มซํามื้อกลางวัน 

(ทุกวัน รวมเคร� องด� มชาจีนรอน – เย็น) 

ไมวาจะเปน กวยเตี๋ยวหลอดปูอลาสกา, 

ขนมจีบเนื้อปูนึ่งเห็ดชิเมจ, ฮะเกากุง, เกี๊ยว

กุงนึ่งซอสปกกิ่ง, ซาลาเปาไสไขเค็มลาวา, 

กรรเชียงปูน่ึง, เผือกทอดไสกุง, ขนมชาเขียว

ทอดไสแปะกวย และอีกหลากเมนูใหเลือก

รับประทาน ราคานี้สงวนสิทธิ์ไมรวมกับ

สวนลดตางๆ

หองอาหารจีนไดนาสตี้ ตั้งอยูชั้น 24 

โรงแรมเซ็นทาราแกรนดและบางกอก

คอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด เปด

บริการทุกวัน ต้ังแต เวลา 11.30 – 14.30 น. 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสํารองที่

นั่งไดที่ โทร. 0-2100-6255 

อิ่มแบบจุกๆ ฟนทุกคํา

กับติ่มซําเนื้อแน�นทุกชิ้น

รับมอบโลรางวัล      กระทรวงแรงงาน รับมอบโลรางวัลองคกรคุณธรรมตนแบบโดดเดน 

จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม โดยมี บุญชอบ สุทธมนัสวงษ ปลัดกระทรวงแรงงาน และบุปผา 

เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน เปนผูรับมอบ

กรมพัฒนาชุมชน รวมกับ ไอคอนคราฟต จัดนิทรรศการพัฒนาผลิตภัณฑผาและเคร� องแตงกาย

สุทธิพงษ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนประธานเปดงาน “จัดนิทรรศการ 

พัฒนาผลิตภัณฑผาและเคร� องแตงกาย” จัดข้ึนเพ� อตอยอดความสําเร็จจากการจัดทํา “โครงการ

พัฒนาตอยอดดานการตลาดจาก “ดอนกอยโมเดล” สูตลาดสากล, โครงการสงเสริมการตลาด

ผลิตภัณฑผาและเคร� องแตงกาย Young OTOP Premium และ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ

ผาและเคร� องแตงกายใหเปน Premium OTOP โดยมี สุมา วงษพันธุ  ผูบริหารไอคอนสยาม 

ใหการตอนรับ  โดยภายในงานไดรับเกียรติจาก สมคิด จันทมฤก ,ศิริชัย ทหรานนท, กุลวิทย 

เลาสุขศรี และ วิชระวิชญ อัครสันติสุข เขารวมงานดวย ณ ไอคอนคราฟต ช้ัน 4 ไอคอนสยาม  

ทางมาใชบริการอยางตอเน� อง 

โดยในปจจุบันศูนยฉีดวัคซีนดังกลาว

ไดใหบริการฉีดวัคซีนไปแลวกวา 58,000 เข็ม 

สําหรับประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียน

เพื่อจองการรับริการฉีดวัคซีนผ่านทางช่อง

ทางออนไลนของโรงพยาบาล บนหนาเพจ 

Facebook : Piyavate Hospital พรอม

นําบัตรประชาชนหรือพาสปอรตตัวจริง

มาแสดงตัวตนเพื่อรับวัคซีนได้ตั้งแต่วันนี้

เปนตนไป ณ สถานีรถไฟฟา แอรพอรต เรล 

ลิงก มักกะสัน ตั้งแตเวลา 08:00 – 16:00 น. 

ติดตอสอบถามเพิ่มเติม โทร.0-2129-5555

รพ. ปยะเวท จับมือ รฟท. รถไฟฟา ร.ฟ.ท. และ เอเชีย เอรา วัน ขยายเวลาใหบริการ

ศูนยฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล แอรพอรต เรล ลิงก มักกะสัน ถึง 31 มีนาคมนี้

สถาบันการทูตและการตางประเทศ ม.รังสิต จัดเสวนาเกาะติดวิกฤตสงครามรัสเซีย – ยูเครน     

สถาบันการทูตและการตางประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดเสวนาเกาะติดวิกฤต

สงครามรัสเซีย – ยูเครน โดยไดรับเกียรติจาก กษิต ภิรมย อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ

ตางประเทศ, ศ.ดร.วีระ สมบูรณ คณบดีคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต,  สมปอง สงวนบรรพ 

คณบดีสถาบันการทูตและการตางประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต, ดร.จิราพร รวมพงษพัฒนะ 

อาจารยภาควิชาประวัติศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมเสวนา

ในหัวขอดังกลาว

สหชาต กลอมชุม ผูจัดการสโมสร

ฟตลิงก พระราม2  มอบ โปรโมชั่น 3.3 ทุก

อยางแถม 3 ใหลูกคาที่เนนการออกกําลังกาย

ระยะสั้นชวงนี้ เพ� อให แข็งแรง สู โควิด กับ 

3 ทางเลือก ดังนี้ 

เปดตัวเสื้อแจกเก็ต Overshirt ไอคอน

ใหมลาสุดของ @ZegnaOfficial และเส้ือ Chore 

แจกเก็ต เสื้อเลเยอรแจกเก็ตตัดเย็บใหม

สไตลเวิรกแวรของ Zegna สําหรับหนุมทัน

สมัยที่ผสมผสานความสะดวกสบายที่เปน

เอกลักษณเขากับงานตัดเย็บอันหรูหราของ

ทางแบรนดที่จะเปลี่ยนวิธีการแตงตัวแบบ

เดิมๆ ของคุณเพราะเปนการผสานความเปน

เสื้อเชิ้ตแบบคลาสสิกเขากับแจกเก็ตที่มอบ

ประโยชนใชสอยใหกับผูสวมใส อีกทั้งยังใช

การตัดเย็บที่ปราณีตและรูปลักษณที่ปรับ

เปลี่ยนไดงายทําใหเหมาะสําหรับไลฟสไตล

ทั้งในรมและกลางแจง

นอกจากจะออกแบบ

มาเพื่อให้หลุดจากกรอบความ

คิดแบบเดิมๆของเสื้อผาสไตล

เวิรกแวรแลว Overshirt เปนอีก

หนึ่ง must-have ไอเท็มที่ควรมี

ติดเอาไว ในตูเสื้อผาเพราะมา

พรอมกับประโยชน ใชสอยอีก

ทั้งยังเพิ่มความสวยงามใหกับ

เสื้อผาสุดคลาสสิกใหกลายเปน

THE NEW JACKETS @ZegnaOfficial #Zegna

เสื้อผาสําหรับหนุมยุคใหม

จากผาวูลและแคชเมียร ในฤดูใบไม

รวง/ฤดูหนาวของฤดูกาลที่แลว เนื้อผาของ

ไอคอนฤดูกาลนี้มีใหเลือกมากมายตั้งแตผา

ฝายชั้นดีไปจนถึงผาลินิน พรอมโทนเชดสี 

Neutral หลากหลาย ตั้งแตสี Vicuna 

(วิกุญญา - สีน้ําตาลอมทองอันเปนเอกลักษณ

ของ Zegna) ไปจนถึงโทนสีเขียว ซึ่งเรียกได

วาเปนไอเท็มที่ควรมีติดไว ในตูเสื้อผาอยาง

แทจริง เพราะสามารถสวมใสไดทุกวันและ

ใชงานไดหลากหลายรูปแบบ

ฟตลิงกมอบโปรสุดคุม ทุกอยางแถม 3

1.สมัครสมาชิกใหมรายเดือน 3 เดือน 

รับฟรี 3 เดือน 2. ซื้อคอรสเทรนเนอร (PT) 

ระยะสั้น 7 ครั้ง แถมฟรี 3 ชั่วโมง 3.ซื้อ

คอรสเรียนกีฬา 3 คอรส รับสิทธิ์สมาชิกกีฬา

ฟรี 3 เดือน วันนี้-6 มีนาคม เง� อนไขเปนไป

ตามที่สโมสรกําหนด

สน ใจสอบถาม

รายละเอี ยด เพิ่ ม เติ ม 

ไดที่ ฟตลิงก สปอรตคลับ 

ถนนพระราม2 ซอย 47 

(อนามัยงามเจริญ) แยก 

11 โทร. 0-2042-8880, 

08-2005-7092 เปดบริการ

ทุกวันเวลา 09.00 

- 21.00 น. หรือline:@

fitlinksportsclub, www.

facebook.com/Fitlink-

SportsClub, https://

www.fitlinksportsclub.

com,
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14 บทความ-ต่างประเทศ

รัฐบาลทหารเมียนมาปล่อย ‘ไป่ ทาคน’

ย่างกุ้ง • ไป่ ทาคน ดารา นักร้องและนายแบบชาวเมียน                                                                               

มา วัย 25 ปี ที่ถูกตัดสินจำาคุกหลังออกมาต่อต้านการ

รัฐประหารได้รับการปล่อยตัวแล้วเมื่อวันพุธที่ 2 มีนาคม 

เอเอฟพีรายงานการเผยเรื่องนี้ของทีมทนายของดาราผู้นี้ 

ไป่ ทาคน ที่โด่งดังทั้งในบ้านเกิดและในประเทศไทย หลัง

รัฐประหารเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ปีที่แล้ว เขาเข้าร่วมการ

ชุมนุมต่อต้านรัฐประหารอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเคลื่อนไหว

ต่อต้านรัฐประหารทางเฟซบุ๊กและอินสตาแกรมที่มีผู้ติด 

ตามมากกว่า 1 ล้านบัญชี เขาโดนจับเมื่อตอนรุ่งอรุณที่บ้าน

แม่ของเขาในนครย่างกุ้ง เมื่อเดือนเมษายน 2564 และถูก

ตัดสินจำาคุก 3 ปี และให้ใช้แรงงานหลักฐานเผยแพร่การ

ต่อต้านกองทัพ ทีมทนายความของเขาเผยเมื่อวันพุธว่า เขา

ได้รับอภัยโทษ, ปล่อยตัวจากเรือนจำาและกลับถึงบ้านแล้ว 

รัฐบาลทหารเมียนมาแถลงยืนยันการปล่อยตัวของดาราผู้นี้ 

นอกจาก ไป่ ทาคน แล้ว ดาราที่ได้รับการปล่อยตัวพร้อม

กับเขา รวมถึง ลู มิน, ปยี ติ อูและไอน์ดรา จ่อ ซิน ระบุว่า

นักแสดงเหล่านี้ ได้รับการปล่อยตัวเพื่อให้ไปมีส่วนร่วมใน

การสร้างชาติด้วยศิลปะของพวกเขา 

ออสเตรเลียอพยพใหญ่หนีน้ำาท่วม

ซิดนีย์ • รอยเตอร์รายงานเมื่อวันพุธว่า สถานการณ์ฝนตก 

หนักทำาให้น้ำาท่วมในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกของออสเตรเลียยัง

ดำาเนินไม่หยุด ยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดอยู่ท่ี 13 ราย คาดว่าพายุ

จะเคลื่อนจากรัฐควีนส์แลนด์มาสู่รัฐนิวเซาท์เวลส์ ทำาให้เกิด

ฝนตกหนักท่ีนครซิดนีย์ท่ีมีประชากรมากกว่า 5 ล้านคนในวัน

เดียวกัน ทางการประกาศเตือนว่าจะเกิดน้ำาท่วมใหญ่จากน้ำา

ล้นตลิ่งแม่น้ำาหลายสายของเมือง และส่ังอพยพประชาชน

หลายแสนคนในหลายพ้ืนท่ี สเตฟานี คุก รัฐมนตรีกระทรวง

บริการเหตุฉุกเฉินรัฐนิวเซาท์เวลส์ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์

เอบีซีว่า ประชาชนหลายแสนคนจะได้รับผลกระทบจากฝน

ตกและน้ำาท่วมท่ีจะเกิดข้ึน สำานักอุตุนิยมวิทยาออสเตรเลีย

แถลงว่า ชาวซิดนีย์จะเผชิญกับฝนตกหนักเท่ากับปริมาณ

ฝนหลายเดือนในเวลาไม่ก่ีช่ัวโมง เมื่อเช้าวันพุธ เขื่อนวาร์รา

แกมบา แหล่งน้ำาหลักของเมือง เร่ิมมีน้ำาล้นเขื่อน

อินโดปัดยูเอ็นร้องสอบละเมิดสิทธิในปาปัว

จาการ์ตา • อินโดนีเซียปฏิเสธข้อเรียกร้องของผู้เชี่ยวชาญ

ด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ ที่ต้องการให้มีการ

สอบสวนอิสระจากรายงานว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ร้ายแรงต่อชนพื้นเมืองในจังหวัดปาปัวของอินโดนีเซีย ผู้

เชี่ยวชาญอิสระของยูเอ็นแถลงเมื่อวันอังคารว่า ได้รับการ

ร้องเรียนว่าระหว่างเดือน เม.ย.-พ.ย.2564 ชนพื้นเมืองใน

จังหวัดปาปัวโดนสังหารนอกกระบวนการยุติธรรม ผู้เสีย

ชีวิตรวมถึงเด็ก, มีการบังคับให้สูญหาย, ทรมาน, บังคับให้

ไร้ที่อยู่ต่อชนพื้นเมืองอย่างน้อย 5,000 คน.

ระเบิดขวดยูเครนสู้รถถังรัสเซีย!

งครามรัสเซียบุกยูเครนครั้งนี้มีความน่าทึ่งน่าศึกษา

มากมายหลายประการ

 หนึ่งในนั้นคือการลุกขึ้นมาต่อสู้ทหารรัสเซียของชาว

ยูเครนที่ไม่ใช่ทหารอาชีพ

หากแต่เป็นคนในสาขาอาชีพต่างๆ ที่พยายามจะหาทาง

ต่อสู้ทุกวิถีทาง

แม้กระทั่งการทำา “ระเบิดขวด” หรือ Molotov Cocktails 

แบบบ้านๆ เพื่อต้านการเข้ามายึดพื้นที่ของรถถังรัสเซีย

ถือได้ว่าชาวยูเครนพร้อมรับมือกับการรุกของทหาร

รัสเซียในทุกรูปแบบ 

ล่าสุดกองทัพยูเครนได้ทวีตภาพของรถถัง รถหุ้มเกราะ

และรถลำาเลียงพลของรัสเซีย 

ไม่ได้ขึ้นภาพเหล่านี้ให้ประชาชนเกิดความเกรงกลัว

หากแต่ผู้เชี่ยวชาญกองทัพยูเครนต้องการชี้ให้ประชาชน

ที่กำาลังรวมตัวกันสู้ผู้รุกรานให้

เห็นถึงจุดอ่อนของยานพาหนะ

สงครามเหล่านี้

เพื่อกำาหนดเป็นเป้าของ

การโจมตีด้วยระเบิดขวดที่ช่วย

กันผลิตแบบบ้านๆ ราคาถูก แต่

สามารถจะขัดขวางการรุกคืบของ

ทหารรัสเซียที่ขับรถถังหรือรถหุ้ม

เกราะ

หลายวันที่ผ่านมาชาว

ยูเครนในเมืองต่างๆ ได้เข้าคิว

เรียนรู้วิธีการทำาระเบิดขวด ไม่

ว่าจะเป็นขวดเบียร์ ขวดไวน์และ

ขวดเครื่องดื่มต่างๆ  

เพื่อมีส่วนร่วมในการต่อสู้

กับทหารรัสเซียที่ยังรุกคืบในเมือง

ต่างๆ ของยูเครน 

จะเห็นว่าภาพจาก Twitter 

ของกระทรวงกลาโหมยูเครนนั้นมาพร้อมกับคำาขวัญปลุกระดม

“ร่วมสู้กับผู้รุกราน เราชนะไปด้วยกัน”

เป็นไปได้ว่าประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียประเมินความ

มุ่งมั่นของกองทัพและประชาชนยูเครนต่ำาเกินไป

เดิมที่คิดว่าควรจะ “เผด็จศึก” ยึดเมืองใหญ่ๆ ของยูเครนได้

ภายในไม่กี่วัน จากนั้นก็เจรจาต่อรองเพื่อให้ได้ตามเงื่อนไขของตน

นั้น 

เอาเข้าจริงๆ กลายเป็นว่าหน่วยรบของรัสเซีย “ติดหล่ม” อยู่

หลายจุดในการรุกคืบ มีผลทำาให้เกิดอาการเสียขวัญและลังเล

อาจจะเป็นเพราะปัญหา logistics หรือการเคลื่อนทัพบน

สภาพภูมิประเทศที่ทหารรัสเซียไม่คุ้นชิน และอาจจะเป็นเพราะ

การบริหารการรบที่ขาดประสิทธิภาพ

เพราะการบุกยึดอีกประเทศหนึ่งนั้นไม่ได้ง่ายเหมือนใน  

อดีต

เมื่อกองกำาลังโซเวียตบุกเชโกสโลวะเกียในปี 2511 

สถานการณ์ไม่ได้สลับซับซ้อนเหมือนวันนี้

ตอนนั้นทหารรัสเซียเจอกับการต่อต้านไม่มาก

ผู้นำาของประเทศถูกพาตัวไปที่มอสโกในวันที่สองของการรุก

เข้าไป และแรงต้านจากโลกตะวันตกก็แผ่วเบา 

แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในยูเครนวันนี้เป็นหนังคนละม้วนก็ว่าได้

ณ วันอังคารที่ผ่านมา กองกำาลังรัสเซียส่วนใหญ่อยู่ห่างจาก

ใจกลางกรุงเคียฟ ซึ่งเป็นเมืองหลวง 25 กม. และอาจจะล้อมเมือง

ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า 

อีกด้านหนึ่งทหารรัสเซียยังฝ่าแนวต้านของยูเครนทางตอน

ใต้ โดยผลักดันไปทางตะวันตกไปยังโอเดสซา ท่าเรือหลัก และทาง

เหนือสู่ใจกลางของประเทศ 

ทำาให้รัสเซียสามารถโดดเดี่ยวกองกำาลังยูเครนทางตะวันออก

ได้  

เมืองคาร์คิฟ ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับสองต่อสู้อย่างหนักใน

ช่วงสุดสัปดาห์ พอถึงวันจันทร์และอังคารก็เจอการถล่มทางอากาศ

อย่างหนัก

เราเห็นภาพจาก

ยูเครนที่แสดงถึงรถถังและ

รถหุ้มเกราะของรัสเซียที่ถูก

ทำาลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย

อยู่ข้างถนน 

วิดีโอจากเหตุโจมตี

ภายหลังการซุ่มโจมตีรถ

ขบวนหนึ่งใกล้กับเมืองซู

มี เมืองทางตะวันออกเฉียง

เหนือเมื่อวันอาทิตย์ แสดง

ให้เห็นการสูญเสียยาน

เกราะอย่างน้อยหนึ่งโหล 

รวมถึงรถถังสองคัน และ

ปืนครกที่ขับเคลื่อนด้วย

ตัวเอง 

อุปสรรคใหญ่ที่สุด

สำาหรับรัสเซียคือ การ

ขนส่งและการเคลื่อนทัพ

ในภูมิประเทศที่ทหาร

รัสเซียอาจจะไม่เคยมี

ประสบการณ์มาก่อน

รายงานข่าวบาง

กระแสบอกว่า ทหารรัสเซียเจอปัญหาหนักกับหน่วยงานด้าน

วิศวกรรมที่ไม่สามารถรับมือกับการก่อวินาศกรรมของทหารยูเครน

ที่รู้จักพื้นที่ดีกว่า

ทหารยูเครนระเบิดสะพานหลายแห่งก่อนทหารรัสเซียจะรุก

มาถึง

และทหารรัสเซียไม่สามารถสร้างสะพานเชื่อมผ่านถนนที่

คับคั่งได้ 

สิ่งที่เห็นคือรถถังรัสเซียและยานพาหนะอื่นๆ ถูกทิ้งร้างริม

ถนน ไม่ว่าจะเป็นเพราะเสียหรือเชื้อเพลิงหมด 

แสดงว่าระบบของหน่วยสนับสนุนไม่สามารถแก้สถานการณ์

ได้ทันท่วงที

หน่วยที่ถูกทิ้งร้างจึงกลายเป็นเป็นเป้าหมายหลักสำาหรับการ

ซุ่มโจมตี 

และดูเหมือนว่ากองกำาลังยูเครนไม่เคยขาดแคลนอาวุธในรูป

แบบต่างๆ ที่จะโจมตีผู้กรุกราน

ไม่กี่วันที่ผ่านมา เดนมาร์ก ลักเซมเบิร์ก และฟินแลนด์เป็น

ประเทศล่าสุดในยุโรปที่ประกาศว่าจะจัดหาขีปนาวุธต่อต้านรถถัง

จำานวนหลายพันลูกส่งมาให้ยูเครนช่วยต้านรัสเซีย

ในสงครามทางอากาศ รัสเซียก็ไม่สามารถครอบครองความ

เหนือชั้นกว่ายูเครน

เดิมเชื่อกันว่าขีปนาวุธของรัสเซียจะทำาลายระบบป้องกันทาง

อากาศของยูเครน ซึ่งเป็นเครือข่ายเรดาร์และขีปนาวุธจากพื้นสู่

อากาศในช่วงชั่วโมงแรกๆ ที่เปิดศึก

แต่เอาเข้าจริงๆ การโจมตีนั้นเบากว่าที่คาดไว้  

รัสเซียใช้เครื่องบินทิ้งระเบิด Su-34 เหนือเมืองคาร์คิฟ

และทางตอนใต้ของยูเครน

ยูเครนใช้ โดรน TB2 ที่ผลิตในตุรกีโจมตีกองกำาลังรัสเซีย

ซึ่งค่อนข้างประหลาดใจ เพราะคิดไม่ถึงว่ายูเครนจะมีอาวุธทาง

อากาศที่มาต่อกรได้

นักวิเคราะห์ตะวันตกบอกว่ารัสเซียขาดการประสานงาน

ของทหารราบ รถเกราะ ปืนใหญ่ การป้องกันทางอากาศ หน่วย

วิศวกรรม และสงคราม เล็กทรอนิกส์ 

ส่วนทหารยูเครนนั้นประเมินตั้งแต่ต้นว่ารัสเซียมีอาวุธ

ยุทโธปกรณ์เหนือกว่าแน่ จึงใช้วิธีการผสมผสานของการสู้    

รบแบบกองโจรในเมืองและการหลอกล่อให้ทหารรัสเซียสับ                                                                        

สน

พอปูตินยึดเมืองใหญ่ของยูเครนใน 5 วันแรกไม่สำาเร็จ 

จึงสั่งปรับแผนใหญ่ด้วยการส่งคอนวอยรถทหาร, รถหุ้มเกราะ

และรถถังยาวเหยียดกว่า 64 กม. มุ่งตรงไปยังเมืองหลวงเคียฟ

จะเผด็จศึกได้สำาเร็จหรือ “ติดหล่ม” อีกรอบเป็นเรื่องที่

เราต้องติดตามกันต่อไป

เพราะอาจจะเป็นจุดพลิกผันของสงครามครั้งนี้ก็ได้.

ส

ตำ�รวจกีวีสล�ยม็อบหน้�รัฐสภ�
เวลลิงตัน • ตำารวจปราบจลาจลนิวซีแลนด์เข้าสลายการชุมนุม

ของกลุ่มต่อต้านการบังคับฉีดวัคซีนโควิด-19 ท่ีปักหลักหน้าอาคาร

รัฐสภาในกรุงเวลลิงตันมาแล้ว 3 สัปดาห์เมื่อวันพุธ หลังตำารวจ

ควบคุมพื้นที่ ได้ ผู้ชุมนุมจุดไฟเผาอุปกรณ์ตั้งแคมป์

เอเอฟพีรายงานเมื่อวันพุธ

ท่ี 2 มีนาคม 2565 ว่าหลังจากผู้

ชุมนุมชาวนิวซีแลนด์ต่อต้านการ

บังคับฉีดวัคซีนโควิด-19 และ

มาตรการควบคุมโควิดอย่างอ่ืน

ของรัฐบาล ท่ีได้รับแรงบันดาลใจ

จากคนขับรถบรรทุกในแคนาดา

ท่ีมาชุมนุมในกรุงออตตาวา มา

ปักหลักต้ังแคมป์ชุมนุมบนสนาม

หญ้าหน้าอาคารรัฐสภามาแล้ว 

3 สัปดาห์ ตำารวจนิวซีแลนด์ตัด                                                 

สินใจเข้าสลายการชุมนุมในวันพุธ 

ตำารวจปราบจลาจลหลายร้อย

นายใช้ โล่, สเปรย์พริกไทยและ

เครื่องฉีดน้ำาผลักดันให้ผู้ชุมนุม

ล่าถอย ขณะที่ผู้ชุมนุมตอบโต้

ด้วยการขว้างขวดน้ำา, ก้อนอิฐ

และระเบิดสีเข้าใส่ตำารวจ

หลังจากตำารวจเข้าควบ 

คุมบริเวณสนามหญ้าหน้าอาคาร

รัฐสภาท่ีเป็นพ้ืนท่ีต้ังเต็นท์ของผู้

ชุมนุมได้สำาเร็จ ผู้ชุมนุมตอบโต้

ด้วยการเผาอุปกรณ์สิ่ งของ

ต่างๆ ที่ใช้ในการตั้งแคมป์ประ 

ท้วง 

ผู้ชุมนุมชายคนหนึ่งตะ                                       

โกนว่า “นี่ยังไม่จบ” ส่วนอีกคน                                           

ตะโกนใส่ตำารวจว่า “น่าละอาย” 

ขณะท่ีตำารวจเข้าสลายการชุม                                      

นุมท่ามกลางกลุ่มควันดำาอบอวล

พื้นที่

นายกรัฐมนตรีจาซินดา 

อาร์เดิร์น ของนิวซีแลนด์ ให้

สัมภาษณ์กับผู้ส่ือข่าวท่ีอาคารรัฐ                                                      

สภา ห่างจากจุดที่ตำารวจสลาย                                                    

การชุมนุมไม่กี่ร้อยเมตร สนับ 

สนุนการเข้าสลายการชุมนุมของ

ตำารวจ ประณามความรุนแรง

ท่ีเกิดข้ึนจากผู้ชุมนุมว่า ทำาให้พ้ืน                                    

ท่ีอาคารรัฐสภาเส่ือมความศักด์ิ 

สิทธิ์ ผู้ชุมนุมทำาร้ายตำารวจแถว

หน้าของเรา, ทำาร้ายรัฐสภาและ

ทำาลายคุณค่าของเรา ซึ่งเป็น

เรื่องที่ผิด การชุมนุมต่อต้าน

การฉีดวัคซีนโควิด-19 ครั้งนี้

กลับกลายเป็นสิ่งที่เป็นพิษและ

พฤติกรรมของผู้ชุมนุมช่างน่า

อับอาย 

อาร์เดิร์นระบุว่า ผู้ชุมนุม

เหล่านี้เป็นเพียงกลุ่มเล็กๆ ที่สุด

โต่ง ซึ่งได้รับเชื้อเพลิงจากทฤษ 

ฎีสมรู้ร่วมคิดและข้อมูลที่ผิด

ตำารวจนิวซีแลนด์ปฏิบัติ

การสลายการชุมนุมหน้ารัฐสภา

ต้ังแต่ก่อนรุ่งอรุณ ด้วยการเคลียร์

ถนนสายต่างๆ รอบอาคารรัฐ 

สภา ใช้รถบรรทุกฟอร์กลิฟท์

ขนาดใหญ่เคลื่อนย้ายรถและรถ

แคมป์ของผู้ชุมนุมที่จัดขบวนมา

หน้าอาคารรัฐสภา เมื่อวันที่ 8 

กุมภาพันธ์ ช่วงที่มีการชุมนุม

มากที่สุดมีผู้ชุมนุมราว 3,000 

คน

แอนดรูว์ คอสเตอร์ ผู้บัญ                                              

ชาการตำารวจนิวซีแลนด์ กล่าว

ว่า ก่อนสลายการชุมนุม เหลือ

แค่ผู้ชุมนุมประเภทฮาร์ดคอร์ราว 

300 คน ที่ตั้งใจจะใช้ความรุน 

แรง โดยไม่สนใจการชุมนุมประ                                                 

ท้วงตามกฎหมาย ในวันนี้เรา

เห็นแท็กติกของผู้ชุมนุม เช่น พ่น                                                        

เครื่องดับเพลิงใส่แถวตำารวจ, 

สาดสีใส่ ตำารวจไม่ต้องการเผชิญ

หน้ากับผู้ชุมนุม แต่ผู้ชุมนุมใน

ขณะนี้ทำาเกินเลยไปแล้ว จำา 

เป็นต้องหยุดการชุมนุมในตอน

นี้

ปฏิบัติการสลายการชุม                                      

นุมบริเวณอาคารรัฐสภาของตำา                                              

รวจนิวซีแลนด์คร้ังน้ี มีตำารวจ

ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 3 ราย 

ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล 

แต่ไม่ได้รับบาดเจ็บหนัก หลัง

สลายการชุมนุม ยังมีผู้ชุมนุม

กลุ่มเล็กๆ ที่โกรธแค้นอยู่ริม

ถนน เขวี้ยงก้อนหินใส่ตำารวจ.

ศาลฮ่องกงตัดสินดีเจผิดฐานยั่วยุปลุกปั่น

ฮ่องกง • ศาลฮ่องกงตัดสินว่า                    

ทัม ทัค-ชิ อดีตดีเจวิทยุชื่อดัง

และนักเคลื่อนไหวเรียกร้องประ 

ชาธิปไตย มีความผิดฐานยั่วยุ

ปลุกปั่น ซึ่งเป็นกฎหมายช่วงที่

ฮ่องกงเป็นอาณานิคมของอัง 

กฤษที่นำามาปัดฝุ่นใช้เพื่อปราบ

ปรามผู้เห็นต่างในฮ่องกง 

เอเอฟพีรายงานเม่ือวันพุธ                                  

ท่ี 2 มีนาคม 2565 ว่า ทัม ทัค-ชิ                                     

(Tam Tak-chi) อดีตดีเจวิทยุชื่อ

ดังของฮ่องกง เป็นหนึ่งในนัก

เคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตย                                                             

จำานวนมากท่ีโดนดำาเนินคดีในข้อ                                    

หายั่วยุปลุกปั่น ที่ก่อนหน้าน้ีนำา                                         

มาใช้น้อยมาก แต่อัยการปัดฝุ่น                                       

กฎหมายน้ีมาใช้ดำาเนินคดีใน

ช่วงท่ีมีการชุมนุมเรียกร้องประ 

ชาธิปไตยคร้ังใหญ่ในฮ่องกงท่ี

บางคร้ังนำาไปสู่ความรุนแรงเมื่อ

ปี 2562 

การพิจารณาคดีของทัม

เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่อังกฤษส่ง

มอบฮ่องกงคืนให้จีนในปี 2540 

ที่จำาเลยในคดียั่วยุปลุกปั่น ต่อสู้

คดีว่าไม่ได้กระทำาความผิด ทำาให้                                               

ต้องมีการพิจารณาคดีเต็มรูปแบบ 

อดีตดีเจวิทยุผู้นี้มีฉายา

ว่า “ฟาสต์บีท” เป็นผู้จัดรายการ

ทอล์กโชว์ออนไลน์ที่ ได้รับความ

นิยมที่สนับสนุนประชาธิปไตย

และวิจารณ์รัฐบาลฮ่องกง บ่อย

ครั้งใช้ภาษามีสีสัน และไปร่วม

ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยเป็น

ประจำา และบ่อยคร้ังได้ต้ังบูธริม

ถนนเพื่อสื่อสารเรื่องการเมือง 

อัยการมุ่งดำาเนินคดีเขา

โดยเน้นท่ีการต้ังบูธปราศรัยริม

ถนนของทัม กล่าวหาว่าเขากล่าว

ถ้อยคำาที่ยั่วยุปลุกปั่น 7 กระทง 

และข้อหาอื่นเช่นก่อความวุ่นวาย

และไม่เชื่อฟังเจ้าหน้าที่ตำารวจ 

อัยการบอกว่าทัมยั่วยุให้

เกิดความเกลียดชังต่อเจ้าหน้าที่

ด้วยการตะโกนสโลแกนยอดนิยม

ที่ว่า “ปลดปล่อยฮ่องกง, ปฏิวัติ

ในเวลาของเรา” 171 ครั้ง, สาป                                               

แช่งตำารวจราว 120 คร้ัง และตะ

โกนซ้ำาๆ ว่า “พรรคคอมมิวนิสต์

จงพินาศ” 

สแตนลีย์ ชาน ผู้พิพาก                                       

ษาศาลแขวงฮ่องกงอ่านคำาพิ 

พากษาเมื่อวันพุธว่า การที่จำา                                                  

เลยกล่าวโจมตีพรรคคอมมิว                                                           

นิสต์เป็นส่วนหนึ่งของถ้อยคำา

ยั่วยุปลุกปั้น สิ่งที่จำาเลยพูด ไป

ไกลเกินกว่าการวิพากษ์วิจารณ์หรือ

แสดงความคิดเห็นทางทฤษฎี

ความผิดฐานยั่วยุปลุกปั่น

ไม่ได้รวมอยู่ในกฎหมายความม่ัน 

คงแห่งชาติที่จีนนำามาบังคับใช้

กับฮ่องกงในปี 2563 แต่ศาล

ฮ่องกงพิจารณาว่าเป็นความผิด

ที่รุนแรงในระดับเดียวกัน และ

มีแผนท่ีจะบรรจุความผิดน้ีไว้ใน

กฎหมายความม่ันคงแห่งชาติ

ภายในปีนี้ ซึ่งจะทำาให้มีโทษจำา

คุกที่นานขึ้น.

ม็อบเผา • ผู้ประท้วงชาวนิวซีแลนด์ต่อต้านการบังคับฉีดวัคซีนโควิด-19 เผาอุปกรณ์ที่ใช้ในการตั้งแคมป์หน้าอาคารรัฐภา กรุงเวลลิงตัน 

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม หลังตำารวจปราบจลาจลเข้าสลายการชุมนุม
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ตร.เตือนอย่าเชื่อมิจฉาชีพโทรทวงค่าปรับ

กรุงเทพฯ • วันที่ 2 มี.ค.65 พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก 

รอง ผบช.น.กล่าวถึงกรณีมีประชาชนโทร.มาแจ้งเหตุผ่าน 

สายด่วน 1197 และมีข้อมูลปรากฏทางสื่อโซเชียลมีเดีย ว่า

มีบุคคลแอบอ้างเป็นตำารวจโทร.มาทวงค่าปรับใบสั่งจราจรที่

ค้างชำาระ โดยอ้างว่ากระทำาผิดกฎหมายจราจร และให้ชำาระ

ค่าปรับโดยโอนเงินไปยังหมายเลขบัญชีที่กล่าวอ้างว่าเป็นของ

หน่วยงานผู้ออกใบสั่งนั้น กรณีดังกล่าวขอยืนยันว่า ไม่มีการ

ปฏิบัติโดยวิธีการโทร.ไปทวงให้ชำาระค่าปรับและโอนเงินเพื่อ

ชำาระค่าปรับอย่างแน่นอน ซึ่งการชำาระค่าปรับใบสั่งจราจร

สามารถทำาได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ 1.ทางธุรกรรมอิเล็กทรอ 

นิกส์ได้ทุกธนาคาร และตู้บุญเติม 2.จุดบริการชำาระเงินอื่นๆ 

ได้แก่ ไปรษณีย์ทุกสาขา และจุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่มี

สัญลักษณ์คำาว่า PTM 3.ชำาระได้ที่สถานีตำารวจทุกสถานี ทั้งนี้

ผู้ชำาระจะต้องนำาใบสั่งจราจรซึ่งจะมีแถบบาร์ โค้ดปรากฏอยู่

บริเวณมุมล่างซ้ายมายืนยันในการชำาระทุกครั้ง และหากยังไม่

ได้ชำาระค่าปรับภายในเวลาที่กำาหนด หน่วยงานผู้ออกใบสั่งจะ

ออกใบเตือนให้มาชำาระค่าปรับ ซึ่งจะไม่มีวิธีการโทร.ไปแจ้งให้

ชำาระค่าปรับและโอนเงินมาให้ โดยตรงแต่อย่างใด 

จนท.หนองคายยึดยาบ้ากว่า 2 ล้านเม็ด

หนองคาย • วันที่ 2 มี.ค.65 นายมนต์สิทธิ์ ไพศาล

ธนวัฒน์ ผวจ.หนองคาย, พล.ต.ต.พุฒิพงศ์ มุสิกูล ผบก.ภ.จว.

หนองคาย, พ.อ.มงคล หอทอง รอง ผบ.กกล.สุรศักดิ์มนตรี 

พร้อมตำารวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง ร่วมกันแถลงข่าวการ

ตรวจยึดยาเสพติดล็อตใหญ่ 6 กระสอบ ประกอบด้วย  ยาบ้า 

2,286,000 เม็ด, ยาอี 15,000 เม็ด และยาเสพติดรอการ

ตรวจสอบชนิด 10,407 เม็ด มูลค่ารวมประมาณ 100 ล้านบาท  

นายมนต์สิทธิ์กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ทหารพรานที่ 2105 กอง

กำาลังสุรศักดิ์มนตรีได้สนธิกำาลังหน่วยงานข้างเคียงเข้าตรวจ

สอบ หลังรับแจ้งว่าจะมีการลักลอบนำายาเสพติดเข้ามาใน

ประเทศไทย โดยการลำาเลียงข้ามแม่น้ำาโขง ช่วงบ้านน้ำาเป 

ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย ซึ่งในช่วงกลางดึกวันที่ 

1 มี.ค.65 เจ้าหน้าที่พบเรือเพลายาวติดเครื่องยนต์ท้ายแล่น

มาจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าเทียบท่าฝั่งไทย จากนั้นมีชาย

ฉกรรจ์ 3 คนขนย้ายวัตถุบางอย่างลงจากเรือ จึงแสดงตัว

ขอตรวจค้น กลุ่มชายฉกรรจ์จึงโยนสิ่งของลงพื้นแล้ววิ่งลง

เรือแล่นกลับไป คาดว่ายาบ้าทั้งหมดนี้จะเตรียมนำาเข้าพื้นที่

ตอนในของประเทศ จากการตรวจสอบบริเวณโดยรอบพบยา

เสพติด 6 กระสอบดังกล่าว จึงตรวจยึดและจะนำาส่งพนักงาน

สอบสวน สภ.รัตนวาปีต่อไป.

‘บิ๊กป้อม’ 

ผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 (ผบก.

พฐ.1) โดย ผบ.ตร.กำาชับให้ดำาเนินการอย่าง

รัดกุมรอบคอบ และเร่งรัดติดตามผลการ

ตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์และทางพิสูจน์

หลักฐาน 

พล.ต.ท.ประจวบกล่าวต่อว่า ได้นำาเรือ

ลำาจริงไปทดลองอีกครั้งหนึ่ง เพื่อตรวจสอบ

หาพิกัดและเวลาที่ ได้รับจากจีพีเอสมาเพื่อ

ให้ถูกต้องตามเวลาที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงเส้น

ทางต่างๆ ความเร็ว ซึ่งการตรวจซ้ำาจะทำาให้

ได้ประโยชน์ เพราะจะทำาให้เรารู้กำาหนด

เวลา สถานที่ ความเร็ว คลื่นของเรือ เพื่อ

ให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ยืนยันว่าไม่

ได้ทำางานล่าช้า ทั้ง ผบช.ภ.1 ได้ลงมาทำางาน

ทุกวัน แต่บางอย่างต้องอาศัยเวลา ในเรื่อง

ของการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์และการ

พิสูจน์หลักฐาน เพื่อให้รัดกุมรอบคอบ ทั้งนี้

สามารถเก็บรวบรวมพยานหลักฐานได้พอ

สมควรที่จะพิสูจน์การคลี่คลายคดีได้ หลัก

ฐานทางวิทยาศาสตร์ ไม่สามารถบิดพลิ้วได้ 

ส่วนการตรวจร่างกายผู้ที่อยู่บนเรือนั้นไม่ได้

ล่าช้า สำาหรับผลการตรวจเลือดยังไม่ออก 

กำาลังเร่งรัดอยู่

เมื่อถามว่า ปล่อยให้ทั้ง 5 คนกลับ

บ้านไปก่อนแล้วค่อยมาตรวจเลือด จะล่าช้า

ไปหรือไม่ พล.ต.ท.ประจวบกล่าวว่า เราขอ

ความเห็นจากแพทย์ที่ตรวจเสร็จแล้วว่า

ระยะเวลาที่เราตรวจกับการเกิดเหตุสามารถ

ที่จะนำามาผลการตรวจมายืนยันได้หรือไม่ ซึ่ง

รอแพทย์ยืนยันมาอีกครั้ง ส่วนการตรวจสอบ

โทรศัพท์ทั้ง 5 คนทาง บก.ปอท.ได้รายงาน

ผลการตรวจมาส่วนหนึ่งแล้ว ก็เป็นหลัก

ฐานทางคดีที่กำาลังดำาเนินการอยู่ ซึ่งขณะนี้

ที่ตรวจสอบยังไม่มีความขัดแย้ง ทุกอย่างที่

ได้รับมาก็จะนำามาประมวลผล ส่วนไหนที่

สอดคล้องกันก็เป็นส่วนหนึ่ง ส่วนไหนที่ ไม่

ไปในทิศทางเดียวกันก็ตรวจสอบให้ละเอียด

ขึ้นเพื่อให้เกิดความชัดเจน

ถามอีกว่า ตำารวจให้น้ำ าหนักไป

ในประเด็นอุบัติเหตุหรือการฆาตกรรม 

มากกว่ากัน พล.ต.ท.ประจวบยังยืนยันว่า 

ตำารวจยังคงดำาเนินการในทั้ง 2 ส่วน ซึ่งต้อง

รอผลการตรวจยืนยันจากนิติวิทยาศาสตร์ 

ส่วนจะมีการออกหมายจับใครเพิ่มเติมหรือ

ไม่นั้น จะต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ ให้

เสร็จสิ้นเรียบร้อยก่อน เพราะเป็นหลักฐาน

ที่ชัดเจน และไม่สามารถบิดพลิ้วไปเรื่องอื่น

ได้ คำาให้การนั้นจะบอกอย่างไรก็ได้ แต่หลัก

ฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และการพิสูจน์

หลักฐานเป็นเรื่องที่ยืนยันชัดเจนที่สุด ซึ่ง

ตำารวจกำาลังทำางานกันอย่างเต็มที่ ถ้าหาก

ได้ผลการตรวจเหล่านี้มาก็จะสามารถตอบ

คำาถามสังคมได้

ถามว่าคดีนี้พนักงานสอบสวนจะต้อง

ใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่ เขาตอบว่า ทาง 

ผบ.ตร.ได้กำาชับเร่งรัดมาทั้งการตรวจทาง

นิติวิทยาศาสตร์และการพิสูจน์หลักฐาน ถ้า

ได้ส่วนนี้มา ก็จะสอดคล้องกับคำาให้การและ

พยานหลักฐาน เข้าใจว่าบางอย่างที่อยู่ในเรือ

ถูกน้ำาชำาระล้างพัดพาไป การเก็บหลักฐาน

จึงต้องอาศัยระยะเวลาให้เกิดความชัดเจน 

ซึ่ง ผบ.ตร.ได้สั่งการให้เร่งรัดผลการตรวจ

พิสูจน์ต่างๆ ให้ชัดเจน และนำาเรือไปตรวจ

สอบตามสภาพของความเป็นจริงอีกครั้ง

หนึ่ง เพื่อตรวจว่าเครื่องจีพีเอสที่ ได้รับมา

จะสอดคล้องกับความเป็นจริงหรือไม่ ส่วน

จะนำาทั้ง 5 คนเข้าเครื่องจับเท็จได้หรือยังนั้น 

จะต้องรอผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์

ก่อน แล้วค่อยมาพิจารณากันอีกครั้ง

ส่ วนกรณีที่ มี คนในพื้ นที่ สะพาน

พระราม 8 พบมีการปิดไฟตั้งแต่สามทุ่ม แต่

ว่าในรูปหลักฐานของคนบนเรือที่ถ่ายรูปออก

มาคือสามทุ่มกว่านั้น พล.ต.ท.ประจวบกล่าว

ว่า เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบกับทางกรมเจ้า

ท่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนเจ้าของอู่

เรือที่ให้บุคคลไม่มีใบอนุญาตขับเรือจะเรียก

มาดำาเนินคดีหรือไม่นั้น ให้ทางพนักงาน

สอบสวนทำาการสอบสวนรวบรวมพยานหลัก

ฐานทั้งหมดก่อนว่าใครที่เกี่ยวข้อง ถ้าทำาผิด

เราก็ต้องดำาเนินการทั้งหมด แต่ต้องรอหลัก

ฐานการตรวจพิสูจน์ตามที่แจ้งให้ทราบ อย่า

ใช้ความรู้สึก ทั้งนี้ ตำารวจทราบรายละเอียด

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีมากพอสมควรแล้ว 

ส่วนที่เกรงว่าบางคนมีญาติเป็นตำารวจ คดี

อาจถูกแทรกแซงนั้น คงไม่สามารถไปห้าม

ใครได้ว่าใครรู้จักกับใคร ขอยืนยันว่าคดีนี้ 

ผบ.ตร.ได้ลงมาควบคุมกำากับด้วยตัวเอง ไม่

ต้องเป็นห่วงว่าใครจะรู้จักกับใคร เราทำาตาม

หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ ทำาตามหลัก

ฐานที่ได้รับมาทั้งหมด 

ผู้สื่อข่าวถามถึงภาพศพที่หลุดออก

มาสู่โซเชียลฯ อ้างว่าหลุดมาจากเจ้าหน้าที่

ตำารวจ พฐ. พล.ต.ท.ประจวบกล่าวว่า ยืนยัน

ว่าทางเจ้าหน้าที่เราไม่มีหลุดแน่นอน ฝาก

สื่อมวลชนช่วยกันดูด้วย เราสามารถตรวจ

สอบได้อยู่แล้วว่าใครโพสต์ลง ทางฝ่าย

สืบสวนจะเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งมูลนิธิ 

ตำารวจ อาสา มาสอบ

ด้าน พล.ต.ท.จิรพัฒน์เปิดเผยว่า 

เตรียมที่จะนำาเรือลำาที่เกิดเหตุไปจำาลอง

อีกครั้งในช่วงเย็นของวันนี้ เพื่อดูทิศทางที่

ปรากฏตามจีพีเอสและความเร็วในแต่ละ

ช่วงเวลา โดยเฉพาะทิศทางที่เรือวิ่ง การ

หันหัวเรือไปมา เพื่อดูว่าตรงกับจีพีเอส 

หรือไม่ ซึ่งเป็นการลงพื้นที่เฉพาะพนักงาน

สอบสวนและกองพิสูจน์หลักฐาน ไม่นำาทั้ง 

5 คนที่อยู่บนเรือวันเกิดเหตุไป ทั้งนี้ จะวัด

เสียงเครื่องยนต์ด้วย ส่วนบาดแผลที่ขาของ

แตงโมจะเป็นบาดแผลจากการถูกใบพัด

เรือหรือไม่นั้น ยังตอบไม่ได้ ต้องรอผลจาก 

พฐ.เป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้ง รวมถึงการ

ตรวจสอบดีเอ็นอีจากคราบเลือด ใบพัดเรือ 

และตามส่วนต่างๆ ของเรือ ซึ่ง พฐ.ได้ลงพื้น

ที่เก็บหลักฐาน 2 ครั้งแล้ว โดยเฉพาะใบ

เรือได้ตรวจสอบตั้งแต่เรือจอดอยู่ในอู่ และ

ครั้งที่ 2 คือการถอดใบพัดเรือมาตรวจสอบ 

ซึ่งยังไม่สามารถตอบได้ว่าผลการตรวจสอบ

จะเสร็จเมื่อไหร่ ทั้งนี้ยอมรับว่ายังคงต้องมี

การเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำาเพิ่มเติม 

ตั้งแต่ช่วงก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ และ 

หลังเกิดเหตุ ซึ่งมีมากกว่า 12 คนที่ถูกสอบ

ปากคำาไปแล้ว

ขณะที่การชันสูตรศพเพิ่มเติม ขึ้นอยู่

กับแม่ของแตงโม ว่ายังมีจุดไหนที่ยังเคลือบ

แคลงใจหรือไม่ ส่วนการขอขมาของผู้อยู่ใน

เรือ ไม่มีผลต่อรูปคดีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

ยืนยันว่าทำาคดี ไปตามหลักฐานที่ปรากฏ 

จะทำาให้เกิดความเป็นธรรม และความ

กระจ่าง ทำาคดีอย่างตรงไปตรงมา รับรอง

ว่าไม่มีอิทธิพลจากที่ ไหนมาทำาให้พนักงาน

สอบสวนขาดความยุติธรรม ส่วนกระแส

ข่าวที่มีข้าราชการชุดสีเขียวเข้ามาวิ่งเต้น 

ตนเองไม่สนใจ ทำางานด้วยความตั้งใจและ

ตรงไปตรงมาโดยตลอดยืนยันว่าสามารถปิด

คดีนี้ ได้แน่นอน ไม่ว่าจะเป็นคดีอุบัติเหตุตก

เรือหรือเป็นคดีฆาตกรรม เพราะการตรวจ

สอบพยานและหลักฐานจะทำาให้พบว่าใคร

มีเหตุผลที่จะปองร้ายหรือไม่

ที่ สภ.เมืองนนทบุรี นางพนิดา ศิริ

ยุทธโยธิน มารดาของแตงโม ได้เดินทางมา

รับเอกสารการมรณบัตรของลูกสาวที่ลืมไว้

หลังจากเข้าพบกับเจ้าหน้าที่ตำารวจ พร้อม

กับเปิดเผยกรณีที่ “กระติก” น.ส.อิจศรินทร์ 

จุฑาสุขสวัสดิ์ ผู้จัดการส่วนตัวของลูกสาว ที่

อ้างไม่ยอมลงไปช่วยลูกสาวเพราะว่ายน้ำาไม่

เป็นว่า “เขาโกหกไง รวมทั้งโกหกสื่อมวลชน

ด้วย” แต่ตนยังเชื่อมั่นตำารวจ ส่วนกรมธรรม์

ประกันชีวิตที่แตงโมระบุชื่อผู้เอาประกัน 1 

ล้านบาท เป็นชื่อลูกของกระติก กำาลังปรึกษา

กับทนายอยู่

ด้านทางคดีที่ สภ.เมืองนนท์ พนักงาน

สอบสวนได้เชิญนายธนกฤต วงศ์สุวรรณ 

เจ้าของอู่เรือ NBC มาให้ปากคำาเป็นทางการ

ครั้งแรก โดยนายธนกฤตรับว่าได้รับแจ้งเหตุ

มีคนพลัดตกเรือเวลา 22.30 น. จึงออกไป

ค้นหาทันที ถึงจุดเกิดเหตุเวลา 23.00 น. 

พบบุคคลในเรือ 5 คน เหตุการณ์ปกติ ไม่มี

อะไรผิดสังเกต ส่วนแก้วไวน์ที่เหลืออยู่บน

เรือเพียงใบเดียว ไม่ทราบ ยืนยันว่าหลังเกิด

เหตุไม่มีแม่บ้านเข้าไปทำาความสะอาดบน

เรือ ขณะที่เรือลำาดังกล่าวนำามาผูกไว้ที่โป๊ะ

หน้าอู่เรือเวลาประมาณ 01.30 น. ก่อนที่

ตนเองจะนำาเรือเก็บในอู่เวลา 05.00 น. ใน

เรือมีเสื้อชูชีพทั้งหมด 12 ตัว ส่วนประเด็น

บาดแผลไม่สามารถยืนยันได้ว่ามาจากใบพัด

เรือหรือไม่ เพราะไม่รู้แตงโมตกน้ำาท่าทางใด 

หากเรือจอดคนขับปล่อยเกียร์ว่างใบพัดก็จะ

หยุด หากเข้าเกียร์ใบพัดจะหมุน และเป็น

ไปไม่ได้ที่จะเห็นคราบเลือดบนใบพัดหลังนำา

เรือเข้าอู่ เพราะหลังเกิดเหตุเรือจอดในน้ำา

อาจชำาระล้างไปแล้ว

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก

รัฐมนตรี กล่าวถึงกระแสข่าวกลุ่มเพื่อน

แตงโมที่อยู่บนเรือสปีดโบตซึ่งรู้จักตำารวจ

ชั้นผู้ ใหญ่จะมีผลต่อคดีหรือไม่ ว่าเรื่องจริง

ก็คือเรื่องจริง ไม่ต้องห่วงหรอก ตำารวจเขา

ต้องทำาให้ได้เรื่องจริง เเละเป็นเรื่องของนิติ 

วิทยาศาสตร์ที่ต้องตรวจสอบให้ละเอียด ให้

เขาทำางานไปตามความเป็นจริงตามหลักฐาน

ที่ปรากฏ ไม่มีใครทำาอะไรได้

ในช่วงเย็นเวลา 17.30 น. ที่อู่ต่อ

เรือเอ็นบีซี ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี 

พล.ต.ท.จิรพัฒน์พร้อมเจ้าหน้าที่ตำารวจชุด

คลี่คลายการเสียชีวิตของดาราสาว “แตงโม” 

ได้นำาเรือลำาที่เกิดเหตุมาจำาลองเหตุการณ์

เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเทียบกับข้อมูลที่

ได้จากจีพีเอส พิกัดการเดินทาง เส้นทางที่

ใช้ และความเร็วเรือ เทียบกับคำาให้การของ

พยานที่ให้การกับพนักงานสอบสวนไว้แล้ว 

เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิต โดยมีผู้เชี่ยวชาญ

จาก บ.เมอร์คิวรี่ฯ ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตเรือ 

สปีดโบตเข้าร่วมทดสอบ หลังจากเจ้าหน้าที่

กองพิสูจน์หลักฐานได้นำาอุปกรณ์ใบพัดเรือ

ไปตรวจหาหลักฐานและนำามาประกอบให้

เหมือนเดิมเมื่อช่วงบ่าย กระทั่งเวลา 18.25 

น. เจ้าหน้าที่ได้นำาเรือสปีดโบตออกจากอู่เก็บ

ลงแม่น้ำาเจ้าพระยาเพื่อทดสอบเสมือนจริง 

แต่เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ ปรากฏว่าใบพัด

เรือได้หลุดจมแม่น้ำาเจ้าพระยา ทั้งที่ก่อน

นำาเรือลงน้ำาเพื่อทดสอบได้มีการติดตั้งตรวจ

สอบความเรียบร้อยของเรืออย่างละเอียด

แล้ว.

ยอดดับนิวไฮ!

หายป่วยสะสม 2,692,739 ราย ผู้เสียชีวิต

สะสม 23,021 ราย ส่วนยอดฉีดวัคซีนวันที่ 

1 มี.ค. จำานวน 226,694 โดส ยอดฉีดสะสม

ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.64 จำานวน 124,036,549 

โดส ขณะที่สถานการณ์ โลกมีผู้ติดเชื้อ

สะสม 438,814,552 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 

5,983,814 ราย  

สำาหรับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อมาก

ที่สุด ได้แก่ กทม. 3,018 ราย, ชลบุรี 1,134 

ราย, สมุทรปราการ 986 ราย, ภูเก็ต 688 

ราย, นนทบุรี 682 ราย, สมุทรสาคร 678 ราย, 

นครศรีธรรมราช 632 ราย, นครราชสีมา 

609 ราย, ราชบุรี 591 ราย และบุรีรัมย์ 

503 ราย 

ที่สถาบันบำาราศนราดูร นายอนุทิน 

ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.

สาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.เกียรติภูมิ  

วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 

และ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดี

กรมควบคุมโรค เข้าตรวจเยี่ยมให้กำาลัง

ใจแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศ

ยูเครน ซึ่งกำาลังมีสถานการณ์สู้รบโดยให้

เข้ารับการดูแลที่ศูนย์กักตัว (Quarantine 

Center) สถาบันบำาราศนราดูร

นายอนุทินกล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 

มีนโยบายและข้อสั่งการให้ช่วยเหลือแรง 

งานไทยในประเทศยูเครนกลับสู่มาตุภูมิโดย

เร็วที่สุด ซึ่งทราบมาว่ามีแรงงานไทยทำางาน

อยู่ในยูเครน 139 คน ชุดแรกเดินทางกลับ

มาถึงแล้ว 38 คน และช่วงบ่ายจะมาอีก  

58 คน รวม 96 คน ส่วนที่เหลือจะทยอยเดิน

ทางกลับมาครบภายใน 1-2 วันนี้ ซึ่งเป็นการ

เดินทางกลับในสถานการณ์เร่งด่วน จึงไม่

สามารถลงทะเบียน Thailand Pass หรือเข้า

ระบบ Test & Go ได้ 

“สธ.จัดศูนย์กักตัวที่สถาบันบำาราศ 

นราดูรให้การดูแล โดยตรวจหาเชื้อด้วย

วิธี RT-PCR พบเชื้อเพียง 3 คน เป็นกลุ่ม

สีเขียวคือไม่มีอาการ ได้ ให้การดูแลรักษา

ตามแนวทางของกรมการแพทย์ต่อไป” นาย

อนุทินกล่าว 

รองนายกฯ กล่าวว่า ในส่วนแรงงาน

ที่ ไม่ติดเชื้อจะให้กักตัวเฝ้าระวังอาการตาม

แนวทาง 7+3 โดยมีการตรวจ ATK ในวันที่ 5 

หากผลเป็นลบ เมื่อครบวันที่ 7 สามารถเลือก

ที่จะอยู่สังเกตอาการต่อ หรือเดินทางกลับ

ภูมิลำาเนาแล้วเฝ้าระวังสังเกตอาการที่บ้าน

อีก 3 วันได้ และระหว่างกักตัวหากมีอาการ

ป่วยสามารถแจ้งได้ทันทีผ่านระบบหมอชนะ 

“จากการสอบถามแรงงานไทยใน

ยูเครนได้รับวัคซีนโควิด-19 มาแล้ว 2 เข็ม  

ดังนั้นก่อนกลับภูมิลำาเนาจะมีการฉีดวัคซีน

เข็ม 3 ให้ด้วย เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันตามแนวทาง

ของกระทรวงสาธารณสุข และเมื่อกลับถึง

ภูมิลำาเนา สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด

จะร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงแรงงาน

ติดตามดูแลช่วยเหลือต่อเนื่อง สำาหรับเรื่อง

สภาพจิตใจจากการสอบถามทุกคนมีขวัญ

กำาลังใจดีและดีใจที่ ได้กลับมาเมืองไทย”  

รองนายกฯ กล่าว 

ขณะที่ นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขา 

ธิการสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

(สปสช.) กล่าวถึงกรณีผู้ติดเชื้อโควิด-19 

ไม่สามารถติดต่อสายด่วน 1330 เพื่อจับคู่

หน่วยบริการเข้าสู่ระบบ HI ว่า ขณะนี้เจ้า

หน้าที่สายด่วน สปสช.1330 และอาสาสมัคร

ที่ร่วมรับสายทุกคนรวมกว่า 400 คน ต่าง

ทำางานอย่างหนักและแข่งขันกับจำานวนสาย

ที่กระหน่ำาเข้ามาอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูล

สายด่วน สปสช.1330 ในช่วงสัปดาห์ท่ีผ่าน

มาตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ.-1 มี.ค.2565 จำานวน

โทร.แต่ละวันยังคงอยู่ที่ 4-7 หมื่นสาย เช่น

เดียวกับช่องทาง Non Voice หรือสื่อสารผ่าน

ไลน์ สปสช. และเฟซบุ๊ก สปสช. ก็เฉลี่ยวัน

ละกว่า 9,000 ราย ด้วยผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่

เพิ่มขึ้นกว่า 20,000 รายต่อวัน 

“วันที่ 1 มี.ค. มีจำานวนสายโทร.เข้า

มากที่สุดสูงถึง 70,300 สาย และช่องทาง 

Non Voice อีก 12,000 ราย ยอมรับว่าเป็น

จำานวนเกินศักยภาพที่ระบบจะรองรับได้” 

นพ.จเด็จกล่าว

เลขาฯ สปสช.กล่าวว่า ขณะนี้ สปสช.

เร่งแก้ปัญหา นอกจากระดมจิตอาสาเข้ามา

ช่วยรับสายเพิ่มขึ้น ยังประสานองค์กรต่างๆ 

มาร่วมรับสาย เช่น กองทัพไทย ธนาคาร

กรุงไทย วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบัน

พระบรมราชชนก และกองทุนเพื่อความ

เสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยดีแทค

ร่วมสนับสนุนซิมการ์ดให้จำานวนหนึ่ง และ

มีทีมจิตอาสาจากประชาชนกว่า 100 ราย 

เข้าร่วมตอบคำาถามและรับเรื่องประสาน

งานจากผู้ติดเชื้อโควิดผ่านช่องทางไลน์ของ 

สปสช. ส่วนช่องทางการสื่อสารอื่นผ่าน

ระบบไลน์ @nhso และเฟซบุ๊กที่ติดต่อเข้า

มา ได้เร่งตอบกลับในทุกข้อความในทุกช่อง

ทางที่ส่งเข้ามาเช่นกัน

“เจ้าหน้าที่สายด่วน สปสช. 1330 

และอาสาสมัครทุกคนเต็มใจ พร้อมให้การ

ดูแลทุกคนที่ โทร.เข้ามา แต่จำานวนสาย

ที่ โทร.เข้ามาอย่างมากมาย ถึงวันละกว่า 

7 หมื่นสายแล้ว จึงต้องขอโทษทุกสายที่ 

โทร.เข้ามาหรือสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ 

และติดต่อไม่ได้ โดย สปสช.จะพยายาม

แก้ ไขปัญหานี้ โดยเร็วที่สุด” เลขาธิการ 

สปสช.กล่าว.

ภูเก็ต • ตำารวจรวบ 2 ผู้ต้องหา

ชาวจีนและคนไทยลักลอบขาย

ยารักษาโรคโควิดเถื่อน ยึดของ

กลางเป็นยายี่ห้อ “ยาเหลียนฮัว 

ชิงเวิน” แอบอ้างสรรพคุณ

สามารถรักษาโรคโควิดได้จำานวน

มาก

วันที่ 2 มี.ค.65 พ.ต.อ.บัณ 

ฑิต ขาวสุธรรม ผกก.สืบสวน 

ภ.จว.ภูเก็ต เปิดเผยว่า ตำารวจ 

กก.สืบสวน ภ.จว.ภูเก็ต นำาโดย 

พ.ต.ต.สุวิศิษฏ์ คีรีรักษ์ สว.กก.

สืบสวน พร้อมตำารวจที่เกี่ยวข้อง

ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหา Mr.Bai 

Jifu (นายไป๋ จีฟู) อายุ 54 ปี 

สัญชาติจีน น.ส.เพ็ญนภา สระ

ทองหน อายุ 36 ปี สัญชาติ

ไทย หลังสืบทราบว่ามีคนจีน 

และคนไทยลักลอบจำาหน่ายยา

ผิดกฎหมายที่บ้านเลขที่ 78/3 

ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง 

อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 

พร้อมของกลางคือ 1.ยา 

เหลียนฮัว ชิงเวิน ขนาดกล่อง

ละ 24 แคปซูล รวม 55 กล่อง 

2.ยาเหลียนฮัว ชิงเวิน ขนาด

กล่องละ 36 แคปซูล รวม 146 

รวบชาวจีนขายยาโควิดเถื่อน

กล่อง ระบุว่าเป็นยารักษาโค

วิด พบที่เคาน์เตอร์ภายในบ้าน

หลังที่เกิดเหตุ แจ้งความผิดฐาน 

“ร่วมกันขายยาแผนปัจจุบัน

โดยไม่ได้รับอนุญาต” อันเป็น

ความผิดตามพระราชบัญญัติยา   

พ.ศ.2510 ม.12 “ร่วมกันขาย

ยาแผนปัจจุบันที่ ไม่ขึ้นทะเบียน

ตำารับยา” อันเป็นความผิดตาม 

พระราชบัญญัติยา  พ.ศ.2510 

ม.72 (4) “ร่วมกันขายผลิตภัณฑ์

สมุนไพรโดยไม่ได้รับอนุญาต” 

อันเป็นความผิดตามพระราช

บัญญั ติ ผ ลิ ตภัณฑ์ สมุ น ไพร  

พ.ศ.2562

“ร่วมกันโฆษณาผลิตภัณฑ์

สมุนไพรหรือคุณประโยชน์ของ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เว้นแต่ได้

รับใบอนุญาตจากผู้ อนุญาต

ก่อน” อันเป็นความผิดตามพระ

ราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

พ.ศ.2562 ม.70 และ (5) “ร่วม

กันช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำาหน่าย 

ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับ จำานำา

หรือรับไว้ โดยประการใดซึ่ง

ของอันตนรู้ ว่ า เป็นของที่นำ า

เข้ามาในราชอาณาจักรโดยยัง

มิได้ผ่านพิธีการศุลกากร (ยา 

เหลียนฮัว ชิงเวิน (ยารักษาโค

วิดและบุหรี่))” อันเป็นความผิด 

ตามพระราชบัญญัติศุลกากร  

พ.ศ.2560 ม.246

วันเดียวกันยังได้จับกุม 

Mrs. Yang Ligin (นางหยาง ลี

ฉิน) อายุ 36 ปี สัญชาติจีน พัก

อาศัยบ้านเลขที่ 65/99  ม.ภูเก็ต

วิลล่าสวนหลวง ซ.4 ต.วิชิต 

อ.เมืองภูเก็ต พร้อมของกลาง

คือ 1.ยาเหลียนฮัว ชิงเวิน ขนาด

กล่องละ 24 แคปซูล รวม 74 

กล่อง โดยพบที่หน้าบ้านหลังที่

เกิดเหตุ

แจ้งข้อหากระทำาความผิด

ฐาน “ช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำาหน่าย 

ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับ จำานำา

หรือรับไว้ โดยประการใดซึ่ง

ของอันตนรู้ ว่ า เป็นของที่นำ า

เข้ามาในราชอาณาจักรโดยยัง

มิได้ผ่านพิธีการศุลกากร (ยา

เหลียน ฮัว ชิงเวิน (ยารักษาโค

วิด)) “อันเป็นความผิดตามพระ

ราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560  

ม.246” นำาตัวผู้ต้องหาส่งพนัก 

งานสอบสวน สภ.วิชิตต่อไป.

สงขลา • วันที่ 2 มี.ค.65 นาย

ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรม

สอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) 

กล่าวว่า ดีเอสไอได้รับรายงาน

ว่าจะมีขบวนการลักลอบนำา

สินค้าเข้าราชอาณาจักรโดย

หลีกเลี่ยงภาษีในพื้นที่จังหวัด

สงขลา จึงสืบสวนพบกลุ่ม

บุคคลลักลอบนำาบุหรี่และสุรา

เถื่อนต่างประเทศเข้ามา

ในราชอาณาจักรโดยไม่เสีย

ภาษีตามกฎหมาย มีความผิด

ตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต 

พ.ศ.2560, พ.ร.บ.ศุลกากร 

พ.ศ.2560 และกฎหมายอื่น

ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลกระทบต่อ

การจัดเก็บรายได้ของรัฐ และ

เมื่อวันที่ 1 มี.ค.จึงสนธิกำาลัง

กับเจ้าหน้าที่สรรพสามิต เจ้า

หน้าที่ศุลกากร และหน่วยงาน

ในพื้นที่นำาหมายค้นศาลจังหวัด

สงขลาเข้าตรวจค้นอาคาร

พาณิชย์และโกดังเก็บสินค้า

ผิดกฎหมาย จำานวน 3 แห่ง 

ในพื้นที่ จ.สงขลา

เจ้าหน้าที่สามารถยึดบุหรี่

ต่างประเทศจำานวน 851,460 

ซอง มูลค่าภาษีประมาณ 50 

ล้านบาท ค่าปรับประมาณ 

500 ล้านบาท สุราต่างประเทศ

จำานวน 3,296 ขวด มูลค่าภาษี

ประมาณ 9 แสนบาท ค่าปรับ

ประมาณ 9 ล้านบาท ไพ่ป๊อก 

3,168 สำารับ มูลค่าภาษีประมาณ 

5 หมื่นบาท ค่าปรับประมาณ  

5 แสนบาท รวมมูลค่าความเสีย

หาย 560,450,000 ล้านบาท โดย

จะขยายผลนำาผู้กระทำาความผิด

มาดำาเนินคดีต่อไป

นายไตรยฤทธิ์กล่าวว่า 

กรมสอบสวนคดีพิเศษมุ่งมั่น

ดำาเนินคดีกับผู้กระทำาความผิด

ลักลอบนำาเข้าสินค้าเข้ามาใน

ราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย 

โดยบูรณาการร่วมกับหน่วย

งานบังคับใช้กฎหมาย เช่น 

กรมสรรพสามิต, กรมศุลกากร 

และสำานักงานตำารวจแห่ง

ชาติ เพื่อสร้างความเป็นธรรม 

โปร่งใส และความมั่นใจให้

แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษี

โดยสุจริต อีกทั้งเพื่อก่อให้เกิด

ความเป็นธรรมในการจัดเก็บ

ภาษี ปกป้องสังคมและเพื่อ

คุ้มครองผลประโยชน์ของรัฐ.

DSIยึดบุหรี่-สุราหนีภาษีมูลค่า500ล้าน
กรุงเทพฯ • วันที่ 2 มี.ค.65 

พล.ต.อ.ดำารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ 

รอง ผบ.ตร./ผอ.ศูนย์ปราบปราม

อาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือ 

PCT และ พล.ต.ท.ปรีชา เจริญ

สหายานนท์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.ได้

สั่งการให้ พล.ต.ต.ไตรรงค์ ผิว

พรรณ รอง ผบช.น. หน.ชป. 

ศปอส.ตร.ชุดที่ 4 นำาหมายศาล

เข้าตรวจค้น 10 จุดใน 5 จังหวัด 

ได้แก่ เขตสายไหม, คลองสาม

วา, คันนายาว และเขตบางเขน  

กทม., อ.ลำาลูกกา จ.ปทุมธานี, 

อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา, อ.เทพ 

สถิต จ.ชัยภูมิ และ อ.ตากฟ้า 

จ.นครสวรรค์ หลังรับแจ้งมีการ

ลักลอบเปิดเล่นการพนันออนไลน์

ผลการตรวจค้นจับกุมผู้

ต้องหาได้ 17 คน เป็นชาย 13 

คน หญิง 4 คน ตรวจยึดของ

กลางกว่า 25 รายการ มูลค่า

ประมาณ 400,000 บาท ได้แก่ 

คอมพิวเตอร์  10 เครื่อง, โทรศัพท์

มือถือ 18 เครื่อง, อาวุธปืนลูกโม่  

1 กระบอก พร้อมเครื่องกระสุน

ปืน, อาวุธปืนลูกซอง (ไทยประ 

ดิษฐ์) 1 กระบอก พร้อมเครื่อง

กระสุนปืน, บัญชีธนาคารจำานวน

มาก มูลค่าความเสียหายประมาณ  

20,000,000 บาท พร้อมแจ้งข้อ

กล่าวหาว่ากระทำาความผิดฐาน 

“ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำา

อุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณา

หรือชักชวน โดยทางตรงหรือ

ทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่น หรือ

เข้าพนัน ในการเล่นพนันทางสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ โดยมิได้รับอนุญาต

จากเจ้าพนักงาน, โดยทุจริต หรือ

โดยหลอกลวง นำาเข้าสู่ระบบ

คอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิว 

เตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอม ไม่ว่า

ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูล

คอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดย

ประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย

แก่ประชาชน”.

ตามจับขบวนการ

เล่นพนันออนไลน์

เสียหายกว่า20ล.

ทำาเนียบฯ • น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รอง

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย

ว่า หลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่  

1 มี.ค. รับทราบรายงานจากคณะกรรมการ

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดน

ใต้ (กพต.) อาทิ  โครงการนำาเรือประมงออก

นอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงที่

ยั่งยืนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรณี

เร่งด่วน เรือชุดที่ 1 จำานวน 104 ลำา และ

การจัดทำาปะการังเทียมพื้นที่ชายฝั่งทะเล

จังหวัดชายแดนใต้ และให้หน่วยงานที่รับ

ผิดชอบโครงการจัดทำาคำาของบประมาณราย

จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อดำาเนิน

การสำาหรับเรือประมงในพื้นที่จังหวัดสงขลา 

สตูล และนราธิวาส โดยต่อเนื่องอีก 318 ลำา 

ให้เสร็จสิ้นตามเป้าหมาย.

หนุนช่วยชาวประมงชายแดนใต้



ในสมัยน้ันประชาชนน่าสงสารมากกว่าท่ี

มีผู้นำาเช่นน้ี

นายเสกสกลกล่าวอีกว่า ที่นาย

ทักษิณบอกว่าจะกลับประเทศไทย พ.ศ.นี้

นั้น ได้ยินนายทักษิณพูดเช่นนี้มาโดย

ตลอด แต่ก็ไม่กล้าที่จะกลับเข้ามา ขอย้ำา

ว่าไม่มีใครห้ามนายทักษิณและ น.ส.ยิ่ง

ลักษณ์กลับประเทศ แต่ให้มารับโทษ

ทางกฎหมายที่มีอยู่ กลับมาติดคุกก่อน 

หากนายทักษิณและ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ไม่

กล้า ที่จะเข้ามาติดคุกตามกฎหมายที่มี

อยู่ ก็อย่าฝันหวานว่าจะได้กลับเข้ามาใน

เมืองไทย และอย่าหวังลมๆ แล้งๆ ว่า

พรรคเพื่อไทยจะเข้ามาเป็นรัฐบาลและ

จะหาทางฟอกตัวให้พ้นผิดได้ ไม่กลัว

ประวัติศาสตร์ซ้ำารอยหรืออย่างไร ถ้า

ไม่กลับมาติดคุก ไม่กลับมารับโทษ ก็คง

ตอ้งอยูต่า่งประเทศ เปน็เจา้ของคอกสนุขั

อยู่ต่างประเทศตราบสิ้นลมหายใจต่อไป 

เพราะที่นี่คือประเทศไทย ที่ทุกคนต้อง

อยู่ภายใต้กฎหมาย จะอยู่เหนือกฎหมาย

ไม่ได้ เมื่อศาลพิพากษาแล้วถือเป็นที่สุด 

ต้องกลับมานอนคุกเท่านั้น

ขณะที่ความคืบหน้าการเตรียม                                                                    

จัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหา 

นคร, สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และ

นายกเมืองพัทยา กับสมาชิกสภาเมือง

พัทยานั้น 

เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม เว็บไซต์ราช

กิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะ

กรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) จำานวน 

2 ฉบับ คือ 1.เรื่องการแบ่งเขตเลือก

ต้ังสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) 

โดยประกาศเร่ืองการแบ่งเขตเลือกต้ัง 

ส.ก.อาศัยอำานาจตามความในมาตรา 22 

แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

(พ.ร.ป.) ว่าด้วย กกต. พ.ศ.2560 มาตรา 

19 และมาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ.การเลือก

ต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือผู้บริหารท้อง

ถ่ิน พ.ศ.2562 กกต.จึงประกาศแบ่งเขต

เลือกต้ัง ส.ก.ออกเป็น 50 เขตเลือกต้ัง 

โดยมีสมาชิกเขตเลือกต้ังละหน่ึงคน และ 

2.ประกาศ กกต. เรื่องการแบ่งเขตเลือก

ต้ังสมาชิกสภาเมืองพัทยา อาศัยอำานาจ

ตามความในมาตรา 22 แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วย 

กกต. พ.ศ.2560 มาตรา 19 และมาตรา 

20 แห่ง พ.ร.บ.การเลือกต้ังสมาชิกสภา

ท้อง ถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ.2562 

กกต.จึงประกาศแบ่งเขตเลือกต้ังสมาชิก

สภาเมืองพัทยา อำาเภอบางละมุง จังหวัด                       

ชลบุรี มีท้ังส้ิน 4 เขตเลือกต้ัง จำานวน

สมาชิกเขตเลือกต้ังละ 6 คน รวม 24 คน

นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.

มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้า

เรื่องนี้ว่า ยังอยู่ในไทม์ไลน์เดิม คงจะได้

เลือกกันในช่วงเดือน พ.ค.นี้ และคาดว่า

ในสัปดาห์หน้ากระทรวงมหาดไทยไทย

จะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

พิจารณาต่อไป.

 

ผวาสงคราม

ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำามันดิบและ

ก๊าซธรรมชาติที่สูงขึ้นมาก  

โดยเฉพาะราคาน้ำามันดิบ ก๊าซ

ธรรมชาติทะลุเกิน 100 เหรียญสหรัฐต่อ

บาร์เรล เป็นครั้งแรกในรอบ 8 ปี และ

ยังมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้อง

ยอมรับเศรษฐกิจไทยหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะ

ไดร้บัผลกระทบครัง้นี ้โดยเฉพาะเงนิเฟอ้

ที่สูงเป็นประวัติการณ์ ตามทิศทางราคา

พลังงาน ซึ่งอาจสูงกว่าระดับ 3% ได้เป็น

เวลานาน จากราคาน้ำามันที่คาดว่าจะสูง

ต่อเนื่อง และมีโอกาสสูงถึง 120 เหรียญ

สหรัฐต่อบาร์เรล ไปอีก 20-30 วัน 

“ภาคเอกชนเสนอให้ภาครัฐกู้เงิน

เพิ่มอีกประมาณ 1 ล้านล้านบาท เพื่อ

รับมือกับราคาน้ำามัน และออกมาตรการ

ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป และ

เสนอให้ภาครัฐมีการจัดตั้งคณะทำางาน

ร่วม (รัฐ-เอกชน) ในการเป็น Focal 

Po int ในการติดตามและประเมิน 

สถานการณ์ เพื่อให้เอกชนได้รับข้อมูล

จากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการ

ปิดน่านฟ้า การประกาศหยุดของสาย

เรือ รวมถึงผลกระทบหากเกิดกรณีการ

คว่ำาบาตรโดยชาตติะวนัตกและพนัธมติร

ด้วย เพื่อวางแผนในการขนส่งสินค้าไทย

ต่อไป” นายสุพันธุ์ระบุ

ประธาน กกร.กล่าวเพิ่มเติมว่า 

เศรษฐกิจไทยจะได้รับผลกระทบจาก

ความขัดแย้งในหลายด้าน ทั้งเงินเฟ้อที่

มีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นมาก กดดันการฟื้น

ตัวของอุปสงค์และกำาลังซื้อในประเทศ 

เพราะต้นทุนการผลิตแพงขึ้นมาก ส่งผล 

กระทบต่อความเชื่อมั่นของทั้งผู้บริโภค

และนักลงทุน และอาจทำาให้การเติบโต

ของเศรษฐกิจโลกในภาพรวมลดลงได้ 

เป็นปัจจัยเสี่ยงกระทบเศรษฐกิจไทย 

อย่างไรก็ตาม แม้การส่งออกของไทยจะ

ได้รับผลกระทบทางตรงจากตลาดรัสเซีย

และยูเครนไม่มาก แต่อาจได้รับผลกระ

ทบจากเศรษฐกิจคู่ค้าอื่นที่ชะลอลง โดย

เฉพาะสหภาพยุโรป ส่วนการท่องเที่ยว

อาจได้รับผลกระทบไม่มากเช่นกัน จาก

นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่จะลดลงจาก

มาตรการที่จำากัดการเดินทางเช่นการ

ปิดน่านฟ้า 

สำาหรับสถานการณ์การแพร่ระบาด

อย่างรวดเร็วของโควิด-19 สายพันธ์ุโอมิ 

ครอน ส่งผลให้กิจกรรมเศรษฐกิจช่วงต้น

ปีชะลอตัวบ้าง แต่ผลกระทบโดยรวมคาด

ว่าไม่รุนแรง สอดคล้องกับหลายประเทศ

ท่ีมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว โดย

เฉพาะสหรัฐและยุโรป แต่การบังคับใช้

มาตรการควบคุมโรคเข้มงวดน้อยกว่าใน

ช่วงของการระบาดของสายพันธ์ุเดลตา

มาก ประกอบกับหลายประเทศในยุโรป

ก็เร่ิมปรับกลยุทธ์ให้ โควิด-19 เป็นโรค

ประจำาถ่ิน ขณะท่ีสถานการณ์การแพร่

ระบาดทางฝ่ังเอเชีย รวมถึงไทย กำาลังเข้า

สู่จุดสูงสุด แต่ไม่ได้เพ่ิมความเข้มงวดของ

มาตรการควบคุมโรค ทำาให้กิจกรรมทาง

เศรษฐกิจส่วนใหญ่ยังสามารถดำาเนินต่อ

ไปได้ตามปกติ. 

ไบเดนประณาม

ทหารรัสเซียที่รุกโจมตีทางใต้จากไคร

เมียยังเผยด้วยว่าพวกเขาสามารถเชื่อม

ต่อกับกบฏแบ่งแยกดินแดนในภาคตะวัน

ออกได้แล้ว 

มีรายงานว่า กองทัพรัสเซียยัง

คงโจมตีอย่างต่อเนื่องที่เมืองคอนสแตน

ตินอฟกาในภาคตะวันออก, เมืองบอร์

โดเดียนกาใกล้กรุงเคียฟ และเมืองซีโต

มีร์ในภาคกลาง ขณะที่กบฏแบ่งแยกดิน

แดนกลา่ววา่ เมอืงมารอิโูปลทีอ่ยูต่ดิทะเล

อาซอฟก็ถูกพวกเขาโอบล้อมไว้ เมืองใน

ภาคตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้ โดนถล่ม

อย่างหนักมาตั้งแต่คืนวันอังคาร นายก

เทศมนตรีของเมืองเผยว่ายังไม่สามารถ

อพยพคนเจ็บได้ 

ที่เมืองคาร์คิฟ เมืองใหญ่อันดับ

สองของยูเครนในภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ โดนถล่มหนักติดต่อกันหลายวัน

แล้ว วิดีโอทางโซเชียลมีเดียเผยให้เห็น

สภาพอาคารหลายหลังเสียหายรุนแรง 

และกองทพัยเูครนเผยวา่ รสัเซยีสง่พลรม่

มาลงที่เมืองนี้ด้วย ทำาให้เกิดการปะทะ

กันในเมือง 

โอเล็ก ซีเนกูบอฟ ผู้ว่าการแคว้น

นี้กล่าวเมื่อวันพุธว่า การระเบิดถล่ม

เมืองคาร์คิฟในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา 

ฆ่าคนอย่างน้อย 21 คน และทำาให้บาด

เจ็บ 112 คน

ประธานาธิบดี โวโลดิมีร์ เซเลน

สกี ของยูเครน กล่าวกับรอยเตอร์และซี

เอน็เอน็จากกรงุเคยีฟเมื่อวนัองัคาร เรยีก

ร้องรัสเซียหยุดระเบิดถล่มพลเรือน และ

ขอให้กลับมานั่งเจรจากันใหม่ 

คืนวันอังคาร รัสเซียยิงมิสไซล์ถล่ม

หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ของยูเครนซ่ึงต้ัง

อยู่ท่ีบาบิยาร์ ท่ีเป็นอนุสรณ์เหตุการณ์

นาซีเยอรมันสังหารหมู่ 33,000 คน ส่วน

ใหญ่เป็นชาวยิว เซเลนสกีซ่ึงมีเช้ือสายยิว 

กล่าวในวิดีโอเมื่อวันพุธว่า มีคนสังเวยชีวิต

ในการโจมตีคร้ังน้ี 5 ราย พร้อมกับโจมตี

รัสเซียว่าไม่รู้อะไรเก่ียวกับเมืองหลวงของ

ยูเครน เก่ียวกับประวัติศาสตร์ของยูเครน 

แต่กลับมีคำาส่ังให้ลบประวัติศาสตร์ของ

เรา ลบประเทศของเรา และลบพวกเราท้ิง

ท้ังหมด เขาเรียกร้องชาวยิวท่ัวโลกออกมา

ร่วมประณามด้วย 

เซเลนสกีอ้างด้วยว่า ช่วง 6 วัน

แรกของการรุกราน มีทหารรัสเซียเสีย

ชีวิตแล้วเกือบ 6,000 นาย และรัสเซีย

ไมม่ทีางยดึประเทศของเขาไดด้ว้ยการทิง้

ระเบิดและโจมตีทางอากาศ 

รัสเซียไม่เคยเปิดเผยยอดความ

สูญเสียของกำาลังพล และคำากล่าวอ้าง

ของยูเครนก็ไม่สามารถพิสูจน์ ได้อย่าง

อิสระ 

สำานักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัย

แหง่สหประชาชาต ิ(ยเูอน็เอชซอีาร)์ เปดิ

เผยข้อมูลเมื่อวันพุธว่า ถึงขณะนี้มีผู้คน

หนีภัยสู้รบออกจากยูเครนแล้ว 835,928 

คน เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 677,000 

คนที่ยูเอ็นเอชซีอาร์ประกาศเมื่อบ่าย

วันอังคาร เกินครึ่งหนึ่งของผู้ลี้ภัยข้าม

พรมแดนตะวันตกเข้าสู่โปแลนด์ 

เมื่อค่ำาวันอังคารตามเวลาสหรัฐ  

สมาชิกองค์การสหประชาชาติเกือบครึ่ง

หนึ่งของ 193 ประเทศ ลงนามสนับสนุน

ร่างข้อมติเพื่อส่งเข้าที่ประชุมสมัชชา

ใหญ่ที่นิวยอร์กในวันพุธ นักการทูตกล่าว

กันว่า ร่างนี้จะ “ตำาหนิ” การรุกรานของ

รัสเซีย และเรียกร้องให้ยุติการสู้รบและ

ถอนทหาร

ที่กรุงวอชิงตัน ประธานาธิบดีโจ 

ไบเดน แถลงนโยบายประจำาปีต่อรัฐสภา

สหรัฐ โดยเขากล่าวยกย่อง “กำาแพงแห่ง

ความแขง็แกรง่” ของยเูครนทีส่ามารถยนื

หยัดต้านรัสเซียผู้รุกราน แต่เขาประกาศ

ชัดเจนว่า สหรัฐอเมริกาจะไม่ส่งทหาร

เข้าไปในยูเครน เพื่อสู้รบกับทหารรัสเซีย

ที่นั่น 

ไบเดนยังเรียกประธานาธิบดีปูติน 

ว่าเป็น “เผด็จการรัสเซีย” ท่ีบุกรุกประเทศ

อื่น และปูตินยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรตามมา 

เขายังให้คำาม่ันว่ารัฐบาลสหรัฐจะช่วยเหลือ

ทหารยูเครน ส่ิงท่ีเกิดข้ึนขณะน้ีเป็นการ

สู้รบระหว่างประชาธิปไตยกับเผด็จการ 

ตอนน้ีระบอบประชาธิปไตยกำาลังรุดหน้า 

และโลกได้เลือกอยู่ข้างสันติภาพและความ

ม่ันคงอย่างชัดเจน

ผู้นำาสหรัฐวัย 79 ปี ยังประกาศ

เพิ่มการคว่ำ าบาตรรัสเซีย โดยห้าม

อากาศยานของรัสเซียทุกชนิดเข้าน่าน

ฟ้าของสหรัฐ ในแบบเดียวกับที่สหภาพ

ยุโรป, อังกฤษ และแคนาดาประกาศ

ปิดน่านฟ้าห้ามเครื่องบินรัสเซียด้วย

ก่อนหน้านี้ นอกจากนั้น ไบเดนบอกว่า 

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐจะยึดเรือยอชต์, 

เครื่องบินส่วนตัว และอพาร์ตเมนต์

หรูหรา ของคนเหล่านี้ที่ได้มาโดยมิชอบ

ยูเครนพยายามเรียกร้องให้นาโต 

ซึ่งยังไม่รับยูเครนเข้าเป็นสมาชิก บังคับ

ใช้เขตห้ามบินเหนือยูเครน แต่สหรัฐ

ปฏิเสธคำาขอนี้ ด้วยความหวั่นเกรงว่าจะ

กอ่ความขดัแยง้โดยตรงระหวา่งสหรฐักบั

รสัเซยี สองมหาอำานาจทีม่อีาวธุนวิเคลยีร์

จำานวนมากที่สุดในโลก ถึงขณะนี้สหรัฐ

และพันธมิตรยังคงเลือกที่จะสนับสนุน

อาวุธแก่ยูเครนแทน

โอเล็กซี เรสนิคอฟ รัฐมนตรี

กลาโหมยูเครน กล่าวเมื่อวันพุธว่า 

ยูเครนกำาลังจะได้รับการสนับสนุนมิส

ไซล์สติงเกอร์และเจฟลินจากพันธมิตร 

รวมถึงโดรนอีกหลายลำาจากตุรกี 

รอยเตอร์รายงานด้วยว่า ประธา 

นาธิบดีไช่ อิงเหวิน ของไต้หวัน แจ้งต่อ

ที่ประชุมพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า 

พรรคแกนนำารัฐบาลของเธอในวันพุธว่า 

ตัวเธอ, รองประธานาธิบดีวิลเลียม ไหล 

และนายกรัฐมนตรีซู เจิง-ชาง จะบริจาค

เงินเดือน 1 เดือน เพื่อช่วยเหลือด้าน

มนษุยธรรมแกย่เูครนเพิม่เตมิจากที่ไดส้ง่

เวชภัณฑ์ 27 ตันไปให้ยูเครนในสัปดาห์

นี้ โดยสมาคมบรรเทาภัยพิบัติเพื่อยูเครน

ของไต้หวันจะเปิดบัญชีระดมทุน ทั้งนี้ มี

ข้อมูลว่า ประธานาธิบดีไต้หวันได้รับเงิน

ค่าตอบแทนเดือนละประมาณ 400,000 

ดอลลาร์ไต้หวัน หรือราว 466,000 บาท

ที่ทำาเนียบรัฐบาล นายธนกร วัง

บุญคงชนะ โฆษกประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.

กลาโหม ติดตามความคืบหน้าการให้

ความช่วยเหลือคนไทยในยูเครนจาก

สถานการณ์ความตึงเครียดอย่างใกล้

ชิด ทั้งยังแสดงความห่วงใยต่อความ

ปลอดภัยของพี่น้องประชาชนชาวไทยใน

ยูเครน และขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่

กำาลังปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ที่ยัง

ติดค้าง พร้อมกำาชับให้กระทรวงการต่าง

ประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่ง

ดำาเนินการส่งชาวไทยที่ประสงค์เดินทาง

กลับประเทศโดยเร็วที่สุด

โดยกระทรวงการต่างประเทศได้

แจ้งความคืบหน้าแผนการช่วยเหลือคน

ไทยในยูเครน จากสถานเอกอัครราชทูต 

ณ กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ ซึ่ง

ได้ช่วยเหลือให้คนไทยที่ศูนย์ปฏิบัติการ

ช่วยเหลือคนไทยในยูเครนอีก 43 คน 

อพยพออกจากยูเครนเข้ามายังประเทศ

โปแลนด์และกำาลังเดินทางโดยเครื่อง

บินกลับมายังประเทศไทย ซึ่งจนถึงตอน

นี้ มีการอพยพคนไทยออกนอกยูเครน

แล้วทั้งสิ้น 142 คน โดยกำาหนดการ

เดินทางกลับประเทศไทยในวันที่ 2 มี.ค. 

แบ่งคณะคนไทยออกเป็น 2 ชุด ได้แก่ 

คณะคนไทยชุดที่ 1 จำานวน 38 คน เดิน

ทางโดยเครื่องบินออกจากกรุงบูคาเรสต์ 

ประเทศโรมาเนีย ในวันที่ 1 มี.ค. และ

ถึงประเทศไทย วันที่ 2 มี.ค. โดยสาย

การบินไทย เที่ยวบินที่ TG923 เวลา 

06.25 น. และคณะคนไทยชดุที ่2 จำานวน 

58 คน เดินทางโดยเครื่องบินออกจาก

กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ 1 มี.ค. ถึง

ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ 

เที่ยวบินที่ EK384 เวลา 12.05 น. 

ด้านนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มอบหมาย

ให้นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ ผู้ตรวจ

ราชการ พม. พร้อมด้วยนายอุเทน ชนะ

กุล ผู้อำานวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพ

และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต กรมพัฒนา

สงัคมและสวสัดกิาร บรูณาการความรว่ม

มือช่วยเหลือคนไทยที่เดินทางกลับจาก

ประเทศยูเครน จำานวน 256 คน ที่แสดง

ความจำานงเดนิทางกลบัประเทศไทย โดย

กลุ่มแรกได้เดินทางมาถึงประเทศไทย

แล้ว 96 คน เป็นหญิง 94 คน ชาย 1 

คน และเด็ก 1 คน  ซึ่ง พม.ส่งเจ้าหน้าที่

นักสังคมสงเคราะห์ให้คำาปรึกษาแนะนำา 

พร้อมสนับสนุนเงินช่วยเหลือให้กลับ

ภูมิลำาเนาเดิม. 

ชื่อนายวิเชียรเป็นกรรมาธิการ แปลว่า

ยังไม่พูดจาอะไรกันที่ชัดเจน 

เมื่อถามว่า แสดงว่าเอกภาพของ

รัฐบาลในสภามีปัญหาใช่หรือไม่ เพราะ

เรื่องใหญ่ขนาดนี้ ไม่ตกลงกันให้ชัดเจน 

นายวิษณุกล่าวว่า ก็แล้วแต่จะคิด ประ 

เมินเรื่องนี้ แต่ไม่ขอออกความเห็นทาง

สาธารณะ 

เมื่อถามว่า เช่นนี้แล้วงานสภา

ต้องปรับปรุงหรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า  

“ตอ้ง” ถามตอ่วา่ คำาวา่ “ตอ้ง” ทีว่า่หมาย

ถึงอะไร นายวิษณุกล่าวว่า แค่นี้พอแล้ว 

เพราะสื่อก็พาดหัวไป 7 วันแล้ว 

เมื่อถามว่า แสดงความคิดเห็น

ออกไปแล้วคิดว่าเขาจะทำาตามหรือไม่ 

นายวษิณกุลา่ววา่ ตนไม่ไดบ้อกกบัเขาวา่

ใหท้ำาอะไร เมื่อสื่อถามมาวา่ตอ้งปรบัปรงุ

หรือไม่ ก็ตอบสื่อว่าต้อง ส่วนเขาจะทำา

ตามหรือไม่ คิดว่าเขาคงไม่ได้ยินตนพูด 

ก็ให้รออ่านจากสื่อที่นำาเสนอ

พปชร.บอกเองทำาไม ‘ไพบูลย์’ วืด 

นายวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณี

นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรค 

พปชร. ไม่ได้ตำาแหน่งประธาน กมธ. วิสามัญ

พิจารณาร่าง พ.ร.บ. 2 ฉบับดังกล่าวว่า 

คนที่เข้ามาเป็น กมธ.วิสามัญพิจารณา

กฎหมายลูก มีประสบการณ์ตอนเป็น

คณะ กมธ.พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ

ที่ ..) พุทธศักราช …. (แก้ ไขเพิ่มเติม

มาตรา 83 และมาตรา 91) และมีความ

เห็นว่านายไพบูลย์ไม่ค่อยฟังคนใน กมธ. 

จึงมีความไม่พอใจวิธีการทำางานตั้งแต่

ตอนนั้น เพราะบางทีเราต้องให้ โอกาส

คนที่เป็น กมธ.ได้อธิบายและพูดให้หมด

ประเด็นจะได้บันทึก ส่วนมติเสียงข้าง

มากจะเป็นอย่างไรนั้น ไม่ได้มีการติดใจ

อะไร เท่าที่ทราบเป็นเช่นนี้ ฉะนั้นพอ

เห็นจะมาเป็นประธาน กมธ.วิสามัญ

กฎหมายลูกชุดนี้ เขาก็เกิดความกังวล 

เขาจึงไม่อยากได้  นี่คือเนื้อแท้ที่ กมธ.

วิสามัญชุดนี้บ่นกัน

ผู้สื่อข่าวถามว่า  การที่นายไพบูลย์

ไม่ได้ตำาแหน่งประธาน กมธ.วิสามัญ

กฎหมายลูก จะส่งผลต่อการพิจารณา

กฎหมายลูกในชั้น กมธ.หรือไม่ นาย

วิเชียรกล่าวว่า นายไพบูลย์ได้คุยแต่แรก

ว่าจะไปจัดการไปดูให้เรียบร้อย แต่ใน

เมื่อ กมธ.วิสามัญฯ เลือกนายสาธิต ปิตุ

เตชะ คิดว่านายสาธิตในฐานะประธาน

จะสามารถดูแลได้เรียบร้อย

ด้านความคิดเห็นทางการเมือง

หลัง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า แกนนำา

พรรคเศรษฐกิจไทย ออกมาให้สัมภาษณ์

ระบุว่า 260 เสียงที่จะสนับสนุน พล.อ. 

ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ใน

การอภิปรายไม่ไว้วางใจ คงฝันไป เพราะ

เสียงไม่ถึง และจะไม่มีเสียงของพรรค

เศรษฐกิจไทยรวมอยู่ด้วย  

โดยนายวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชี

รายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึง

ประเดน็นีว้า่ ไมรู่เ้จตนาของ ร.อ.ธรรมนสั 

แต่ในการที่จะนับคะแนนหรือเสียงนั้น 

เสียงของรัฐบาลไม่นับพรรคเศรษฐกิจ

ไทย กม็ากกวา่ฝา่ยคา้นอยูป่ระมาณใกล้ๆ  

30 เสียง หากนับของพรรคเศรษฐกิจ

ไทยไปรวมกับฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาลก็ยัง

มากกว่าฝ่ายค้านอยู่ประมาณ 30 เสียง 

ฉะนั้นอยากอธิบายตัวเลขที่พูดกันว่าเป็น

อย่างนี้ ส่วนจะเป็นการพูดต่อรองอะไร

หรือไม่ ตอบไม่ได้ ต้องไปถามเขา เพราะ

ไม่ใช่คนคิดเกม

ขณะที่นายสายัณห์ ยุติธรรม 

ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคพลังประชา

รัฐกล่าวถึงเรื่องนี้ว่า ไม่ขอวิจารณ์เกี่ยว

กับตัวเลข เพราะเป็นความเห็นส่วนตัว

ของ ร.อ.ธรรมนัส แต่มั่นใจว่าเสียงของ 

ส.ส.ที่จะสนับสนุนรัฐบาล และนายกฯ 

จะมีเกินครึ่งของจำานวน ส.ส. คือ 238 

เสียงแน่นอน ส่วนจะถึง 260 เสียงหรือ

ไม ่คงไม่ไปคาดการณ ์เนื่องจากเปน็เรื่อง

ของสภา และในทางการเมืองอะไรก็เกิด

ได้ทั้งนั้น คิดว่าเมื่อเปิดสมัยประชุมสภา

ในเดือน พ.ค.นี้ คงมีการหยิบยกเรื่อง

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำาปี 2566 บรรจุเข้าในวาระเพื่อ

พจิารณากอ่น เนื่องจากเปน็เรื่องสำาคญัที่

มกีรอบเวลาดำาเนนิการ เพื่อใหม้ผีลบงัคบั

ใช้ได้ทันในเดือน ต.ค. จากนั้นคงเป็น

เรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล

ของฝ่ายค้าน 

“ผมเชื่อว่าทั้ง 2 เรื่องรัฐบาล

จะผ่านไปได้ด้วยเสียงเกินครึ่ง และ 

พล.อ.ประยุทธ์จะบริหารราชการต่อไป 

ไม่เห็นว่ามีเรื่องใดต้องกังวล และเชื่อว่า

นายกฯ ก็ไม่กังวลหรือมองว่าเป็นอุปสรรค 

เพราะเป็นแค่ความเห็นทางการเมือง”

ด้านนางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา 

ส.ส.กทม. เขตคลองเตย-วัฒนา พรรค

พลังประชารัฐ  ให้ความเห็นหลัง ร.อ. 

ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา พรรค

เศรษฐกิจไทย ลงพื้นที่ทำากิจกรรมที่

ชุมชนคลองเตย เมื่อวันที่ 1 มี.ค.ที่ผ่าน

มา โดยระบุว่า “ปฏิบัติภารกิจเพื่อคน

คลองเตยมาเกือบ 3 ปี ที่ผ่านมาไม่เคย

ทอดทิ้งชาวคลองเตย ทำางานช่วยเหลือ

พี่น้องชาวคลองเตยมาโดยตลอดจนเป็น

ที่ประจักษ์ ดังนี้ 1.นำาเรื่องทุกข์ร้อน 

ของชาวคลองเตยเข้าหารือในรัฐสภา 

เพื่อสะท้อนปัญหาและนำาไปสู่การแก้ไข 

2.ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวคลองเตย แบบ

ถึงลูกถึงคน ทั้งออกหน่วยตรวจคัดกรอง

โควิด, มอบถุงยังชีพ แจกข้าวกล่อง ฉีด

พ่นฆ่าเชื้อโควิด ฉีดพ่นหมอกควันกำาจัด

ยุงลาย บริการตัดต้นไม้ ซ่อมถนนและ

การติดตั้งไฟโซลาร์ตามจุดต่างๆ 3.ติด                                                             

ตามการแก้ปัญหาทั้งในรูปแบบกรรมาธิ 

การ เชน่ สายสื่อสารทีร่กรงุรงั เรื่องปญัหา                                                         

อาคารสูงและปัญหาพื้นที่ที่ประชาชน

ใช้สอยร่วมกัน เป็นต้น 

เอาแน่ ‘อุ๊งอิ๊ง’ ขยับลงการเมือง 

ขณะเดียวกัน มีรายงานว่าเมื่อ

วันที่ 1 มี.ค. ที่พรรคเพื่อไทย น.ส.แพ

ทองธาร ชินวัตร ประธานที่ปรึกษาด้าน

การมีส่วนร่วมและนวัตกรรม พรรคเพื่อ

ไทย ได้จัดกิจกรรมเวิร์กช็อปในหัวข้อ 

“คิด-เปลี่ยน-โลก สร้างโลกที่ดีกว่าและ

แก้ปัญหาด้วยความคิดเชิงนวัตกรรม” 

บรรยายโดยนายชาคริต จันทร์รุ่งสกุล 

ผู้ก่อตั้งบริษัท Fire One One และที่

ปรึกษาด้าน Business Transformation 

เพื่อแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็น

เกี่ยวกับ ‘กระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม’  

(Innovative Thinking) สำาหรับนำาไป

ปรับใช้กับการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้อง

ประชาชน โดยมี นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว 

ส.ส.น่าน หัวหน้าพรรค, นายประเสริฐ 

จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค, น.ส.ธีร

รัตน์ สำาเร็จวาณิชย์ ส.ส.กทม. โฆษก

พรรค รวมทั้งกรรมการบริหาร สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และสมาชิก

พรรค เข้าร่วมฟังเป็นจำานวนมาก

น.ส.แพทองธารกล่าวว่า หัวใจ

ของกระบวนการคิดเชิงนวัตกรรมเริ่ม

ต้นที่การเข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริง เข้าใจ

มนุษย์ เข้าใจคน เพื่อเรียนรู้ปัญหา ให้

ถึงแก่น จนได้มาซึ่งวิธีการแก้ปัญหา 

โดยมองว่าพรรคเพื่อไทยสามารถนำา

เอากระบวนการคิดเชิงนวัตกรรมมา     

สร้าง ‘นวัตกรรมทางการเมือง’ ผ่าน 

ส.ส. และสมาชิกในการแก้ไขปัญหาให้

กับประชาชนได้ ทั้งนี้ พรรคเพื่อไทยซึ่ง

มีรากจากพรรคไทยรักไทย ได้ใช้วิธีการ

ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหา เพื่อให้เข้าใจ

ปัญหา จนนำามาสู่การแก้ ไขปัญหาให้

กับประชาชนได้สำาเร็จผ่านหลากหลาย

นโยบาย เช่น 30 บาทรักษาทุกโรค 

รวมถึงกองทุนหมู่บ้าน ฯลฯ แต่ด้วย

การเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่าง

รวดเร็ว พรรคการเมืองจึงต้องมีการปรับ

วิธีการเก็บข้อมูล ที่ต้องมาจากประชาชน

และการรับฟังเพื่อเข้าใจปัญหาที่แท้จริง  

นำามาผ่านกระบวนการคิดและวิเคราะห์

ข้อมูลด้วยเทคโนโลยี ผ่านวิธี DIWK รวม 

4 ขัน้ตอน ไดแ้ก ่1.D : Data จดัเกบ็ขอ้มลู

ดิบ 2.I : Information ประมวลผลออกมา

ข้อมูลที่สามารถใช้ประโยชน์ ได้ 3.W : 

Wisdom ใชภ้มูปิญัญาในการแก้ไขปญัหา 

4.K : Knowledge ใช้องค์ความรู้ในการ

สร้างนโยบายเมื่อผ่านกระบวนการทั้ง 4 

ขั้นตอน จะได้มาซึ่ง “สมมติฐาน” แล้ว                                              

จึงนำามาสร้างวิธีการแก้ปัญหา ออกมา

เป็นนโยบายใหม่ๆ ต่อไป

“พรรคเพื่อไทยสานต่อแนวคิด

การลงพื้นที่รับฟังปัญหาประชาชนทั่ว

ประเทศ ก่อนนำาเสนอเป็นนโยบายของ

พรรคไทยรักไทย ซึ่งในขณะนี้ ในบริบท

ที่ โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่สิ่ง

ที่เรายังไม่เปลี่ยนคือการรับฟังและการ

ค้นหา รากของปัญหาที่แท้จริง เป็นกระ

บวนการคดิใหมท่ีพ่รรคการเมอืงควรเพิม่

เสริมเข้าไปเพื่อตอบสนองสนองสิ่งใหม่ๆ 

ที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนและ

ประเทศ” น.ส.แพทองธารกล่าว

นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วย

รัฐมนตรีประจำานายกรัฐมนตรี กล่าวถึง

นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี 

หรือโทน่ี วู้ดซัม กล่าวในรายการ CARE 

Talk x CARE ClubHouse สงสารคนไทย 

หลังฟังนายสุธรรม แสงประทุม สมาชิก

พรรคเพื่อไทย บอกว่านายกฯประยุทธ์มา

ทำาให้คนไทยจน แต่พวกเขารวย พร้อม

บอกว่าจะกลับไทย พ.ศ.น้ี  โดยนายเสก

สกลระบุว่า หากนายสุธรรม มองว่านายกฯ 

ประยุทธ์เข้ามาทำาให้คนไทยจนน้ัน ขอให้

กลับไปมองว่าสมัยนายทักษิณและ น.ส.ย่ิง

ลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกฯ ประชาชนเป็น

อย่างไร และท้ัง 2 อดีตนายกฯ ร่ำารวย

อย่างไร เพราะตนเห็นว่านอกจากความ

เป็นอยู่ของประชาชนยังไม่ดีข้ึน ยังไม่มี

การแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาประเทศอะไร

เลย ท้ิงประชาชน สนใจแต่ประโยชน์ตัว

เอง ครอบครัวตัวเอง จนร่ำารวยไม่เลิก อีก

ท้ังประชาชนออกมาขับไล่ มีคดีจนหนีไป

มีความสุขในต่างประเทศ ซ่ึงตนมองว่า
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

สธ.ปูพรมความรู้กัญชาทุกมิติ

กรุงเทพฯ • น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง

นายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ได้ให้นโยบายและมอบ

หมายหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข ให้ประสานหน่วย

งานเกี่ยวข้องในการเร่งให้ความรู้เกี่ยวกับกัญชา กัญชง แก่

ประชาชนทั่วประเทศ ให้ครบทุกมิติจากนโยบายของรอง

นายกรัฐมนตรี โดยมีแผนเดินสายให้ความรู้เกี่ยวกับกัญชา 

กัญชง ทุกมิติแก่ประชาชนทั่วประเทศใน 12 เขตสุขภาพ

ในแต่ละภูมิภาค โดยจะเริ่มครั้งแรกในงานประชุมวิชาการ

กัญชาทางการแพทย์เขตสุขภาพที่ 9 ระหว่างวันที่ 4-6 มี.ค.

2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต

สุรินทร์ 

เร่งเครื่องเมืองสุขภาพระดับโลก

ภูเก็ต • นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าว

ว่า จากมติ ครม.เห็นชอบกรอบวงเงินยกระดับการท่องเที่ยว

เชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ต สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับ

โลก โดยเรื่องที่จะต้องทำากันต่อไปคือ ต้องสร้างเสาเศรษฐกิจ

ให้เพิ่มขึ้นมากกว่า 10 เสาบวก ซึ่งใน 10 เสานี้ มีเสาที่

เป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ได้เสนอเข้าที่ประชุม ครม.มา

ตลอด เป็นเรื่องท่ีภาครัฐภาค เอกชนคิดกันมานานพอสมควร 

และเสนอเรื่องนี้เข้าที่ประชุม ครม. เมื่อ 7 พ.ย.63 มีการ

อนุมัติในหลักการขอเงินไปกว่า 1,400 ล้านบาท โดยขอใช้

พื้นที่ราชพัสดุที่ตำาบลไม้ขาว 141 ไร่ 2 งาน 64 ตารางวา 

และมติ ครม. เมื่อ 1 มี.ค. 65 เพิ่งอนุมัติกรอบวงเงินให้ ซึ่ง

เงินที่จะใช้กว่า 1,400 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 ระยะ รวมแล้ว

ตั้งเป้าไว้ตั้งแต่ปี 2566-2569 

จ่อออกหมายจับบุกรุกเขาแดง

สงขลา • จากกรณีเมื่อช่วงปลายเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา ทาง

สำานักศิลปากรที่ 11 ได้ตรวจสอบพบกลุ่มนายทุนลักลอบนำา

เครื่องจักรขุดทำาลายบริเวณหัวเขาแดง ซึ่งเป็นเขาสูง และ

เป็นพื้นที่ที่กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณ

สถาน บริเวณเมืองเก่าสงขลา ตั้งอยู่ใน ต.หัวเขา อ.สิงหนคร 

จ.สงขลา ครอบคลุมเนื้อที่ราว 2,460 ไร่ ได้รับความเสีย

หาย โดยมีการโค่นล้มต้นไม้ และยังมีฐานองค์เจดีย์บนเขา

แดงชำารุดเสียหายบางส่วน ล่าสุดวันที่ 2 มี.ค.65 ทางนาย

เจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ระบุว่า ทางเจ้า

หน้าที่สำานักศิลปากรที่ 11 ได้นำาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งหมดเข้าแจ้งความกับทางพนักงานสอบสวน สภ.สิงหนคร 

แล้ว ยืนยันว่าในคดีนี้มีผู้ต้องหาที่ทราบตัวแล้ว 1 คน เป็น

เจ้าของรถ และกำาลังอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมพยาน

หลักฐานขออนุมัติศาลจังหวัดสงขลาออกหมายจับ ซึ่งคาดว่า

น่าจะได้ในวันศุกร์.

ไม่พึ่ง

รัฐบาลสั่งไม่ได้ เพราะกรรมาธิ 

การชุดนี้ตั้งโดยรัฐสภา กลไกใน

กรรมาธิการจะถูกคัดท้ายด้วย

ประธาน แตถ่กูเดนิดว้ยความเหน็                                    

ของกรรมาธกิารทีม่าจากทกุพรรค 

การเมืองและสมาชิกวุฒิสภา   

“รัฐบาลต้องแสดงออก

ให้เห็นว่าไม่ได้ถ่วงเวลาท่ีจะใช้

กฎหมายเพื่อให้อยู่ได้นาน ทุกอย่าง

ต้องเตรียมพร้อมไว้เสมอ เพราะ

ต้องยอมรับว่าขณะน้ีในบ้านเมือง

มีความเห็น ความเชื่อแตกต่างกัน 

รัฐบาลจึงต้องแสดงออก ให้ความ

เช่ือม่ันกับประชาชนว่าไม่ได้ย้ือ

เวลา และกฎหมายลูกเป็นกลไก

หน่ึงท่ีต้องเตรียมความพร้อมเอา

ไว้ ซ่ึงนายกรัฐมนตรีมีสิทธิอยู่แล้ว

ว่าจะอยู่ต่อหรือยุบสภา เป็นทาง

เลือกท่ีเปิดเอาไว้ แต่ถ้าจะเลือก

ทำาอย่างอื่นแล้วกฎหมายลูกยังไม่

เสร็จ ย่ิงตอบคำาถามไม่ได้ว่ารัฐบาล

จะย้ือหรือจะดึงให้อยู่ต่อ ผมคิด

ว่าต้องทำาตรงน้ีให้พร้อม เพ่ือไม่

ให้เป็นข้อครหาจากประชาชนท่ีมี

มาถึงท่านนายกรัฐมนตรี แต่ไม่

ได้มีสัญญาณว่าจะมีเลือกต้ังเร็วๆ 

น้ี ผมไม่ทราบ ผมไม่เก่ียว จะ

ใช้เหตุผลในการทำางาน ควบคุม

การประชุม เพ่ือนำาไปสู่กติกาท่ี

เป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย ด้วยเหตุ

ด้วยผล ต้องยอมรับว่ามีแรงกดดัน 

เพราะมองกันว่ากรรมาธิการชุด

น้ีมีความสำาคัญ มีคนมาแสดง

ความยินดีกับผม แต่ผมบอกว่ามัน

เป็นเผือกร้อน เพราะการจะสร้าง

กติกาให้แต่ละฝ่ายยอมรับเป็นแรง

กดดันอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นจาก

พรรคการเมืองหรือประชาชนฝ่ัง

ไหน” นายสาธิตกล่าว 

นายสาธิตกล่าวว่า การ

พิจารณาไม่มีธงว่าหมายเลขผู้

สมัคร ส.ส.บัญชีรายช่ือ จะเป็น

เบอร์เดียวกันหรือไม่ จะขอฟัง

ความเห็นจากทุกฝ่าย รวมท้ัง

ประชาชน และข้อมูลหลักฐาน

บัตรดี-บัตรเสีย เพื่อประกอบการ

พิจารณา แต่คงไม่ถึงข้ันต้องส่ง

เร่ืองให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 

เพราะเกรงว่าจะถูกมองว่าเป็นการ

ย้ือเวลา แต่ต้องสร้างความม่ันใจ

ให้กับประชาชนว่าพร้อมท่ีจะสร้าง

กติกาเพื่อนำาไปสู่การเลือกต้ังเมื่อ

ไหร่ก็ได้

“ทุกฝ่ ายกดดันมา แต่

ผมเป็นคนทำางาน ตอบคำาถาม

ได้ ตั้งใจทำาตรงนี้และไม่มีผล

ประโยชน์อื่น ไม่รับคำาสั่งใคร ผม

ตอบได้ผมสบายใจ และเชื่อว่า

ไม่สร้างรอยร้าวอะไรในพรรค

ร่วมฯ ผมอธิบายได้ เพราะสิ่งที่

เกิดขึ้นกับสิ่งที่ผมอธิบายมันตรง

กนั แตผ่มมาจากสดัสว่น ครม. ถา้

ผมไปที่ประชุมปั๊บ ผมก็ต้องเป็น

ประธานอยู่ดี เราเป็นตัวแทนจาก

ฝั่ง ครม. แต่ผมเลือกไม่ไป เพราะ

รักษามารยาท แต่ในที่ประชุม

เลือกผมขึ้นมา ก็ต้องเคารพเวที

กรรมาธิการ” นายสาธิตกล่าว

‘วิษณุ’ จ้ีงานสภาต้องปรับปรุง 

นายวิษณุ เครืองาม รอง

นายกฯ ให้สัมภาษณ์หลังถูกถาม

ถงึความเปน็ไปไดห้รอืไมท่ีจ่ะกลบั

ไปใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว โดย

นายวิษณุนิ่งไปช่วงหนึ่ง ก่อน

ตอบว่า “ที่นิ่งไม่ได้คิดหนัก หรือ

เป็นคำาถามที่ตอบยากอะไร มัน

เป็นสิ่งที่ ไม่ควรจะถาม คือได้ถ้า

คุณจะไปแก้รัฐธรรมนูญ แต่แก้

ไดห้รอืไมน่ัน้ผมไมรู่ ้แลว้จะไปแก้

ทำาไม เพิ่งแก้มาหมาดๆ ถ้าจะแก้ 

แก้เรื่องอื่นที่มีความสำาคัญกว่า”

เมื่อถามว่า พรรคพลัง

ประชารัฐเสนอชื่อนายไพบูลย์ 

นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลัง

ประชารัฐ แต่มีคนเสนอชื่อนาย

สาธิต ปิตุเตชะ ไปแข่ง ถือว่าเป็น

ความขัดแย้งหรือไม่ นายวิษณุ

กล่าวว่า ไม่ถึงขนาดนั้น แต่ไม่

ปฏเิสธทัง้ 100% ทีจ่รงินา่จะมกีาร

พูดกันมาก่อน แต่ทราบว่าเรื่องนี้

ไม่มีการพูดกันมาก่อน พรรคร่วม

รัฐบาลไม่มีใครรู้ว่าจะให้ใครเป็น

ประธานกรรมาธิการ เรื่องนี้ผิด

ปกตมิาตัง้แตต่น้ เดมิทนีายวเิชยีร 

ชวลิต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค

พลังประชารัฐ เป็นเจ้าของร่าง 

เป็นผู้พูดสรุปในรัฐสภา แต่ไม่มี


